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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยความส าเร็จของบอยแบนด์เกาหลีในประเทศไทย
กรณีศึกษาวง EXO,NU’EST, GOT7 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ท าให้วง EXO, 
NU’EST, GOT7 ประสบความส าเร็จในประเทศไทย และศึกษาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของวง 
EXO, NU’EST, GOT7 ที่ท าให้ทั้ง 3 วงประสบความส าเร็จในประเทศไทย โดยใช้แนวความคิด 
ภาพลักษณ์ของศิลปิน, กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลและรู้จักตราสินค้า, บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปิน
เกาหลีและพันธมิตรทางการตลาด, ทฤษฎีเกี่ยวกับแอดมิน อีกทั้งน าข้อมูลส าคัญมาจากการสัมภาษณ์            
แอดมินจากวงบอยแบนด์ในกรณีศึกษาทั้งหมด 10 คน  
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท าให้บอยแบนด์เกาหลีในวงกรณีศึกษาประสบความส าเร็จใน
ประเทศไทยมีทั้งหมด 6 ปัจจัย  ปัจจัยแรก ภาพลักษณ์ เนื่องจากเป็นสิ่งแรกที่สามารถเห็นได้ อีกทั้ง
ศิลปินเกาหลีมักมีภาพลักษณ์ที่ดูสมบูรณ์แบบจึงเป็นปัจจัยแรกที่ดึงดูดบุคคลที่ไม่รับรู้การมีอยู่ของวง
นั้น ๆ ให้เกิดความสนใจข้ึนได้ ค่ายเพลงจึงเข้มงวดกับศิลปินในช่วงเดบิวต์เป็นอย่างมาก อีกทั้งภาพจ า
ในตอนแรกมีผลต่อผู้บริโภคในระยะยาว การเพิ่มฐานผู้บริโภคในขณะที่วงบอยแบนด์มีอายุมากกว่า5 
ปี จึงเป็นเรื่องยากเนื่องจากอุตสาหกรรมK-Popมีการแข่งขันสูง ปัจจัยที่ 2 การมีสมาชิกคนไทยในวง
ซึ่ง ปัจจัยที่ 2 เช่ือมโยงกับปัจจัยที่ 6 เนื่องจากผู้บริโภคในประเทศไทยมีปัญหาด้านการสื่อสารกับ
ศิลปินเกาหลีการมีสมาชิกคนไทยในวงสามารถลดช่องว่างเหล่านี้ได้ ปัจจัยที่ 3 การมีเนื้อหาการโปร
โมตที่ดี ในระยะยาวภาพลักษณ์อาจไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงฐานผู้บริโภคได้มากนัก เนื้อหาการ
โปรโมตที่ท าให้แฟนคลับติดตามได้อย่างสนุกสนานจึงเป็นปัจจัยที่มีไว้เพื่อรักษาความนิยม ปัจจัยที่ 4 
เพลงและผลงาน ผู้บริโภคกระแสนิยมK-Pop ส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นติดตามที่ตัวศิลปินแต่ผลงานเพลง
เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นตัวตนของศิลปินเช่นกัน ผู้บริโภคหรือแฟนคลับจะมีความรู้สึกร่วมเป็นอย่าง
มากเมื่อผลงานหรือเพลงมีคุณภาพและแสดงความเป็นตัวศิลปินให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับ
ศิลปินได ้ปัจจัยที่ 5 ศิลปินมาจากค่ายที่มีช่ือเสียง ค่ายที่มีช่ือเสียงมักจะมีวงรุ่นพี่ที่สร้างช่ือเสียงให้แก่
ค่ายมาก่อนเมื่อวงรุ่นน้องเดบิวต์ก็จะได้รับความสนใจจากสาธารณะชนมากกว่าค่ายที่มีช่ือเสียงน้อย 
เป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจอย่างหนึ่ง ปัจจัยที่ 6 ความเข้าถึงง่าย ปัจจัยนี้ท าให้แฟนคลับรู้สึกมีส่วน
ร่วมกับศิลปิน รู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากศิลปิน ความรู้สึกร่วมจึงมีมาก ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ส าคัญ 
ค าส าคัญ: เดบิวต,์ การรักษาความนิยม, EXO,NU’EST,GOT7, โปรโมต, ค่ายเพลง,แอดมิน,บ้านBase 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 กระแส K-Popที่แทรกซึมเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลานานและไม่มีท่าทีว่าจะจางหายไป 
เป็นรูปแบบของ Soft Power ที่ค่อยๆเข้ามาอย่างช้าๆ หรือเรียกว่ากระแสนิยมเกาหลี (Korean 
Wave)หรือฮันรยู (Hallyu) ซึ่งหมายถึง กระแสความนิยมที่ค่อย ๆ คืบคลานเข้ามายังภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นกระแสที่วัยรุ่นในประเทศไทยส่วนมากได้รับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรืออ้อม 
บุคคลที่ไม่ได้ชอบกระแสK-Popก็ยังคงได้รับอิทธิพลด้านการแต่งกาย การรับประทานอาหาร รวมไป
ถึงแนวเพลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากเกาหลีเช่นกัน 
 ศิลปินเกาหลีหรือไอดอล เป็นหนึ่งในสินค้าทางวัฒนธรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ (หลังจากนี้ใช้
ค าว่าเกาหลีเพื่อความกระชับ) ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเกาหลีอย่างมหาศาล โดยสินค้าทาง
วัฒนธรรมเกาหลีได้ผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตมาเป็นอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมภายหลังจาก
เปลี่ยนเข้าสู่ประชาธิปไตย และเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค .ศ. 1997 ซึ่งการเผยแพร่สินค้าทาง
วัฒนธรรมของเกาหลีค่อย ๆ ได้รับความนิยม จนเป็นที่รู้จักไปอย่างแพร่หลายในที่สุด โดยสินค้าทาง
วัฒนธรรมที่นอกจากไอดอลแล้ว ยังมีสื่อบันเทิงอื่น ๆ การท่องเที่ยว การศึกษา การศัลยกรรมเกาหลี 
ไม่เพียงแต่ด้านต่าง ๆ เหล่านี้เพียงเท่านั้น ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็นอันดับต้น ๆ ของทวีปเอเชีย ซึ่งน าไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญในด้านเกมและ
ภาพเคลื่อนไหวหรือการ์ตูน (ส านักงานส่งเสริมการค้าในประเทศ ณ กรุงโซล , 2561 :1) วัฒนธรรม
เกาหลีใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการส่งออกวัฒนธรรม โดยเน้นการสร้างอุปสงค์ (Demand)เป็นหลัก โดย
การพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมเพื่อให้มีมากพอที่จะกระตุ้นการบริโภค ทั้งนี้รัฐบาลเกาหลีได้ใช้เวลานาน
หลายปีกว่าผู้บริโภคจะซึมลึกเข้าไปกับสินค้าวัฒนธรรมเกาหลี ที่ใช้วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ผา่น
สินค้าของตนเองที่เลียนแบบและพัฒนาต่อ (Copy and Develop) โดยเริ่มสร้างจากการเลียนแบบ
ลักษณะเด่นจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่นิยมกันทั่วโลก หรือนักร้องดังของเอเชีย หลังจากนั้นจะทุ่มเท
พัฒนาเพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ตนเองจนสามารถสร้างจุดเปลี่ยนที่ท าให้สินค้าตนเองมี
ความโดดเด่นแต่ยังแฝงไว้ด้วยความงามแบบเกาหลี ซึ่งปัจจัยที่ท าให้กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีมี
ลักษณะโดดเด่นเป็นเพราะเกาหลีมีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่หล่อหลอมเป็นต้นทุนในการพัฒนาสินค้าทาง
วัฒนธรรม (ชลนิภา รุ่งเรืองศรี และ จารุณี มุมบ้านเซ่า,2561 :2133) 
 กระแสการส่งออกวัฒนธรรมนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยมูลค่าการส่งสินค้าเพลงของ
เกาหลีเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ากระแสนิยมเพลงเกาหลีเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 2015 เกาหลีเป็น
ประเทศที่มีอัตราการส่งเติบโตของการส่งออกธุรกิจเพลงมากที่สุดในโลกอยู่ที่ประมาณ19.2% 
ถึงแม้ว่ามูลค่ารวมของการส่งออกเพลงของเกาหลีจะยังอยู่อันดับที่ 8 มีมูลค่าการส่งออกสุทธิอยู่ที่ 
265.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9,303 ล้านบาท แต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถเอาชนะตลาดใน
เอเชียอย่างญี่ปุ่นที่มีมูลค่าส่งออกเป็นอันดับที่ 2 โดยมีมูลค่าการส่งออกสุทธิอยู่ที่ 2,627.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐหรือประมาณ 91.3 ล้านบาท แต่กระนั้นธุรกิจส่งออกเพลงเกาหลีมีอัตราการเติบโตสูงข้ึนทุกปี
และก้าวข้ึนเป็นอันดับโลกได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี จากในปี ค.ศ. 2005 ที่ไม่ติด
อันดับ 20  ประเทศที่มีมูลค่าส่งออกเพลง แต่ในปี ค.ศ. 2014 กลับข้ึนมาเป็น 1ใน 10 ประเทศที่มี
มูลค่าส่งออกเพลงมากที่สุดในโลก (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร , 2558 อ้างจาก International 
Federation of the Phonographic Industry(IFPI) , 2558 :6)  โดยในปี   ค .ศ . 2019 ที่ ผ่ านมา
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ประเทศเกาหลีมีอัตราการส่งออกธุรกิจเพลงอยู่ที่ประมาณ 17.9%  (International Federation of 
the Phonographic Industry(IFPI) , 2562)  ซึ่ งปัจจัยที่ท า ให้  K-pop ประสบความส า เร็จ ใน
ต่างประเทศ คือช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ เช่น Youtube เป็นตัวกลางท าให้ความนิยมเพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็ว (กิตติ ประเสิรฐสุข, 2561 อ้างจาก Korean Culture and Information Service, 2011:128) 
  โดยผู้วิจัยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่ืนชอบกระแสK-Pop มาตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงปี พ.ศ. 
2555 แต่รับรู้ถึงกระแสนี้มาเป็นเวลามากกว่านั้น ก่อนที่จะมาติดตามอย่างจริงจังใน ปี พ .ศ. 2555 
โดยได้รับกระแสK-Drama ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่อง สะดุดรัก…ที่พักใจ (Full House) ที่ท าให้เกิดกระแส
เพลงK-Popตามมาเนื่องจาก นักแสดงน าชายหรือเรน (Rain) ซึ่งเป็นนักร้องก็ได้กลายเป็นที่รู้จักจากซี
รีส์เรื่องนี้ จึงท าให้เกิดการบริโภคเพลงเกาหลีข้ึนเป็นจ านวนมาก (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร , 2558 
อ้างจาก ทยากร แซ่แต้, 2551) ต่อมา คือ ซีรีส์เรื่องแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก (Playful Kiss) ที่นักแสดงน า
ชาย หรือคิมฮยอนจุงเป็นสมาชิกบอยแบนด์วง SS501 ซึ่งในขณะที่ผู้วิจัยรับชมซีรีส์เรื่องนี้กระแสของ
วง SS501 ไม่ได้อยู่ในกระแสมากนัก จึงท าให้ผู้วิจัยไม่ได้ติดตามนักแสดงไอดอลคิมฮยอนจุงต่อ และซี
รีส์เรื่อง หล่อน่ารักกับซูปเปอร์สตาร์น่าเลิฟ (You’re beautiful) เป็นซีรีส์เรื่องส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัย
สนใจกระแสเพลงK-Pop มากขึ้น เนื่องจากซีรีส์เรื่องนี้มีนักแสดงน าสองคนเป็นสมาชิกวงบอยแบนด์ 
คนแรก คือ ยงฮวา สมาชิกวง CNBLUE และ ฮงกิ สามชิกวง F.T.Island ท าให้ผู้วิจัยได้เริ่มศึกษาหา
ข้อมูลประวัติสมาชิกของวงบอยแบนด์ทั้งสองวง แต่ก็ไม่ได้เป็นการติดตามอย่างจริงจังมากนัก 
จนกระทั่งผู้วิจัยได้เริ่มศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2555 จึงเริ่มติดตามกระแสเพลงK-
Popอย่างจริงจังตั้งแต่นั้น โดยวงบอยแบนด์วงแรกที่นักศึกษาติดตาม คือ บอยแบนด์ วง บีสท์ 
(BEAST) นักศึกษาเริ่มรู้จักบอยแบนด์วงนี้เนื่องจากรายการสัมภาษณ์ของวงบีสท์ ได้ข้ึนที่หน้าหลัก
ของแอปพลิเคชัน ยูทูป (Youtube) นักศึกษาจึงตัดสินใจดู ด้วยภาพลักษณ์ความเป็นกันเองของ
สมาชิกและความตลก บวกกับความดูเป็นกันเองระหว่างสมาชิกในวง ท าให้นักศึกษาเริ่มค้นหา
รายการต่าง ๆ ที่วง บีสท์ได้ไปเข้าร่วม รวมทั้งค้นหาประวัติข้อมูลของวงจากอินเทอร์เน็ต หลังจากนั้น
จึงเริ่มรับชมมิวสิกวิดีโอและเพลงในอัลบั้มทั้งหมดของวงบีสท์ อีกทั้งต้องการหาเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร หรือแฟนคลับวงบีสท์เหมือนกัน จึงท าให้ผู้วิจัยได้เริ่มเล่นแอปพลิเคช่ัน Twitter เป็นครั้งแรก 
ซึ่งในขณะเดียวกันบอยแบนด์วงเอ็กโซ (EXO) ก็เริ่มมีช่ือเสียงมากข้ึนในช่วงเวลานั้น ผู้วิจัยเริ่มชอบ
วงเอ็กโซต่างจากวงอื่น ๆ ที่ผ่านมา เพราะผู้วิจัยได้ฟังเพลง Peter Panชองวงเอ็กโซที่เพื่อนร่วมช้ัน
เปิดในห้องเรียน หลังจากที่ได้ฟังก็ชอบในเสียงร้องของสมาชิกในวงทันที  และเริ่มฟังเพลงในอัลบั้ม
ทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มค้นหาประวัติของวง และรับชมมิวสิกวิดีโอ ต่อด้วยการรับชมรายการต่าง ๆ ที่
วงเอ็กโซได้ไปปรากฏตัว และเริ่มติดตามแฟนคลับของเอ็กโซมากขึ้นใน Twitter เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
ของเอ็กโซซึ่งในเวลาต่อมา หนึ่งในสมาชิกวงเอ็กโซซึ่งเป็นสมาชิกชาวจีนได้ประกาศลาออกจากวง ท า
ให้ผู้วิจัยไม่ได้คลั่งไคล้วงเอ็กโซเช่นเดิม จึงท าให้มีโอกาสติดตามบอยแบนด์วงใหม่ ๆ หลายวงไม่ว่าจะ
เป็น GOT7, MONSTA X แต่ก็เป็นการช่ืนชอบเพียงระยะเวลาสั้น ๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2560 ผู้วิจัย
รู้จักบอยแบนด์วง NU’EST จากรายการ PRODUCE101 ซึ่งเป็นรายการที่น าเด็กฝึกหัดจากค่ายเพลง
ในเกาหลีทั้งหมด 101คนมาแข่งขัน ซึ่งหลังจากจบรายการนี้ ท าให้ผู้วิจัยกลับมาติดตามกระแสK-Pop
อย่างจริงจังอีกครั้ง 
 ดังนั้นกระแสK-Popที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลานามากกว่า 10 ปี  ตัวผู้วิจัยได้ติดตาม
กระแสดนตรีK-Popมาตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ปีพ.ศ.2555) เป็นเวลา 10 ปี และผู้วิจัยเองเป็น
แฟนคลับของบอยแบนด์มามากมาย บางกลุ่มศิลปินผู้วิจัยติดตามมาเป็นระยะเวลานานตามที่ได้กล่าว
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ไว้ เช่น EXO ผู้วิจัยเป็นแฟนคลับวงเอ็กโซตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ท าให้เห็นถึงพัฒนาการของวง อุปสรรค
ต่าง ๆ รวมถึงการประสบความส าเร็จของวงในระดับโลก อีกทั้งศิลปินวงเอ็กโซท าให้ผู้วิจัยได้แรง
บันดาลใจในการเรียนภาษาเกาหลี ท าให้ช่วงชีวิตในวัยมัธยมมีเป้าหมายมากข้ึน จนในปัจจุบันผู้วิจัย
เรียนคณะอักษรศาสตร์ เอกเอเชียศึกษาภาษาเกาหลีอยู่ก็เป็นผลพวงจากวงเอ็กโซที่ เป็นส่วนหนึ่งใน
การเติบโตของผู้วิจัย ต่อมาบอยแบนด์วงNU’EST ผู้วิจัยเริ่มติดตามตั้งแต่ปี พ .ศ. 2560 ในช่วงที่
สมาชิกในวงได้ไปออกรายการProduce101 ส่วนบอยแบนด์GOT7 ผู้วิจัยได้ติดตามเป็นระยะเวลาสั้น 
ๆ ดังที่ได้กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยใคร่ศึกษาว่าปัจจัยใดที่ท าให้บอยแบนด์ต่าง ๆ ที่มีมากมายในประเทศ
เกาหลี แต่เมื่อมาเข้าสู่ตลาดในประเทศไทย ปัจจัยใดที่ท าให้เกิดความแตกต่างของการประสบ
ความส าเร็จที่แตกต่างกัน โดยได้น ากรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7 ซึ่งเป็นวงที่ประสบความส าเร็จ
ในประเทศเกาหลีทั้งสามวง  โดยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดของค่ายเพลง, ศึกษาเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของทั้งสามวง ผ่านแอดมินของทั้ง 3 วง 
 
1.2 จุดประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ท าให้วง EXO, NU’EST, GOT7 ประสบความส าเร็จใน
ประเทศไทยผ่านแอดมิน 

2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของวง EXO, NU’EST, GOT7 ที่ท าให้ทั้ง 3 วง
ประสบความส าเร็จในประเทศไทยผ่านแอดมิน 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.   ศึกษาการตลาดผ่านแอดมินของศิลปินที่ใช้ในการน าเสนอศิลปินในประเทศไทย 
 2.   ศึกษาประวัติและพัฒนาการของวง EXO, NU’EST, GOT7 โดยวง EXO ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2011-2020 วงNU’EST ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012-2020 และวง GOT7 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014-2020 รวมทั้ง
ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของวงที่น าวงไปสู่ความส าเร็จผ่านมิวสิกวิดีโอและบทความเกี่ยวกับวง 
 3.   การรับรู้เชิงภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของทั้ง 3 วง ผ่านแอดมิน 
 
 1.4.   วิธีการด าเนินวิจัย 
 1.   ศึกษาข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับการโปรโมตศิลปินในประเทศไทยจากการสัมภาษณ์      
แอดมินในวงกรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7 
 2.   ศึกษาบทความเกี่ยวกับวง EXO, NU’EST, GOT7 ในประเทศไทย 
 3.   ศึกษาความนิยมของวง EXO, NU’EST, GOT7 และอัตลักษณ์ของวงในประเทศไทยผ่าน  
แอดมินในวงกรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7 
 4.   เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของวง  EXO, NU’EST, GOT7 ใน
ประเทศไทย 
  1.5. นิยามศัพท์  
 1.5.1 แอดมิน คือ บุคคลที่แบ่งเวลาส่วนตัวเพื่อติดตามข่าวสารของศิลปินและน ามาเผยแพร่
ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยไม่เปิดเผยตัวตน อีกทั้งเป็นบุคคลที่เป็นเสมือนตัวแทน
ของศิลปิน มีหน้าที่ส าคัญในการกระจายข่าวสารและหล่อเลี้ยงกระแสความนิยมของศิลปิน  
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 1.5.2 บ้าน Base เป็นช่ือเรียกแอคเคานต์โซเชียลมีเดียที่ใช้ในการกระจายข่าวของแอดมิน 
โดยจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดก็ได้ 
 
  1.6.   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.   ท าให้ทราบถึงหน้าที่ของแอดมินในการน าเสนอศิลปิน 
 2.   เป็นประโยชน์ในด้านการตลาดต่อบริษัทค่ายเพลงและพันธมิตรทางการตลาด 
 3.   ท าให้ทราบถึงภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของวง  EXO, NU’EST, GOT7 ที่น าไปสู่
ความส าเร็จในประเทศไทย 
 
   1.7.   เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยความส าเร็จของบอยแบนด์เกาหลี
ในประเทศไทย พบว่ามีทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
สมมติฐานของงานวิจัยในครั้งนี้ได้ดังต่อไปนี้ 

1. กระแสK-Popในประเทศไทย 
2. ทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์ 
3. แนวคิดการเป็นดารา 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด 
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับแฟนคลับ 
6. ทฤษฎีเกี่ยวกับแอดมิน 
7. ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินในกรณีศึกษา วง EXO, NU’EST, GOT7  
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บทท่ี 2  
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 กระแสK-Popในประเทศไทย 
 
 กระแสK-Popก่อนที่จะเป็นกระแสในประเทศไทยได้ถูกปูทางจากกระแสของK-Dramaมา
ก่อน ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่อง “ยัยตัวร้ายกับนายเจี๋ยมเจี๊ยม (My Sassy Girl)” หลังจากนั้นจึงต่อด้วย
เรื่องที่ได้รับความนิยมมาก เช่น “เพลงรักสายลมหนาว(Autumn in my heart)” “สะดุดรัก…ที่พักใจ 
(Full House)” “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours)” (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร, 
2558: 4) “รักวุ่นวายของเจ้าชายกาแฟ (Coffee Prince)” และเรื่องล่าสุด คือ “ธุรกิจปิดเกมแค้น 
(Itaewon Class)” เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 โดยกระแสนิยมซีรีส์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นท าให้สถานีโทรทัศน์
ในประเทศไทยต่างพากันแย่งซื้อลิขสิทธ์ิเพื่อน าเข้ามาฉายเพื่อดึงยอดเรตติ้งให้ช่องของตนเองอย่าง
มากมาย ในขณะที่ผู้บริโภคก็เริ่มเปิดรับวัฒนธรรมเกาหลีมากข้ึนไม่ว่าจะเป็น รายการเกมโชว์ต่าง ๆ 
หรือกระแส K-Pop ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แม้ว่าก่อนหน้าน้ีจะมีกระแสของK-Dramเข้ามา
แต่กระแสK-Popก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จนกระทั่งซีรีส์เรื่อง “สะดุดรัก…ที่พักใจ(Full house)” 
ประสบความส าเร็จ ซึ่งนักแสดงน าชายหรือว่า เรน(Rain)ผู้ซึ่งเป็นนักร้องก็ได้กลายเป็นที่รู้จัก จึงท าให้
เกิดการบริโภคเพลงเกาหลีเป็นจ านวนมากข้ึนในประเทศไทย (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร , 2558 
อ้างจาก ทยากร แซ่ตั้ง,2551 :4) โดยศิลปินกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับความสนใจจะเป็น ทงบังชินกิ (TVXQ) 
บิ๊กแบง (Bigbang) ซุปเปอร์จูเนียร์ (Super junior)       เกิร์ลเจนเนอเรช่ัน (Girls’ Generation) ทูพี
เอ็ม (2PM) วันเดอร์เกิร์ล (Wonder girl) เป็นต้น (ประภาวี ศิวเวทกุล, 2556 : 12) และในปัจจุบันมี
ศิลปินหน้าใหม่ช่ือดังอย่าง  เอ็กโซ (EXO) บีทีเอส (BTS)      แบล็คพิงก์(Blackpink) เอ็นซีที (NCT) 
ก็อตเซเว่น (GOT7) นิวอีสต์ (NU’EST) ซึ่งมีช่ือเสียงถึงระดับโลก 
  
2.2. ทฤษฎีการสร้างภาพลักษณ์ 
 
 ผู้วิจัยศึกษาเรื่องภาพลักษณ์เพื่อน าไปวิเคราะห์ปัจจัยการประสบความส าเร็จของศิลปิน
เกาหลีในกรณีศึกษา 

2.2.1 ความหมายของภาพลักษณ์ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2563) ให้ความหมาย ภาพลักษณ์ (พาบลัก) คือ ภาพที่เกิดจากความนึก
คิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นน้ัน 
 (จุติมาศ เกลี้ยงเกลา ,2556 อ้างจาก  เสรี  วงษ์มณฑา , 2541 :11)  ให้ความหมายว่า 
ภาพลักษณ์ คือ องค์ประกอบระหว่างข้อเท็จจริง (Objective Fact) กับการประเมินส่วนตัว 
(Personal Judgment) ของคนใดคนหนึ่ง แล้วกลายเป็นภาพฝังใจอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
และจะอยู่นานจนยากจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากสภาพความเป็นจริงก็ได้ เพราะ
ภาพลักษณ์ไม่มีเพียงข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการรับรู้ (Perception) ที่มนุษย์เอา
ความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปปะปนอยู่ในข้อเท็จจริงด้วย ทั้งนี้ภาพลักษณ์เป็นสิ่งไม่หยุดน่ิง แม้จะเป็นสิ่งที่
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ฝังใจก็ตาม โดยสามารถเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ดีข้ึนได้ (Reinforce) สามารถสร้างภาพลักษณ์ได้ 
(Build) และสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ได้ (Change) 
 (จุติมาศ เกลี้ยงเกลา,2556 อ้างจาก พรทิพย์ พิมลศิลป์, 2540 :11) อธิบายการสื่อสารเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นเรื่องขอภาพที่เกิด ข้ึนในใจต่อตัวบุคคลอื่น วัตถุ หรือสถาบัน 
โดยได้รับอิทธิพลมาจากการรู้จัก การมีประสบการณ์ด้วย ทั้งนี้ต้องมีความประทับใจเพียงพอทีจ่ะสรา้ง
ภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นภาพลักษณ์ทางบวกหรือทางลบก็ได้ โดยภาพลักษณ์นั้นสามารถ
เกิดข้ึนได้ 2 ทาง คือ (1) เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่ง (2) เกิดข้ึนจากการปรุงแต่ง ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบเป็นระเบียบ มีการวางแผน และได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายอื่นประกอบด้วย 
 ดังนั้น ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์นึกคิดข้ึนมาเองโดยผ่านประสบการณ์ส่วนตัว ภาพลักษณ์
นั้นเป็นได้ทั้งด้านลบและด้านบวก หรือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นหรือเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติก็ได้ ภาพลักษณ์
จึงมีความส าคัญกับศิลปินเกาหลีเป็นอย่างมากเนื่องจากภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดแฟนคลับเป็นผู้มี
อิทธิพลในวงการไอดอล อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับองค์กร หรือค่ายเพลงของศิลปินที่เป็นคนคิดภาพลักษณ์
ให้กับศิลปินอีกด้วย 

2.2.2 การสร้างภาพลักษณ์ 

 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่มีการสร้างสรรค์ได้ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องและมปีระสทิธิภาพ
แม้จะอาศัยระยะเวลายาวนานและต่อเนื่องแต่ก็ให้ผลกลับมาที่คุ้มค่า ภาพลักษณ์นั้นจะปล่อยให้เกิด
ตามธรรมชาติไม่ได้ เพราะจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ หรืออาจจะผิดพลาดจากความเป็นจริง ดังนั้น
เราจะต้องสร้างขึ้นเอง โดยกลวิธีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี คือ การประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานที่มีสาระความเป็นจริง และพัฒนาอยู่เสมอ ภาพลักษณ์ประกอบด้วยการส่งเสริม การป้องกัน 
และการแก้ไข  ดังนี้ (จุติมาศ เกลี้ยงเกลา ,2556 อ้างจากดวงพร ค านูญ และวาสนา จันทร์สว่าง , 
2541 :12) 

1) การสร้างภาพลักษณ์โดยการวางแผนก าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่จะสร้างนั้น และ
ส ารวจภาพลักษณ์เดิมว่ามีหรือไม่อย่างไรจากกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาจุดเด่นเพื่อก าหนด
ขอบเขต แบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายเพื่อก าหนดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ตามความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มก าหนดเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ 

 การสร้างภาพลักษณ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่ค่ายเพลงก าหนด ข้ึนเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มแฟนคลับที่ค่ายเล็งเห็นว่าสามารถท าก าไรแก่ค่ายเพลงได้มากที่สุด (จุติมาศ เกลี้ยงเกลา, 
2556 :12)ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า การสร้างภาพลักษณ์ของศิลปินนักร้องนั้น ควรให้ความส าคัญตั้งแต่
แรกเริ่ม เพราะการเปิดตัวในครั้งแรกนั้น จะเป็นภาพประทับในใจคนซึ่งลบเลือนได้ยาก ซึ่งจะส่งผลต่อ
งานที่ตามมาในอนาคต จึงควรหาจุดเด่นที่แน่ชัดแล้วน าเสนอออกมาเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจน
และโดดเด่นจากผู้อื่น 

 
2) การส่งเสริม ป้องกัน และการรักษาภาพลักษณ์ให้คงทนถาวร เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ

เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะภาพลักษณ์ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสภาพจอง
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการส่งเสริมป้องกันรักษาภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
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 ศิลปินที่มีอายุวงนานก็เป็นผลดีแก่ตัวศิลปินและค่ายเพลง การรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของศิลปนิ
ไว้ให้ดีเสมอจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

3) การแก้ไขภาพลักษณ์ หมายถึง การแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบในกรณีวิกฤตการณ์ โดยต้อง
วางแผนป้องกันและเตรียมพร้อมเสมอ โดยใช้วิธีการแก้ไขภาพลักษณ์ที่เหมาะสมเพื่อกู้
ให้ภาพลักษณ์ที่ดีกลับคืนมา 

 บางครั้งชีวิตส่วนตัวของศิลปิน อาจจะเกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ที่ค่ายเพลงสร้างให้ เช่น การ
เมาและขับ การเมาสุราแล้วเกิดการทะเลาะวิวาท หรือการพูดแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของศิลปิน
อาจจะกระทบต่อเรื่องที่อ่อนไหวได้ ค่ายเพลงจึงต้องเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่ง การสร้าง
ภาพลักษณ์มีความส าคัญอย่างมากในเชิงธุรกิจ (Commercial) เพราะเป็นการเพิ่มมูลค่า (Value 
added) ที่มีให้แก่บุคคล สินค้า และบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ เชิงจิตวิทยา (Psychological 
benefit) ที่มีอยู่ในตัวสินค้า ที่จะท าให้สินค้าหลายชนิดตั้งราคาได้สูงกว่าคุณค่าทางกายภาพ และ
นับวันยิ่งมีความส าคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ ยิ่งสินค้าหลาย ๆ ยี่ห้อมีความทัดเทียมกันทางกายภาพมาก
เพียงใด ภาพลักษณ์ของบริษัทก็จะยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นเท่านั้น (จุติมาศ เกลี้ยงเกลา , 2556 
อ้างจาก เสรี วงษ์มณฑา :13) ในกรณีของศิลปินเกาหลีจึงจ าเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ของศิลปินให้มี
ความโดดเด่นแตกต่างจากศิลปินวงอื่น ๆ ไม่เช่นน้ันก็จะถูกกลืนหายไปในอุตสาหกรรม 

2.2.3 ภาพลักษณ์ของศิลปินนักร้อง 

 (จุติมาศ เกลี้ยงเกลา, 2556 :14) ได้อธิบายปัจจัยคนที่มีช่ือเสียงและได้การยอมรับในเชิง
อาชีพ ในกรณีของศิลปินนักร้องไว้ว่า ในอดีตผู้ที่เป็นศิลปินนักร้องต้องมีความสามารถในการร้องเพลง
ที่ดี มีความสามารถและพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุดที่ท าให้ศิลปินนักร้องผู้นั้นมีช่ือเสียงได้ด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบันความสามารถและพรสวรรค์ของ
นักร้องเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นตัวสนับสนุนส าคัญให้
ศิลปินนักร้องได้รับความนิยมและมีช่ือเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ซึ่งมีส่วนตั้งแต่การก าหนดภาพลักษณ์ของนักร้อง ก าหนดรูปแบบของอัลบั้ม การ
แต่งตัว ตลอดจนวิถีทางในการแสดงออก และนอกจากนั้นยังมีส่วนประกอบส าคัญอีกหลายประการ
ในการสร้างภาพลักษณ์ ได้แก่  

1) บุคลิกภาพส่วนตัวที่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการสร้างภาพลักษณ์เพราะจะเป็น
สิ่งแรกที่กระทบกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ หรือเมื่อพบเห็นกันเป็นครั้งแรก เพราะจะ
ก่อให้เกิดความประทับใจ ความนิยมเลื่อมใส ความน่าเช่ือถือ ไม่ว่าจะผ่านลักษณะท่าที การ
แต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ หรือการพูดจา สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างและเรี ยนรู้ได้ ซึ่ง
บุคคล องค์กรหรือสถาบันจะต้องรู้ถึง จุดดี จุดบกพร่อง หรือจุดอ่อนของตน โดยการศึกษาให้
เข้าใจถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย อาจท าได้โดยการรวบรวมทัศนคติท่าที และความรู้สึกนึก
คิด แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสม โดยสิ่งเหล่านี้ต้ อง
อาศัยเวลาและข้อมูลต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ต้องอาศัยความมีช้ันเชิงในการพูด 
และการกระท าที่โน้มน้าวใจคนด้วยวิธีเทคนิคที่นุ่มนวล มีความเป็นกลางไม่อคติ มีความ
ซื่อสัตย์กล้าหาญ สุขุมรอบคอบ รับผิดชอบ ขยันขันแข็ง และต้องคิดริเริ่มสิ่งใหม่เสมอ และมี
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ไหวพริบวิจารณญาณที่ดี โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ หรือการแสดงออก ซึ่งมีความ
ละเอียดอ่อนมากกว่าปกติ 

2) การวางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่ต้องการจะสร้างให้เกิดข้ึนในจิตใจคนทัว่ไป
ก่อน โดยก่อนอื่นต้องรู้เสียก่อนว่า ศิลปินนักร้องหรือบริษัทเพลงคือใคร มีสถานภาพอย่างไร 
และมีแนวทางในการด าเนินงานรูปแบบใด และมีความต้องการให้ภาพลักษณ์ไปในทิศทางใด 

3) เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ ต้องมีเทคนิคที่มีประสิทธิภาพพอที่จะดึงดูดความสนใจ หรือมี
อิทธิพลที่จะท าให้คนทั่วไปเกิดภาพลักษณ์ตามที่เราต้องการ  

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาที่ดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 
 ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของศิลปินรวมถึงภาพลักษณ์ของค่าย
เพลงก็มีอิทธิพลสูงมาก ว่าการตลาดต่อกลุ่มผู้บริโภคหรือแฟนคลับจะเป็นอย่างไร 

2.2.4 การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มศิลปินนักร้องเกาหลี 

 (จุติมาศ เกลี้ยงเกลา, 2556 :15) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์จะถูกสร้างอย่างเป็นช้ันเชิงจาก
บริษัทค่าเพลงมีทั้งหมด 3 ข้ันตอน (1) ภาพลักษณ์ที่หลากหลายซับซ้อน (2) ความขัดแย้งกับ
รูปลักษณ์ที่ปรากฏ (3) การผสมผสานทางวัฒนธรรม เช่น การที่มีสมาชิกเป็นชาวต่างชาติในวงเพื่อ
เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม อีกทั้งช่วยให้มีกระแสมากข้ึนในประเทศนั้น ๆ อีกด้วย เช่น นิชคุณ 
หรเวชกุล สมาชิกวง 2PM, ลลิษา มโนบาล (ลิซ่า) สมาชิกวง Blackpink, กันต์พิมุกต์ ภูวกุล (แบม
แบม) สมาชิกวง GOT7, ชิตพล     ลี้ชัยพรกุล (เตลน์) สมาชิกวง NCT, ชลนสร สัจจกุล (สร) สมาชิก
วง CLC, ณิชา ยนตรรักษ์ (มินนี่) สมาชิกวง (G)-Idle อันเป็นการเพิ่มความสนใจจากแฟนคลับใน
ประเทศไทยมากข้ึน  
 

2.3 แนวคิดการเป็นดารา 

 (ชลนิภา รุ่งเรืองศรี และ จารุณี มุมบ้านเซ่า, 2562 อ้างจาก จุติมาศ เกลี้ยงเกลา,2556 :2134) 
อธิบายกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของบุคคลที่มีช่ือเสียงดังนี้ 
 กระบวนการให้ความสนใจ (Attentional Process) เป็นกระบวนการส าคัญ หากผู้ชมไม่มี
ความสนใจในตัวศิลปิน การสังเกตและพฤติกรรมลอกเลียนแบบก็จะไม่เกิดข้ึน กล่าวคือ ผู้ชมจะต้อง
รับรู้พฤติกรรมของผู้ที่จะเป็นตัวแบบ หรือดารา และรูปร่างหน้าตาภายนอกของดาราด้วยเช่นกัน 
เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้คน แต่เมื่อศิลปินท าผิดก็ได้รับบทลงโทษจากสังคมก็จะกลายเป็น
พฤติกรรมที่ผู้สังเกตไม่อยากเลียนแบบ 
 กระบวนการจดจ า (Retention Process) เมื่อผู้ชมเริ่มผูกพันกับดาราที่ตนช่ืนชอบจึง
เปรียบเสมือนว่าดาราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ผู้ชมจะเริ่มสังเกตพฤติกรรมของดาราที่มีความคุ้นเคย หรือ
เห็นบ่อย ๆ เพื่อจดจ าพฤติกรรมและการแสดงออกของดาราจนเกิดเป็นภาพในใจ ( Imaginary) และ
ค าพูด (Verbal) ที่จะท าให้ผู้ชมสามารถจดจ าพฤติกรรมของดาราได้ง่ายข้ึน หลังจากนั้น ผู้ชมจะพร้อม
เปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่ตนเองจดจ าหรือสังเกตเห็นจากดาราผู้นั้นได ้
 กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) หลังจากที่ผู้ชมจดจ าพฤติกรรม
ของดาราได้ดีแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการท าตามตัวแบบ เช่น การเปลี่ยนทรงผมตามดารา การแต่ง
กาย 
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 กระบวนการแรงจูงใจ (Motivational Process) คือ แรงจูงใจของผู้ชมที่จะแสดงพฤติกรรม
เหมือนดาราที่ตนสังเกต เนื่องมาจากความคาดหวังว่า การเลียนแบบจะน ามาซึ่งประโยชน์ เช่น การ
ได้รับแรงเสริมหรือรางวัล โดยผู้ชมอาจจะเลือกรับสิ่งที่ตนต้องการเลียนแบบมากกว่าเลียนแบบ
ทั้งหมด 
 (วรุตม์ มีทิพย์ อ้างจาก ศรัย สิงห์ทน ,2552 :12) ความเป็นดารา (Star) ไม่ได้ระบุเพียง
นักแสดงภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังหมายถึง นักร้อง ศิลปิน นักแสดงโฆษณา มิวสิกวิดีโอ ละครเวทีอื่น ๆ 
ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาไปในเชิงความบันเทิง ซึ่งนับว่าดาราเป็นสื่อบุคคลที่มีความส าคัญ เพราะ
เป็นผู้สร้างแรงจูงใจต่อการส่งสารไปยังผู้รับสาร ในยุคปัจจุบัน ค่านิยมของวัยรุ่นมักจะใช้ค าว่า “บุคคล
ที่น่าหลงใหลหรือ ไอดอล (Idol)” เรียกแทนศิลปินที่ตนช่ืนชอบ โดยส่วนใหญ่จะใช้กับดารานักร้อง
เพลงป๊อป สื่อถึงบุคคลที่เป็นตัวอย่างของวัยรุ่น 
 (วรุตม์ มีทิพย์ อ้างจากชยาณ ล าเภา,2556 :12) ดารา คือ บุคคลที่มีช่ือเสียง (Celebrity) แต่
ยังคงความต่างกันเรื่องความสามารถในด้านการแสดงและความบันเทิง โดยส่วนใหญ่แล้วดาราจะถูก
มองผ่านบทบาทที่ตนแสดงอยู่บ่อย ๆ กล่าวคือ ดาราคือบุคคลที่ถูกมองผ่านบทบาทแทนตัวบุคคลที่มี
ช่ือเสียงนั้น หมายถึง บุคคลที่เป็นที่รู้จักของสังคมโดยสื่อต่าง ๆ 
 ดังนั้น ดาราทุกคนจะได้รับความสนใจจากผู้คนผ่านสื่อที่เป็นตัวกลาง และผู้คนมักจะเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ ในด้านของบุคลิกหน้าตา นิสัย แต่เป็นการเลือกที่จะเลียนแบบ 

2.4 การตลาด 
 

ปัจจัยที่ท าให้ศิลปินนักร้องมีช่ือเสียงที่ส าคัญมากก็คือ การตลาด ที่เป็นกระบวนการกุล
ยุทธ์ที่ใช้ศิลปินเป็นแบรนด์สินค้า  

2.4.1 กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคล (จุติมาศ เกลี้ยงเกา ,2556 อ้างจาก Schawbel, 
2008 :21-22) ได้อธิบายกระบวนการการสร้างแบรนด์บุคคล(The Personal 
Branding Process) มีขั้นตอนดังนี้ 

1) การส ารวจค้นหา (Discover) เป็นการส ารวจว่าคุณเป็นใคร อะไรที่คุณต้องการท าในชีวิต 
ส ารวจดูว่าเป้าหมาย และแรงบันดาลใจของคุณคืออะไร โดยอาจจะส ารวจตรวจสอบจาก
บุคคลรอบข้างว่าคนอื่นพูดถึงคุณอย่างไร นอกจากนี้จะต้องส ารวจถึงจุดแข็งมี่เหนือกว่าคน
อื่น หรือสิ่งที่ท าให้คนอื่น ๆ หยุดสนใจ และแสดงความประหลาดใจในทางที่ดีเกี่ยวกับตัวคุณ 
รวมถึงจุดด้อยของตนเองด้วย จากนั้นก็เริ่มสร้างแผนในการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นข้ึนมา โดยมี
การก าหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2) การสร้าง (Create) ซึ่งมีวิธีการแบบดั้งเดิม เช่น นามบัตร, พอร์ตฟอลิโอ (Porfolio) หรือการ
สร้างประวัติส่วนตัวเป็นต้น และวิธีการแบบสมัยใหม่ คือ ผ่านสื่อออนไลน์ (social Media) 
เช่น การแนะน าตัวเองผ่านวิดีโอคลิป , การน าเสนอตัวตนผ่านบล็อก (blog), ทวิตเตอร์ 
(Twitter) หรือเฟสบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น โดยต้องมั่นใจและแน่ใจว่า เนื้อหา ภาพและ
ข้อความที่น าเสนอตัวตนของคุณนั้นน่าสนใจและสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจะสร้างให้มัน
เป็นตัวแทนของตนเอง 

3) การสื่อสาร (Communication) หลังจากที่ก าหนดหรือสร้างทิศทางของแบรนด์บุคคลแล้ว ก็
เป็นข้ันตอนในการสื่อสารให้บุคคลอื่นเห็นสิ่งที่เราก าหนดไว้ โดยก่อนที่เราจะสื่อสารไปยัง
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บุคคลต่าง ๆ ต้องพิจารณาก่อนว่า กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสารด้วยเป็นใคร 
จากนั้นจึงเลือกสื่อในการน าเสนอเพื่อให้การสื่อสารแบรนด์ของตัวเองมีความหมายอย่าง
แท้จริงผ่านการสื่อสารตนเอง คุณจะต้องสร้างเรื่องราวผ่านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การสื่อสาร 
ประกอบด้วยการให้มีคนเข้ามาโพสต์แสดงความเห็นในบล็อกของคุณ, การเขียนบทความใน
นิตยสาร, การหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์ตัวเอง, การปรากฏตัวตามที่ต่าง ๆ หรือการ
ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่สอดคล้องกับแก่นแท้ของบุคคล 

 สื่อหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากคือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยสื่อสังคม
ออนไลน์สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 

4) การรักษาคงไว้ (Maintain) เมื่อแบรนด์บุคคลมีความชัดเจนและแข็งแกร่งข้ึน ข้ันตอนต่อมา 
คือ บุคคลนั้นจะต้องรักษาและคงสภาพความเป็นตัวตนให้คงไว้ หรือเรียกว่า ท าตัวเองให้อยู่
ในร่องในรอย คงเส้นคงวา (Consistency) โดยไม่ให้สะดุด การรับรู้ตัวตนจากสายตาคนอื่น 
จะต้องสอดคล้องกันเสมอ 

 (จุติมาศ เกลี้ยงเกา,2556 อ้างจาก Chad Levitt, 2010 :23) อธิบายการสร้างแบรนด์บุคคล
ไว้ 3 แนวทาง 

1) จงสร้างบล็อกของตนเอง (Write a blog) บล็อกเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่ที่จะแสดงตัวตนของ
บุคคลให้ผู้อื่นได้มองเห็นมุมมองความคิดของบุคคลนั้น ๆ อีกทั้งยังเป็นช่องทางสื่อที่แตกต่าง
ไปจากเดิมด้วย 

2) สร้างเรื่องราวส่วนตัวให้เหมือนจริง (Vitual Resume) โดยต้องมั่นใจว่า เรื่องราวนั้นถูกต้อง
และเป็นความจริง และควรมีการอัพเดทตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อความแปลกใหม่และแตกต่าง จึง
อาจจะน าเสนอเรื่องราวผ่านทางคลิปวิดีโอแล้วโพสลงในบล็อกได้ อย่างไรก็ตาม การน าเสนอ
ตัวตนในส่วนน้ีควรท าให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อก ได้รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเรา 

3) บูรณาการสื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างตัวตน ( Intergrate your social network) โดย
น าเสนอเรื่องราวของตนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ เป็นต้น 
เพื่อให้คนอื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องราวนั้นด้วย ถ้าไม่ใช้เครือข่ายสังคมเหล่านี้ 
อาจจะท าให้เสียโอกาสดี ๆ ในบางเวลาหรือสถานการณ์ก็เป็นได้ 
2.4.2 หลักการสื่อสารเชิงบูรณาการ ( Intergrated Marketing Communication) หรือ 

IMC โดยหลักการนี้มีองค์ประกอบทั้งหมด 8 ประเภท  
1) การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การสื่อสารเกี่ยวกับแนวคิดของสินค้าหรือบริการใน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น การโปรโมตศิลปินผ่านโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต  
2) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือกระตุ้น

ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อหรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาสั้นๆ   
3) งานแสดงและการให้มีประสบการณ์ร่วม (Events & Experiences) หมายถึง การที่

กิจการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเช่ือมโยงกับสินค้า  
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4) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว (Public Relations & Publicity) หมายถึง กิจกรรม
ที่กิจการจัดข้ึนเพื่อให้กลุ่มบุคคลต่าง ๆ เข้าร่วม เช่นบริษัทเพลงเปิดการแถลงข่าวเพื่อให้
สื่อมวลชนท าข่าวแก่ศิลปิน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของศิลปิน  

5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึงการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคเป็น
รายบุคคลผ่านทาง โทรศัพท์ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  

6) การตลาดปฏิสัมพันธ์ (Interactive Marketing) หมายถึง กิจกรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ 
เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการรับรู้แก่
ตัวสินค้า  

7)  การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) หมายถึง การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลผ่านการพูดคุย การเขียน หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการสื่อสารนั้นจะ
เกี่ยวกับประสบการณ์ใช้สินค้า  

8) โดยพนักงานขาย (Personal Selling ) หมายถึงการสื่อสารซึ่งหน้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
เพื่อเป็นการน าเสนอ และตอบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า โดยกระบวนการทางการตลาด
ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ันช่องทางการตลาดที่ส าคัญที่สุดของยุคนี้คือการสื่อสารแบบปากต่อ
ปากบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งการสื่อสารแบบปากต่อปากนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในแง่
บวกและแง่ลบ  

 ดังนั้น ปัจจัยทางการตลาดจึงมีความส าคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมK-Pop ที่มีศิลปินหน้า
ใหม่เกิดข้ึนตลอดเวลา ดังนัน้กลยุทธ์ุในการโปรโมตศิลปินจึงมีความส าคัญ 

2.4.3 การรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) 

 (ภัทรมน จันทร์คงช่วย,2560 อ้างจาก สุภาภัทร ดิลกไชยาชาญวุฒิ, 2547 :17) กล่าวไว้ว่า 
การรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างคุณค่าตราสินค้า เมื่อผู้บริโภครับรู้
จะคุ้นเคยในตราสินค้าเกิดความไว้ใจ เช่ือถือ มีคุณภาพสมเหตุสมผล ผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าที่
รู้จักก่อน 
 (ภัทรมน จันทร์คงช่วย,2560 อ้างจาก ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547 :18-19) อธิบาย การรู้จัก
ตราสินค้าของผู้บริโภคแบ่งออกได้ดังนี้ 

1) Top of mind คือ ตราสินค้าที่กล่าวถึงอันดับแรก ๆ เป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภคเป็นความเช่ือที่
ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า 

2) Brand recall คือ การที่ผู้บริโภคระลึกช่ือตราสินค้าน้ันได้เอง โดยไม่มีสิ่งกระตุ้นให้ระลึกถึง 
เช่น เมื่อถามว่ารู้จักตราสินค้าอะไรบ้างของรองเท้ากีฬา ค าตอบของผู้บริโภคที่ตอบได้เองเป็น
ตราสินค้าที่ผู้บริโภคจดจ าได้แบบระลึกได้ 

3) Brand recognition คือ การที่ผู้บริโภคไม่สามารถเอ่ยช่ือตราสินค้าได้เอง ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ช่วยกระตุ้น อาจจะเป็นการเห็นหรือได้ยินบางอย่างเกี่ยวกับตราสินค้าน้ัน ซึ่งจะกระตุ้นเตือน
ความทรงจ าให้กับผู้บริโภคระลึกถึงตราสินค้าดังกล่าวได้ ซึ่งจะแสดงว่าผู้บริโภคคุ้นเคยกับ
ตราสินค้าน้ัน ๆ เช่น เสียงดนตรีจากรถไอศกรีมวอลล์ 

4) Unaware of brand  คือ ตราสินค้าที่ไม่ถูกกล่าวถึงเลย ผู้บริโภคไม่ได้ตระหนักถึงการมี
ตัวตน 
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 กล่าวคือ การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก จะต้องสร้างภาพจ า หรือสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภค
สามารถระลึกได้ หรือสามารถนึกถึงตราสินค้านั้น ๆ เป็นอันดับแรก เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์หมวด
เดียวกับตราสินค้าน้ันๆ  
 วิธีการกระตุ้นให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักมีดังนี้ 

1) Be Different & Memorable สร้างความโดดเด่นและความแตกต่างของตราสินค้าจากคู่
แข่งขัน เพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภคและรู้จักสินค้าน้ันได้เร็วข้ึน 

2) Involve Slogan or Jingle เป็นการสร้างสโลแกน หรือเพลงที่สนุกสนาน จะท าให้ผู้บริโภค
จดจ าได้ง่าย รู้จักสินค้าน้ันเร็วข้ึน เช่น นมถ่ัวเหลืองแล็คตาซอย 5 บาท 

3) Symbol Exposure ผู้บริโภคจะเช่ือมโยงสัญลักษณ์กับตราสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคนึกถึงตรา
สินค้าเสมอ 

4) Communication การสื่อสารถึงผู้บริโภคท าให้ทราบถึงรายละเอียดของสินค้าซึ่งจะท าให้
รู้จัก และจดจ าตราสินค้าได้ โดยวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

5) Event Sponsorship การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความ
สนใจของกลุ่มเป้าหมายจะท าให้ผู้บริโภครู้จักตราสินค้าเร็วข้ึน 

6) Consider Brand Extension การใช้ตราสินค้ากับสินค้าอื่น ๆ เพื่อตอกย้ าและเป็นการขยาย
ตราสินค้า เมื่อผู้บริโภคเห็นสินค้าจะท าให้เกิดการะลึกถึงตราสินค้าน้ันอยู่เสมอ 

7) Sale Promotion การส่งเสริมการขายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการสร้างความรู้จักตรา
สินค้าที่ผู้บริโภคมักจะให้ความสนใจ 
2.4.4 ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกิจเพลงเกาหลีในประเทศไทยจากกลุ่มผู้บริโภค 

 จากผลส ารวจ(จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร , 2558 :54) กล่าวว่า ผุ้บริโภคมองว่าสิ่งที่ค่าย
เพลงเกาหลีควรจะต้องท าเพื่อรักษาฐานผู้บริโภคในประเทศไทย คือ การสร้างความใกล้ชิดระหว่าง
ศิลปินและแฟนคลับที่เพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับการกระตุ้น รับรู้ถึงความเป็นกลุ่ม
เดียวกัน และรับรู้ถึงการตอบสนองต่อการสนับสนุนของพวกเขาได้ส่งไปถึงศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นการจัด
คอนเสิร์ต การเข้าถึงศิลปินตามสถานที่ต่าง ๆ การจัดงานมีตติ้ง และการเดินทางมาท ากิจกรรมใน
ประเทศไทย 
 

2.4.5 พันธมิตรทางการตลาด 

 (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร, 2558: 82) ความส าคัญของพันธมิตรทางการตลาดจากมุมมอง
ของผู้บริโภคไว้ว่า พันธมิตรทางการตลาดมีส่วนช่วยการสร้างความใกล้ชิดระหว่างศิลปินกับผู้บริโภค 
ซึ่งเป็นตัวเป็นส าคัญในการกระตุ้นความรู้สึกช่ืนชอบในสินค้าให้อยู่กับผู้บริโภคในระยะยาว แต่มีส่วน
ช่วยในการรับรู้แก่ผู้บริโภคค่อนข้างน้อย ซึ่งขัดแย้งจาก(จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร, 2558 อ้างจาก 
ประภาวี ศิวเวทกุล, 2556: 82) ที่กล่าวว่า ผู้น าเข้าศิลปินมีส่วนช่วยในการโปรโมตและเปิดช่องให้
ศิลปินหน้าใหม่จากประเทศเกาหลีใต้ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์ผลงาน รวมทั้งสร้างฐานแฟนคลับใน
ประเทศไทย ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดข้ึนในประเทศไทย  

2.4.6 บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปินเกาหลี 
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 (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร , 2558: 82) บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปินเกาหลี ในประเทศที่
ศิลปินเกาหลีได้เข้าไปท าการโปรโมต จากมุมมองของผู้บริโภคมองว่านอกจากพันธมิตรทางการตลาด
ของค่ายเพลงเกาหลีแล้วนั้น บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่จ้างมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 
หรือค่ายเพลงที่เชิญศิลปินมาร่วมงานในโอกาสพิเศษ บริษัทเหล่านี้มีส่วนช่วยเสริมความรู้สึกใกล้ชิด
ให้กับผู้บริโภค เนื่องจากท าให้โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้เข้าใกล้สินค้าของเขามีมากข้ึน ซึ่งผู้บริโภคมองว่า
การรอโอกาสจากพันธมิตรทางการตลาดอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ อีกทั้งบริษัทที่ร่วมงานกับศิลปิน
เหล่าน้ีอาจมีส่วนเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าพันธมิตรทางการตลาดอีกด้วย 
 หลากหลายแบรนด์สินค้าเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นศิลปินนักร้องกาหลีเพื่อหวังสร้างแบรนด์
และเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า (ประภาวี ศิวเวทกุล,2556 อ้างจาก วรนุช ตันติวิทิตพงศ์ :52) เช่นยามา
ฮ่า ที่ได้วงบอยแบรนด์อย่างวงดงบังชินกิ  TVXQ, ซุปเปอร์จูเนียร์ Super Junior, ทูเอนี่วัน 2NE1 
ล้วนเป็นวงที่มีช่ือเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของเกาหลีมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือการท าการตลาดแข่งขันช
วงชิงพื้นที่การตลาดระหว่างสินค้าประเภทสาหร่ายทอดกรอบสองยี่ห้อ คือ สาหร่ายทอดกรอบเถ้าแก่
น้อย มีพรีเซ็นเตอร์เป็นศิลปินบอยแบรนด์วงบีสท์ (BEAST) และสาหร่ายทะเลทอดกรอบมาชิตะ ที่
ได้พรีเซ็นเตอร์อย่าง โจ คยูฮยอน สมาชิกจากวงซุปเปอร์จูเนียร์ (ประภาวี ศิวเวทกุล,2556 :52) ซึ่งใน
ปัจจุบันสาหร่ายทอดกรอบเถ้าแก่น้อยมีพรีเซ็นเตอร์เป็น เซฮุนจากบอยแบรนด์วง เอ็กโซ ( EXO) 
เป็นพรีเซ็นเตอร์ และสาหร่ายทะเลทอดกรอบมาชิตะได้ พัคจีฮุน อดีตสามชิกบอยแบรนด์วง 
Wannaone มาเป็นพรีเซ็นเตอร์  

2.4.7 การท าการตลาดออนไลน์ 

 (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร, 2558: 82) กล่าวว่า ผู้บริโภคใช้สื่อออนไลน์เป็นประจ า อีกทั้ง
ช่องทางเหล่านี้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของศิลปิน โดยกลุ่มเป้าหมายมองว่าเป็นการเลือกใช้สื่อที่
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกิดโอกาสในการพบเจอและให้ความสนใจได้ค่อนข้างสูง ซึ่งจะพบว่า
ศิลปินเกาหลีแต่ละวงนั้น จ าเป็นจะต้องมีช่องทาง ออนไลน์ในการโปรโมตหรือช่องทางในการติดต่อ
กับแฟนคลับ เช่น Youtube Twitter Instagram Weibo Facebook และเร็วนี้ก็เริ่มีการเพิ่ม แอป
พลิเคชันช่องทางต่าง ๆ เพิ่มข้ึน สอดคล้องกับ (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร, 2558 อ้างจาก Seo Min 
Soo,2013 : 82) ที่พบว่า ค่าเพลงเกาหลีมองว่า กลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงใช้ Social Media คือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก จึงเลือกใช้สื่อนี้ เป็นหลักในการโปรโมตสินค้า เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของระยะห่างทางด้าน
ภูมิศาสตร์ และความครอบคลุมในการท าการตลาดต่างประเทศ 
 กล่าวคือ การท าการตลาดของค่าเพลงของศิลปินเกาหลีจะต้องมองถึงกลุ่มเป้าหมายหรือ
แฟนคลับ รวมทั้งบริษัทที่รวมงานกับศิลปินและพันธมิตรทางการตลาด อีกทั้งการท าการตลาด
ออนไลน์เป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ในการรับ
ข้อมูลข่าวสารของศิลปิน 
 

2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับแฟนคลับ 

 แนวคิดเรื่องการเป็นแฟน (Fandom) (วรุตม์ มีทิพย์ 2560 อ้างจาก Jenkins, 1992 :17)  
อธิบายไว้ว่าเปรียบเหมือนวัฒนธรรมย่อยที่สะท้อนถึงผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนสมัยใหม่ 
เป็นปัจจัยหลักของการเกิดข้ึน และการคงอยู่ของวัฒนธรรมประชานิยม (Pop Culture) นอกจากนั้น 
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ยังเป็นสิ่งส าคัญในการผลักดันวัฒนธรรมการบริโภคในปัจจุบัน ลักษณะส าคัญของการเป็นแฟนมี
รูปแบบอยู่ 4 ลักษณะ ได้แก่ 

1) กลุ่มแฟนคลับสามารถน าแนวทางที่ได้เปิดรับสื่อไปปฏิบัติได้ กลุ่มแฟนคลับเลือกที่จะบริโภค
สื่ออย่างตรงไปตรงมา โดยส่วนมากเมื่อกลุ่มแฟนคลับรับชมรายการบันเทิงใด ๆ ก็ตาม กลุ่ม
แฟนคลับกลุ่มนั้นจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบตามรายการได้ในภายหลัง 

2) ความเป็นแฟนสามารถสร้างกลุ่มพิเศษได้ ความเป็นแฟนสามารถแบ่งแยกตัวเองได้ตาม
ลักษณะความคิดเห็นหรือประเภทสื่อ โดยความเป็นแฟนมีพื้นฐานอยู่ที่การแสวงหาสังคมที่
ปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สโมสร สิ่งที่ตีพิมพ์ การพูดคุยต่าง ๆ  

3) ความเป็นแฟนสามารถสร้างโลกศิลปะพิเศษข้ึนมาได้ คือ กลุ่มแฟนคลับสามารถสร้าง
มาตรฐานความร่วมมือกัน การให้เหตุผล การประเมิน และอื่น ๆ ที่แสดงออกมาในลักษณะ
ของวัฒนธรรมร่วมกัน (Conterculture) 

4) ความเป็นแฟนสามารถสร้างชุมชนทางสังคม คือ การสร้างทางเลือกใหม่ให้กับชนกลุ่มน้อย
หรือคนที่มีความสนใจที่คล้ายกันและต้องการรวมตัวกัน 

 นิยามค าว่า “ติ่ง” หรือ “แฟนคลับ”  (บุณยนุช นาคะ, 2560 :40) ได้อธิบายว่า ติ่งเกาหลี 
เป็นค าที่คนทั่วไปเรียกแฟนคลับเกาหลี โดยทั่วไปมักถูกมองว่าเป็น “ติ่ง” ค าว่าติ่ง คือสรรพนามที่
หลายคนใช้เรียก กลุ่มคนที่ตามกรี๊ดดารา ซึ่งจะรวมกับค าว่าเกาหลี ซึ่งที่มาของค าน้ีมาก กลุ่มนักเรียน
ช้ันมัธยมต้นผมบ็อบสั้นเท่าติ่งหู ที่ตามกรี๊ดศิลปินเกาหลี ที่มีพฤติกรรมปีนรั้ว ลอดราว ว่ิงตามรถ
ศิลปิน ในชุดนักเรียน ซึ่งค าว่าติ่งเป็นค าที่บ่งบอกหรือก าหนดผู้ที่ถูกเรียกไปในทางลบ จนต่อมากลุ่ม
แฟนคลับเริ่มชินชาและสามารถยอมรับได้มากข้ึน 
 กล่าวคือแฟนคลับคือกลุ่มที่ติดตามศิลปินดาราด้วยความคลั่งไคล้ แต่ถ้าในกรณีของศิลปิน
เกาหลีในประเทศไทย จะเรียกว่าแฟนคลับเกาหลี หรือติ่ง ซึ่งค าว่าต่ิงถ้าไม่ใช่ติ่งด้วยกันเองก็ไม่ควร
น าไปเรียกคนอื่นเพราะเป็นค าที่ค่อนข้างอยู่ในเชิงล 

2.5.1 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกาหลีในประเทศไทย 

 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกาหลีจากกลุม่ตัวอย่างที่ (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร , 2558: 
44) ได้ส ารวจ อธิบายไว้ว่า การบริโภคสินค้าจะเกิดข้ึนเมื่อศิลปินคัมแบ็ค หรือออกอัลบั้ม ซึ่งโดยเฉลี่ย
จะอยู่ที่ประมาณปีละ 1-2 ครั้ง โดยสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อไม่ใช่สินค้าในกลุ่มซีดีเพลง แต่กลับเป็น
ของที่ระลึกอื่น ๆ เช่น โฟโต้บุ๊ค ของที่ระลึกหน้างานคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็น ผ้าขนหนู เข็มกลัด แฟ้ม 
เป็นต้น 

2.5.2 องค์ประกอบการสื่อสารและกระแสนิยมเพลงเกาหลีในประเทศไทยจากมุมมองของ
ผู้บริโภค 

 (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร , 2558: 45) อธิบาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระแสนิยมเพลง
เกาหลีในประเทศไทยไว้ 5 ประเด็นดังนี้  

1) กระบวนการสร้างคุณค่าให้ศิลปิน เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับศิลปินอีกทั้งเป็นการเพิ่มมิติและ
ความหลากหลายให้สินค้า ท าให้ผู้บริโภคไม่เกิดความเบื่อหน่ายกับการบริโภคสินค้าเดิม 
รวมทั้งเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา จากมุมมองของผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มที่ กลุ่มที่ 1 
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คือ แฟนคลับ กลุ่มที่ 2 คือแอดมิน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มมองว่าธุรกิจเพลงเกาหลีมีกระบวนการสร้าง
คุณค่าให้กับศิลปินเป็นข้ันตอนโดยเริ่มจากการคัดเลือกศิลปิน การศัลยกรรมเพื่อรูปร่างที่ดี
เป็นพิมพ์นิยมของศิลปินเกาหลี การฝึกหัด การร้อง การเต้น ภาษา และทักษะอื่น ๆ ก็ยังเป็น
การเพิ่มคุณค่าให้แก่ตัวเองและเป็นการสร้างความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคอีกด้วย 

2) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ในมุมมองของแฟนคลับ มองว่าการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี
ผู้บริโภครับรู้ได้ คือ การสร้างเพลงที่มีท านองฟังได้เรื่อย ๆ แต่สามารถสื่อความหมายไปยัง
ผู้บริโภคได้ ถึงแม้ผู้บริโภคจะไม่สามารถเข้าใจวัจนภาษาที่ใช้ในเพลง แต่การใช้วัจนภาษาผ่าน
ท่าเต้นหรือการแสดงบนเวที รวมทั้งน้ าเสียง  จังหวะเพลงที่ใช่ก็เป็นส่วนส าคัญที่ผู้บริโภค
สามารถรับรู้ได้ นอกจากนี้ศิลปินแสดงความสามารถในการผลิตเพลงมากกว่าเพียงแค่ร้อง
เพลง เ ช่น การแต่งเพลงเอง ออกแบบท่าเต้นเอง หรือการเล่นดนตรี ก็เป็นหนึ่งใน
กระบวนการสร้างคุณค่าที่ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มต่างรับรู้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งกลุ่มแฟนคลับยังมอง
ว่าเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับศิลปินมากกว่าการที่ศิลปินร่วมงานกับทีมงานที่มีช่ือเสียง
เสียอีก 

3) การจัดกิจกรรมร่วม คือ การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกระบวนการหนึ่งที่กลุ่มแฟนคลับและแอด      
มินมีความเห็นว่า เป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่จะใกล้ชิดกับตัว
สินค้ามากข้ึน อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกการเป็นหนึ่งเดียวระหว่างศิลปินและกลุ่มแฟนคลับ ท า
ให้ผู้บริโภคได้รับการตอบสนองจากฝั่งศิลปินถึงการรับรู้ในการมีอยู่ของแฟนคลับ จึงท าให้
ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและบริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริโภคยังรู้สึกถึงความ
นิยมในตัวศิลปินจากกลุ่มแฟนคลับที่มาร่วมกิจกรรม ท าให้เกิดความรู้สึกว่ามีกลุ่มสมาชิก
เดียวกัน และเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน สร้างความสัมพันธ์ที่ช่วยกระตุ้นความช่ืนชอบต่อ
ศิลปินได ้

4) การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับแฟนคลับ หลังจากที่ศิลปินเริ่มเกิดความนิยมก็จะจัดต้ังช่ือ
กลุ่มแฟนคลับของตนข้ึน รวมทั้งก าหนดสีประจ าวง และเมื่อเกิดกิจกรรมให้แฟนคลับได้เข้า
ร่วม แฟนคลับก็ใช้สีประจ าวงเป็นสีหลักในการแต่งกาย เพื่อแสดงความเป็นตัวแทนของ
ศิลปิน พร้อมกับการเรียกตัวเองว่าเป็นสังกัดแฟนคลับศิลปินกลุ่มนั้น กลุ่มแฟนคลับรู้สึก
เหมือนเป็นตัวแทนของศิลปิน เนื่องจากศิลปินมักเป็นคนต้ังช่ือ ในขณะที่กลุ่มแอดมินมองว่า
กระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้สึกความเป็นหนึ่งเดียว ระหว่างศิลปินกับ
แฟนคลับ รวมถึงแฟนคลับด้วยกันเองอีกด้วย เนื่องจากกลุ่มแฟนคลับรู้สึกได้ถึงการใช้
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นกลุ่มเดียวกัน ในช่วงเวลาที่ไปท ากิจกรรมก็สามารถแยกความ
เป็นพวกเขาพวกเราได้ง่ายข้ึน 
 
2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับแอดมิน 

 (จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร, 2558: 35) ได้ให้ความหมายของกลุ่มแอดมินไว้ว่า เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน (Mediated Events) หมายถึงกลุ่มที่มีความช่ืนชอบในศิลปิน
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เกาหลี ผู้ซึ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนโดยค่ายเพลง
หรือกิจกรรมที่แฟนคลับจัดข้ึน และปัจจุบันท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและน าเสนอข้อมูลข่าวสารของศิลปิน
ผ่านเพจหรือบอร์ดศิลปินเกาหลีที่กลุ่มตนได้ท าการจัดต้ังข้ึน 
 (ชนกานต์ รักชาติและ พัชนี เชยจรรยา :2559 :171) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กลุ่มแฟนคลับ
แบ่งผู้รับสารเป็น 2  ประเภท คือ กลุ่มที่มีความต้องการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งที่มาของข่าวสารซึ่งมา
จากต่างประเทศโดยตรง โดยคนกลุ่มนี้จะท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับกลุ่มแฟนคลับที่
ติดตามในฐานะผู้น าทางความคิด ส่วนประเภทที่ 2 คือ กลุ่มที่รับข้อมูลข่าวสารผ่านกลุ่มแรก โดยใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร มีการสร้างเพจ หรือบัญชีของแอพลิเคช่ันหนึ่งข้ึนมา เพื่อท า การเผยแพร่
ข้อมูล หรือใช้บัญชีส่วนตัวในการเผยแพร่ข้อมูล ท าหน้าที่สืบค้น ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
ต่างประเทศและในประเทศแล้วเผยแพร่ รวมทั้งมีการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มแฟนคลับ เพื่อ
เสริมสร้างความคุ้นเคยเพื่อให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการท ากิจกรรมใน
ภายภาคหน้า ผู้น าทางความคิดของแฟนคลับ มีทั้งแฟนคลับธรรมดาแต่มีช่ือเสียงหรือเป็นคนดังเฉพาะ
กลุ่ม อาจเรียกว่าเป็นเซเลบประจ ากลุ่ม และแฟนคลับธรรมดาที่รักศิลปินด้วยใจ พร้อมที่จะสนับสนุน
ศิลปินจากนั้นจึงสร้างช่องทางการกระจ่ายข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ให้กับบุ คคลอื่นต่อไป ซึ่งเรียกว่า 
แอดมิน จากผลสัมภาษณ์ของ ชนกานต์ รักชาติและ พัชนี      เชยจรรยา ได้กล่าวว่า แอดมิน คือ 
บุคคลหนึ่งที่มีความกระตือรือร้นและใฝ่ใจรักใคร่ศิลปิน โดยมีการเลือกใช้สื่อแบบเฉพาะที่ตนเองสนใจ 
และมีการเปิดรับหรือแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่สนใจอย่างกระตือรือร้น โดยการแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่
ตนเองสนใจด้วยความเต็มใจ พร้อมทั้งใช้ความสามารในการสื่อสารเพื่อแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในกลุ่ม  ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการแบ่งประเภทแฟนของนักวิชาการกลุ่ม
หนึ่งที่ช่ือว่า N.Abercrombie & B. Longhurst ที่ใช้เกณฑ์การแบ่ง 3 ประเภท คือ ลักษณะของความ
สนใจ (Interest) ลักษณะการใช้สื่อ (Media Use) และลักษณะการรวมกลุ่ม (Grouping) 
 (ชนกานต์ รักชาติและ พัชนี เชยจรรยา ,2559 อ้างจาก สุปรีดา ช่อล าไย, 2549) ได้กล่าวถึง
กระบวนการที่ท าให้เกิดข้ึนของกลุ่มแฟนคลับ คือ ระยะการก่อตัว ที่แอดมินเริ่มติดตามศิลปินแบบ
ปัจเจกบุคคล หลังจากนั้นจึงมีการใช้การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้แฟนคลับที่เป็นปัจเจกบุคคล
เข้ามารวมตัวกันเป็นกลุ่มด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  ระยะการท าหน้าที่ แอดมินท า
หน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่ส่งต่อและแบ่งปันข่าวสารให้แก่สมาชิกแฟนคลับที่ติดตาม พร้อมกับการ
สอดแทรกความเป็นตนเองเข้าไปเมื่อมีการสนทนาโต้ตอบกับสมาชิก ท าให้สมาชิกรู้สึกถึงความเป็น
กันเอง กล้าพูด กล้าคุยกันในประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่เรื่องของศิลปินเท่าน้ัน ท าให้เกิด
การสานสัมพันธ์และกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในเครือข่าย ก่อให้เกิดระยะ
การธ ารงรักษาที่เครือข่ายสามรถด ารงอยู่ได้ยาวนานและมีเสถียรภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแอดมินกลุ่ม
แฟนคลับศิลปินนักน้องเกาหลีในประเทศไทย ใช้ในการสร้างเครือข่ายและการธ ารงอยู่ของเครือข่าย
นั้นมีการใช้ประโยชน์ขากอินเทอร์เน็ตหรือจากพื้นที่ในโลกออนไลน์เพื่อการสื่อสาร ซึ่งสามารท าใหเ้กดิ
เป็นชุมชนในพื้นที่เสมือนจริง รวมไปถึงตัวตนของแต่ละบุคคลในการด าเนินชีวิต และสามารถเช่ือมโยง
ตัวตนในพื้นที่เสมือนจริงได้โดยผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อกิจกรรม ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างแอด
มินและแฟนคลับมีการสานสัมพันธ์ของกันและกันอย่างยั่งยืน ท าให้เกิดความผูกพันและกลายเป็น
รากฐานที่มีความมั่นคงให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในเครือข่าย ก่อให้เกิดระยะการธ ารงรักษาที่
เครือข่ายสมารถด ารงอยู่ได้ยาวนานและมีเสถียรภาพ 
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 จากผลการวิเคราะห์ของ ชนกานต์ รักชาติและ พัชนี เชยจรรยา ช้ีให้เห็นถึงผลวิเคราะห์
เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารภายในกลุ่มแฟนคลับนักร้องจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทยว่า วิธีการ
สื่อสารของกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทยน้ันจัดเป็นลักษณะการ
สื่อสารชุมชนในฐานะพื้นที่ชุมชนเสมือนจริง โดยเป็นลักษณะของการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างกันได้ทั้งในพื้นที่เดียวกันและต่างพื้นที่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสื่อสารร่วมกันและโยงใยความ
เป็นเครือข่ายของการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับ การสื่อสารดังกล่าวนับว่าเป็นการสร้างพื้นที่ใหแ้กก่ลุม่
คนที่มีความช่ืนชอบเหมือนกันหรือเป็นการสร้างพื้นที่เสมือนส าหรับกลุ่มคนพวกเดียวกันเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
 

2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินในกรณีศึกษา วง EXO, NU’EST, GOT7 และกระแสนิยมวง 
EXO, NU’EST, GOT7ในประเทศไทย 

 EXO (เอ็กโซ) มีสมาชิกปัจจุบันทั้งหมด 9 คน คิมซูโฮ, พยอนแบกฮยอน, ปาร์คชันยอล,        
โดคยองซู, คิมจงอิน, โอเซฮุน, คิมมินซอก, เลย์(จางอี้ชิง) และคิมจงแด โดยช่ือวงเอ็กโซได้รับแรง
บันดาลใจมาจากดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ หรือ EXOPLANET เรียกกลุ่มแฟนคลับว่าEXO-L เอ็ก
โซอยู่ภายใต้สังกัด SM Entertainment เดบิวต์ในปีค.ศ.2011มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน แบ่งเป็น EXO-
K มีสมาชิกทั้งมด 6 คน คิมซูโฮ พยอนแบกฮยอน ปาร์คชันยอล โดคยองซู คิมจงอิน โอเซฮุน และ 
EXO-M มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน คริส (อู๋อี้ฟ่าน) เลย์ (จางอี้ชิง) ซิ่วหมิน (คิมมินซอก) เฉิน(คิมจงแด) 
เทา (หวงจื่อเทา) และลู่ห่าน โดย EXO-Mมีเป้าหมายในตอนแรกเพื่อโปรโมตที่จีนเป็นหลักและออก
อัลบั้มภาษาจีน แต่หลังปีค.ศ. 2014 เป็นต้นมาเอ็กโซก็รวมกันโปรโมตในช่ือ EXO ภายหลังในปี 2014 
สมชิกชาวจีน คริส เทา ลู่หาน ก็ถอนตัวออกจากวงตามล าดับ  
 
 

 
 
 
 
  
  
   ภาพที่ 2.1 รูปข้อมูลศิลปินวงEXO 
ที่มา: https://dudeplace.co/2020/02/20/sm-entertainment-releases-official 

- อัลบั้มเต็มชุดแรกของเอ็กโซ อัลบั้ม ‘XOXO’ ได้รางวัล Album of the Year ยอดขายอ้างอิง
จากGaon Chart ข้ึนอันดับ 1 ยอดขายทั้งหมด 335,823  อัลบั้ม 

- อัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ในปีค.ศ.2015 อัลบั้ม‘EXODUS’ ข้ึนอันดับ 1 ด้วยยอดขาย 487,856 
อัลบั้ม 

- อัลบั้มเต็มชุดที่ 3 ในปีค.ศ. 2016 EX’ACT ที่ได้รับรางวัล Album of the Year จากรายการ 
Mnet Asian Music Awards ข้ึนเป็นอันดับ 8 ด้วยยอดขาย 247,899 อัลบั้ม 

https://dudeplace.co/2020/02/20/sm-entertainment-releases-official
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- อัลบั้มเต็มชุดที่ 4 อัลบั้ม The Warในปี ค.ศ.2017 ข้ึนเป็นอันดับ 2 ด้วยยอดขาย 949,827 
อัลบั้ม The Warเป็นอัลบั้มขึ้นอันดับสูงสุดบนชาร์ต บิลบอร์ด (billboard,2560) 

- อัลบั้มเต็มชุดที่ 5 อัลบั้ม Don’t Mess Up My Tempo ในปี ค.ศ. 2018 ข้ึนเป็นอันดับ 3 
ด้วยยอดค่าย 1,452,030 อัลบั้ม 

 คอนเสิร์ตเอ็กโซในประเทศไทย 
- EXOPLANET # 1 THE LOST PLANET ปี ค.ศ. 2014 

   ภาพที่ 2.2 คอนเสิร์ตEXOครั้งที่ 1    
ที่มาhttp://www.impact.co.th/index.php/visitor/event_detail/en/14359/true-
move-h-presents 

- EXOPLANET #2  THE EXO’LUXION ปี ค.ศ. 2015 

    ภาพที่ 2.3 คอนเสิร์ตEXOครั้งที่ 2 
  ที่มา http://thailandindy.com/the-exoluxion-in-bangkok-%E0  

- EXOPLANET #3  THE EXO’RDIUM  ปี ค.ศ. 2016 

    ภาพที่ 2.4 คอนเสิร์ตEXO ครั้งที่ 3 
  ที่มา http://www.impact.co.th/index.php/visitor/event_detail/th/29095/ 

 

http://www.impact.co.th/index.php/visitor/event_detail/th/29095/
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- EXOPLANET #4  THE ELYXION ปี ค.ศ. 2017 

   ภาพที่ 2.5 คอนเสิร์ตEXO ครั้งที่ 4 
  ที่มา https://www.pingbook.com/2017/11/30/52659 
 พรีเซ็นเตอร์ในประเทศไทย 

- โอเซฮุนสมาชิกวงเอ็กโซได้รับเลือกให้เป็นพรีเซ็นเตอร์  “สาหร่ายเถ้าแก่น้อย”ในปี 2019 
ประธานบริหาร บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า กุลยุทธ์ุทาง
การตลาดในครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนรุกหนักอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้ งแต่การเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์
ใหม่คือ โอเซฮุน โดยหลังจากเปิดตัวภายใน 15 1นาที พบว่า แฮชแท็ค #TaokaenoiXSehun 
ติดอันดับ 1 Top trend Thai ในTwitter Trend รวมถึงครองอันดับ 1-5 Twitter Trend 
ในต่างประเทศทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และยังติดอันดับ 2 ของโลกใน Worldwide 
Twitter Trend ภายในเวลา 1ช่ัวโมง ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ และบ่งบอกถึง
กระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมของโอเซฮุน (Brandinside,2019) 
 

  
 ภาพที่ 2.6 รูปพรีเซ็นเตอร์สินค้าEXO แบรนด์สาหร่ายเถ้าแก่น้อย 
 ที่มาhttps://www.innnews.co.th/entertainment/news_499028 

 
 
 
 
 

https://www.pingbook.com/2017/11/30/52659
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รายการที่เข้าร่วมในประเทศไทย 
 รายการชิงร้อยชิงล้านและรายการAsian Hero ในปี 2012 

   ภาพที่ 2.7 รูปรายการที่EXO เข้าร่วมในประเทศไทย 
 ที่มาhttps://tinggaoleeth.wordpress.com/exo/9-%E0%B8%A3%E0%B8 
 
 Nu’est (นิวอีสต์) มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน JR (คิมจงฮยอน) Aron (ควักยองมิน),  แบคโฮ (คัง
ดงโฮ), ฮวังมินฮยอน,  Ren(ชเวมินกิ) โดยช่ือวงมาจากค าว่า New (ใหม่) Establish (ก่อตั้ง) Style 
(สไตล์) Tempo (เข้ากับจังหวะ) แนวเพลงของศิลปินกลุ่มนี้เน้นไปที่การสร้างดนตรีที่แปลกใหม่และมี
เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เรียกกลุ่มแฟนคลับว่า L.O.V.E นิวอิสต์อยู่ภายใต้สังกัด Pledis 
Entertainment เดบิวต์ในปี ค.ศ.2012 เปิดตัวด้วยมินิอัลบั้ม Action ซึ่งอัลบั้มข้ึนเป็นอันดับที่64ใน
ชาร์ตGaonยอดขาย 23,108 อัลบั้ม เพลงโปรโมต Face เป็นแนวดนตรีในรูปแบบของNU’EST คือ 
Urban elecrto bandและpop ในรูปแบบมิวสิกวิดีโอที่พูดถึงการกลั่นแกล้งของนักเรียนในโรงเรียน 
เป็นการสะท้อนสังคมผ่านมิวสิกวิดีโอ ต่อมาในปี ค .ศ.2013 ได้ออกมินิอัลบั้ม HelloและSleep 
Talking ค.ศ.2013 ข้ึนเป็นอันดับที่ 95 ในชาร์ตGaonด้วยยอดขาย 14,249 อัลบั้ม ต่อมาในปี ค.ศ. 
2014 ออกอัลบั้มเต็ม Re:Birth และเข้าสู่ตลาดเพลงญี่ปุ่นอย่างเต็มตัวภายใต้ Local Partner สังกัด 
Ariola Japanbrซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Sony Music Entertainment Japanด้วยการปล่อย มินิ
อัลบั้ม NU’EST BEST IN KOREAในปี ค.ศ 2014 และมินิอัลบั้ม Bridge the Worldในปี ค.ศ 2015 
โดยทั้งสองอัลบั้มเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่ประสบความส าเร็จนัก ต่อมาในปี ค .ศ 2016ปล่อยมินิอัลบั้ม 
Qis และ Canvas ได้เสนอช่ือเข้าชิงรายการเพลง 3 ครั้ง 
 จุดเปลี่ยนที่ส าคัญของวงนิวอีสต์ ในปี ค.ศ 2017สมาชิก 4 คน ฮวังมินฮยอน คังแบคโฮ           
คิมจงฮยอน และเร็นได้ไปออกรายการแข่งขัน Produce101 รายการที่ค้นหาศิลปินจากเด็กฝึกหัด
ทั้งหมด101 คน ออกอากาศทางช่อง Mnet โดยมินฮยอน หนึ่งในสมาชิกวงนิวอิสต์ได้ติดอันดับ 9 ร่วม
เดบิวต์กับเด็กฝึกอีก 10 คน ในนาม Wannaone เป็นเวลาหนึ่งปี ส่วนสมาชิกนิวอิสต์อีกสามคนที่ได้
เข้าร่วมรายการ ขณะระยะเวลาออกอากาศทั้งสามคนได้อันดับในแต่ละสัปดาห์อยู่ในเกณฑ์ดี ท าให้ใน
ปี ค.ศ 2018 คังแบคโฮ คิมจงฮอยอน เร็น และควักอารอนได้กลับมาท าซับยูนิตที่มีช่ือว่า NU’EST W  
ออกซิงเกิ้ล ‘W,here’ ข้ึนเป็นอันดับ 1 ในDigital Chart และชนะรายการเพลง Mnet Mcountdown
ซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดบิวต์ที่นิวอีสต์ได้รับรางวัลจากรายการเพลง ท าให้วงกลับมาประสบความส าเรจ็
อีกครั้ง และออก มินิอัลบั้มNu’est W ‘Who,You  ซึ่งมียอดขาย100,000 อัลบั้มในสัปดาห์แรก 
ต่อมาในปี ค.ศ 2019  นิวอีสต์ได้กลับมารวมตัวกันครบ 5คนอีกครั้ง รวมทั้งออกมินิอัลบั้ม [Happily 
Ever After] ข้ึนเป็นอันดับ 23 ใน Gaonชาร์ต ด้วยยอดขาย 251,083 อัลบั้ม อีกทั้งชนะรายการเพลง

https://tinggaoleeth.wordpress.com/exo/9-%E0%B8%A3%E0%B8
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ครั้งแรกหลังจากกลับมารวมกันครบสมาชิก ต่อมาออกมินิอัลบั้ม NU’EST 7TH MINI ALBUM ‘The 
Table’ ข้ึนเป็นอันดับ 25 ในGaonชาร์ตด้วยยอดขาย 212,499 อัลบั้ม ต่อมาในปี ค.ศ.2020 ออกมินิ
อัลบั้ม ‘The Nocturne’ ข้ึนเป็นอันดับ 16 ในGaonชาร์ต ด้วยยอดขาย 196,613 อัลบั้ม ด้วยสไตล์
เพลงที่หลากหลายและความไม่ย่อท้อของสมาชิกท าให้นิวอีสต์กลับมาท าตามความฝันได้อีกครั้ง 
   ภาพที่ 2.8 รูปข้อมูลศิลปินวงNU’EST 

  ที่มา: https://www.naewna.com/entertain/414911 
มีตติ้งในประเทศไทยในปี 2012 The First Face to Face Thailand 

    ภาพที่ 2.9 มีตติ้งNUEST 
 ที่มาhttps://mystargallery.wordpress.com/2012/08/12/2012-08-10-11-nuest 
 

- NUEST W CONCERT <DOUBLE YOU> IN BANGKOK  ในปี ค.ศ. 2018 (voice online, 
2018) 

 
   ภาพที่ 2.10 รูปคอนเสิร์ตNU’EST W ครั้งที่ 1 
ที่มาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/nuest-w-concert-double-you-in-
bangkok-20 
 

https://www.naewna.com/entertain/414911
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- NU’EST CONCERT <SEGNO> IN BANGKOK ในปี ค.ศ. 2019 (The Standard,2019) 

   ภาพที่ 2.12 รูปคอนเสิร์ต NUEST ครั้งที่ 3 
  ที่มา: https://www.brighttv.co.th/entertain/got7-concert-update 
 

- 2019 NUEST’ REN SPECIAL LIVE SHOW IN BANGKOK 

    
    ภาพที่ 2.13 รูป REN Live Show 
   ที่มาhttps://www.jiggaban.com/126584-nuest-32/ 

https://www.brighttv.co.th/entertain/got7-concert-update
https://www.jiggaban.com/126584-nuest-32/
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- 2020 BAEKHO MINI CONCERT “BAEKHO-LIDAY” 

   ภาพที่ 2.14 รูป BEAKHO MINI Concert 
  ที่มาhttps://www.facebook.com/DSHOWTHAILAND/ 
 GOT7 (ก็อตเซเว่น) กลุ่มศิลปินชายจากเกาหลีใต้ สังกัดค่าย JYP Entertainment มีสมาชิก
ทั้งหมด 7 คน อิมแจบ็อม,มาร์ก ต้วน, แจ็กสัน หวัง, พักจินยอง, ชเวยองแจ, แบมแบม (กันต์พิมุกต์ ภู
วกุล) สมาชิกคนไทย และคิมยูกย็อม  เปิดตัวใน ค.ศ. 2014 โดยสไตล์ของวงมีความโดเด่นเนื่องจากใส่
ศิลปะการต่อสู้แบบทริกกิ้ง (Martial arts tricking) อยู่ในท่าเต้น และประกอบกับการมีสมาชิกชาว
ไทยหรือแบมแบมอยู่ในวงท าให้ก็อตเซเว่นมีช่ือเสียงในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเรียกกลุ่มแฟน
คลับว่า (อากาเซ่) ที่แปลว่านกน้อย โดยสัญลักษณ์ของวงก็เป็นรูปนก โดยมีสีประจ าวงเป็นสีเขียว 

    ภาพที่ 2.15 รูปข้อมูลศิลปินวง GOT7 
  ที่มา https://www.newtv.co.th/news/73505 

- อัลบั้มเต็มอัลบั้มแรก ‘IDNTIFY’ ในปี ค.ศ. 2014 ข้ึนเป็นอันดับที่ 28  ด้วยยอดขายทั้งหมด 
70,928 อัลบั้ม 

- อัลบั้มเต็มอัลบั้มที่ 2  ‘FLIGHT LOG: TURBULENCE’ ในปี ค.ศ. 2016 ข้ึนเป็นอันดับที่ 10 
ด้วยยอดขายทั้งหมด 225,617 อัลบั้ม 

- อัลบั้มเต็มอัลบั้มที่ 3 ‘PRESENT: YOU’ ในปี ค.ศ. 2018 ข้ึนเป็นอันดับที่ 12 ด้วยยอดขาย 
332,580 อัลบั้ม 
คอนเสิร์ตก็อตเซเวนในประเทศไทย 

- FLY TOUR ปี ค.ศ. 2016 

https://www.facebook.com/DSHOWTHAILAND/
https://www.newtv.co.th/news/73505
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  ภาพที่ 2.16 คอนเสิร์ต GOT7 ครั้งที่ 1 
 ที่มาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/got7 
 

- Eyes On You ปี ค.ศ. 2018 

   ภาพที่ 2.17 คอนเสิร์ตGOT7 ครั้งที่ 2 
ที่มาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/got7-2018-world-tour-eyes-on-you 
 

- Keep Spinning ปี ค.ศ. 2019 

   ภาพที่ 2.18 คอนเสิร์ตGOT7 ครั้งที่ 3 
ที่มาhttps://inspirebangkok.com/uncategorized-th/got7-2020-world-tour-keep-spinning- 

https://www.thaiticketmajor.com/concert/got7-2018-world-tour-eyes-on-you
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2019 BAMBAM THE FIRST FAN MEETING TOUR ‘BLACK FEATHER’ IN BANGKOK 

 ภาพที่ 2.20 BAMBAM THE FIRST FAN MEETING TOUR 
 ที่มาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/got7 

- JUS2 (FOCUS) PREMIERE SHOWCASE TOUR IN BANGKOK 
 
 
 

 
 
  
 
   
 
 
 
   ภาพที่ 2.21 PREMIERE SHOWCASE TOUR 
ที่มาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/jus2-focus-premiere-showcase-tour 

- Est Cola น้ าอัดลมไทย เป็นสปอนเซอร์ให้แก่วงGOT7เพื่อมุ่งให้แฟนคลับที่กระจายอยู่ทั่ว
โลกรู้จักแบรนด์ และกระตุ้นยอดขายด้วยแคมเปญต่าง ๆ  

  ภาพที่ 2.22 รูปGOT7เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ EST COLA  
   ที่มา https://readthecloud.co/creative-8/ 
 

https://www.thaiticketmajor.com/concert/got7
https://www.thaiticketmajor.com/concert/jus2-focus-premiere-showcase-tour
https://readthecloud.co/creative-8/
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- Yamaha QBIX โดยมีแบมแบมเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวร่วมกับศิลปินจากค่าย 4nologue 

 ภาพที่ 2.23 รูปBAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ Yamaha QBIX 
 ที่มา https://sudsapda.com/top-lists/100233.html 

- สาหร่ายเถ้าแก่น้อย 

  ภาพที่ 2.24 รูปGOT7 เป็นพรีเซ็นตอร์แบรนด์สาหร่ายเถ้าแก่น้อย 
   ที่มา https://www.benewsonline.com/home 
 

- FWD บริษัทประกันชีวิต (GOT7ทั้งหมด) 

  ภาพที่ 2.25 รูปGOT7 เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์บริษัทระกันชีวิต FWD 
   ที่มา https://www.posttoday.com/pr/529958 

https://sudsapda.com/top-lists/100233.html
https://www.benewsonline.com/home
https://www.posttoday.com/pr/529958
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- ไส้กรอกซีพี แบมแบมเป็นพรีเซ็นเตอร์เดี่ยว สร้างปรากฏการณ์ยอดขายสูงสุด 8 หมื่นในหนึ่ง
สัปดาห์ เนื่องจากติกาจะให้สิทธ์ิ Meet and Greet กับผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดกับผู้โชคดี 

   ภาพที่ 2.26 รูปBAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์ไส้กรอกซีพี 
   ที่มาhttps://www.ryt9.com/s/prg/3059565 

- ViVO แบมแบมเป็นพรีเซ็นเตอร์เดี่ยว และจัดงานแฟนมีตต้ิงให้กับผู้ซื้อ ของพรีเมี่ยมและสิทธิ
พิเศษที่แบมแบมจะเซลฟี่ด้วยมือถือของแฟนคลับถ้าเป็นมือถือย่ีห้อVIVOเมื่อแบมแบมเหน็ใน
งานแฟนมีตหรือคอนเสิร์ต 

  ภาพที่ 2.27 รูปBAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์VIVO SMART PHONE 
 ที่มาhttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdroidsans.com 

- เรสเทียร์ (Restier)  

  ภาพที่ 2.28 รูปBAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ Restier 
ที่มา https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbloglnw.com%2Fbam5 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbloglnw.com%2Fbam5
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- AIS แบมแบมเป็นพรีเซ็นเตอร์ร่วมกับศิลปินไทย เป๊ก ผลิตโชค 

  ภาพที่ 2.29 รูปBAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ AIS 
ที่มาhttps://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com 
 

- SHOPEE เป็นแพลตฟอร์อีคอมเมิร์ช เพื่อซื้อขายสินค้า โดยมีแบมแบมเป็นพรีเซ็นเตอร์เดี่ยว 
และจัดแฟนมีตต้ิง ส าหรับผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดและผู้โชคดี 

  ภาพที่ 2.30 รูปBAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ SHOPEE 
ที่มา https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fshopeet 
 

- LEE แบรนด์แฟช่ันเสื้อผ้า โดยมีแบมแบมเป็นพรีเซ็นเตอร์เดี่ยว และแบมแบมได้ออกคอล
เล็คช่ันเสื้อผ้าที่มีช่ือว่าLeeXBambam พร้อมต่อยอดจัดแฟนมีตส าหรับผู้มียอดซื้อสูงสุดและ
ผู้โชคด ี(Positioning,2019) 

   ภาพที่ 2.31 รูป BAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ LEE 
 ที่มา https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpromotions.co.th 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fshopeet
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpromotions.co.th
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- องค์กร UNICEF Thailand มีแบมแบมเป็นกระบอกเสียงให้แก่องค์กรในแคมเปญ #หนึ่ง
เสียงเปลี่ยนชีวิต เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการยุติการกระท ารุนแรงต่อเด็กทุก
รูปแบบ (ประชาไท,2019) 
  

  
 ภาพที่ 2.32 รูป BAMBAM เป็นกระบอกเสียงองค์กร UNICEF Thailand 
ที่มา https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.isranews. 
 
 

- Bausch+lombe 

  ภาพที่ 2.33 รูป GOT7 เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ Baush+lombe 
 ที่มาhttps://twitter.com/un_matt9397/status/98192211160942182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.isranews
https://twitter.com/un_matt9397/status/98192211160942182
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บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบปัจจัยความส าเร็จของบอยแบนด์เกาหลีในประเทศไทย 
กรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7” เป็นการท าการเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ผ่านมุมมองของแอดมิน หรือ
ผู้บริโภค ว่าปัจจัยใดท าให้ศิลปินแต่ละวงประสบความส าเร็จในประเทศไทยแตกต่างกัน โดยผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)  ด้วยการท า
แบบสอบถามกับกลุ่มแอดมินของศิลปินแต่ละวงเพื่อให้ได้รับรู้ถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น เจตคติ 
ความสนใจ หรือพฤติกรรมด้านจิตพิสัย โดยก าหนดวิธีการศึกษาดังนี้ 

3.1 ลักษณะประชากร 
3.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

3.1 ลักษณะประชากร 

 ลักษณะกลุ่มประชากรที่ใช้ในงานวิจัยช้ินน้ี คือ กลุ่มแอดมินของศิลปินในกลุ่มกรณีศึกษา ที่มี
ระยะการติดตามศิลปินมากกว่า 1 ปี เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการในการติดตามกระแส
K-Popพอสมควร 
3.2 การเลือกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มแอดมิน คือกลุ่มที่น าเสนอข่าวสารของศิลปิน โดยมีการติดตามอย่างกระตือรือร้น และมี
การสร้างเพจ เว็บบอร์ดตามโซเช่ียลมีเดียต่าง ๆ  ซึงถือว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับที่มีบทบาทต่อการคัดกรอง
ข่าวสารของศิลปิน โดยเลือก กลุ่มแอดมินของแต่ละวงจ านวนวงละ 3 คน รวมทั้งหมด เป็น 9 คน 
 เนื่องจากผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าลักษณะพฤติกรรมของแอดมินเป็นกลุ่มส าคัญที่ท าให้เกิด
กระแสการติดตามของศิลปินเกาหลีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มแอดมิน จึงน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีที่สามารถ
ท าให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจปัจจัยความส าเร็จของศิลปินเกาหลีในประเทศไทยผ่านมุมมองของผู้ที่เป็น
คนติดตามศิลปินอย่างใกล้ชิดได้มากข้ึน 
 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 
 ผู้วิจัยเลือกใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยประเด็นค าถาม
จะมีทั้งหมด 5 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 : ค าถามคัดกรอง 
  เพื่อเป็นการตรวจคุณสมบัติของกลุ่มแอดมินว่าเหมาะสมส าหรับการเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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 ส่วนที่ 2 : ค าถามเกี่ยวกับชองทางการรับรู้ข้อมูลของศิลปิน และพฤติกรรมการบริโภคสินค้า
เพลงเกาหลีของกลุ่มแอดมิน เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมว่ารู้จักศิลปินในกรณีศึกษาได้อย่างไร 
 ส่วนที่ 3 : หน้าที่ของแอดมิน   
 เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ที่แอดมินผู้ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในหมู่แฟนคลับว่ามีหน้าที่ในการเพิ่มหรือ
รักษากระแสของศิลปินไว้ได้อย่างไร 
 ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะจากแอดมินผ่านมุมมองของผู้บริโภคถึงการตลาดของวงกรณีศึกษา 
  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยความส าเร็จของศิลปินเกาหลี
ในประเทศไทยจากมุมมองของผู้บริโภค 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังต่อไปนี้ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่มีความ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีในกรณีศึกษาประสบความส าเร็จ 

- แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ การใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบค าถามได้ตาม
ความคิดเห็นส่วนตัว 

 ในข้ันตอนแรกผู้วิจัยจะแนะน าตัวพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อการศึกษาผ่านทาง Direct 
message ในเพจของกลุ่มแอดมินในทวิตเตอร์ โดยเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และประโยชน์
ของการศึกษาในครั้งนี้ โดยแจ้งให้แอดมินของแต่ละกลุ่มทราบว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
แอดมิน เมื่อได้รับการยินยอมจึงส่งแบบสอบถามให้กับแอดมิน 
 
3.4 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

 
 จากการเก็บข้อมูลจะสังเกตพฤติกรรมในการรับรู้ข่าวสารของแอดมินผ่านค าตอบจาก
แบบสอบถาม และพฤติกรรมในการบริโภคเพลงเกาหลี รวมถึงพฤติกรรมในการน าเสนอข่าวของ
ศิลปินในฐานะแอดมิน 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 
กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ทั้งหมดเป็นเพศหญิงอายุตั้งแต่ 17-38 ปี ผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุปเป็นประเด็น
ส าคัญได้ดังนี้ 
  4.1.ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.2 การเปรียบเทียบจากกลุ่มตัวอย่างวงในกรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7 

4.1. ข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 กลุ่มตัวอย่างในวิจัยช้ินนี้ คือกลุ่มตัวอย่างจากแอดมินของบอยแบนด์K-Popในวงกรณีศึกษา 
EXO, NU,EST, GOT7 มีอายุตั้งแต่17-38 ปี และทั้งหมดติดตามK-Popมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี 
เพื่อให้แน่ชัดว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับวงบอยแบนด์เกาหลีพอสมควร โดย
แบ่งกลุ่มแอดมินตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มตามวงกรณีศึกษา โดยแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มละ 3 คน (ใน
กรณีแอดมินวงGOT7ต้องการให้สัมภาษณ์พร้อมกัน 2 คน) ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงมีทั้งหมด 10 คน 
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 4.1.1. การเข้าถึงศิลปินเกาหลีและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเพลงเกาหลีของแอดมินและ
จุดเริ่มต้นในการเป็นแอดมิน 
 4.1.2. ภาพลักษณ์ของศิลปินในกรณีศึกษาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 4.1.3. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อศิลปินในวงกรณีศึกษาในมุมมองของแอดมิน 
 4.1.4. มุมมองจากแอดมินผู้ซึ่งเป็นผู้บริโภคถึงแนวทางการตลาดของวงในกรณีศึกษา 
 
 4.1.1. การเข้าถึงศิลปินเกาหลีและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเพลงเกาหลีของแอดมิน 
 
  4.1.1.1. ช่องทางการับรู้ศิลปินของแอดมินวงEXOและจุดเริ่มต้นการเป็นแอดมิน 
 
   แอดมินวงเอ็กโซทั้ง 3 คนมีอายุระหว่าง 17-36 ปี โดยปัจจัยที่ท าให้ช่ืนชอบ
วงเอ็กโซมี 3 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือ ติดตามวงรุ่นพี่ในค่ายของเอ็กโซมาก่อน กล่าวคือวงรุ่นพี่ในค่ายท า
ให้รู้จักวงเอ็กโซ ปัจจัยที่ 2 คือ รู้จักเอ็กโซจากคนรอบข้าง ปัจจัยที่ 3 คอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่ของเอ็กโซ 
หนึ่งในแอดมิน กล่าวว่าคอนเซ็ปต์การมาจากต่างดาวและมีสมาชิกจ านวนมากเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ใน
วงการK-Popในช่วงปี 2012 โดยแอดมินทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มติดตามอย่างจริงจังจะเริ่มหามิวสิกวิดีโอ
และรายการวาไรตี้ของเอ็กโซรับชมก่อนจากนั้นจึงเริ่มติดตามอย่างจริง จังในภายหลัง ดังนั้น
แอปพลิเคช่ันยูทูปและ   ทวิตเตอร์จึงเป็นแอปพลิเคช่ันหลักในการติดตามข่าวสารของแฟนคลับวงK-
Pop เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้น ารายการเพลงหรือช่องต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีมาฉายโดยตรง 
แอปพลิเคช่ันยูทูปจึงท าให้แฟนคลับต่างประเทศเข้าถึงศิลปินได้ง่ายมากข้ึน และทวิตเตอร์จึงเป็น
แหล่งพูดคุยระหว่างแฟนคลับด้วยกัน  อีกทั้งได้รับข่าวสารจากบ้านBaseต่าง ๆ ผ่านทางทวิตเตอร์ 
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   จุดเริ่มต้นการเป็นแอดมินวงเอ็กโซ ปัจจัยหลักที่แอดมินต้องการสร้างบ้าน
Base คือต้องการให้สมาชิกในวงหรือวงเอ็กโซเป็นที่รู้จักมากข้ึนในวงกว้าง เนื่องจากสมาชิกบางคนใน
วงอาจจะได้รับความสนใจน้อยกว่าสมาชิกคนอื่น การสร้างบ้านBaseข้ึนเพื่อโปรโมตจึงเป็นการ
สนับสนุนที่ดี อีกทั้งเอ็กโซเป็นวงที่เดบิวต์มาเป็นระยะเวลานานท าให้บ้านBaseต่าง ๆ  มีจ านวนน้อยลง 
แฟนคลับบางกลุ่มจึงเปิดบ้านBaseข้ึนเพื่อเป็นตัวกลางอัปเดตข่าวสารเป็นภาษาไทย ส าหรับผู้ที่ไม่
สามารถเข้าใจภาษาเกาหลี 
   “บ้านBaseของเฉินมีน้อยมาก ท าให้ติดตามข่าวยากกว่าสมาชิกคนอื่น ๆ 
เลยตัดสินใจเปิดบ้านข้ึนมาเอง แล้วก็ชวนเพื่อน ๆ มาท าด้วยกัน” 
   “เราไม่ได้เปิดบ้านข้ึนมาเองแต่รับช่วงต่อจากแอดมินอีกคนเพราะแอดมิ
นคนนั้นไม่มีเวลาว่างมาอัปข่าวแล้ว แล้วก็ชอบซิ่วหมินเป็นทุนเดิมเลยอยากให้ซิ่วหมินเป็นที่รู้จักมาก
ข้ึน” 
   “บ้านโหวตเอ็กโซที่เคยActiveหายไปเกือบหมดแล้ว แฟนคลับเลยเสนอกัน
ว่าควรมีไลน์กลุ่ม แต่งานโหวตมีค่อนข้างเยอะใช้ไลน์กระจายข่าวได้ยากจึงเปิดบ้านBaseเพื่อโหวต
รางวัลให้เอ็กโซข้ึน” 
   ช่องทางการรับรู้ข่าวสารและน ามาเผยแพร่ของแอดมินวงเอ็กโซ น าข่าว
มากจากทวิตเตอร์ , ส านักข่าวต่างประเทศ , บ้านBaseต่างประเทศ , เ ว็บไซต์ของค่าย SM 
Entertainment โดยแอดมินทุกคนกล่าวเหมือนกันว่าข่าวที่น ามาอัปเดตในหน้าบ้านBaseจะต้องเป็น
ข่าวที่เช่ือถือได้ เป็นข่าวที่ทางค่าย SM Entertainmentยืนยัน หรือส านักข่าวนั้น ๆ ต้องเป็นส านัก
ข่าวที่มีความน่าเช่ือถือ  
  4.1.1.2. ช่องทางการับรู้ศิลปินของแอดมินวงNU’ESTและจุดเริ่มต้นการเป็นแอด
มิน 
 
   แอดมินวงนิวอีสต์อายุอยู่ในระหว่าง 24-31 ปี โดยปัจจัยที่ท าให้เริ่มช่ืนชอบ    
นิวอีสต์มีทั้งหมด 3 ปัจจัย ปัจจัยแรกเริ่มติดตามนิวอีสต์จากรายการProduce101 ปัจจัยที่ 2 เริ่ม
ติดตามนิวอีสต์จากการติดตามวงรุ่นพี่มาก่อน ปัจจัยที่  3 ติดตามตามคนรอบข้าง โดยรายการ
Produce101เป็นจุดเริ่มต้นในการติดตามนิวอีสต์อย่างจริงจังโดยแอดมินทั้งทั้ง 3 คนรู้จักนิวอีสต์ก่อน
รายการProduce101 แต่ 2 ใน 3 เริ่มติดตามอย่างจริงหลังจบรายการProduce101 
   “เริ่มดูรายการProduce101 เพราะเร็น แต่ว่าในรายการเราก็ไม่ได้ติ่งนิว
อีสต์ เราชอบเด็กฝึกหัดอีกสองคนคิมยงกุกกับยูซอนโฮ แต่พอหลังจากจบรายการก็เริ่มหามิวสิกวิดีโอ
ของ      นิวอีสต์ดู จนได้ฟังเพลงOvercome แล้วรู้สึกว่าเสียงของมินฮยอนมีเอกลักษณ์มีเสียงสูงและ
หวานเหมือนเสียงของแจจุงวงTVXQที่เราเคยชอบ” 
   “แอดมินรู้จักนิวอีสต์ก่อนหน้านี้เพราะเพื่อนในเอกเต้นCoverเพลงFace
ของนิวอีสต์ ท าให้เริ่มชอบนิวอีสต์ต้ังแต่ช่วงเดบิวต์จนถึงเพลงActionและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดตาม
ต่อจนมารู้ว่านิวอีสต์ได้ไปออกรายการProduce101ก็เลยตามต่อตั้งแต่หลังรายการจบตอนปี2017
เป็นต้นมา” 
   “แอดมินชอบนิวอีสต์ต้ังแต่เดบิวต์ เพราะว่าแอดมินชอบวงAfterschoolมา
ก่อน Afterschoolเป็นวงรุ่นพี่ของนิวอีสต์พอเห็นว่าจะเปิดตัววงบอยแบนด์ใหม่ก็เลยรอและเริ่มตาม
ตั้งแต่ช่วงเดบิวต์” 
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   จุดเริ่มต้นในการเป็นแอดมินวงนิวอีสต์เกิดจากต้องการเป็นผู้กระจายข่าว
เพราะอยากใช้ความสามารถทางด้านภาษาของตนให้เป็นประโยชน์และอยากให้ศิลปินเป็นที่รู้จักเพิ่ม
มากขึ้น อีกหนึ่งปัจจัยคือสมาชิกที่ตนช่ืนชอบเป็นพิเศษมีบ้านBaseน้อย ไม่สามารถติดตามข่าวสารได้
จึงเปิดบ้านBaseข้ึนมาเองเพราะอยากให้สมาชิกที่ตนช่ืนชอบเป็นที่รู้จักมากข้ึน ซึ่งแอดมิน 2 ใน 3 รับ
ช่วงต่อจาก         แอดมินคนอื่นมาก่อน ไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งบ้านBaseข้ึนมาเอง มีแอดมินเพียง 1 คนที่
เปิดบ้านBase ข้ึนมาเอง  
   ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเพื่อน ามาเผยแพร่ของแอดมินวงนิวอีสต์น ามาจาก  
ทวิตเตอร์เป็นหลักโดยค้นหาจากช่ือศิลปินแล้วน าข่าวนั้น ๆ มาพิจารณาอีกครั้งว่าน่าเช่ือถือพอจะ
น ามา  อัปเดตได้หรือไม่ โดยข่าวที่น ามาจากทวิตเตอร์มีข่าวจาก NU’EST OFFICIAL อีกด้วย ซึ่งเป็น
ข่าวโดยตรงจากค่าย PLEDIS ENTERTAINMENT อีกทั้ งน าข่าวสารมาจากเ ว็บไซต์  PLEDIS 
ENTERTAINMENT เพื่ออัปเดตตารางงานของนิวอีสต์ โดยอีกหนึ่งเว็บไซต์คือ เว็บไซต์Naver ซึ่ง
เว็บไซต ์Naver มีข่าวเล็กน้อยเกี่ยวกับศิลปินเป็นจ านวนมากในทุก ๆ วัน แต่จะต้องพิจารณาอย่างดี
ก่อนน ามาเผยแพร่เนื่องจากเป็นข่าวที่แฟนคลับพูดคุยกันเอง และจากส านักข่าว กล่าวคือทุกข่าว
ก่อนที่จะน ามาอัปเดตจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อน 
 
  4.1.1.3. ช่องทางการับรู้ศิลปินของแอดมินวงGOT7และจุดเริ่มต้นการเป็นแอด
มิน   
    
 แอดมินก็อตเซเว่นทั้ง 3 มีอายุระหว่าง 19-38 ปี ปัจจัยที่รับรู้ก็อตเซเวนมี 3 ปัจจัย ปัจจัย
แรกรับรู้จากคนรู้จักว่ามีสมาชิกคนไทยในวงจึงท าให้สนใจก็อตเซเวน ปัจจัยที่ 2 ติดตามจากรายการ
วาไรตี้ที่ก็อตเซเวนเป็นแขกรับเชิญ ปัจจัยที่ 3 รับรู้ก็อตเซเวนจากสื่อโฆษณา โดยค าว่ากัซย่อมาจาก
ก็อตเซเวน 
   “ปกติไม่ได้ชอบไอดอลเกาหลี แต่จะดูพวกรายการวาไรตี้ของเกาหลีซึ่งจะดู
จากเพจเฟซบุ๊กที่คนอื่นน ามาแปลจนได้ไปดูรายการ Wewkly Idol ที่กัซได้ไปออก ที่เลือกเข้าไปดู
เพราะได้ยินว่าวงนี้มีคนไทยก็เลยสนใจ เรารู้สึกว่าเราเสพตัวตนของเขา เรารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กอารมณ์
ดี หลังจากนั้นค่อยไปฟังเพลง ดูวิดีโออื่น ๆ”  
   “ได้ยินเพลงของก็อตเซเวนต้ังแต่ปี 2014 แต่ไม่ได้ติดตามจริงจัง หลังจาก
นั้นมาชอบช่วงที่ก็อตเซเวนเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ EST COLA ช่วงปี 2016 ช่วงนั้นก็อตเซเวนออก
สื่อเยอะมาก บวกกับลูกศิษย์เชียร์ให้ติดตามเราก็เลยไปหาดูเพื่อเอามาคุยกับลูกศิษย์ แต่หลังจากที่ได้
ดูมิวสิกวิดีโอ หรือรายการต่าง ๆ ที่กัซไปออก รู้สึกว่าเขามีเอกลักษณ์ของตัวเขา มีความเป็นธรรมชาติ 
ข้ีเล่น ตลก กล้าแสดงความเป็นตัวเองจริง ๆ ต่อสื่อมากกว่าจะKeep Character กัซท าให้เรารู้สึกได้
ว่าเขารักแฟนคลับจริง ๆ ไม่ถือตัวกับแฟนคลับ เวลาLive ก็จะไม่แต่งหน้าเพื่อพูดคุยกับแฟน ๆ แบบ
ใกล้ชิด เขาหล่ออย่างเป็นธรรมชาติ เวลาข้ึนสเตจก็ร้องสดตลอด เขาเต็มที่มากในฐานะไอดอล” 
   “เมื่อก่อนชอบนักร้องไทยมากกว่าจนได้ดูรายการ I can see youe voice 
ที่แบมแบมเป็นแขกรับเชิญ เราก็โดนตกจากรายการนี้ หลังจากนั้นค่อยหามิวสิกวิดีโอแล้วก็รายการ
อื่น ๆ  
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   “เริ่มติดตามช่วงเพลง You Are ช่วงปี 2017 เป็นช่วงที่ก็อตเซเวนขาข้ึน
มาก มีโฆษณาในประเทศไทยเยอะมาก หันไปทางไหนก็เห็นแต่ก็อตเซเวน เราก็เลยเริ่มสนใจหามิว
สิกวิดีโอดู” 
   จุดเริ่มต้นในการเป็นแอดมินวงก็อตเซเวนเกิดจากความต้องการขยายฐาน
แฟนคลับของก็อตเซเวนให้มากขึ้น เนื่องจากการสร้างบ้านฺBaseสามารถพูดคุยกับแฟนคลับได้เป็น
จ านวนมาก รวมถึงการข้ามก าแพงภาษาเพื่อให้แฟนคลับที่ไม่สามารถเข้าใจภาษาเกาหลีหรือ
ภาษาอังกฤษได้เข้าถึงก็อตเซนมากข้ึน อีกทั้งยังสามารถน าให้คนสนับสนุนก็อตเซเวนไปในทิศทาง
เดียวกันได้ ก็อตเซเวนเป็นแรงบันดาลใจแฟนคลับหลายคนในเรื่องของมุมมอง ทัศนคติ การมองโลก
ในแง่บวก  
   “แอดมินเห็นความพยายามของก็อตเซเวน เมื่อเราชอบอะไรก็อยากให้คน
อื่นชอบด้วย ให้คนอื่นได้เห็นดานดี ๆ ของก็อตเซเวนเลยปรึกษากับพี่ที่รู้จักว่าอยากจะเปิดเพจที่
รวบรวมค าพูดดี ๆ สร้างแรงบันดาลใจของก็อตเซเวน แอดมินคิดว่าก็อตเซเวนเป็นเด็กดีที่สร้างแรง
บันดาลใจให้คนอื่นได้” 
   “บ้านหลักเป็นบ้านของแฟนคลับฝั่งอินเตอร์ ทางบ้านเป็นเพียงสาขาย่อยที่
เป็นบ้านของประเทศไทย เนื่องจากทางบ้านหลักต้องการขยายฐานแฟนคลับของก็อตเวเวนใน
ประเทศต่าง ๆ ให้มากข้ึนโดยเฉพาะในประเทศไทย เลยเปิดบ้านที่ช่ือเหมือนกับบ้านอินเตอร์แต่เป็น
ในนามของบ้านไทยข้ึน” 
   “อยากพูดคุยกับแฟนคลับด้วยกันและสนับสนุนกัซไปในทางเดียวกัน” 
   ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเพื่อน ามาเผยแพร่ต่อในฐานะบ้านBase น าข่าวมา
จากทวิตเตอร์เป็นหลักโดยจะน ามาจากแอ็กเคานต์ต่างประเทศและประเทศไทย รวมถึงนิตยสารต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็น K-Star, A-star หรือรายการสัมภาษณ์ต่าง ๆ , ค าพูดของก็อตเซเวนในคอนเสิร์ต , 
ค าพูดของ    ก็อตเซเวนในงานแฟนไซต์, แต่ข้อมูลทุกอย่างต้องมาจากต้นตอที่เช่ือถือและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
 4.1.2. ภาพลักษณ์ของศิลปินในกรณีศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
  4.1.2.1ภาพลักษณ์ของศิลปินวงEXOตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
   เรื่องภาพลักษณ์ผู้วิจัยแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นใหญ่ คือในช่วงเริ่มเดบิวต์กับ
ในช่วงปัจจุบัน 
   แอดมินคิดว่าคอนเซ็ปต์ของเอ็กโซในช่วงเริ่มเดบิวต์มีความแปลกใหม่ต่าง
จากวงอื่น ๆ ในช่วงนั้น คอนเซ็ปต์ในช่วงแรกเป็นคอนเซ็ปต์ผู้ชายที่มาจากต่างดาว มีพลังวิเศษเป็น
ของตัวเองและมีสมาชิกจ านวนมากกว่าวงอื่น ๆ  อีกทั้งแบ่งเป็น 2 ยูนิตคือ EXO-M และEXO-K ซึ่ง
แปลกใหม่มากในขณะนั้น โดยEXO-Mเน้นโปรโมตในประเทศจีนเป็นหลักและEXO-K เน้นโปรโมตใน
ประเทศเกาหลี  ส่วนภาพลักษณ์ในตอนแรกค่ายท าให้ดูเข้าถึงยาก 
   ภาพลักษณ์ในปัจจุบันของเอ็กโซโตข้ึนตามอายุวงแต่ยังคงคอนเซ็ปต์มนุษย์
ต่างดาวหรือเรื่องพลังวิเศษอยู่แต่เน้นเป็นการแทรกเป็นรายละเอียดเล็ก ๆ ในมิวสิกวิดีโอ โดยในแต่
อัลบั้ม   เอ็กโซก็มักจะแสดงภาพลักษณ์ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ใหม่ ๆ เสมอ ในปัจจุบันภาพลักษณ์ของ
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สมาชิกแต่ละคนจะแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นมากกว่าด าเนินตามที่ค่ายก าหนดไว้ และ
มุ่งเน้นไปที่งานเดี่ยวของสมาชิกแต่ละคนมากกว่างานวง โดยภาพลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี
ความแตกต่างตามอายุวงมีการแสดงภาพลักษณ์ใหม่ ๆ มากข้ึน เอ็กโซมีความสบาย ๆ และแสดง
ความเป็นตัวเองมากกว่าเดิม ส่วนภาพลักษณ์ในอัลบั้มมีความสง่างาม ขายความมีเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ ถึง
กระนั้นแม้ภาพลักษณ์จะเปลี่ยนไปแต่แอดมินคิดว่ากลุ่มแฟนคลับของเอ็กโซไม่ได้เปลี่ยนตาม
ภาพลักษณ์เพราะกลุ่มแฟนคลับของเอ็กโซมีความมั่งคงต่อศิลปินสูง เน้นตามที่ตัวบุคคลมากกว่า
ผลงาน อีกทั้งผลงานเพลงในช่วงหลังของเอ็กโซมีความหลากหลายในแนวเพลงและฟังสบายท าให้
สามารถดึงแฟนคลับคนใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน  
   “เอ็กโซพูดเองตลอดว่าในอัลบั้มถัดไปจะเสนอภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ให้แฟน
คลับช่วยรอติดตามด้วยนะครับ แบบนี้ตลอด” 
   “เอ็กโซมีความแปลกใหม่ในทุกอัลบั้ม แต่ก็ยังมีกลิ่นอายเดิม ๆ ให้เช่ือมโยง
ไปถึงอัลบั้มก่อน ๆ” 
   “คอนเซ็ปต์พลังพิเศษไม่ได้เป็นจุดขายที่เน้นเหมือนแต่ก่อน แต่จะเน้นขาย
ภาพลักษณ์ที่ดูโตข้ึน ดูสง่างามและเซ็กซี่” 
   ในด้านของภาพลักษณ์แอดมินที่เป็นเสมือนตัวแทนของศิลปินก็มีส่วน
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแปลข่าวที่ต้องกระทบต่อศิลปิน ซึ่งแอดมิน 2 ใน 3 เลือกที่จะแปลข่าวที่
กระทบต่อวงแต่ต้องได้รับการยืนยันจากทางค่ายเสียก่อน ส่วนแอดมินที่เลือกไม่แปลให้เหตุผลว่าบ้าน
Baseไม่ควรกระจายข่าวที่เป็นผลเสียแก่ศิลปิน ในส่วนของเมื่อแอดมินท าผิดพลาดในฐานะบ้านBase 
แอดมิน 2 ใน 3 กล่าวว่าไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินเนื่องจากเป็นเรื่องระหว่างแฟนคลับ ส่วน
แอดมินที่กล่าวว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์ศิลปินกล่าวว่าส่งผลแต่ไม่กระทบถึงศิลปินมากขนาดเสื่อมเสีย
ช่ือเสียง ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี จะรีบประชุมกันแล้วออกประกาศขอโทษในเพจทันที อีกทั้ง
ไม่ให้แอดมินประกาศตัวว่าเป็นแอดมินของบ้านBaseเพื่อป้องกันเรื่องส่วนตัวของแอดมินจะกระทบ
บ้านBaseและกระทบศิลปิน 
   4.1.2.2. ภาพลักษณ์ของศิลปินวงNU’ESTตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
   ภาพลักษณ์ในช่วงเดบิวต์ของNU’EST แปลกใหม่เนื่องจากมีสมาชิกคนหนึ่ง 
(เร็น) ไว้ผมยาวท าให้หลายคนเข้าผิดว่าวงนี้เป็นวงผู้ชายผสมผู้หญิง อีกทั้งค่ายเน้นภาพลักษณ์ของเร็น
เป็นพิเศษ ภาพลักษณ์ในขณะนั้นมุ่งเน้นคอนเซ็ปต์เด็กมัธยมที่ดูแก่นซ่า มีเรื่องชกต่อย แต่ในคอน
เซ็ปต์ชกต่อยก็แฝงไปด้วยเรื่องความรุนแรงในโรงเรียน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดูสดใสเหมือนเด็กแต่แฝง
ไปด้วยความดุดัน 
   “ภาพลักษณ์ในตอนแรกพยายามเสนอออกมาแบบแก่น ๆ เปรี้ยวซ่ามาก มี
ความเป็นเด็กผู้ชาย แล้วในชาวงนั้นเร็นไว้ผมยาวบวกกับอินเตอร์เน็ตสมัยก่อนยังไม่ได้ใช้กันทั่วไปมาก 
หลายคนก็เข้าใจผิดนึกว่าเร็นเป็นผู้หญิง” 
   “ค่ายPlEDLS ENTERTAINMENT ชอบสร้างภาพลักษณ์ให้สมาชิกคนหนึ่ง
ในวง        บอยแบนด์จะต้องหน้าหวานไว้ผมยาว เหมือนวงรุ่นน้องของนิวอีสต์ จองฮัน Sventeen 
ซึ่งนิวอีสต์เป็นวงแรกที่ให้ผู้ชายในวงไว้ผมยาวเลยเป็นเรื่องฮือฮามากในตอนแรก” 
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   “MV Face แอดมินรู้สึกว่าเขาท าออกมาเหมือนละครญี่ปุ่นที่ก าลังดังในช่วง
นั้นเรื่อง “ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู” ซึ่งพล็อตมันคล้าย ๆ กัน เด็กผู้ชายมีเรื่องชกต่อยในโรงเรียน หนึ่ง
ในกลุ่มนั้นจะมีผู้ชายหน้าหวานหนึ่งคนเลยรู้สึกว่าคล้ายภาพลักษณ์นิวอีสต์ในช่วงนั้นมาก ๆ” 
   ภาพลักษณ์ในปัจจุบันของนิวอีสต์เพียงปรับภาพลักษณ์ให้ดูโตข้ึนตามอายุ
วง จากทรงผมสีส้ม สีชมพู หรือเสื้อผ้าที่ดูสดใสหลากสีก็ปรับเปลี่ยนให้ดูชวนฝันเหมือนองครักษ์ใน
นิยาย โดยคอนเซ็ปต์องครักษ์สื่อออกมาตั้งแต่เพลง Good bye bye จนถึงเพลง I’m in Trouble 
เพลงปัจจุบัน ซึ่งภาพลักษณ์ของนิวอีสต์ดูโตกว่าวงอื่น ๆ ที่อายุสมาชิกในวงเท่า ๆ กัน เนื่องจาก นิว
อีสต์เปิดตัวตั้งแต่อายุน้อย ซึ่งภาพลักษณ์ของนิวอีสต์เริ่มคงที่หลังจากเข้าร่วมรายการProduce101 
แอดมิน 2 ใน 3 กล่าวว่าภาพลักษณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามอายุวงไม่ได้ท าให้กลุ่มแฟนคลับเปลี่ยนไป 
เนื่องจากกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามมาต้ังแต่เปิดตัวก็โตตามศิลปิน แฟนคลับนิวอีสต์มีอายุอยู่ในระหว่าง
ช่วงมหาวิทยาลัยไปจนถึงวัยท างาน อีกทั้งกลุ่มแฟนคลับมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นหลังจากเข้าร่วมรายการ
Produce101 ในปี 2017 แต่แอดมินอีกหนึ่งคนคิดว่าภาพลักษณ์เปลี่ยนส่งผลให้กลุ่มแฟนคลับ
เปลี่ยนไปด้วยเนื่องจากช่วงแรกในการเปิดตัวมุ่งเน้นการตีตลาดแฟนคลับประเทศญี่ปุ่น จากที่เห็นได้
จาแฟนช่ัน, ทรงผม ของนิวอีสต์ในช่วงนั้น ดังนั้นเมื่อเกิดการปรับภาพลักษณ์ให้ดูโตข้ึน แฟนคลับใน
ประเทศญี่ปุ่นกลุ่มนั้น ๆ ก็ค่อนข้างหายไป ซึ่งในปัจจุบันนิวอีสต์กลับมามุ่งน้นตลาดแฟนคลับใน
ประเทศเกาหลีและต่างประเทศมากข้ึน อีกทั้งในช่วงแรกที่นิวอีสต์เปิดตัวเป็นช่วงยุคทองของวงการK-
Popไม่ว่าวงใดจะจัดท าการแสดงที่ประเทศไทยก็มักมีแฟนคลับจากหลากหลายวงเข้าร่วมชม แต่
หลังจากรายการProduce101 แฟนคลับที่ร่วมเข้าชมคอนเสิร์ตจึงเป็นแฟนคลับของนิวอีสต์โดยตรง
มากกว่าแฟนคลับวงอื่น ๆ  กล่าวคือฐานแฟนคลับขยายกว้างมากข้ึนและเหนียวแน่น 
   ในด้านของภาพลักษณ์แอดมินก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการแปลข่าว
ของศิลปินในกรณีที่ศิลปินอาจจะมีข่าวเสียหายเกิดข้ึน โดยแอดมิน 2 ใน 3 เลือกที่จะแปลข่าวเสียแต่
ต้องแปลด้วยความไม่เอนเอียงและมีวิจารณญาณ แอดมิน 1 คนเลือกที่จะไม่แปลข่าวเสียโดยให้
เหตุผลว่าการแปลเป็นงานที่ละเอียดมาก ถ้าแปลผิดพลาดอาจจะยิ่งส่งผลเสียต่อศิลปิน ในส่วนของ
เมื่อแอดมินท าเรื่องที่ผิดพลาดจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ แอดมินทั้ง 3 คนคิดว่ามีผลแต่
มีผลในระดับที่น้อยเนื่องจากแฟนคลับสามารถแยกแยะได้ ไม่ส่งผลต่อศิลปินโดยตรง แต่ส่งผลต่อ
ความเช่ือใจกันระหว่างแฟนคลับ 
 
  4.1.2.3. ภาพลักษณ์ของศิลปินวงGOT7 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
   ภาพลักษณ์ของก็อตเซเวนในช่วงเปิดตัวเน้นคอนเซ็ปต์ Hip-Hop รวมถึงท่า
เต้นที่แข็งแรงผสมท่าเต้นเข้ากับศิลปะการป้องกันตัว เช่น การตีลังกา แต่ภาพลักษณ์ส่วนตัวของ
ศิลปิน       ก็อตเซเวนแสดงความเป็นตัวเองออกมาตั้งแต่แรก โดยภาพลักษณ์ของสมาชิกทั้ง 7 คนมี
ความแตกต่างเนื่องจากมีคนต่างชาติอยู่ในวงถึง  4 คน แต่เป็นความแตกต่างที่ลงตัว ภาพลักษณ์ใน
ช่วงแรกดึงดูดแฟนคลับเกาหลีได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับศิลปินวงอื่นที่มาจากค่ายใหญ่เหมือนกัน แต่
ด้วยนิสัยความเป็นกันเอง อีกทั้งมีสมาชิกคนไทยท าให้ดึงดูดแฟนคลับไทยได้เป็นจ านวนมาก 
   ภาพลักษณ์ปัจจุบันของก็อตเซเวนในด้านคอนเซ็ปต์แตกต่างจากช่วงเดบิวต์ 
เนื่องจากในช่วงแรกจะเน้นเพลงHip-Hopที่เป็นคอนเซ็ปต์ของค่าย แต่ในปัจจุบันก็อตเซเวนได้มี
โอกาสแต่งเพลงด้วยตัวเอง เพลงในช่วงหลังจึงเน้นสื่อความหมายต่อแฟนคลับผ่านเนื้อเพลง รวมถึง
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เพลงฟังสบายมากขึ้น สมาชิกได้แสดงความสามารถของตัวเองมากขึ้น ภาพลักษณ์โดยรวมเป็นผู้ใหญ่
มากขึ้น ภาพลักษณ์ไม่ได้เน้นดึงดูดแฟนคลับใหม่ ๆ เหมือนช่วงเดบิวต์ ปัจจุบันเน้นไปที่ฐานแฟนคลับ
เดิมที่ติดตามมานาน  
   “จากการคอลมีตต้ิงครั้งล่าสุดกับก็อตเซเวนแอดมินสัมผัสได้ถึงความสนิท
สนมระหว่างแฟนคลับกับศิลปิน ส่วนภาพลักษณ์ในปัจจุบันก็อตเซเวนดูโตข้ึน เช่น แจ็คสันคนทั่วไป
อาจจะมองว่าเขาเป็นคนตลก แต่จริง ๆ แล้วปัจจุบันแจ็คสันเป็นเจ้าของค่ายเพลง ก็อตเซเวน
เหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นภาพลักษณ์ที่ดูโตข้ึนเท่านั้น ตั้งแต่เพลง Lullaby เป็นต้นมาสมาชิกในวงก็
เป็นคนแต่งเพลงเองมาโดยตลอด ซึ่งครึ่งหลังจากการเดบิวต์จะเห็นความแตกต่างของแนวเพลงได้
อย่างชัดเจน” 
   โดยภาพลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแอดมินทั้งหมด 4 คนกล่าวว่า
ภาพลักษณ์แตกต่างไปจากเดิม โดยภาพลักษณ์ที่แตกต่างไม่ส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับเนื่องจากฐานแฟน
คลับของก็อตเซเวนมั่นคง อีกทั้งแฟนคลับK-Popค่อนข้างรักษาวงมากกว่าเรื่องคอนเซ็ปต์หรือเพลง 
กล่าวคือเน้นติดตามที่ตัวศิลปินมากกว่า 
 
 4.1.3. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อศิลปินในวงกรณีศึกษาในมุมมองของแอดมิน 
 
  4.1.3.1. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อวงEXOในมุมมองของแอดมิน 
 
   แนวดนตรีของเอ็กโซเป็นแนวดนตรีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น R&B, EDM, 
Pop, Hip-Hop, Funky, Electronic ท าให้แฟนคลับรับรู้เสมอว่าไม่เคยฟังเพลงแบบนี้มาก่อน แต่เมื่อ
ฟังแล้วจะรับรู้ได้ว่าเป็นเพลงของเอ็กโซ การที่มีแนวเพลงหลากหลายไม่ซ้ ากันจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท า
ให้แฟนคลับรอคอยติดตามและสามารถเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถดึงแฟนคลับใหม่ ๆ  เพิ่มได้ อีกทั้งใน 
SOLO ของสมาชิกก็มีแนวเพลงที่แตกต่างกัน สมาชิกทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เนื่องจาก
สมาชิกสามารถร้องเพลงได้หลายรูปแบบและสามารถออกแบบท่าเต้นของตัวเองได้ 
   “แอดมินชอบเพลง KoKobop มากที่สุด ส่วนตัวคิดว่าเป็นเพลงที่แปลก
มาก เพราะไม่เคยเห็นเอ็กโซท าเพลงแนวนี้มาก่อน เป็นแนวเพลงแบบ  Reggae ผสมกับเพลงPop 
ปกติเอ็กโซจะเน้นเต้นแรงและเป็นเพลงเร็วมาโดยตลอด แต่เพลงนี้จังหวะค่อนข้างช้ากว่าเพลงอื่น 
แล้วเสื้อผ้าก็ดูสบายๆแต่งหน้าเบากว่าเพลงอื่น ๆ ท าให้เพลงนี้รู้สึกแตกต่างกว่าเพลงอื่น ๆ” 
   “แอดมินชอบเพลง Monster มากที่สุด เพราะเพลงนี้ท่าเต้นแข็งแรงเข้ากับ
ภาพลักษณ์ของเอ็กโซ เป็นเพลงที่ติดหูคนทั่วไปด้วย” 
   “แอดมินชอบเพลง The First Snow มากที่สุด เพราะแอดมินชอบเพลงช้า
ที่ฟังสบาย ๆ และเมมเบอร์ทุกคนร้องเพลงเพราะท าให้ท่อนประสานเสียงออกมาดีมาก” 
   ผู้วิจัยสามารถแบ่งเพลงที่ท าให้เอ็กโซมีช่ือเสียงในประเทศไทยได้ทั้งหมด 2 
เพลง เพลงแรกคือเพลงGrowl  เป็นแนวเพลงที่ผสม Pop-dance เข้ากับแนวเพลง R&B รวมทั้งท่า
เต้นมีเอกลักษณ์ ท าให้เพลงนี้ติดหูส าหรับผู้ฟังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพลงนี้ถือว่าเป็น
เพลงที่สร้างช่ือเสียงให้กับเอ็กโซมากที่สุด เพลงที่ 2 ที่สร้างช่ือเสียงให้กับเอ็กโซในช่วงหลังคือเพลง 
Love Shot ซึ่งเพลงLove Shot เป็นแนวเพลงแบบPop-dance ผสมกับแนวเพลง Heavyweight 
รวมกับท่าเต้นที่มีเอกลักษณ์ โดยเพลงนี้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นแฟนคลับของเอ็กโซก็ต้องเคยฟังเพลงนี้ เป็น
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เพลงที่มีผู้คนทั้งคนทั่วไปและคนดังในประเทศไทยน าเพลงนี้มา Cover และมีผู้ใช้แอปพลิเคช่ัน Tik 
Tok จ านวนมากน าเพลงนี้ไปCoverเป็นจ านวนมาก จึงยิ่งท าให้เพิ่มกระแสเพลง Love Shot ใน
ประเทศไทยได้ อีกทั้งเพลงนี้ถูกน าไปดัดแปลงไปเล่นกับเครื่องดนตรีต่าง ๆ ผู้ฟังเพลงK-Popใน
ประเทศไทยไม่ได้สนใจมากนักว่าเพลงนั้น ๆ เป็นแนวเพลงแบบใด แต่จะมุ่งเน้นไปที่ความติดหู 
 
  4.1.3.2. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อวงNU’ESTในมุมมองของแอดมิน 
 
   กระแสนิยมเพลงของนิวอีสต์ทั้งในประเทศไทยไม่ได้เป็นเพลงกระแสที่คน
ทั่วไปเข้าถึง จะเน้นขายกลุ่มผู้ฟังกลุ่มเดิม แนวเพลงของนิวอีตส์หลากหลายมากและไม่ท าเพลงติดหู
หรือเพลงตีตลาดดังนั้นถ้ามีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แฟนคลับเริ่มติดตามจากการฟังเพลงเมื่อแนวเพลงเปลี่ยน
ในอัลบั้มหน้าก็อาจจะเสียแฟนคลับกลุ่มนี้ไปดังนั้นผู้ฟังที่นิวอีสต์สามารถขายได้ตลอดจะเน้นไปที่กลุ่ม
เดิม 1 ในแอดมิน  กล่าวว่าแนวเพลงที่เจาะกลุ่มตลาดผู้ฟังชาวไทยคือวง GOT7 ที่สามารถเจาะกลุ่ม
แฟนคลับได้หลายช่วงอายุ แต่แฟนคลับของนิวอีสต์ช่วงอายุจะอยู่ในระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยไป
จนถึงวัยท างาน  
   “เพลงเดบิวต์เพลงFaceเป็นช่วงที่K-Popก าลังอยู่ในช่วงขาข้ึน หลายคน
Coverท่าเตน้เพลงนี้ ท่อนฮุคในเพลงติดหูมาก คนทั่วไปก็รู้จักเพลงนี้” 
   “I’m in Trouble เป็นเพลงที่มีกระแสมากที่สุดเพราะชนะในรายการเพลง
หลายครั้ง ถ้าท าเพลงแนวนี้ต่อไปเรื่อย ๆ น่าจะเพิ่มกระแสในประเทศไทยได้” 
   “เพลงHello ติดหูคนไทย เพราะในคอนเสิร์ตหลังจากกลับจากรายการ
Produce101 เป็นเพลงเดียวที่คนในคอนเสิร์ตร้องพร้อมกันได้ทั้งเพลง” 
 
  4.1.3.3. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อวงGOT7 ในมุมมองของแอดมิน 
 
   กระแสนิยมด้านแนวเพลงของก็อตเซเวนในประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่ฐาน
แฟนคลับเดิม เนื่องจากแนวเพลงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแฟนคลับก็พร้อมสนับสนุน เพลงที่เป็น
กระแสในประเทศไทยของก็อตเซเวนมีหลากหลายเพลงไม่ว่าจะเป็น Just Like, Stop Stop It, Hard 
Carry, FlY โดยเพลงที่จะเป็นกระแสในประเทศไทยมักจะเน้นเพลงที่มีท่อนแปลกๆ ติดหู เนื่องจากคน
ไทยไม่สามารถเข้าใจภาษาเกาหลีได้ ดังนั้นจึงสนใจหรือจับสังเกตได้จากท่อนแปลก ๆ มากกว่าเนื้อ
เพลงที่มีเนื้อหาซับซ้อน ก็อตเซเวนสั่งสมกระแสมาตั้งแต่ช่วงเพลง Just Like จนถึงชาวงเพลง FLYที่มี
การโปรโมตที่ดีมากขึ้น เป็นหนึ่งในเพลงที่สร้างช่ือเสียงให้ก็อตเซเวนจนได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับหลาย
แบรนด์ในประเทศไทย,และมีคอนเสิร์ตในประเทศไทย 
   “แอดมินคิดว่าเพลง Just Like กับเพลง Hard Carry มีกระแสในประเทศ
ไทย เพื่อนของแอดมินที่ชอบก็อตเซเวนต้ังแต่แรกเขารู้สึกเป็นอย่างมากว่าในช่วง Just Like แฟนคลับ
ของ   ก็อตเซเวนเพิ่มข้ึนมากจนเรียกว่ากลายเป็นกระแสเลยก็ว่าได้” 
   “เพลง Never ever, Fly, Hard Carry เป็นเพลงที่ดึงดูดแฟนคลับชาวไทย
ได้มาก ในช่วงเพลง Fly แอดมินยังไม่ได้เริ่มติดตามก็อตเซเวนแต่ได้ยินคนพูดถึงเพลงนี้เยอะมาก มีคน
น าเนื้อเพลงมาร้องแบบตลก ๆ เยอะมากในท่องที่ร้องว่า นอน นาเอ วีโร แต่คนไทยเอามาล้อว่า ดั๋มได๋
วีโด จนเกิดเป็นไวรัล” 
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   “แอดมินคิดว่าแนวเพลงเกาหลีที่จะติดหูคนไทยมักจะมีท่อนแปลก ๆ  ให้ติด
หู เช่น ดั๋มได๋วีโด (จากเพลงFLY), มัน มัน มัน มัน (จากเพลง Just Like), ฮาร์ด แครี่ เฮ้ (จากเพลง 
Hard Carry) เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจภาษาเกาหลีจึงจะจับท่อนแปลก ๆ มาร้องกันมากกว่า
ท่อนที่ซับซ้อน”  
 
 4.1.4. มุมมองจากแอดมินผู้ซึ่งเป็นผู้บริโภคถึงแนวทางการตลาดของวงในกรณีศึกษา 
 
  4.1.4.1. มุมมองจากแอดมินผู้ซึ่งเป็นผู้บริโภคถึงแนวทางการตลาดของวงEXO 
 
   ผู้วิจัยแบ่งประเด็นทางการตลาดของวงเอ็กโซออกเป็น 5 ประเด็น ประเด็น
แรกมุมมองของแอดมินต่อการตลาดในด้านกิจกรรมในประเทศไทยของเอ็กโซ ประเด็นที่ 2 มุมมอง
ของ     แอดมินต่อค่าย SM Entertainment ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะของแอดมินต่อการตลาดของ
ค่าย SM Entertainment ประเด็นที่ 4 บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีและพันธมิตรทางการตลาด
ในประเทศไทย  ประเด็นสุดท้าย การตลาดในการเป็นแอดมินที่เกี่ยวกับวงเอ็กโซ 
   ประเด็นแรกมุมมองของแอดมินต่อการตลาดในด้านกิจกรรมในประเทศ
ไทยของเอ็กโซ เอ็กโซจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยทั้งหมด 5 ครั้ง ในคอนเสิร์ตครั้งที่ 1 THE LOST 
PLANET ในปี 2014 หลังจากเอ็กโซได้เข้าร่วมรายการชิงร้อยชิงล้านและรายการAsian Hero ในปี 
2012 ก็ไม่มาประเทศไทยเป็นระยะเวลานาท าให้บัตรในครั้งนี้จ าหน่ายหมดในเวลารวดเร็ว และในปี 
2013 เอ็กโซได้ปล่อยเพลง Growlที่ส่งผลให้เอ็กโซมีกระแสไปทั่วโลก คอนเสิร์ตในครั้งนี้ประสบ
ความส าเร็จ อีกทั้งSM Entertainment มีบริษัทในประเทศไทยคือบริษัท SM True การวัดยอดขาย
ผ่านทาง SM True ก็ท าให้ค่ายรับรู้ถึงกระแสตอบรับที่ดีของแฟนคลับเอ็กโซ  

     ภาพที่ 4.1 คอนเสิร์ตEXOครั้งที่ 1 
  ที่มาhttps://www.facebook.com/655013667898081/photos/a 
   คอนเสิ ร์ตครั้ งที่  2 THE EXO’LUXION ในปี  2015 คอนเสิ ร์ตครั้ ง นี้
ระยะเวลาไม่ห่างจากคอนเสิร์ตครั้งแรกเนื่องจากกระแสตอบรับที่ดีในคอนเสิร์ต THE LOST PLANET 
ท าให้ผู้จัดเลือกที่จะกลับมาจัดในประเทศไทย ในระยะเวลานั้นเอ็กโซปล่อยเพลง Call me baby 
ออกมา ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีมาก ฐานแฟนคลับของเอ็กโซยังคงเหนียวแน่น 
     
    
 
 
 

https://www.facebook.com/655013667898081/photos/a
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    ภาพที่ 4.2 คอนเสิร์ตEXOครั้งที่ 2 
   ที่มาhttps://www.sanook.com/music/83957/    
คอนเสิร์ตครั้งที่ 3 THE EXO’RDIUM ในปี 2016 ผู้จัดมั่นใจถึงกระแสตอบรับที่ดีของแฟนคลับ 
และเอ็กโซก็สั่งสมกระแสและแฟนคลับเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ  

    ภาพที่ 4.3 คอนเสิร์ตEXO ครั้งที่ 3 
   ที่มาhttps://pantip.com/topic/36075553 
คอนเสิร์ตครั้งที่ 4  THE ELYXION ในปี 2017 เป็นการสะสมกระแสจากที่ผ่านมาตลอดหลายปี 
กระแสของเอ็กโซยังคงอยู่ ท าให้คอนเสิร์ตถูกจัดทั้งหมด 3 รอบ  

    ภาพที่ 4.4 คอนเสิร์ตEXO ครั้งที่ 4 
  ที่มาhttps://m.ncontentmobile.com/wordpress/exo-planet-4-  
   คอนเสิร์ตครั้งที่ 5 EXPLORATION ในปี 2019 ในคอนเสิร์ตครั้งนี้มีสมาชิก
ในวงท าการแสดงเพียง 6 คน เนื่องจากสมาชิกบางส่วนต้องเตรียมตัวเข้ารับใช้ชาติ แต่ผู้ชมยังคงล้น
หลามเหมือนคอนเสิร์ตที่ผ่านมา เนื่องจากแฟนคลับของเอ็กโซไม่ได้เน้นติดตามสมาชิกคนใดคนหนึ่ง 
และแฟนคลับของเอ็กโซมีความมั่นคงต่อศิลปิน อีกทั้งเอ็กโซมีช่ือเสียงเรื่องการจัดท าการแสดงแฟน
คลับวงอื่น ๆ ก็เข้าร่วมคอนเสิร์ตด้วยเช่นกัน การจองบัตรจึงท าได้ยาก 
 
    
    
 



  42 
 

กล่าวคือกระแสจากเพลงGrowlในปี 2013 สร้างกระแสให้เอ็กโซได้ถึงระดับGlobal ท าให้คอนเสิร์ต
ในครั้งแรก THE LOST PLANET ได้รับกระแสตอบรับที่ดี ส่งผลให้คอนเสิร์ตในครั้งต่อ ๆ มามีกระแส
ตอบรับที่ดีและเพิ่มมากข้ึนเนื่องจากการสะสมกระแสที่สม่ าเสมออีกทั้ง เพลงที่ปล่อยออกมาก่อนจัด
คอนเสิร์ตก็เพิ่มกระแสสร้างความต้องการให้แฟนคลับได้ รวมทั้งการท าธุรกิจร่วมกันระหว่าง SM 
Entertainment และ SM True ก็ส่งผลดีต่อวงเอ็กโซด้วยเช่นกัน เนื่องจากสามารถรับรู้ถึงกระแส
ตอบรับของเอ็กโซได้โดยตรง 

    ภาพที่ 4.5 คอนเสิร์ตEXO ครั้งที่ 5 
   ที่มาhttps://musicstation.kapook.com/view213688.html 
   กิจกรรมในประเทศในด้านของมีตติ้งและการเข้าร่วมรายการในประเทศ
ไทยของเอ็กโซ รายการแรกคือรายการชิงร้อยชิงล้านและรายการAsian Hero ในปี 2012 เป็นช่วง
ที่เอ็กโซเริ่มเดบิวต์ จึงต้องการโปรโมตในต่างประเทศ ซึ่งทั้ง 2 รายการเป็นรายการที่มีช่ือเสียงใน
ประเทศไทยและคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งรายการ Asian Hero อยู่ในเครือของ SM True ที่ 
SM Entertainment ท าธุรกิจร่วมกัน 

   ภาพที่ 4.6 รูปรายการที่EXO เข้าร่วมในประเทศไทย 
 ที่มาhttps://tinggaoleeth.wordpress.com/exo/9-%E0%B8%A3%E0%B8 
    กิจกรรมมีตต้ิงในปี2018 JOURNEY TO NATURE REPUBLIC WITH EXO 
IN BANGKOK เป็นการตลาดของทางแบรนด์ซึ่งถ้าในประเทศใดมีหน้าร้าน NATURE REPUBLIC เอ็ก
โซก็จะเดินทางไปโปรโมตมีตต้ิงที่ประเทศน้ัน ๆ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีหน้าร้านของ
แบรนด์ NATURE REPUBLIC การที่จะได้เข้าร่วมมีตต้ิงกับเอ็กโซจะสุ่มจากยอดซื้อถ้าซื้อเป็นจ านวน
มากก็ยิ่งมีโอกาสเป็นผู้โชคดี 

   ภาพที่ 4.7 รูปEXOมีตติ้ง JOURNEY TO NATURE REPUBLICE 
  ที่มาhttps://mgronline.com/entertainment/detail/9610000079899 

https://mgronline.com/entertainment/detail/9610000079899
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   การได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์สาหร่ายเถ้าแก่น้อย ซึ่งได้รับกระแส
ตอบรับที่ดี ข้ึนเทรนโลกในทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งในตอนแรกที่ประกาศเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ 
เนื่องจากเซฮุนมีช่ือเสียงที่ประเทศจีน และเจ้าของแบรนด์ต้องการขยายฐานการค้าไปที่ประเทศจีน , 
อินโดนิเซีย, มาเลเซียจึงเลือกเซฮุนมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ อีกทั้งเซฮุนเป็นสมาชิกในวงที่มีช่ือเสียงเป็น
อันดับต้น ๆ  

  ภาพที่ 4.8 รูปพรีเซ็นเตอร์สินค้าEXO แบรนด์สาหร่ายเถ้าแก่น้อย 
   ที่มา https://siamrath.co.th/n/105468 
   ประเด็นที่ 2 มุมมองของแอดมินต่อค่าย SM Entertainment ค่าย SM 
Entertainment มีวิธีการโปรโมตวงในค่ายในลักษณะที่เมื่อวงใดมีอายุวงมากข้ึนการโปรโมตก็จะ
น้อยลง เพื่อเน้นโปรโมตวงรุ่นน้องแทน โดยจะเน้นโปรโมตในช่วง 1-5  ปีแรกเป็นพิเศษ และหลังจาก
นั้นก็จะเน้นโปรโมตวงใหม่ ๆ โดยในช่วงปลายสัญญา 7-10 ปี จะเน้นเป็นงานเดี่ยวของสมาชิกแต่ละ
คนมากกว่างานวง เนื่องจากในตอนต้นโปรโมตไว้อย่างดีแล้วค่ายจึงไม่เห็นประโยชน์ในการเพิ่มแฟน
คลับกับวงที่มีอายุวงนาน ซึ่งเอ็กโซเคยสูญเสียความนิยมเล็กน้อยในช่วงหนึ่งที่สมาชิกชาวจีน 3 คน 
คริส เทา ลู่ห่าน ถอนตัวออกจากวง โดยทั้ง 3 คนมีช่ือเสียงมากในประเทศจีน ท าให้ฐานแฟนคลับ
หายไปส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่กระทบช่ือเสียงวงมากขนาดท าให้เอ็กโซกระแสลดลง แต่เป็นหนึ่งในจุด
เปลี่ยนของวงเอ็กโซ หนึ่งในการโปรโมตวงที่ส าคัญคือการน าศิลปินเข้าร่วมรายการวาไรตี้, รายการ
เรียลริตี้เนื่องจากรายการเหล่าน้ีออกอากาศในช่องทั่ว ๆ ไปที่คนทั่วไปสามารถรับชมได้ จึงมีส่วนอย่าง
มากที่ท าให้วงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงโซเชียลมีเดียส่วนตัวของศิลปินก็มีส่วนเพิ่มกระแสให้กับตัว
ศิลปินด้วยเช่นกัน 
   “รายการฮยองนิมที่จงอินเคยไปออกแล้วพูดค าติดตลกจนไปไวรัลในเน็ต 
พอจงอินไปออกรายการอื่นที่ถ่ายคนเดินถนนก็มีคนจ าจงอินได้จากค าพูดในรายการนั้น คลิปค าพูดจง
อินในยูทูปมียอดวิว 29 ล้านวิว” 
   “เราเริ่มชอบเอ็กโซจากรายการ EXO Showtime” 
   ประเด็นที่  3 ข้อ เสนอแนะของแอดมินต่อการตลาดของค่าย SM 
Entertainment เมื่ออายุวงเพิ่มข้ึนและสมาชิกในวงก็เริ่มเข้ารับใช้ชาติควรน าศิลปินออกสื่อให้ได้มาก
ที่สุดเนื่องจากศิลปินจะหายจากหน้าจอไปถึง 2 ปี อีกทั้งสมาชิกที่เหลือที่ไม่ได้เข้ารับใช้ชาติก็ควรเพิ่ม
จ านวนงานเดี่ยว อีกทั้งปัจจุบันการLiveก าลังเป็นที่นิยม ควรใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้เป็น

https://siamrath.co.th/n/105468
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ประโยชน์เนื่องจากLiveสามารถเข้าชมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นแฟนคลับวงอื่น ๆ  ที่ผ่านมาเห็นก็
อาจจะเข้ามารับชม เป็นการเพิ่มฐานแฟนคลับอย่างง่าย ในด้านการโปรโมตงานวงควรออกอัลบั้ม
อย่างน้อย 1 อัลบั้มต่อ 1 ป ี
   ประเด็นที่ 4 บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีและพันธมิตรทางการตลาด
ในประเทศไทย เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการจัดคอนเสิร์ตหรือติดต่อกับทางแบรนด์ต่าง ๆ ในประเทศไทย 
โดยความประทับใจของผู้บริโภคส่วนหนึ่งเกิดข้ึนจากผู้จัด โดยบริษัทตัวแทนในประเทศไทยของวงเอ็ก
โซคือบริษัท SM TRUE 
   “เอ็กโซเลือกที่จะโปรโมตในรายการ Asian Heroเนืองจากเป็นรายการที่มี
ช่ือเสียงและเป็นรายการที่อยู่ในเครือข่าย True ซึ่ง SM Entertainment เป็นพันธมิตรกับค่าย SM 
True อยู”่ 
   “ประเทศมี SM True อยู่ เมื่อ SM Entertainment มีวงใหม่ ๆ ทาง SM 
True ก็จะประสานงานให้มาท ากิจกรรมในประเทศไทย” 
   “SM Entertainment ท าธุรกิจร่วมกับทางTrue อยู่แล้วจึงทราบถึงกระแส
ความสนใจ หรือบานแฟนคลับองเอ็กโซ จากการซื้ออัลบั้มผ่านทาง SM True” 
   ประเด็นสุดท้าย การตลาดในการเป็นแอดมินที่เกี่ยวกับวงเอ็กโซ แอดมิน
เป็นบุคคลที่ช่วยหล่อเลี้ยงกระแสให้กับวงได้ส่วนหนึ่ง เนื่องจากแอดมินมีหน้าที่โปรโมตศิลปินและใน
การ   โปรโมตศิลปินสามารถท าได้ในรูปแบบอัปเดตข่าว, สร้างเนื้อหาการโปรโมตเพื่อรักษาความนิยม
ของศิลปิน อีกทั้งมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการโปรโมตศิลปินด้วยเช่นกัน ในการโปรโมตศิลปินแอดมิ
นควรอัปเดตบ้านBaseทุกวันแม้ว่าศิลปินจะไม่มีงานในวันนั้น ๆ เพื่อให้ศิลปินมีพื้นที่ในโซเชียลมีเดีย
เสมอ  
   “กระแสของเอ็กโซในช่วงนี้เงียบเพราะเมมเบอร์หลายคนเข้ากรมอยู่ คิดว่า
เป็นเรื่องธรรมดาของคนดังที่จะมีช่วงดังและช่วงกระแสลด แต่หน้าที่ของแอดมินก็สามารถเอารปูเกา่ๆ 
หรือเรื่องที่เคยเกิดข้ึนแล้วน ามาอัปเดตซ้ าได้ ถือว่าเป็นเรื่องโชคร้ายที่มีความโชคดีอยู่คือเพจของแอด
มินเคยเงียบหายไปช่วงหนึ่งดังนั้นในช่วงนี้จึงสามารถเอาข่าวเก่า ๆ มาลงได้เยอะ เป็นการช่วยโปรโมต
ศิลปินในช่วงที่ศิลปินเข้ากรม” 
   “ช่วงนี้ซิ่วหมินเข้ากรม ทางบ้านของแอดมินก็จะมีกิจกรรมกับลูกเพจเรื่อย 
ๆ เช่น กิจกรรมเพิ่มยอดวิวเพลงสเตช่ันที่ซิ่วหมินปล่อยออกมาก่อนเข้ากรม หรือน าเรื่องFact ในกรม
มาแปล และในช่วงที่ซิ่วหมินเข้ากรมก็ยังมีงานละครเวทีอยู่ ก็จะแปลตารางงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ
ซิ่วหมิน” 
   “เอ็กโซเดบิวต์มานานแล้วบ้านโหวตที่ เคยActiveก็แทบไม่เหลือแล้ว 
บางครั้งแอดมินก็ใช้บ้านโหวตของตัวเองโปรโมตศิลปินในช่วงคัมแบค หรืออัปเดตตารางงาน” 
   ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการโปรโมตศิลปินของบ้านBase ในฐานะบ้านBase
การท าโปรเจกต์โปรโมตศิลปินจะได้รับความน่าเช่ือถือกว่าคนทั่วไปเป็นคนจัดท า และการโปรโมต
ศิลปินในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็น ป้ายวันเกิดโปรโมตที่สถานีMRT, สถานีBTS ก็ย่อมมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้า
มาเกี่ยวข้อง การจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้โปร่งใสจึงจะต้องแจ้งอัปเดตยอดเงินในแต่ละวัน หรือแสดง
เงินในบัญชี อีกทั้งการท าการโปรโมตศิลปินโดยการท าโปรเจกต์การกุศลก็ถือว่าเป็นการโปรโมตศิลปนิ
อีกหนึ่งรูปแบบอีกทั้งสามารถให้ประโยชน์แก่สังคมได้ เช่น โปรเจกต์แจกหนังสือ, โปรเจกต์บริจาคของ
ให้โรงพยาบาล, โปรเจกต์กับมูลนิธิเด็กก าพร้า, มูลนิธิสัตว์, โปรเจกต์รวบรวมเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทาง
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การแพทย์ โดยโปรเจกต์ทั้งหมดบริจาคในนามของศิลปิน ในช่วงท้ายการสัมภาษณ์ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า
แอดมินเอ็กโซกล่าวว่าโปรเจกต์ติดตั้งป้ายวันเกิดตามสถานีBTSหรือสถานีMRT เป็นเรื่องที่สิ้นเปลือง 
โดยในช่วงหลังแอดมินหันมาท า    โปรเจกต์เพื่อการกุศลในนามศิลปิน 
 
   4.1.4.2. มุมมองจากแอดมินผู้ซึ่งเป็นผู้บริโภคถึงแนวทางการตลาดของวง
NU’EST 
   ผู้ วิจัยแบ่งประเด็นทางการตลาดของวงนิวอีสต์ออกเป็น 5 ประเด็น 
ประเด็นแรกมุมมองของแอดมินต่อการตลาดในด้านกิจกรรมในประเทศไทยของนิวอีสต์ ประเด็นที่ 2 
มุมมองของแอดมินต่อค่าย PLEDIS ENTERTAINMENT ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะของแอดมินต่อ
การตลาดของค่าย PLEDIS ENTERTAINMENT ประเด็นที่ 4 บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีและ
พันธมิตรทางการตลาดในประเทศไทย  ประเด็นสุดท้าย การตลาดในการเป็นแอดมินที่เกี่ยวกับวงนิว
อีสต ์
   ประเด็นแรกมุมมองของแอดมินต่อการตลาดในด้านกิจกรรมในประเทศ
ไทยของนิวอีสต์ นิวอีสต์จัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยทั้งหมด 3 ครั้ง ในคอนเสิร์ตครั้งที่ 1  NU’EST W 
CONCERT DOUBLE YOU ในปี 2018 โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้อยู่ในช่วงหลังจบรายการProduce101 
ผู้จัดเล็งเห็นถึงกระแสของรายการ รวมทั้งฐานแฟนคลับเดิมของนิวอีสต์ก็ยังคงอยู่ แม้ว่ามินฮยอนยัง
ติดสัญญากับวงWannaone แต่กระแสของจงฮยอน, แบคโฮ, เร็นก็อยู่ในอันดับที่ดีตลอดรายการ จึง
มั่นใจในกระแสของวงมากพอ 

   ภาพที่ 4.9 รูปคอนเสิร์ตNU’EST W ครั้งที่ 1 
   ที่มาhttps://pantip.com/topic/38221495 
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    คอนเสิร์ตครั้งที่ 2 NU’EST W CONCERT ENCORE ในปี 2018 ผู้จัดเลือก
จัดที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกเนื่องจากมีกระแสเรียกร้องให้นิวอีสต์กลับมาจัดคอนเสิร์ตอีกครั้งใน
ทวิตเตอร์ รวมทั้งกระแสตอบรับจากคอนเสิร์ตครั้งแรกที่บัตรเข้าชมถูกจ าหน่ายจนหมด  

  ภาพที่ 4.10 รูปคอนเสริ์ตNU’EST W ครั้งที่ 2 

 

ที่มาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/nuest-w-concert-double-you-encore-in-
bangkok 
    
   คอนเสิร์ตครั้ งที่  3 NU’EST CONCERT SEGNO ในปี 2019 เนื่องจาก
กระแสตอบรับที่ดีจากคอนเสิร์ตที่ผ่านมา และคอนเสิร์ตในครั้งนี้มินฮยอนสิ้นสุดสัญญากับวง
Wannaone ผู้จัดจึงเล็งเห็นถึงความนิยมของมินฮยอน เมื่อมินฮยอนกลับวงนิวอีสต์กระแสนิยมของวง
ก็ยิ่งเพิ่มข้ึน อีกทั้งคอนเสิร์ตในครั้งนี้ตรงกับวันเกิดของแบคโฮ อย่างไรก็ตามแฟนคลับของแบคโฮก็จะ
เข้าร่วมมากกว่าเดิมเป็นพิเศษ ซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้จัดถึง 2 รอบการแสดงและผู้ชมก็หนาแน่น  

   ภาพที่ 4.11 รูปคอนเสิร์ต NUEST ครั้งที่ 3 
  
  ที่มาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/nuest-w-concert- 

https://www.thaiticketmajor.com/concert/nuest-w-concert-double-you-encore-in-bangkok
https://www.thaiticketmajor.com/concert/nuest-w-concert-double-you-encore-in-bangkok
https://www.thaiticketmajor.com/concert/nuest-w-concert-
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   กิจกรรมมีตต้ิงและคอนเสิร์ตเดี่ยวของสมาชิกมีทั้งหมด 3 กิจกรรม กิจกรรม
แรกในปี 2012 The First Face to Face Thailand ในช่วงนั้นเป็นช่วงยุคทองของวงK-Pop ซึ่งวงรุ่น
พี่หลายวงที่ท าการแสดงที่ประเทศไทยก็ได้กระแสตอบรับที่ดี อีกทั้งในช่วงนั้นอุตสาหกรรมบันเทิงใน
ประเทศเกาหลีพยายามท าการตลาดในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลใหม้ี
ตต้ิงในครั้งนั้นประสบความส าเร็จ  

   ภาพที่ 4.12 The First Face to Face Thailand 
 ที่มาhttps://mystargallery.wordpress.com/2012/08/12/2012-08-10-11-nuest 
    
  กิจกรรมถัดมาในปี 2019 NUEST’ REN SPECIAL LIVE SHOW IN BANGKOK เป็น          
โปรเจกต์ของค่ายที่จะน านิวอีสต์เข้ามาท ากิจกรรมเดี่ยว แต่ที่เลือกเร็นก่อนเพราะก่อนคอนเสิร์ตใน
ครั้งนี้เร็นได้เป็นแขกรับเชิญในซิตคอมครอบครัวตัวสลับดังนั้นค่ายจึงเล็งเห็นกระแสจากซิตคอม จึงน า
เร็นเข้ามาท ากิจกรรมเป็นสมาชิกคนแรก 
    

 
    ภาพที่ 4.13 รูป REN Live Show 
   ที่มาhttps://www.jiggaban.com/126584-nuest-32/ 

https://www.jiggaban.com/126584-nuest-32/


  48 
 

    กิจกรรมถัดมาในปี 2020 BAEKHO MINI CONCERT “BAEKHO-LIDAY” 
1 ในแอดมินกล่าวว่าแบคโฮเป็นสมาชิกที่มีกระแสในประเทศไทยมากที่สุด อีกทั้งเมื่อเทียบกับ Live 
Show ของเร็น mini concert ของแบคโฮมีกระแสตอบรับที่ดีกว่าเนื่องจากบัตรขายหมดในเวลาที่
รวดเร็ว ซึ่งแอดมินอีก 2 คนก็กล่าวว่าแบคโฮเป็นสมาชิกที่เป็นที่นิยมอันดับต้น ๆ แบคโฮเป็นคนที่ท า
การแสดงดึงดูดสายตาผู้คนอีกทั้งสามารถร้องเพลงได้ดี   

    ภาพที่ 4.14 รูป BEAKHO MINI Concert 
   ที่มาhttps://www.facebook.com/DSHOWTHAILAND/ 
   ประเด็นที่ 2 มุมมองของแอดมินต่อค่าย PLEDIS ENTERTAINMENT ค่าย 
PLEDIS ENTERTAINMENT โปรโมตนิวอีสต์ไม่เต็มก าลังของค่าย แม้ว่าจะมีการคัมแบคสเตจก็ไม่โปร
โมตใน Official ในแอปพลิเคช่ันต่าง ๆ อีกทั้ งการคัมแบคสเตจก็น้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็น 
เปรียบเทียบกับวงน้องใหม่ในค่าย วงSventeen ที่จะมีวาไรตี้อัปโหลดในแอปพลิเคช่ันยูทูปทุกวัน
จันทร์  เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาการโปรโมตที่ค่ายคิดให้นิวอีสต์เป็นนื้อหาการโปรโมตที่น่าเบื่อ 
เข้าถึงได้อยาก เจาะได้เฉพาะกลุ่มแฟนคลับกลุ่มเดิม ค่ายไม่พยายามขยายฐานแฟนคลับนิวอีสต์ อีก
ทั้งการตลาดในช่วงเดบิวต์ที่เน้นโปรโมตแต่ในประเทศญี่ปุ่นท าให้ฐานแฟนคลับในประเทศเกาหลีแทบ
ไม่หลงเหลืออยู่ เมื่อต้องการจะกลับมาโปรโมตที่เกาหลีอีกครั้งก็แทบจะไม่เหลือแฟนคลับอยู่ จนท าให้
นิวอีสต์ต้องเข้าร่วมรายการProduce101 เพื่อโปรโมตวงให้กลับมามีช่ือเสียงอีกครั้ง ถือว่าเป็น
การตลาดที่ผิดพลาด 
อีกทั้งในปี2020 นิวอีวต์ย้ายสังกัด โดยสังกัดที่ค่ายBIGHIT ENTERTAINMENT ซึ่งค่ายค่าย PLEDIS 
ENTERTAINMENT ถือหุ้นเพียง 20% ดังนั้นการตัดสินใจเกี่ยวกับวงจึงข้ึนอยู่กับค่าย BIGHIT 
ENTERTAINMENT ซึ่งค่าย BIGHIT ENTERTAINMENT ก็แทบไม่ด าเนินการโปรโมตนิวอีสต์เช่นกัน 
   “คัมแบคสเตจคิดว่าเพียงพอถ้าจะ service เฉพาะแฟนคลับ แต่ถ้าในมุม
ของการขยายฐานแฟนคลับถือว่าท าได้แย่มาก” 
   “ Content ที่คิดให้นิวอีสต์ ไม่เข้ากับลักษณะนิสัยของเมมเบอร์ที่ไม่ได้มี  
energy การชวนคุยมากขนาดนั้น ต่างจากวงรุ่นน้องในค่ายที่ในวงมีเมมเบอร์เยอะ มีทักษะวาไรตี้ที่
ดีกว่า”    “ในปีนี้นิวอีสต์ปล่อยอัลบั้มญี่ปุ่น 1 อัลบั้มซึ่งค่ายไม่แม้แต่จะโปร
โมตลงทวิตเตอร์Official แฟนคลับหลายคนก็ยังแทบไม่รู้ คนนอกนี่ไม่มีทางรู้แน่ ๆ ” 
   “ตอนที่เน้นโปรโมตที่ญี่ปุ่นคิดผิดมากเพราะแฟนคลับต่างประเทศตามข่าว
นิวอีสต์ยากมาก ๆ เนื่องจากถ้าจะตามข่าวญี่ปุ่นจะต้องอยู่ในเซิร์ฟญี่ปุ่นคนต่างชาติไม่สามารถเข้าไปดู

https://www.facebook.com/DSHOWTHAILAND/
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ได้ พอแฟนคลับต่างประเทศหาย เม็ดเงินญี่ปุ่นอย่างเดียวก็ไม่พอให้วงไปต่อได้ พอกลับมาเกาหลีเลย
ต้องไปออกรายการProduce101 เพราะฐานแฟนคลับที่เกาหลีไม่เหลือแล้ว” 
   ประเด็นที่  3 ข้อเสนอแนะของแอดมินต่อการตลาดของค่าย PLEDIS 
Entertainment การสร้างเนื้อหาการโปรโมตให้วงก็ส าคัญไม่แพ้เรื่องการคัมแบคสเตจ ดังนั้นควร
คัดเลือก เนื้อหาการโปรโมตใหม่ ๆ เนื่องจากเนื้อหาการโปรโมตทั้งหมดของนิวอีสต์ถูกคิดมาแล้วใน
ระยะยาวท าให้ไม่ยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์ อีกทั้งควรให้ศิลปินได้ลองท าอะไรใหม่ ๆ เพื่อค้นหา
ตัวเอง อีกทั้งเมื่อเวลาคัมแบคสเตจก็ควรโปรโมตลงทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย รวมถึงงานที่ถูกเสนอ
เข้ามาให้สมาชิกก็ควรจะรับไว้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กน้อยเพียงใด เพื่อให้นิวอีสต์ยังอยู่ในสายตาผู้ชม
เสมอ อีกทั้งวาไรตี้ก็เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ศิลปินเป็นที่รู้จักดังนั้นควรสนใจในเรื่องนี้มากข้ึน 
   “Content Universe ที่ให้นิวอีสต์ใส่ชุดนักเรียนมัธยม แต่นิวอีสต์เลยวัย
มัธยมมานานแล้ว แต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมๆแบบนั้นอยู่ มันไม่ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์เลย ถ้า
ท าอะไรให้เหมาะกับศิลปินมันจะไม่ดูฝืนแล้วจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าน้ีมาก ๆ” 
   “ควรให้นิวอีสต์ออกรายการวาไรตี้มากกว่านี้เพราะแฟนคลับบางส่วนก็
ตามมาจากรายการที่จงฮยอนกับมินฮยอนไปออก ในรายการHidden Singer มีช่วงที่ในรายการตัด
คลิปซูมหน้าอารอนจนเกิดเป็นไวรัล จนมีกระทู้ถามว่าผู้ชายในรายการคนน้ันเป็นใครเต็มไปหมด” 
   ประเด็นที่ 4 บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีและพันธมิตรทางการตลาด
ในประเทศไทย ผู้วิจัยเล็งเห็นจากค่ายที่ร่วมงานกับค่าย PLEDIS ENTERMEN เป็นตัวแทนการท า
กิจกรรมของศิลปินในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เป็นตัวแทนที่สามารถมี Connection กับ
แบรนด์ต่าง ๆ  ในประเทศไทย หรือสามารถรับรู้ถึงกระแสของศิลปินในประเทศไทยได้โดยตรง ในกรณี
วงนิวอีสต์บริษัทที่ร่วมงานทางการตลาดของวงนิวอีสต์คือบริษัทFEOH  
   “ในการท าโปรเจกต์Food Support ให้ศิลปินในคอนเสิร์ตจะต้องผ่าน
บริษัทFEOH ที่เป็นคนดูแลนิวอีสต์ในประเทศไทยก่อน” 
   ประเด็นสุดท้าย การตลาดในการเป็นแอดมินที่เกี่ยวกับวงนิวอีสต์ การเป็น    
แอดมินจะต้องค านึงอยู่เสมอว่าตนเป็นเสมือนตัวแทนของศิลปินซึ่งท าให้แฟนคลับที่ไม่สามารถข้าม
ก าแพงภาษาสามารถรับรู้เรื่องราวของศิลปินได้ง่ายข้ึน โดยในช่วงรักษาความนิยมของศิลปินแอดมินมี
หน้าที่ที่จะต้องท าให้ศิลปินยังคงอยู่ในสายตาแฟนคลับ โดยการสร้างเนื้อหาการโปรโมตระหว่างแฟน
คลับด้วยกันเอง เช่น ตอบค าถามเกี่ยวกับสมาชิก , ตอบค าถามเกี่ยวกับนิวอีสต์ , ผู้ติดตามพิมพ์
ข้อความพร้อมแนบรูปศิลปิน, แปลFact เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับศิลปิน , การคิดแฮชแท็กในทวิตเตอร์ 
เช่น แฮชแท็กเพลงที่สมาชิกชอบฟัง,  หนังสือที่สมาชิกในวงชอบอ่าน หรือลงเธรดข้อมูลของศิลปิน 
อีกทั้งน าคลิปวิดีโอเก่า ๆ น ามาตัดลงเพื่อดึงความสนใจ  
   ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการโปรโมตศิลปินในฐานะแอดมิน โปรเจกต์รวบรวม
เงินเพื่อโปรโมตศิลปิน เช่น โปรเจกต์ Food Support, โปรเจกต์ชูป้ายให้ก าลังใจในคอนเสิร์ต หรือ
การจัดนิทรรศการ เช่น Minhyun Mini Exhibition โดยต้องเช่าสถานที่จากการรวบรวมเงินจากแฟน
คลับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก หรือการเช่าคาเฟ่เพื่อนัดพบกันระหว่างแฟนคลับ , โปรเจกต์ส่ง
ของขวัญวันเกิดให้ศิลปิน, โปรเจกต์ข้ึนป้ายวันเกิดที่สถานีBTSและสถานีMRT, โปรเจกต์ครบรอบนิว
อีสต์ตามป้ายสถานีBTSและMRT,โปรเจกต์ซื้อโฆษณาในแอปพลิเคช่ันอินสตาแกรม นอกจากนี้โปร
เจกต์การกุศลก็เป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมตศิลปินอีกทั้งยังได้ช่วยเหลือสังคม  เช่น โปรเจกต์บริจา
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คเลือดโดยให้แฟนคลับมาบริจาคเลือดในนามของมินฮยอน, การรวบรวมบริจาคหนังสือในนามของ
มินฮยอน 
 4.1.4.3. มุมมองจากแอดมินผู้ซึ่งเป็นผู้บริโภคถึงแนวทางการตลาดของวงGOT7 
 
   ผู้วิจัยแบ่งประเด็นทางการตลาดของวงก็อตเซเวนออกเป็น 5 ประเด็น 
ประเด็นแรกมุมมองของแอดมินต่อการตลาดในด้านกิจกรรมในประเทศไทยของก็อตเซเวน ประเด็นที่ 
2 มุมมองของแอดมินต่อค่าย JYP Entertainment ประเด็นที่  3 ข้อเสนอแนะของแอดมินต่อ
การตลาดของค่าย JYP Entertainment ประเด็นที่ 4 บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีและพันธมิตร
ทางการตลาดในประเทศไทย  ประเด็นสุดท้าย การตลาดในการเป็นแอดมินที่เกี่ยวกับวงก็อตเซ
มุมมองของแอดมินต่อการตลาดในด้านกิจกรรมในประเทศไทยของก็อตเซเวนก็อตเซเวนจัดคอน
คอนเสิร์ตในประเทศไทยทั้งหมด 5 ครั้ง  ครั้งแรกในปี 2016 คอนเสิร์ต fLY TOUR โดยสถานที่จัด
คืออิมแพ็คอารีน่าซึ่งสามารถจุผู้ชมได้มากกว่าประเทศอื่น ๆ ใน Tour คอนเสิร์ตครั้งนี้ เนื่องจากก็อต
เซเวนเคยจัด Event ในประเทศไทยมาก่อนท าให้ผู้จัดสามารถเห็นก าลังซื้อของแฟนคลับได้ เช่น การ
จัดมีตต้ิงที่ธันเดอร์โดมไม่สามารถรองรับจ านวนแฟนคลับของก็อตเซเวนได้, มีตต้ิง The Fanclub ที่
สยามพารากอนไม่สามารถรองรับจ านวนแฟนคลับของก็อตเซเวนได้ อีกทั้งแฟนคลับK-Popใน
ประเทศไทยเหนียวแน่นไม่ว่าวงK-Popวงใดอยากมาจัดการแสดงที่ประเทศไทยก็มีฐานแฟนคลับ
รองรับประมาณหนึ่งเสมอ อีกหนึ่งเหตุผลส าคัญคือในช่วง FLY  TOUR เป็นช่วงที่ก็อตเซเวนมีช่ือเสียง
ในประเทศไทยเนื่องจากสะสมกระแสจากเพลงอื่น ๆ และ event ต่าง ๆ มาพอสมควร จากเหตุผล
ทั้งหมดท าให้ผู้จัดเล็งเห็นว่าสามารถจัดคอนเสิร์ตของก็อตเซเวนที่อิมแพ็คอารีน่าได้ 

    
    ภาพที่ 4.15 คอนเสิร์ต GOT7 ครั้งที่ 1 
ที่มาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/got7-1st-concert-fly-in-bangkok-2016. 

https://www.thaiticketmajor.com/concert/got7-1st-concert-fly-in-bangkok-2016
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    คอนเสิร์ตต่อมาในปี 2017 GOT7 THAILAND TOUR 2017 ‘NESTIVAL’ 
เป็นคอนเสิร์ตที่จัดทั้งหมด 4 ภาค เนื่องจาก็อตเซเวนมีแฟนคลับจ านวนมากและหลากหลายช่วงอายุ 
แฟนคลับบางกลุ่มไม่สามารถเข้าชมคอนเสิร์ตในกรุงเทพได้ จึงเกิดทัวร์คอนเสิร์ต 4 ภาคข้ึน อีกทั้งมี
แฟนคลับต่างประเทศจ านวนมากที่ติดตามก็อตเซเวนไปคอนเสิร์ตในทุกประเทศ ด้วยเหตุน้ีจึงสามารถ
สร้างก าไรได้เพิ่ม อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญของคอนเสิร์ต 4 ภาคในครั้งนี้ คือ ค่ายที่ดูแลก็อตเซเวนใน
ประเทศไทยอย่าง 4nalogue ผู้ซึ่งสามารถสื่อสารกับแบมแบมได้โดยตรง ท าให้สามารถรับรู้ได้ถึง
ความต้องการของทั้งศิลปินกับแฟนคลับ  

    ภาพที่ 4.16 คอนเสิร์ตGOT7 ครั้งที่ 2 
  ที่มาhttps://asialive365.com/event/nestival-got7-2017-bangkok 
   คอนเสิร์ตต่อมาในปี 2018 คอนเสิร์ต EYES ON YOU จัดคอนเสิร์ตทั้งหมด 
3 วัน และเป็น World Tour ครั้งที่ 2 ของก็อตเซเวน ซึ่งคอนเสิร์ตจัดที่อิมแพ็คอารน่าที่สามารถจุผู้ชม
ได้สูงสุดถึง 40,000 ที่นั่งและบัตรถูกจ าหน่ายจนหมด โดยอิมแพ็คอารีน่าเป็นสถานที่จัดที่ใหญ่ที่สุดใน 
World tour ครั้งนี้ ค่ายรับรู้ถึงฐานแฟนคลับของก็อตเซเวนในประเทศไทย อีกทั้งคอนเสิร์ตที่ผ่านมามี
การตอบรับเป็นอย่างดี จึงสามารถจัดคอนเสิร์ตทั้งหมด 3 วันได ้

    ภาพที่ 4.17 คอนเสิร์ตGOT7 ครั้งที่ 3 
ที่มาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/got7-2018-world-tour-eyes-on-you 
   คอนเสิร์ตต่อมาในปี  2019 คอนเสิร์ต Keep Spinning คอนเสิร์ตในครั้งนี้
เป็น World Tour ครั้งที่ 3 ของก็อตเซเวน โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถูกเลื่อนจากสาเหตุโรค Covid-19 
แต่ความตั้งใจของก็อตเซเวนคือจะท าการจัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายเนื่องจากก็อตเซ
เวนจัดเตรียม Big Surprise ส าหรับแฟนคลับชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการขอบคุณส าหรับกระแส
ตอบรับที่ดีเสมอมา โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้จัดที่ราชมังคลากีฬาสถาน เป็นสถานที่ในฝันของก็อตเซเวน

https://asialive365.com/event/nestival-got7-2017-bangkok
https://www.thaiticketmajor.com/concert/got7-2018-world-tour-eyes-on-you
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ที่จะจัดท าคอนเสิร์ต แฟนคลับจึงร่วมแรงร่วมใจให้เกิดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ข้ึน อีกทั้งก่อนหน้าคอนเสิร์ต 
Keep Spinning ได้จัดการแสดงเดี่ยวของสมาชิกทั้ง 7 คนที่ยูเนี่ยนมอลล์ ซึ่งจัดทั้งหมด 7 รอบการ
แสดงบัตรก็ถูกขายจนหมด ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดคอนเสิร์ต Keep Spinning ข้ึน 

    ภาพที่ 4.18 คอนเสิร์ต GOT7 ครั้งที่ 4 
   ที่มาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/got7 
   
  คอนเสิร์ตต่อมาในปี 2019 คอนเสิร์ต GOT7 FAN FEST 2019 ‘SEVEN SECRETS’ 
IN BANGKOK โดยมีรอบการแสดงทั้งหมด 7 รอบ และบัตรถูกจ าหน่ายหมดทั้ง 7 รอบการแสดง แฟน
คลับก็อตเซเวนไม่เลือกสนับสนุนเฉพาะสมาชิกคนใดคนหนึ่งการมีคอนเสิร์ตที่เปิดรอบการแสดงเดี่ยว
ของสมาชิกแต่ละคน แฟนคลับของสมาชิกคนอื่น ๆ ก็เข้าร่วม 
   
  มีตติ้งในประเทศไทยของก็อตเซเวน มีทั้งหมด 2 มีตติ้ง โดยมีตติ้งครั้งแรกจัดในปี 
2019 BAMBAM THE FIRST FAN MEETING TOUR ‘BLACK FEATHER’ IN BANGKOK เ ป็ น         
โปรเจกต์ของค่าย JYP ENTERTAINMENT ที่ต้องการน าสมาชิกชาวต่างชาติทั้งหมดจัดมีตติ้งใน
ประเทศบ้านเกิดของตัวเอง จึงเกิดมีตต้ิงของแบมแบมขึ้นในประเทศไทย โดยกระแสตอบรับที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นงานพรีเซ็นเตอร์ หรือคอนเสิร์ตต่าง ๆ ก็มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดี 1 ในแอดมินกล่าวว่า
เคยร่วมรับประทานอาหารกับแฟนคลับของแบมแบมทุกคนกล่าวว่าพร้อมสนับสนุนแบมแบมเสมอไม่
ว่าจะต้องใช้จ านวนเงินเท่าไรก็ตาม จึงเห็นได้ถึงแรงสนับสนุนของแฟนคลับแบมแบม 
    

  ภาพที่ 4.19 BAMBAM THE FIRST FAN MEETING TOUR 
  ที่มาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/got7 
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  มีตติ้งครั้งที่ 2 JUS2 (FOCUS) PREMIERE SHOWCASE TOUR IN BANGKOK ใน
ปี 2019 มีตติ้งในครั้งนี้เป็นมีตต้ิงค่ันเวลาเพื่อรออัลบั้มถัดไปของก็อตเซเวน เป็นโปรเจกต์ค่ันกลาง อีก
ทั้งเป็นมีตติ้งของสมาชิกแค่ 2 คน คือ แจบอมกับยูคบอม ผู้ซึ่งเป็นพี่ใหญ่และน้องเล็กของวง เป็น
ความแตกต่างทลงตัว โดยในแต่ละประเทศที่ไปจัดมีตติ้งจะใช้ผู้ด าเนินมีตติ้งเป็นสมาชิกที่เกิดใน
ประเทศน้ัน ๆ เช่น   แบมแบมเป็นผู้ด าเนินมีตติ้งในประเทศไทย จัดเป็นอีกหนึ่งสีสีนของมีตติ้ง 
   

   ภาพที่ 4.20 PREMIERE SHOWCASE TOUR 
 ที่มาhttps://www.thaiticketmajor.com/concert/jus2-focus-premiere-showcase- 
   
 ก็อตเซเวนเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์สินค้าในประเทศไทยทั้งหมด 10 แบรนด์ แบรนด์ EST 
COLA ในขณะนั้น EST COLA เพิ่มเริ่มตีตลาดในประเทศไทยดังนั้นจึงเลือกพรีเซ็นเตอร์ที่มีช่ือเสียง
เพื่อเพิ่มช่ือเสียงแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว การตลาดของแบรนด์ EST COLA ในครั้งนั้นได้จัดการ
ท่องเที่ยวส าหรับผู้โชคดีเมื่อได้รับโชคจากการชิงโชค 
     

 
   ภาพที่ 4.21 รูปGOT7เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ EST COLA 
   ที่มาhttps://readthecloud.co/creative-8/ 
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  แบรนด์สาหร่ายเถ้าแก่น้อย ในขณะนั้นก็อตเซเวนมีกระแสในประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก อีกทั้งเกี่ยวเนื่องกับค่ายในประเทศไทยอย่าง 4nalouge เนื่องจากค่าย 4nalouge เป็นผู้จัด
คอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตของก็อตเซเวน และในทุกคอนเสิร์ตเถ้าแก่น้อยเป็นผู้สนับสนุนหลักมาโดย
ตลอด 

   ภาพที่ 4.22 เป็นพรีเซ็นตอร์แบรนด์สาหร่ายเถ้าแก่น้อย 
   ที่มาhttps://www.benewsonline.com/home 
  Bausch+lombe หนึ่งในผู้บริหารมีความช่ืนชอบก็อตเซเวนเป็นพิเศษอาจจะเป็น
หนึ่งในปัจจัยที่ท าให้ก็อตเซเวนได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ อีกทั้ง Bausch+lombeมีความสัมพันธ์อัน
ดีกับค่าย 4nalouge รวมถึงนักแสดงจากค่ายนาดาวยางกอกร่วมงานกับก็อตเซเวนบ่อยครั้งเนื่องจาก
ค่าย 4nalouge เป็นค่ายใหญ่ของค่ายนาดาวบางกอก4nalouge รวมถึงนักแสดงจากค่ายนาดาวยาง
กอกร่วมงานกับก็อตเซเวนบ่อยครั้งเนื่องจากค่าย 4nalouge เป็นค่ายใหญ่ของค่ายนาดาวบางกอก 

  ภาพที่ 4.23 รูป GOT7 เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ Baush+lombe 
 ที่มาhttps://twitter.com/un_matt9397/status/981922111609421824/photo/3 
  FWD แบรนด์ FWD เป็นผู้สนับสนุนหลักของค่าย 4nalouge รวมถึงกระแสของ
ก็อตเซเวนในประเทศไทยมีกระแสที่ดีเสมอมา 

  ภาพที่ 4.24 รูปGOT7 เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์บริษัทระกันชีวิต FWD 
   ที่มาhttps://www.posttoday.com/pr/529958 

https://www.benewsonline.com/home
https://twitter.com/un_matt9397/status/981922111609421824/photo/3
https://www.posttoday.com/pr/529958
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  AIS 5G แฟนคลับของก็อตเซเวนโดยเฉพาะแฟนคลับของแบมแบมจะสะสมยอด 
Hastag ในทวิตเตอร์เป็นช่ือแบมแบมทุกวัน เพื่อสะสมกระแสในโซเชียลมีเดีย โดยปลายปีทวิตเตอร์
จะประกาศแฮชแท็กที่มียอดสูงสุดในทวิตเตอร์และแบมแบมติดอันดับหลายปีติดกัน ดังนั้นในช่วงนั้น
แบรนด์ใหญ่อย่าง AIS จึงเล็งเห็นถึงกระแสของแบมแบม อีกทั้งแฟนคลับของแบมแบมหลายคนย้าย
ค่ายโทรศัพท์มาเป็น AIS ท าให้ AIS ได้ฐานแฟนคลับใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน 
    

    
   ภาพที่ 4.25 รูปBAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ AIS 
  ที่มาhttps://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F% 
  
  แบรนด์ไส้กรอก CP การตลาดของ CP ในครั้งนี้มีกิจกรรมให้แฟนคลับน าใบเสร็จ
ช าระเงินแรกกับของที่ระลึกหรือน าไปชิงโชคเพื่อวิดีโอคอลกับแบมแบมได้จึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนมาก อีกทั้งแฟนคลับของแบมแบมใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการโปรโมตแบมแบมตลอดกิจกรรม 
    

 
  ภาพที่ 4.26 รูปBAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์ไส้กรอกซีพี 
   ที่มาhttps://www.ryt9.com/s/prg/3059565 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%25
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  แบรนด์เรสเทียร์ (Restier) แบมแบมเป็นคนที่สนใจเรื่องแฟช่ันและศิลปะเป็นอย่าง
มาก อีกทั้งแบรนด์เรสเทียร์ไม่เคยเจาะกลุ่มชนช้ันกลางมาก่อน ดังนั้นการเลือกแบมแบมผู้ซึ่งมีแฟน
คลับหลากหลายอาจจะช่วยการตลาดของแบรนด์ให้ดูเข้าถึงง่ายมากขึ้นได้ 

   ภาพที่ 4.27 รูปBAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ Restier 
  ที่มาhttps://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2 
 Yamaha QBIX ค่าย 4nalouge มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากมีนักแสดงค่ายนาดาว
บางกอกเป็นพรีเซ็นเตอร์ร่วม อีกทั้งยังมีConnectioระหว่างศิลปินอย่าง เจเจ กฤษณภูมินักแสดงค่าย
นาดาวบางกอกซึ่งเป็นเพื่อนกับแบมแบม  

  ภาพที่ 4.28  รูปBAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ Yamaha QBIX 
  ที่มา https://sudsapda.com/top-lists/100233.html 
  VIVO SMART PHONE แบมแบมสามารถเพิ่มกระแสให้แบรนด์ได้ 

  ภาพที่ 4.29 รูปBAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์VIVO SMART PHONE 
 ที่มาhttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdroidsans.com 
 SHOPEE แพลตฟอร์มอคอมเมิร์ชเพื่อซื้อขายสินค้า กระแสตอบรับของแบมแบมดีเสมอมา
เนื่องจากแฟนคลับช่วยสนับสนุนทั้งสินค้าและกระแสในโซเชียลมีเดีย อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญคือ JYP 

https://sudsapda.com/top-lists/100233.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdroidsans.com
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ENTERTAINMENT เปิดตัว Shop Official ใน SHOPEE อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ SHOPEE เลือก
สมาชิกทั้ง 7 คนมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในภายหลัง 

  ภาพที่ 4.30 รูปBAMBAM เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ SHOPEE 
 ที่มาhttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com 
  LEE เป็นแบรนด์แฟช่ันซึ่งแบมแบมสนใจแฟช่ันจึงเหมาะในการเป็นพรีเซ็นเตอร์
เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ รวมถึงแบมแบมสามารถสร้างยอดขายได้ดีเสมอ ซึ่งแบรนด์ LEE มีช่ือเสียง
ในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยยังไม่ได้เป้นที่รู้จักในวงกว้างดังนั้นแฟนคลับของแบมแบมซึ่งมี
หลากหลายวัยจึงน่าจะท าให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากข้ึน ซึ่งในขณะนั้นเมื่อนึกถึงพรีเซ็นเตอร์ในประเทศ
ไทยก็ย่อมเป็นแบมแบม 

   ภาพที่4.31รูปBAMBAMเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์LEE   
 ที่มาhttps://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpromotions.co.th 
  องค์กร UNICEF Thailand แบมแบมเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงหรือหนึ่งในผู้บริจาค 
แต่ไม่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์แต่การที่เลือกแบมแบมเป็นกระบอกเสียงอาจจะกระจายแคมเปญไปสูส่ายตา
ชาวต่างชาติได้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  

 ภาพที่ 4.32 รูป BAMBAM เป็นกระบอกเสียงองค์กร UNICEF Thailand 
ที่มาhttps://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.isranews. 

  หนึ่งในแอดมินกล่าวเสริมว่าการตลาดของบางสินค้าใช้วิธีการแข่งยอดระหว่างแฟน
คลับโดยการน ายอดซื้อของผู้มียอดซื้อสูงสุด 2 คน มาเพิ่มยอดขาย เช่น เมื่อแฟนคลับ ก. มียอดซื้อ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpromotions.co.th
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.isranews
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70,000 บาท ทางแบรนด์จะน าไปบอกแฟนคลับข. ที่มียอดซื้อ 60,000บาทว่าแฟนคลับก. มียอดซื้อ
สูงกว่า เพื่อให้แฟนคลับแข่งกันเป็นผู้โชคดี ซึ่งท าให้เห็นว่าแฟนคลับของแบมแบมมีก าลังซื้อมาก 
   
  ประ เด็นที่  2 มุ มมองของแอดมินต่ อ ค่ าย  JYP Entertainment ค่ าย  JYP 
Entertainmentลงทุนกับก็อตเซเวนน้อยเกินกว่าก าไรที่ได้ ค่ายบริหารอย่างไม่ตั้งใจเนื่องจากไม่ว่าท า
สิ่งใดออกมาแฟนคลับก็ต้องสนับสนุนก็อตเซเวน เช่น ซีดีเพลงเป็นเหมือนซีดีเปล่าใส่มาพร้อมกับซอง
พลาสติกใส อีกทั้งผู้คิดContentกับวง ก็อตเซเวนเคยมีผู้ดูแลที่ดีกว่านี้ในช่วงแรกของการเดบิวต์
จนกระทั่งผู้ดูแลที่ถูกเรียกว่าTeam 2 เข้ามาดูแลคุณภาพอัลบั้มก็เริมแย่ลง ซึ่งศิลปินในค่ายเดียวกัน
อย่างITZYที่ถูกดูแลด้วย Team 2 ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ไมว่าจะเป็นคุณภาพอัลบั้มที่ไม่ดีนัก 
อีกทั้งเนื้อหาการ   โปรโมตต่าง ๆ ที่ใช้ในการโปรโมตวงก็ไม่ดีเท่าที่ควร ต่างจาก Twice และ DAY6 ที่
ได้ผู้ดูแลอีก Team หนึ่ง ท าให้เปรียบเทียบได้ชัดเจนระหว่าง 2 Team ผู้ดูแล อีกทั้งประธานค่าย
อย่าง พัคจินยอง (JYP) ท าเพลงรูปแบบเดิม ๆ ที่ไม่เข้ากับกระแสในปัจจุบัน แต่ใช้เกณฑ์นั้นในการ
ตัดสินเพลงที่ศิลปินแต่ง รวมถึงช่วงหนึ่งก็อตเซเวนมีกระแสในอเมริกาแต่ค่ายไม่สานต่อกระแส เมื่อ
เปรียบเทียบกับวงNCT จากค่าย SM Entertainment ในขณะที่วง NCTมีกระแสในอเมริกาค่ายก็รีบ
ท าสัญญากับทางค่ายอเมริกาทันที เนื่องจากเมื่อท าเช่นนั้นศิลปินจะมียอดขายใน Amazon, 
Walmart ซึ่งจะเพิ่มกระแสให้คนทั่วไปในต่างประเทศรู้จักวงได้ แต่ก็อตเซเวนเพิ่งจะขายอัลบั้มใน
Amazon ในปีสุดท้ายก่อนหมดสัญญา ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อกระแสของก็อตเซเวนในระยะยาว 
  ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะของแอดมินต่อการตลาดของค่าย JYP Entertainment      
แอดมินสงสัยว่าค่ายท าอย่างไรก็อตเซเวนถึงมีกระแสในประเทศเกาหลีน้อยมากเมื่อเทยีบกบักระแสใน
ต่างประเทศที่ก็อตเซเวนมีกระแสถึงระดับ Global ดังนั้นในช่วงแรกของการเดบิวต์ควรน าก็อตเซเวน
ไปโปรโมตในรายการต่าง ๆ ในประเทศเกาหลีก่อน จากนั้นเมื่อดังถึงระดับGlobalแล้วก็ควรเซ็น
สัญญากับค่ายในต่างประเทศ เพื่อสร้างฐานแฟนคลับในประเทศเกาหลีที่เป็นหัวใจส าคัญในการหล่อ
เลี้ยงกระแสวงให้มั่นคง อีกทั้งPackage สินค้าควรท าให้สมราคามากกว่าน้ีเพื่อไม่เป็นการดูถูกผู้บรโิภค 
ดังนั้น Teamที่ท างานกับก็อตเซเวนควรมีทัศนคติไปในทางเดียวกันกับศิลปินมากกว่านี้ สิ่งที่แรกที่
ควรท าคือสื่อสารกันให้เข้าใจระหว่างทีมงานกับศิลปินเพื่อเป้าหมายที่ตรงกัน  
  “เมื่อค่ายจะให้ก็อตเซเวนคัมแบคก็ควรบอกเนิ่น ๆ เพื่อให้แฟนคลับเตรียมเงิน 
หลายครั้งค่ายบอกก่อนเพียง 2 อาทิตย์ ในการดันชาร์ตเพลงต้องใช้เงินในสตรีม โชคดีที่ทางบ้านท า
โปรเจกต์ Thanks For GOT7 ไว้ก่อนแล้ว เป็นโปรเจกต์เก็บเงินเพื่อรอก็อตเซเวน”   
  “ควรมีกิจกรรมระหว่างรอคัมแบคเสมอเพื่อไม่ให้กระแสเงียบหายไประหว่างการ
เตรียมคัมแบค” 
  “ค่ายJYP ไม่เคยดันวงไหนไปสุด เน้นแค่กระแสกลาง ๆ แต่ศิลปินมีศักยภาพ
มากกว่านั้นค่ายไม่ควรดึงศิลปินไว้ ถ้าแอดมินเป็นค่ายเองจะให้ก็อตเซเวนคิดทุกอย่างเองทั้งหมดดูสัก
ครั้งแล้วมาดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นอย่างไร” 
  “พัคจินยองเคยบอกกับแจบอมว่าเพลงที่แจบอมแต่งไม่ใช่สีของก็อตเซเวน แต่           
แจบอมคือก็อตเซเวน แล้วเพลงที่เขาแต่งจะไม่ใช่ความเป็นก็อตเซเวนได้อย่างไร” 
  ประเด็นที่ 4 บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีและพันธมิตรทางการตลาดในประเทศ
ไทย โดยบริษัทพันธมิตรในประเทศไทยของก็อตเซเวนคือบริษัท 4Nalouge เป็นผู้ประสานงานกับแบ
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รนด์ต่าง ๆ โดย 4 Nalouge มีทั้ง Connection ที่ดีระหว่างแบรนด์และศิลปินไทยในค่ายของ 
4Nalouge ก็มีช่ือเสียง ดังนั้นเมื่อร่วมงานกับก็อตเซเวนจึงเป็นผลดีกับวงเป็นอย่างมาก 
  “ค่าย 4Nalouge ดันกระแสของก็อตเซเวนในช่วงเพลงFLY ช่วงนั้นก็อตเซเวนมีงา
นพรีเซ็นเตอร์ในไทยเยอะมาก” 
  “แบรนด์เถ้าแก่น้อยเป็นผู้สนับสนุนหลักของ 4Nalouge อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท า
ให้ก็ตอเซเวนได้เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์สาหร่ายเถ้าแก่น้อย” 
  “แบรนด์ Baush+Lomb มีความสัมพันธ์อันดีกับค่าย 4Nalouge” 
  “แบรนด์ FWD เป็นผู้สนับสนุนหลักของ 4Nalouge เป็นหนึ่งปัจจัยที่ท าให้เลือก       
ก็อตเซเวนเป็นพรีเซ็นเตอร์” 
  “ในตอนแรก Yamaha จ้างพรีเซ็นเตอร์จากคายนาดาวบางกอกซึ่งอยู่ในเครือของ 
4Nalouge มีส่วนอย่างมากที่ท าให้ก็อตเซเวนได้รับเลือกด้วย และเจเจกฤษณภมินักแสดงจากค่ายนา
ดาวบางกอกก็เป็นเพื่อนของแบมแบม” 
  ประเด็นสุดท้าย การตลาดในการเป็นแอดมินที่เกี่ยวกับวงก็อตเซเวน แอดมินก็อตเซ
เวนหลายกลุ่มร่วมกันสร้างกระแสในโซเชียลมีเดียในช่วงที่ก็อตเซเวนกระแสเงียบหายไปในระหว่าง
การเตรียมCome back stage โดยหารสร้างแฮชแท็กในทวิตเตอร์เพื่อเพิ่มกระแสสะสมในทวิตเตอร์
ในช่วงปลายปีเพื่อให้แบรนด์สินค้าเห็นถึงกระแสของก็อตเซเวน หรือตัดเพลงและน ารูปเก่าเก่า ๆ  ของ
ก็อตเซเวนกลับมาเรียกกระแสอีกครั้ง อีกทั้งเรียกกระแสในงานโหวตต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยมีการแจก
รางวัลเพื่อเรียกก าลังใจระหว่างแฟนคลับด้วยกัน 
  ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการโปรโมตศิลปินในฐานะแอดมิน โปรเจกต์ต่าง ๆ ในฐานะแอด
มินมีส่วนช่วยในการท าให้ศิลปินเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นอีกทั้งเป็นกิจกรรมระหว่างแฟนคลับ ไม่
ว่าจะเป็นงานโหวตต่าง ๆ ที่บางงานต้องใช้เงินเป็นจ านวนมากเพื่อรางวัล ดังนั้นแอดมินจึงพิจารณาว่า
งานน้ัน ๆ คุ้มกับจ านวนเงินในการโหวตหรือไม่ อีกทั้งโปรเจกต์ป้ายวันเกิดตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมี
โปรเจกต์การกุศลในนามของก็อตเซเวนเพื่อคืนแก่สังคม เช่น โปรเจกต์ พระป่าอากาเซ มียอดเงินถึง
100,000 บาทโปรเจกต์บริจาคเงินให้เด็กก าพร้าที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท, โปร
เจกต์บริจาคอาหารและข้าวของต่าง ๆ ให้แก่องค์กรสภากาชาติไทยที่จังหวัดพิษณุโลก โดยสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดคือความโปร่งใสในการท าโปรเจกต์ โดยแต่ละบ้านจะมีวิธีการต่างกันไม่ว่าจะเป็น การสรุปรายรับ
รายจ่าย, แจ้งยอดจ านวนเงินในแต่ละวัน เป็นต้น  
  “ข้ันตอนที่ยากที่สุดคือการรับบริจาคเนื่องจากต้องท าให้ข้ันตอนน้ีโปร่งใสมากที่สุด 
ในปี2020แอดมินมีโปรเจกต์รับบริจาคจ านวนมาก เงินบริจาคเกินครึ่งล้านถ้าไม่แจ้งเรื่องเงินให้ดีจะ
เป็นบ้านที่ขอเงินตลอดแต่ไม่ชีแจ้งจ านวนเงินจะท าให้มีปัญหาตามมาได้ ดังนั้นบ้านของแดมินจะอัป
เดตยอดเงินทุก ๆ สี่ทุ่มของทุกวัน และมีเพียงบัญชีเดียวและมีแอดมินคนที่ 4 ของบ้านเป็นผู้ดูแล
บัญชี” 
4.2. การเปรียบเทียบจากกลุ่มตัวอย่างวงในกรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7 
 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 วง เบื้องต้นต้องการแอดมินทั้งหมด 9 คน แต่แอดมินวง 
GOT7 บา้นหนึ่งต้องการให้สัมภาษณ์เป็นคู่ดังนั้นจึงมีแอดมินจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คน  
ตาราง 4.2 ตารางลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
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หมายเลข
แอดมิน 

        
กลุ่มตัว 
อย่าง 

  อ า ยุ
ของกลุ่ม 
ตัวอย่าง 

 
ระยะเวลาเป็น 
แอดมิน 

 
    ช่ือบ้านBase 

      1. แอดมินวง 
EXO 

          
23 ป ี

            7 ป ี @ChenEXOThailand 

      2. แอดมินวง 
EXO 

          
36 ป ี

            8 ป ี @XiuminThailand 

      3. แอดมินวง 
EXO 

          
17 ป ี

            5 ป ี @thexolvoting 

      4. แอดมินวง
NU’EST 

          
24 ป ี

            3 ป ี @Minhyun_Thailand 

      5. แอดมินวง 
NU’EST 

          
31 ป ี

            2 ป ี @Fluffycheeks_ARON 

      6. แอดมินวง 
NU’EST 

          
26 ป ี

            3 ป ี @HWANGMINHYUN_TH 

      7. แอดมินวง 
GOT7 

          
28 ป ี

            5 ป ี @GOT7_Quote 

      8. แอดมินวง 
GOT7 

          
38 ป ี

            2 ป ี @TeamGOT7Vote_TH 

      9. แอดมินวง 
GOT7 

          
19 ป ี

            1 ป ี @withyouMT_TH 

      10. แอดมินวง 
GOT7 

          
21 ป ี

            1 ป ี @withyouMT_TH 

  
 จากกลุ่มตัวอย่างแอดมินทั้งหมดเป็นเพศหญิง โดยอายุเฉลี่ยแล้วเท่า  ๆ กัน เนื่องจากวง 
กรณีศึกษาเดบิวต์ในช่วงไล่เลี่ยกัน กลุ่มแฟนคลับอายุไม่ต่างกันมากนัก อยู่ในช่วงวัยมัธยมปลายไป
จนถึงวัยท างาน ระยะเวลาในการเป็นแอดมิน แอดมินวงเอ็กโซมีระยะเวลานานที่สุด โดยมีระยะเวลา 
5-8 ปี เมื่อเทียบกับแอดมินวง NU’EST และแอดมินวง GOT7 ที่อยู่ระหว่าง 1-5 ปี โดยผู้วิจัยสามารถ
แบ่งการเทียบกลุ่มตัวอย่างเป็น 4 ประเด็น 
 
 4.2.1. ปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีประสบความส าเร็จ 
 4.2.2. เปรียบเทียบศิลปินวงกรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7 
 4.2.3. แอดมินกับภาพลักษณ์ของศิลปิน 
 4.2.4. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อศิลปินวงกรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7 
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 4.2.1. ปัจจัยท่ีท าให้ศิลปินเกาหลีประสบความส าเร็จ 
 
  แอดมินวงเอ็กโซคิดว่าปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีประสบความคือหน้าตา เนื่องจาก
ศิลปินเกาหลีมีหน้าตาที่เป็นเหมือนมาตรฐานที่ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ช่ืนชอบ อีกทั้งคนไทยมีนิสัยที่
ยอมรับความแตกต่างของชาติอื่นได้ง่ายเปิดรับกระแสใหม่ ๆ เสมอ ดังนั้นการขายภาพลักษณ์ที่ดูดี 
ผลงานเพลง และความเป็นตัวตนของศิลปินจึงตอบโจทย์ความชอบของคนไทย กล่าวคือภาพลักษณ์
เป็นปัจจัยอันดับหนึ่งส าหรับแอดมินวงเอ็กโซ  
   ในขณะที่แอดมินวงนิวอีสต์คิดว่าปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีประสบความส าเร็จใน
ประเทศไทยปัจจัยที่ส าคัญคือมีสมาชิกคนไทยอยู่ในวง และปัจจัยถัดมาคือการมาจากค่ายที่มีช่ือเสียง 
(ค่าย BIG 3 SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment) เนื่องจากเมื่อเดบิวต์
ในตอนแรกจะได้รับความสนใจจากแฟนคลับวงรุ่นพี่มากกว่าวงที่ไม่ได้มาจากค่ายที่มีช่ือเสียง ปัจจัย
ต่อมาคือการโปรโมตที่ดีเพื่อให้แฟนคลับรับรู้ถึงข่าวสารของศิลปินเพื่อที่จะติดตามได้ง่าย ปัจจัยต่อมา
คือหน้าตาหรือภาพลักษณ์ของศิลปินก็เป็นปัจจัยส าคัญ 
  ในส่วนของแอดมินวงก็อตเซเวนคิดว่าปัจจัยที่ท าให้ศิลปินประสบความส าเร็จ ใน
ประเทศไทยปัจจัยที่ส าคัญคือภาพลักษณ์เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ดึงดูดแฟนคลับทั่ว ๆ ไป อีกทั้งการมี
สมาชิกคนไทยในวงก็มีส่วนส าคัญให้วงเป็นที่สนใจมากกว่าวงที่ไม่มีสมาชิกคนไทยและความเป็น
กันเองของศิลปิน รวมทั้งเนื้อหาในการหล่อเลี้ยงกระแสหรือคอนเซ็ปต์ หรือเพลงที่ติดหูผู้ฟังก็เป็น
ปัจจัยส าคัญ  
  สรุปปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีประสบความส าเร็จในประเทศไทยจากแอดมิน 3 
กลุ่ม ได้ดังนี้ 

1. ภาพลักษณ์ของศิลปิน (หน้าตา) 
2. มีสมาชิกคนไทยในวง 
3. เนื้อหาการโปรโมตที่ดี 
4. เพลงและผลงาน 
5. มาจากค่ายที่มีช่ือเสียง 
6. ความเข้าถึงง่าย 

 4.2.2. เปรียบเทียบศิลปินวงกรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7 
 
  เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 วง แอดมินวงเอ็กโซคิดว่าในด้านภาพลักษณ์ก็อตเซเวนเป็นวง
ที่เข้าถึงง่ายมากที่สุด มีความเป็นกันเองระหว่างศิลปินกับแฟนคลับโดยเฉพาะ Tour 4 ภาคของ    
ก็อตเซเวนเป็นวงแรกของK-Popที่ท าอะไรเช่นน้ี เป็นการเพิ่มกระแสทั้งตัวศิลปินและแฟนคลับ อีกทั้ง
ก็อตเซเวนสื่อสารกับแฟนคลับได้หลากหลายภาษาเนื่องจากมีสมาชิกหลายเช้ือชาติ จุดอ่อนของ     
ก็อตเซเวนคือมีฐานแฟนคลับในประเทศเกาหลีน้อย ในส่วนของเอ็กโซสมาชิกในวงสามารถร้องเพลง
ได้ดีและเต้นได้ดีทุกคน ทุกคนสามารถมีอัลบั้มหรือเส้นทางในอนาคตเมื่อวงยุบตัวลงได้และเอ็กโซมี
ฐานแฟนคลับที่มั่นคงในตอนแรกเนื่องจากมาจากค่ายที่มีช่ือเสียงอย่าง SM Entertainment จุดอ่อน
ของวงเอ็กโซคือค่ายท าให้ภาพลักษณ์ของวงเข้าถึงยาก และช่องทางการติดตามน้อย  ในส่วนของวง   
นิวอีสต์ศิลปินมีความสามารถและมีภาพลักษณ์ที่ดี แต่แนวเพลงเจาะเฉพาะกลุ่มผู้ฟัง ไม่ได้เจาะตลาด
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ในวงกว้างมากนัก จึงมีกลุ่มผู้ฟังน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 วง เมื่อเทียบกระแสของทั้ง 3 วงแอด
มินวงเอ็กโซคิดว่าวงก็อตเซเวนมีกระแสมากที่สุดในประเทศไทย 
  เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 วง แอดมินนิวอีสต์คิดว่า เอ็กโซมีฐานแฟนคลับมั่นคงและมา
จากค่ายที่มีช่ือเสียง และสมาชิกมีช่ือเสียงเรื่องVocal ดังนั้นผลงานเพลงจึงมีคุณภาพมาก อีกทั้งมี
หน้าตาที่เป็น Beauty Standard ที่คนทั่วไปช่ืนชอบ จุดอ่อนของวงเอ็กโซคือขาดการโปรโมตที่ดี 
เนื่องจากค่าย SM Entertainment ต้องการโปรโมตวงใหม่ อีกทั้งค่ายท าให้ภาพลักษณ์ของวงเข้าถึง
ได้ยาก  จุดแข็งของก็อตเซเวนคือมีแฟนคลับในประเทศไทยจ านวนมากและสมาชิกแต่ละคนมีเส้นทาง
ในวงการที่ชัดเจน อีกทั้งภาพลักษณ์เข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากสมาชิกสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
หลากหลาย แต่กระแสในประเทศเกาหลีน้อยซึ่งเป็นฐานส าคัญในการธ ารงอยู่ของวง หนึ่งในปัจจัยที่
ท าให้กระแสของก็อตเซเวนในประเทศเกาหลีค่อนข้างน้อยเนื่องจากความชาตินิยมของคนเกาหลี จุด
แข็งของวงนิวอีสต์คือแนวเพลงที่ไม่เหมือนใคร ส่วนจุดอ่อนคือการตลาดที่ไม่ดีของค่าย อีกทั้งยากที่จะ
ขายสมาชิกในวงแบบSoloเนื่องจากค่ายไม่เคยปูทางด้านนี้มาก่อน เมื่อเปรียบเทียบกระแสของทั้ง 3 
วงแอดมินวงนิวอีสต์ 2 ใน 3 กล่าวว่าวงก็อตเซเวนมีกระแสที่สุดในประเทศไทย  
  เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 วง แอดมินก็อตเซเวนคิดว่า เอ็กโซมาจากค่ายที่มีช่ือเสียง 
และ   เอ็กโซมีแนวเพลงที่ชัดเจน อีกทั้งเพลงของเอ็กโซข้ึนช่ือและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จุดอ่อนขอ
งวงเอ็กโซคือการจัดการการตลาดของค่าย จุดอ่อนของนิวอีสต์คือค่ายไม่โปรโมตวงอย่างชัดเจนจนท า
ให้ต้องไปออกรายการProduce101 ในส่วนก็อตเซเวนมีฐานแฟนคลับในประเทศไทยมั่นคง แต่มีแนว
เพลงในช่วงเดบิต์ที่ไม่ตีตลาดในประเทศเกาหลีท าให้แฟนคลับในประเทศเกาหลีไม่มั่นคงเมื่อ
เปรียบเทียบกระแสของทั้ง 3 วงแอดมินวงก็อตเซเวนคิดว่าก็อตเซเวนเป็นวงที่มีกระแสมากที่สุดใน
ประเทศไทย 
  จากการสรุปวงในกรณีศึกษาที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในประเทศไทยคือวงก็อตเซเวน , 
เอ็กโซ และนิวอีสต์ ตามล าดับ 
 
 4.2.3. แอดมินกับภาพลักษณ์ของศิลปิน 
 
  ใช้การวิเคราะห์จากทฤษฎีการเป็นแอดมิน ดังนั้นแอดมินจึงเป็นบุคคลส าคัญทั้ง
ระหว่างแฟนคลับและศิลปิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่แอดมินท าผิดพลาด หรือศิลปินท าผิดพลาดแอดมิน
จะมีหน้าที่อย่างไรส าหรับสถานการณ์เช่นนั้น โดยแอดมินวงเอ็กโซเมื่อศิลปินอาจเกิดข่าวที่ท าให้
ภาพลักษณ์ของวงแย่ลงแอดมินส่วนใหญ่เลือกที่จะแปลข่าวเสีย แต่ต้องรอการยืนยันจากค่าย SM 
Entertainment เสียก่อนว่าเป็นเรื่อจริงหรือไม่ และในกรณีที่แอดมินอาจท าเรื่องผิดพลาดในการแปล
ข่าว ส่งสารไม่ครบถ้วน หรือเกิดปัญหาเรื่องเงิน แอดมินวงเอ็กโซคิดว่าไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ศิลปิน เนื่องจากเป็นเรื่องภายในของแฟนคลับ ถ้าจะเกิดผลเสียก็เกิดกับบ้าน Base เอง 
  ในขณะที่แอดมินวงนิวอีสต์เมื่อศิลปินอาจเกิดข่าวเสียที่ท าให้ภาพลักษณ์ของวงแยล่ง
แอดมินส่วนมากเลือกที่จะแปลข่าวเสีย แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการแปลและแปลข่าวให้เป็นกลาง
มากที่สุด และในกรณีที่แอดมินอาจท าเรื่องผิดพลาดในการแปลข่าว ส่งสารไม่ครบถ้วน หรือเกิด
ปัญหาเรื่องการเงิน แอดมินวงนิวอีสต์คิดว่าส่งผลกระทบต่อศิลปินเล็กน้อย  
  เมื่อศิลปินอาจเกิดข่าวเสียที่ท าให้ภาพลักษณ์ของวงแย่ลงแอดมินวงก็อตเซเวน
ทั้งหมดเลือกที่จะไม่แปลข่าวเสียเนื่องจากต้นสังกัดเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เอง อีกทั้งบ้านBase ก็อตเซเวน
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มีจ านวนมากจึงไม่จ าเป็นต้องกระจายข่าวเสียไปอีก และในกรณีที่แอดมินอาจท าเรื่องผิดพลาดในการ
แปลข่าว ส่งสารไม่ครบถ้วน หรือเกิดปัญหาเรื่องการเงิน แอดมินวงก็อตเซเวนคิดว่าไม่ส่งผลกระทบตอ่
ศิลปินแต่ส่งผลต่อความเช่ือใจระหว่างแฟนคลับ 
 
 4.2.4. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อศิลปินวงกรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7 
 
  กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อวงวเอ็กโซในความเห็นของแอดมินวงเอ็กโซคิดว่า
แนวดนตรีของเอ็กโซจะเป็นแนวเพลงที่หลากหลายแต่ยังคงเอกลักษณ์ของเอ็กโซไว้ อีกทั้งสมาชิก
สามารถมี Solo เป็นคนตัวเองได้ เนื่องจากมีแนวการร้องเพลงหรือรูปแบบของตัวเองที่ชัดเจน ฐาน
แฟนคลับมั่นคง แฟนคลับมีความมั่นคงต่อศิลปินสูง 
  กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อวงนิวอีสต์ในความเห็นของแอดมินวงนิวอีสต์คิดว่า
แนวดนตรีของนิวอีสต์แปลกใหม่และไม่ได้เป็นแนวเพลงเจาะกลุ่มผู้ฟังทั่วไป ดนตรีท าออกมาไม่เจาะ
ตลาดเพลง เน้นเฉพาะกลุ่มผู้ฟังหรือกลุ่มแฟนคลับกลุ่มเดิม 
  กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อวงก็อตเซเวนในความเห็นของแอดมินวงก็อตเซเวน
คิดว่าแนวดนตรีของก็อตเซเวนไม่มั่นคงในช่วงแรกของการเดบิวต์จนกระทั่งหลังเพลง lullabyเป็นต้น
มาที่สมาชิกแต่งเพลงเองจึงเป็นแนวดนตรีของก็อตเซเวน แต่ส าหรับผู้ฟังชาวไทยแล้วมีกระแสดี 
เนื่องจากท าเพลงออกมาติดหูคนทั่วไป เน้นท่อนเพลงซ้ า ๆ ที่จ าง่าย จึงเป็นที่นิยมในประเทศไทย 
  กล่าวคือแฟนคลับชาวไทยค่อนข้างเน้นไปที่ตัวศิลปินมากกว่าตัวเพลง ส่วนเพลงที่จะ
เป็นที่รู้จักได้ทั่วไปจะต้องเป็นเพลงที่จ าง่ายและไม่ตีตลาดเฉพาะกลุ่มมากจนเกินไป 
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บทท่ี 5 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การอภิปรายผลวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบปัจจัยความส าเร็จของบอยแบนด์เกาหลีใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7” โดยน าข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
Depth Interview) จากแอดมินเพจศิลปินเกาหลี (บ้านBase) และเช่ือมโยงแนวคิดงานวิจัยที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 โดยแบ่งประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
  5.1 การอภิปรายผล 
  5.2 การน าผลวิจัยมาใช้ประโยชน์  
  5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
  5.4 ข้อเสนอแนะ 
  5.5 บทสรุป 
 
5.1 การอภิปรายผล 
 
 การอภิปรายผลน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์แอดมินที่บริโภคสินค้าเพลงเกาหลีเป็นระยะเวลา
มากกว่าหนึ่งปี จ านวน 10 คน เป็นผู้หญิงอายุตั้งแต่ 17-38 ปี กับข้อมูลการทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2  
 ปัจจัยความส าเร็จในประเทศไทยของบอยแบนด์เกาหลีที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษามี 6 ปัจจัย 
ปัจจัยแรก ภาพลักษณ์ ปัจจัยที่ 2 การมีสมาชิกคนไทยในวง ปัจจัยที่ 3 การมีเนื้อหาการโปรโมตที่ดี 
ปัจจัยที่ 4 เพลงและผลงาน ปัจจัยที่ 5 ศิลปินมาจากค่ายที่มีช่ือเสียง ปัจจัยที่ 6 ความเข้าถึงง่าย โดย
เช่ือมโยงเข้ากับการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2  แบ่งองค์ประกอบได้เป็น  4 องค์ประกอบได้แก่ 
ภาพลักษณ์ของศิลปิน, กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลและรู้จักตราสินค้า, บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปิน
เกาหลีพันธมิตรทางการตลาด, ทฤษฎีเกี่ยวกับแอดมิน 
 
 5.1.1 ภาพลักษณ์ของศิลปินเกาหลี 
 
 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งส าคัญต่อศิลปินเกาหลีไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่บริษัทเพลงเป็นคนสรา้งให้
หรือภาพลักษณ์ที่เป็นนิสัยส่วนตัวของศิลปินล้วนมีความส าคัญต่อความประทับใจหรือความมีช่ือเสียง
เป็นอันดับแรกส าหรับผู้คนส่วนใหญ่ ดังนั้นภาพลักษณ์ของศิลปินจึงจะต้องมีความสมบูรณ์ไมว่่าจะเปน็
การร้องเพลง การเต้น หรือบุคลิกภาพ ในส่วนของภาพลักษณ์ที่ค่ายเป็นผู้มอบหมายให้กับศิลปินมี
หลากหลายรูปแบบไมว่าจะเป็นภาพลักษณ์แบบแฟนหนุ่ม, ภาพลักษณ์ที่ดูเข้าถึงยาก, ภาพลักษณ์ที่ดู
เข้าถึงง่าย ล้วนแต่มีเหตุผลทางการขายโดยสิ้นเชิง เนื่องจากบริษัทค านึงถึงกลุ่ม เป้าหมายจาก
ภาพลักษณ์นั้น ๆ ว่าสามารถท าก าไรจากกลุ่มแฟนคลับได้มากน้อยเพียงใด ยกตัวอย่าง บริษัท SM 
Entertainment ค่ายเพลงที่มีช่ือเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศเกาหลี มักวางภาพลักษณ์ของ
ศิลปินให้ดูเข้าถึงยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์หรือภาพลักษณ์ส่วนตัวของศิลปินเองก็ตาม 
ยกตัวอย่างจากวงกรณีศึกษาวง EXO ในการเปิดตัวในช่วงแรกเอ็กโซใช้คอนเซ็ปต์ภาพลักษณ์วงที่เป็น
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มนุษย์ต่างดาว มาจากดาวเคราะห์ที่ไม่มีผู้ใดเข้าถึง ดังนั้นค่ายจึงวางนิสัยส่วนตัวของศิลปินให้ดูเข้าถึง
ยาก เพื่อเช่ือมโยงกับคอนเซ็ปต์มนุษย์ต่างดาว หรือศิลปินอื่น ๆ ในค่ายเช่นเดียวกัน มักจะถูกวาง
ภาพลักษณ์ดูดี มีความสง่างาม ดูลึกลับและเข้าถึงได้ยาก เพื่อเป็นการดึงดูดแฟนคลับกลุ่มที่มี
ความชอบการตลาดในรูปแบบนี้ ส่วนภาพลักษณ์แบบดูเข้าถึงง่ายมักจะมาจากภาพลักษณ์ที่ดูสดใส 
หรือการที่มีสมาชิกในวงเป็นชาวต่างชาติก็เพื่อเพิ่มความเข้าถึงง่ายในด้านการสื่อสารเมื่อเดินทางไป
โปรโมตตามประเทศต่าง ๆ เป็นปัจจัยส าคัญที่ไว้ดึงดูดแฟนคลับชาวต่างชาติเนื่องจากแฟนคลับ
ชาวต่างชาติมีปัญหาในเรื่องภาษาการมีสมาชิกชาวต่างชาติท าให้สามารถเข้าถึงศิลปินได้มากข้ึน 
 ในด้านภาพลักษณ์ส่วนตัวของศิลปิน ภาพลักษณ์ส่วนตัวของศิลปินคือนิสัยที่ไม่ได้ถูกก าหนด
จากค่าย โดยศิลปินส่วนมากจะเป็นกันเองมากข้ึน มีความสบาย ๆ มากขึ้น ในช่วงหลัง เนื่องจากค่าย
มักเข้มงวดเรื่องภาพลักษณ์ในช่วง 1-3 ปีแรกของการท ากิจกรรม เมื่อวงมีอายุมากขึ้นค่ายก็จะหันไป
เข้มงวดกับวงรุ่นน้องแทน กล่าวคือ ศิลปินมีโอกาสหรือแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างอิสระมากข้ึน 
โดยเรื่องภาพลักษณ์จะยังคงอยู่ แต่จะอยู่ในคอนเซ็ปต์การแสดงบนเวที หรือมิวซิกวิดีโอ แต่เมื่อศิลปิน
ได้ไปออกรายการวาไรตี้ หรือตอบค าถามสัมภาษณ์ จะเห็นความแตกต่างจากช่วงแรก อีกทั้งผลงาน
เพลงในหลายกลุ่มศิลปินเมื่อค่ายให้อิสระกับศิลปินมากข้ึนแนวเพลงมักจะเปลี่ยนไปเช่นกันซึ่ง
สอดคล้องกับ จุติมาศ เกลี้ยงเกลา , 2556 อ้างจาก พรทิพย์ พิมลศิลป์ (2540) อธิบายการสร้าง
ภาพลักษณ์ไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นเรื่องของภาพที่เกิดในใจต่อตัวบุคคลอื่น วัตถุ หรือสถาบัน โดยได้รับ
อิทธิพลมากจากคนรู้จัก การมีประสบการณ์ด้วย ทั้งนี้ต้องมีความประทับใจเพียงพอที่จะสร้างภาพ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นภาพลักษณ์ทางบวกหรือทางลบก็ได้ โดยเกิดข้ึนได้ 2 ทาง คือ 1) 
เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่ง 2) เกิดข้ึนจากการปรุงแต่ง ซึ่งจะเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบ มีการวางแผน และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายอื่นประกอบด้วย 
จุติมาศ เกลี้ยงเกลา (2556) ได้กล่าวอีกว่าในอดีตศิลปินนักร้องต้องมีความสามารถในการร้องเพลงที่ดี 
มีการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่ท าให้ศิลปินนักร้องมีช่ือเสียง แต่
ในปัจจุบันความสามารถและพรสวรรค์ของนักร้องเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นยังมีปัจจัยอื่น ๆ 
อีกมากมายเป็นตัวสนับสนุนส าคัญให้ศิลปินนักได้รับความนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งมีส่วนตั้งแต่การก าหนดภาพลักษณ์ของนักร้อง การก าหนด
รูปแบบอัลบั้ม ก าหนดรูปแบบการแต่งตัว ตลอดจนวิถีการแสดงออก โดยภาพลักษณ์จะถูกสร้างอย่าง
เป็นช้ันเชิงจากบริษัทมีทั้งหมด 3 ข้ันตอน 1) ภาพลักษณ์ที่หลากหลายซับซ้อน 2) ความขัดแย้งกับ
รูปลักษณ์ที่ปรากฏ 3) การผสมผสานทางวัฒนธรรม เช่น การมีสมาชิกชาวต่างชาติในวง เพื่อเพิ่มกระ
ในประเทศที่สมาชิกเหล่าน้ันสัญชาติ 
 
5.1.2 กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลและการรู้จักตราสินค้า 
 
 ศิลปินเกาหลีเป็นหนึ่งในสินค้าทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ดังนั้นแบรนด์สินค้าหรือ
กลุ่มไอดอลจะต้องมีความโดดเด่นหรือมีเอกลักษณ์เนื่องจากในปีปีหนึ่งเกิดไอดอลหน้าใหมข้ึ่นมากมาย 
การท าให้ผู้คนสามารถจดจ าและบ่งช้ีได้จึงเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้นคอนเซ็ปต์โดยรวมของวงจะต้องมี
ความแปลกใหม่อยู่เสมอ เช่นคอนเซ็ปต์ของวงเกิร์ลกรุ๊ป Cosmic Girls  (WJSN) ที่มีสมาชิก 12 คน 
และแต่ละคนเกิดคนละราศีเนื่องจากทุกคนต้องมีดาวประจ าตัว หรือคอนเซ็ปต์ของวงเกิร์ลกรุ๊ปวง 
Aespa ที่สมาชิกทุกคนจะมี AIหน้าตาเหมือนศิลปินโดยทั้งหมดทั้งมวลค่ายประเมินแล้วว่าคอนเซ็ปต์
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แบบใดที่จะเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับแบบใดได้ โดยบริษัทค่ายเพลงส่วนใหญ่เมื่อต้องการเปิดตัวไอดอล
หน้าใหม่มักจะเปิดตัวผ่านรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อเป็นการดึงความสนใจจากบุคคลทั่ว ๆ ไป อีกทั้งเมื่อ
เปิดตัวแล้วก็ต้องโปรโมตผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยมี Twitter Official , Weibo Official, 
Instagram Official, Vapp อีกทั้งการโปรโมตยังท าได้ผ่านป้ายตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป้าย
ตามอาคารใหญ่,ตามสถานีรถไฟฟ้า, สถานีวิยุ, สถานีโทรทัศน์ ซึ่งดังที่ได้กล่าวมาสามารถท าได้ทั้งจาก
ค่ายเพลงและกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งการสร้างแพลตฟอร์มผ่านสื่อสังคมออนไลน์สอดคล้องกับ จุติมาศ 
เกลี้ยงเกลา, 2556 อ้างจาก Chad Levitt (2010) กล่าวว่าการบูรณาการสื่อสังคมออนไลน์ในการ
สร้างตัวตน (Intergrate your social network) โดยน าเสนอเรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
เช่น เฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์เป็นต้น เพื่อให้คนอื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องราวนั้นด้วย ถ้าหาก
ไม่ใช้เครือข่ายสังคมเหล่าน้ี อาจพลาดโอกาสดี ๆ หรือสถานการณ์ก็เป็นได้  ซึ่งหลักการบูรณาการมี
องค์ประกอบที่สอดคล้องทั้งหมด 8 องค์ประกอบ โดยผู้วิจัยเช่ือมโยงเข้ากับเรื่องการสร้างแบรนด์
บุคคล(ศิลปิน) 

1) การโฆษณา (Advertising) การสื่อสารเกี่ยวกับแนวคิดของสินค้าหรือบริการในช่องต่าง 
ๆ  

2) การส่งเสริมการขาย ( Sale Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือกระตุ้น
ผู้บริโภคซื้อหรือทดลองในระยะเวลาสั้น ๆ เช่นการเปิดตัวศิลปินหน้าใหม่ด้วยรูปภาพ 
หรือการปล่อยมิวสิกวิดีโอสั้น ๆ  

3) งานแสดงและการมีประสบการณ์ร่วม (Events & Experiences) หมายถึงการที่กิจการ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเช่ือมโยงกับสินค้า เช่น แบรนด์ต่าง ๆ ที่เลือกจ้าง
ศิลปินที่มีภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่เหมาะสมกับสินค้า 

4) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว (Public Relations & Publicity)  หมายถึง
กิจกรรมที่กิจการจัดข้ึนเพื่อให้กลุ่มบุคคลต่าง ๆ เข้าร่วม เช่น บริษัทเพลงเปิดการแถลง
ข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนท าข่าวแก่ศิลปิน 

5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึงการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคเป็น
รายบุคคลทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เช่น บริษัทค่ายเพลงเกาหลี
จะรับข้อร้องเรียนจากแฟนคลับผ่าน E-mail ของบริษัทเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัลบั้มที่
อาจเกิดข้อผิดพลาด หรือข้อความในอินเตอร์เน็ตที่อาจรุกล้ าความเป็นส่วนตัวหรือ
ข้อความให้ร้ายศิลปิน แฟนคลับก็สามารถแจ้งไปทางบริษัทค่ายเพลงได้ 

6) การตลาดประชาสัมพันธ์ (Interactive Marketing) หมายถึงกิจกรรมผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
การรับรู้แก่ตัวสินค้า เช่น การปล่อยมิวสิกวดีโอในยูทูปท าให้กลุ่มแฟนคลับมีส่วนร่วมใน
การเพิ่มยอดฟังจาก Gaon Music Chart, melon Chart, Oricon Chart เนื่องจาก
ยอดฟังหรือยอดรับชมทั้งปีสามารถเป็นรางวัลปลายปีแก่ศิลปินได้ 

7) การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) หมายถึง การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลผ่านการพูดคุย การเขียน หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการสื่อสารนั้น
จะเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้สินค้า เช่น การสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับที่ส่วนมากจะใช้
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ช่องทาง แอปพลิเคช่ัน Twitter พูดคุยเกี่ยวกับศิลปินในระหว่างกลุ่มแฟนคลับซึ่ง
สามารถท าให้บุคคลอื่น ๆ หันมาสนใจศิลปินกลุ่มนั้น ๆ ได้ 

8) โดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึงการสื่อสารซึ่งหน้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
เพื่อเป็นการน าเสนอ และตอบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า เช่น งานกิจกรรมพบปะแจก
ลายเซ็นของศิลปินที่กลุ่มแฟนคลับจะได้พบปะศิลปินแบบตัวต่อตัว โดยกระบวนการ
ทางตลาดทั้งหมดที่กล่าวมานั้นช่องทางการตลาดที่ส าคัญที่สุดของยุคนี้คือการสื่อสาร
แบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งการสื่อสารแบบปากต่อปากนี้เป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทั้งในแง่บวกละแง่ลบ ยกตัวอย่างจากการพูดคุยสื่อสารของแฟนคลับผ่าน
แอปพลิเคช่ันทวิตเตอร์ที่สามามารถพูดคุยส่งต่อความชอบซึ่งกันและกันได้ ซึ่งไม่เพียง
แค่กลุ่มแฟนคลับยังรวมถึงกลุ่มแอนตี้แฟนด้วยเช่นกัน ท าให้ช่องทางการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากในอินเทอร์เน็ตข่าวสารจึงแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว 

 อีกทั้งค่ายยังต้องใช้วิธีการกระตุ้นตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักโดยผู้วิจัยเช่ือมโยงเข้ากับวิธีการ
กระตุ้นตราสินค้า จาก ภัทรมน จันทร์คงช่วย ,2560อ้างจาก ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) สอดคล้อง
ทั้งหมด 3 ปัจจัย ปัจจัยแรก คือ Be different & Memorable การสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง
จากตราสินค้าของคู่แข่ง เพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภคและรู้จักตราสินค้านั้นได้เร็วข้ึน เช่นเดียวกัน
กับวิธีสร้างภาพลักษณ์หรือคอนเซ็ปต์ของศิลปินเกาหลีที่จะต้องเน้นความโดดเด่นเนื่องจากมคู่ีแข่งมาก
และความนิยมอาจจะหายได้รวดเร็ว เนื่องจากอายุการเป็นไอดอลในช่วงระยะมีช่ือเสียงอยู่ในช่วง
ระหว่าง 1-5 ปีโดยประมาณ โดยในระหว่างนั้นก็เกิดวงน้องใหม่ข้ึนมากมาย ปัจจัยที่ 2 คือ Involve 
Slogan Or Jingle เป็นการสร้างสโลแกน หรือเพลงที่สนุกสาน จะท าให้ผู้บริโภคจดจ าได้ง่าย รู้จัก
สินค้าน้ันได้เร็วข้ึน ยกตัวอย่างจากวงกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยเคยกล่าวไว้ในบทที่ 4 เช่น ท่อนเพลงของก็อต
เซเวนที่เป็นกระแสไปทั่วประเทศไทย อย่างเพลง FLY ที่มีท่อนเพลงที่ติดหู ในท่อน ดั๋มได๋วีโด (นอน 
นาเอวีโร) หรือเพลง Growl ของเอ็กโซที่มีค าว่า อือรือรอง อือรือรอง ซ้ าหลายครั้ง ปัจจัยที่ 3 Event 
Sponsorship การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่าง ๆ  ต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายจะท าให้ผู้บริโภครู้จักตราสินค้าเร็วข้ึน เช่นการที่ศิลปินจัดคอนเสิร์ต ในการจัดคอนเสริต์
แต่ละครั้งจะมีแบรนด์สินค้าสนับสนุนเสมอ ท าให้แฟนคลับรู้จักแบรนด์นั้น หรือเห็นแบรนด์นั้นผ่านตา
มากขึ้นผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 
 กล่าวคือ การท าให้ศิลปินเป็นที่รู้จักและโดดเด่นเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเพิ่มฐานแฟนคลับที่
จะคงอยู่ในระยะยาว การมีฐานแฟนคลับที่มั่นคงเหนียวแน่นตั้งแต่ช่วงแรกเป็นผลดีต่อตัวศิลปิน 
เนื่องจากความนิยมของศิลปินก็จะมีมากในช่วงแรกเท่านั้น ดังนั้นการเพิ่มฐานแฟนคลับหรือต้องการมี
กระแสมากในช่วงที่เปิดตัวนานแล้วจึงเป็นเรื่องยาก การสร้างความสนใจให้ผู้คนอยากเข้าถึงจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ 
 
 5.1.3 บริษัทท่ีร่วมงานกับศิลปินเกาหลีพันธมิตรทางการตลาด 
 
  บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีและพันธมิตรทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่
สนับสนุนในงานกิจกรรมต่าง ๆ หรือ แบรนด์ที่เลือกศิลปินเป็นพรีเซ็นเตอร์มักจะเกิดจากบริษัทที่
ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีในไทย เช่น บริษัท 4Nalouge ที่มีแบรนด์พันธมิตรทางการตลาดอย่าง 
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สาหร่ายเถ้าแก่น้อย หรือค่ายนาดาวบางกอก แบรนด์Bausch+ Lomb จึงส่งผลให้แบรนด์ที่เป็น
พันธมิตรเหล่านี้ เลือก  พรีเซ็นเตอร์จากบริษัทที่ร่สมงานกับศิลปินเกาหลี ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์
สาหร่ายเถ้าแก่น้อยเป็นผู้สนับสนุนหลักของ 4Nalouge จึงเลือกวง GOT7เป็นพรีเซ็นเตอร์ เนื่องจาก
ค่ายทางเกาหลีของGOT7 ค่ายJYP Entertainment เป็นบริษัทที่ร่วมงานในประเทศไทยกับบริษัท 
4Nalouge บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีในประเทศไทยจึงมีความส าคัญอย่างมาก เพราะการที่
ศิลปินมีผู้จัดในประเทศไทยที่มีเครือข่ายในไทยก็จะส่งผลดีต่อศิลปิน ท าให้ถูกจ้างงานเพิ่มมากขึ้น เมื่อ
มีผลงานมากก็เป็นที่รู้จักได้ง่ายข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ จรรยาลักษณ์ สิริกุลนฤมิตร (2558) ได้กล่าวว่า 
พันธมิตรทางการตลาดมีส่วนช่วยในการสร้างความใกล้ชิดระหว่างศิลปินกับผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการกระตุ้นความรู้สึกช่ืนชอบในสินค้าให้อยู่กับผู้บริโภคในระยะยาว และบริษัทที่ร่วมงานกับ
ศิลปินเกาหลี ไม่ว่าจะจ้างเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือค่ายเพลงที่เชิญศิลปินมาร่วมงานจะส่งผลให้ผู้บริโภค
เข้าใกล้สินค้ามากข้ึน ซึ่งผู้บริโภคมองว่าการรอโอกาสจากพันธมิตรทางการตลาดอย่างเดียวนั้นไม่
เพียงพอเพราะบริษัทที่ร่วมงานกับศิลปินเหล่าน้ีอาจมีส่วนเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าพันธมิตร
ทางการตลาด 
 
 5.1.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับแอดมิน 
 
 แอดมินเป็นบุคคลส าคัญที่ท าให้เกิดกลุ่มแฟนคลับข้ึนเป็นเสมือนบุคคลที่เป็นสื่อกลางระหว่าง
แฟนคลับกับศิลปิน โดยเฉพาะแฟนคลับต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย เนื่องแฟนคลับต่างประเทศ
ทั้งหลายมีก าแพงด้านภาษาที่เป็นสิ่งส าคัญในการสื่อสาร ดังนั้นแอดมินจึงเป็นบุคคลที่เช่ือมต่อแฟน
คลับกับศิลปินเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังมีหน้าที่กระตุ้น และเป็นขวัญก าลังใจแก่แฟนคลับคนอื่น ๆ และยัง
สามารถช่วยโปรโมตศิลปินได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การท าโปรเจกต์ป้ายโปรโมตตาม
สถานที่ต่าง ๆ การท ากิจกรรมการกุศลในนามศิลปิน การจัดนิทรรศการรูปภาพ การจัดมีตต้ิงระหว่าง
แฟนคลับด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดส่งผลดีต่อช่ือเสียงของศิลปิน และความเหนียวแน่นในระหว่างกลุ่มแฟน
คลับ เนื่องจากการท ากิจกรรมเหล่านี้มีปัจจัยเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง แฟนคลับส่วนมากจึงเลือกท า
กิจกรรมกับบ้านBaseที่มีช่ือเสียงเพื่อความมั่นใจ อีกหนึ่งประเด็นส าคัญคือในช่วงที่ศิลปินอยู่ในระยะ
รักษาความนิยมแอดมินเป็นบุคคลส าคัญ เนื่องจากในช่วงนั้นมักไม่มีความเคลื่อนไหวจากค่ายเพลง 
แอดมินจึงเป็นเสมือนตัวแทนที่น าเรื่องราวหรือรูปภาพเก่า ๆ ของศิลปินกลับมาให้ผ่านสายตาแฟน
คลับ ท าให้แฟนคลับไม่รู้สึกห่างเหินกับศิลปิน สอดคล้องกับ ชนกานต์ รักชาติและพัชนี เชยจรรยา 
(2559) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับแฟนคัลและแอดมินไว้ว่า กลุ่มแฟนคลับแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
กลุ่มที่มีความต้องการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งที่มาจากต่างประเทศโดยตรงโดยคนกลุ่มนี้จะท าหน้าที่
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามในฐานะผู้น าทางความคิด ส่วนประเภทที่ 2 กลุ่มที่
รับข้อมูลข่าวสารผ่านกลุ่มแรก โดยใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร มีการสร้างเพจ หรือบัญชีของ
แอปพลิเคช่ันหนึ่งขึ้นมา เพื่อท าการเผยแพร่ข้อมูล หรือใช้บัญชีส่วนตัวในการเผยแพร่ข้อมูล ท าหน้าที่
สืบค้น ติดตามข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศและในประเทศแล้วเผยแพร่ รวมทั้งมีการปฏิสัมพันธ์กับ
สมาชิกในกลุ่มแฟนคลับเพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยเพื่อให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันในการท ากิจกรรมในภายภาคหน้า ซึ่งจากผลสัมภาษณ์ของชนกานต์รักชาติและพัชนี เชย
จรรยา ได้กล่าวว่าแอดมิน คือ บุคคลหนึ่งที่มีความกระตือรือร้นและมีใจใฝ่รักใคร่ศิลปิน โดยมีการ
เลือกใช้สื่อจากที่ตนเองสนใจ และมีการเปิดรับและแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่สนใจอย่างกระตือรือร้น 
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โดยการแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่ตนเองสนใจด้วยความเต็มใจ พร้อมทั้งใช้ความสามารถในการสื่อสารเพื่อ
แบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
 
5.2 การน าผลวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
 
 5.2.1 การน าผลวิจัยมาใช้ประโยชน์ทางวิชาการ 
 
  การเปรียบเทียบปัจจัยความส าเร็จของบอยแบนด์เกาหลีในประเทศไทย พบว่าการที่
จะเป็นที่นิยมในประเทศไทยได้แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ องค์ประกอบแรก คือ ภาพลักษณ์หรือ
หน้าตาของศิลปิน องค์ประกอบที่ 2 คือ มีสมาชิกคนไทยอยู่ในวง องค์ประกอบที่ 3 คือ มีเนื้อหาใน
หารโปรโมตที่ดี องค์ประกอบที่ 4 คือ เพลงและผลงานของศิลปิน องค์ประกอบที่ 5 คือ ศิลปินวงนั้น 
ๆ มาจากค่ายที่มีช่ือเสียง องค์ประกอบที่ 6 ความเข้าถึงง่าย โดยองค์ประกอบทั้งหมดประกอบจาก
หลายเหตุผลไม่เพียงจากแค่ศิลปินเท่านั้น มีองค์ประกอบจากค่ายเพลงและบริษัทที่ร่วมงานกับศิลปิน
ในประเทศไทย, กลุ่มแฟนคลับ, แอดมิน ที่ท าให้วงวงหนึ่งมีช่ือเสียงในประเทศไทยได้ ในอดีตในยุคที่
ศิลปิน K-Pop ถูกเรียกว่ายุคทองจากค าให้สัมภาษณ์ของแอดมิน คือ ช่วงปี 2012 ในช่วงนั้นไม่ว่า
ศิลปินเกาหลีวงใดเดินทางมาในประเทศไทยก็มักจะได้รับความสนใจจากแฟนคลับวงอื่นด้วยเช่นกัน 
แต่ในช่วงหลังศิลปินมีมากหน้าหลายตาท าให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมK-Popสูงมากข้ึน ดังนั้น
การศึกษาปัจจัยที่ท าให้ศิลปินประสบความส าเร็จในประเทศไทยจึงเป็นประโยชน์แก่หลายองค์กร
บริษัท เช่น บริษัทค่ายเพลงเกาหลี บริษัทที่ร่วมงานกับศิลปินเกาหลี แบรนด์ผลิตภัฑณ์ต่าง ๆ  
 
 5.2.2 ประโยชน์ทางธุรกิจส าหรับค่าเพลงเกาหลี  
 
  จากการสัมภาษณ์แอดมินของวงในกรณีศึกษาผู้ซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรงนั้น นอกจาก
ภาพลักษณ์ที่ค่ายวางมาอย่างสมบูรณ์แบบ ผู้บริโภคต้องการผลงานและเนื้อหาการโปรโมตทีม่คุีณภาพ
ให้สมกับคุณภาพของศิลปิน อีกทั้งผลงานเพลงรวมถึงรูปลักษณ์ของอัลบั้มก็ควรท าออมาให้ดูดี เพื่อไม่
เป็นการดูถูกผู้บริโภค จุดอ่อนของค่ายเพลงเกาหลีคือเน้นส่งเสริมเฉพาะวงที่เปิดตัวใหม่ กล่าวคือวงที่
มีอายุวงค่อนข้างนานจะไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าเดิม ท าให้เป็นช่วงที่ศิลปินบางกลุ่มสามารถเสียความ
นิยมจนแทบไม่เหลือแฟนคลับได้ อีกทั้งรายการวาไรตี้ยังมีส่วนช่วยท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงเพิ่มข้ึนทั้งใน
ประเทศเกาหลีเองและต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในประเทศเกาหลีรายการวาไรตี้ออกอากาศในช่อง
ทั่วไป ผู้คนจะเข้าถึงศิลปินวงนั้น ๆ ได้ง่ายถ้าศิลปินได้เข้าร่วมรายการต่าง ๆ ในประเทศไทยรายการ
วาไรตี้ของเกาหลี แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้ติดตามวงใดวงหนึ่งโดยเฉพาะ แต่หลายคนรับชมรายการวา
ไรตี้ของประเทศเกาหลีผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ  แอดมินผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนเริ่มเป็นแฟนคลับK-Popจาก
รายการวาไรตี้ อีกทั้งการให้อิสระศิลปินในผลิตเพลงก็สามารถท าให้วงหรือศิลปินค้นหาตัวเองได้อีก
ทางหนึ่งเมื่อสิ้นสุดอายุวงศิลปินในวงจึงจะได้มีทางเดินในวงการต่อไป กล่าวคือค่ายควรสงเสริม
ศักยภาพศิลปินแต่ละคน เพื่อผลประโยชน์ของศิลปินและค่ายเพลงในระยะยาว 
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 5.2.3 ประโยชน์ทางธุรกิจส าหรับบริษัทท่ีร่วมงานกับค่ายเพลงเกาหลีและพันธมิตรทาง
การตลาด 
 
    บริษัทที่ร่วมงานกับค่ายเพลงเกาหลีสามารถน าค าบอกเล่าของแอดมินผู้ซึ่งเป็น
ผู้บริโภคไปต่อยอดกับธุรกิจได้ ซึ่งบริษัทที่ร่วมงานกับค่ายเพลงมักเป็นผู้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ต งานพบปะแฟนคลับ ซึ่งแฟนคลับK-Pop ให้ความส าคัญกับคุณภาพของ
กิจกรรมเป็นอย่างมาก เช่น รูปแบบของงานคอนเสิร์ต หรือรูปแบบเวทีการแสดง เพราะแฟนคลับจะ
รับรู้ได้ถึงความใส่ใจของผู้จัดงาน หลายครั้งมักมีข้อเรียกร้องจากแฟนคลับเรื่องคุณภาพของคอนเสิร์ต
บ่อย ๆ แม้ว่าแฟนคลับจะช่ืนชอบในตัวศิลปินแต่ผู้จัดก็มีอิทธิพลการตัดสินใจเข้าร่วมด้วยเช่นกัน  
  พันธมิตรทางการตลาดที่เลือกจ้างศิลปินเป็นพรีเซ็นเตอร์ โดยพันธมิตรทางการตลาด
เหล่าน้ีมักมีกิจกรรมกับแฟนคลับเสมอ ดังนั้นเนื้อหากิจกรรมก็มีส่วนท าให้แฟนคลับตัดสินใจเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมเหลานั้นเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ , กิจกรรมนั้นคุ้มค่า
ต่อการลงทุนมากน้อยเพียงใด ถ้าพันธมิตรทางการตลาดถูกใจแฟนคลับ แฟนคลับมักจะทุ่มทุนจนท า
ให้แบรนด์นั้นได้ก าไรจากแฟนคลับวงนั้น ๆ รวมถึงได้ความรู้สึกร่วมจากแฟนคลับอีกด้วย ซึ่งเป็นผลดี
ในระยะยาว 
 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 
 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยเปรียบเทียบที่ท าให้บอยแบนด์เกาหลีในวงกรณีศึกษา EXO, 
NU’EST, GOT7 ประสบความส าเร็จในประเทศไทย โดยน าข้อมูลการวิเคราะห์มากจากบทสัมภาษณ์
ของแอดมินทั้ง 3 วง ดังนั้นข้อมูลที่ได้อาจมีความเอนเอียงตามความชอบหรือตามคิดเห็นของแต่ละ
บุคคล อีกทั้งด้วยเหตุการณ์โรคระบาด Covid-19 ท าให้ไม่สามารถสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวได้ จึงท า
การสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือคาดเคลื่อนบางประการได้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเน่ือง 
 
 จากการสืบค้นข้อมูลจากวิจัยต่าง ๆ และการสัมภาษณ์แอดมินจากวงกรณีศึกษา รวมถึงการ
วิเคราะห์ส่วนตัวของผู้วิจัย ท าให้ทราบได้ว่าปัจจัยที่ท าให้บอยแบนด์ที่มาจากต่างค่ายเพลงและ
ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันมีปัจจัยใดบ้างที่ท าให้ประสบความส าเร็จในประเทศไทย โดยความคิดเห็น
โดยตรงจากผู้บริโภคและข้อเสนอแนะ สามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจค่ายเพลง ธุรกิจทั่วไป หรือการ
โฆษณา 
 
5.5 บทสรุป 
 
 จากงานวิจัยการเปรียบเทียบปัจจัยความส าเร็จของบอยแบนด์เกาหลีในประเทศไทย
กรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7 พบว่าปัจจัยที่ท าให้ศิลปินมีเช่ือเสียงในประเทศไทยมีทั้งหมด 6 
ปัจจัย 
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 ปัจจัยแรก หน้าตาและภาพลักษณ์ของศิลปิน เนื่องจากภาพลักษณ์เป็นสิ่งแรกที่เห็น ก่อนที่
จะเริ่มติดตามผลงาน หน้าตาจึงเป็นส่วนส าคัญที่ดึงดูหรือเพิ่มฐานแฟนคลับ  
 ปัจจัยที่ 2 การมีสมาชิกคนไทยอยู่ในวง การมีสมาชิกคนไทยอยู่ในวงเป็นการเช่ือมต่อกับแฟน
คลับในประเทศไทยได้ดีเนื่องจากแฟนคลับในประเทศไทยส่วนมากมีก าแพงด้านภาษา สมาชิกคนไทย
สามารถเข้าถึงแฟนคลับไทยได้มากกว่า ท าให้แฟนคลับรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมากข้ึน  
 ปัจจัยที่ 3 การมีเนื้อหาโปรโมตที่ดี เมื่อแฟนคลับเลือกที่จะติดตามวงนั้น ๆ แล้ว ระหว่างการ
ติดตามเนื้อหาในการโปรโมตศิลปินจากค่ายก็มีส่วนส าคัญ เพราะนอกจากผลงานเพลงแล้วยงัคงมเีรือ่ง
รายการวาไรตี้ หรือการติดตามจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ถ้าการโปรโมตไม่มากเพียงพอหรือเข้าถึงยาก 
รวมถึงไม่น่าสนใจ แฟนคลับก็จะสูญเสียความรู้สึกอยากติดตามได้ ซึ่งส่วนมากปัญหาในปัจจัยนี้มักเกิด
ในช่วงที่ศิลปินเปิดตัวเป็นระยะเวลานานแล้ว 
 ปัจจัยที่ 4 เพลงและผลงาน เพลงและผลงาน เพลงที่ตีตลาดผู้ฟังก็ย่อมเพิ่มกระแสให้วงได้ใน
วงกว้าง รวมถึงอิสระในการแต่งเพลงของศิลปินก็ท าให้แฟนคลับรับรู้ได้ถึงความเช่ือมโยงกับศิลปิน
ผ่านบทเพลงได้ นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์ของสิค่าเช่น อัลบั้ม โฟโตบุ๊ก ของที่ระลึก ก็เป็นปัจจัยส าคัญ
เช่นกัน เนื่องจากสิ่งของเหล่าน้ีมีราคาสูง เมื่อได้สินค้ามาไม่คุ้มราคาท าให้ผู้บริโภครู้สึกถูกเอาเปรียบ 
 ปัจจัยที่ 5 ศิลปินมาจากค่ายที่มีช่ือเสียง ค่ายที่มีช่ือเสียงมีพื้นฐานจากแฟนคลับจากวงรุ่นพี่ใน
ค่ายมาก่อน เมื่อศิลปินวงใหม่ก าลังเปิดตัว แฟนคลับวงรุ่นพี่ก็จะให้ความสนใจ นอกจากนั้นการมาจาก
ค่ายที่มีช่ือเสียงจะได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไปมากกว่าวงที่มาจากค่ายที่มีช่ือเสียงน้อย 
 ปัจจัยที่ 6 ความเข้าถึงง่ายเนื่องจากความเข้าถึงง่ายท าให้แฟนคลับมีความรู้สึกร่วมกับศิลปิน
มากกว่า ซึ่งแฟนคลับK-Popมีความติดตามจากตัวบุคคลมากกว่าผลงานดังนั้นความเข้าถึงง่ายจะสร้าง
รากฐานแฟนคลับที่มั่นคงและมีผลดีกับศิลปินในระยะยาว 
 การสรุปผลการวิจัยจากการเปรียบเทียบปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีในวงกรณีศึกษา EXO, 
NU’EST, GOT7 การรักษากระแสความนิยมในระยะยาวของศิลปินมีความส าคัญต่อการติดตามของ
แฟนคลับ ดังนั้นบริษัทเพลงควรรักษามาตรฐานการโปรโมตศิลปิน เนื่องจากแฟนคลับที่เป็นผู้บริโภคมี
ตัวเลือกมากในการเลือกติดตาม และแฟนคลับเล็งเห็นถึงข้อผิดพลาดเสมอ แม้ว่าจะเน้นการติดตามที่
ตัวศิลปินแต่เมื่อรู้สึกถึงการไม่ธรรมในการบริโภคก็ลดทอนความรู้สึกต่อศิลปินได้ อีกทั้งแฟนคลับใน
ประเทศไทยมีก าแพงด้านภาษาความเข้าถึงง่ายของศิลปินก็จะเพิ่มความรู้สึกร่วมต่อศิลปินได้มากกว่า
ศิลปินที่เข้าถึงยาก 
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แนวค าถามวิจัย 
 

บทสัมภาษณ์แอดมินในวงกรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7 
 

 แนวค าถามการวิจัยชุดน้ีเป็นหนึ่งในสารนิพนธ์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสตูร
ปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
การศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของบอยแบนด์เกาหลี
ในวงกรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7 
 
 โดยแบ่งแนวค าถามวิจัยทั้งหมด 5 ส่วนดังนี ้
  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 : ถามเกี่ยวกับช่องทางการรับรู้ข้อมูลศิลปิน และพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าเพลงเกาหลีของแอดมิน 
  ส่วนที่ 3 : หน้าที่ของแอดมิน 
  ส่วนที่ 4 : สิ่งที่แอดมินต้องการเสนอในฐานะผู้บริโภคต่อการจัดการการตลาดของ
ค่ายเพลงศิลปินในกรณีศึกษา 
  ส่วนที่ 5 : การเปรียบเทียบกระแสในประเทศไทยของศิลปินในกรณีศึกษา 
 
ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 อายุ 
1.2 เพศ 
1.3  (รบกวนเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณให้ผู้สัมภาษณ์ฟัง) ปัจจัยใดที่ท าให้แอดมินสนใจและเริ่ม

ติดตามวงในกรณีศึกษาและเริ่มติดตามวงในกรณีศึกษาต้ังแต่ปีใด และเหตุใดจึงเปิดบ้าน
Base (แฟนเพจ)ข้ึน 

1.3.1 เล่าเรื่องตัวเองตั้งแต่ต้นว่าเหตุใดจึงมาเป็นแฟนคลับK-Pop อะไรท าให้
สนใจ   K-Pop 

1.3.2 ติดตามวงในกรณีศึกษาต้ังแต่ปีใดและเหตุใดจึงสนใจวงในกรณีศึกษา 
1.3.3 เหตุใดจึงเปิดบ้าน Baseวงในกรณีศึกษาข้ึน 

 
ส่วนท่ี 2 : ถามเกี่ยวกับช่องทางการรับรู้ข้อมูลศิลปิน และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเพลงเกาหลี
ของแอดมิน 
 

2.1 ช่องทางการรับรู้ศิลปิน 
2.1.1 น าข่าววงในกรณีศึกษามาจากที่ใด 

2.2 ภาพลักษณ์ของวงในกรณีศึกษาน าเสนออย่างไรและปัจจุบันเป็นอย่างไร ความแตกต่าง
ของภาพลักษณ์ส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับอย่างไร 

2.2.1 ภาพลักษณ์วงในกรณีศึกษาในตอนเดบิวต์พยายามน าเสนอสิ่งใด 
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2.2.2 ภาพลักษณ์วงในกรณีศึกษาในปัจจุบันพยายามน าเสนอสิ่งใด 
2.2.3 คิดว่าภาพลักษณ์วงในกรณีศึกษาในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันหรือไม่

อย่างไร 
2.2.4 ถ้าภาพลักษณ์ต่างส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับหรือไม่อย่างไร 

2.3 กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อวงในกรณีศึกษา 
2.3.1 แอดมินช่ืนชอบเพลงใดของวงในกรณีศึกษามากที่สุด 

2.4 การเข้าร่วมกิจกรรมของแอดมินต่อกิจกรรมในประเทศไทยวงในกรณีศึกษา 
 
ส่วนท่ี 3 : หน้าท่ีของแอดมิน 
 
 3.1 เล่าเกี่ยวกับบ้าน Base (แฟนเพจ) อีกครั้งว่าเปิดบ้านBaseได้อย่างไร 
  3.1.1 แอดมินแบ่งหน้าที่กันอย่างไร 
  3.1.2 แอดมินคนใดเป็นผู้แปลข่าว 
  3.1.3 เคยด าเนินโปรเจกต์ใดบ้างและมีข้ันตอนอย่างไรรวมถึงค่าใช้จ่าย 
 3.2 ในการสร้างเพจโวเชียลมีเดียต่าง ๆ แอดมินมีหน้าที่อย่างไรบ้างและใช้โซเชียลมีเดียใดใน
การโปรโมตศิลปิน 
  3.2.1 หน้าที่ของแอดมินในการโปรโมตศิลปิน 
  3.2.2 ความถ่ีในการโปรโมตศิลปินวงในกรณีศึกษา 
 3.3 แอดมินมีหน้าที่อย่างไรในการรักษากระแสความนิยมของศิลปินวงในกรณีศึกษาให้คงอยู่
ต่อไปในช่วงการรักษาความนิยม 
 3.4 การบริหารจัดการข่าวของศิลปินวงในกรณีศึกษาเมื่อเกิดข่าวที่ท าให้ภาพลักษณ์ของ
ศิลปินวงในกรณีศึกษาแย่ลง แอดมินจะท าหน้าที่อย่างไร 
 3.5 การมีผู้ติดตามจ านวนมากมีผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินวงในกรณีศึกษาหรือไม่อย่างไร 
ในกรณีที่แอดมินอาจท าการผิดพลาดในการแปลข่าวสาร หรือส่งสารไม่ครบถ้วน 
  3.5.1 ในกรณีที่แอดมินใช้บ้านBaseในทางที่ผิด เช่น ฉ้อโกง หรือท าสิ่งไม่สมควร จะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ศิลปินวงในกรณีศึกษาหรือไม่ 
 3.6 หัวใจหลักของการเป็นแอดมินคือสิ่งใด 
 
ส่วนท่ี 4 : สิ่งท่ีแอดมินต้องการเสนอในฐานะผู้บริโภคต่อการจัดการการตลาดของค่ายเพลงศิลปิน
ในกรณีศึกษา 
 4.1 วิธีการโปรโมตของค่ายเพลงของศิลปินวงในกรณีศึกษา 
  4.1.1 รายการวาไรตี้มีส่วนท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงเพิ่มข้ึนหรือไม่อย่างไร 
  4.1.2 ถ้าแอดมินเป็นค่ายเพลงของศิลปินจพด าเนินงานโปรโมตศิลปินวงใน
กรณีศึกษาอย่างไร 
  4.1.3 ถ้าศิลปินวงในกรณีศึกษาได้รับการโปรโมตที่ดีพอจะมีกระแสเพิ่มมากข้ึน
หรือไม่อย่างไร 
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ส่วนท่ี 5 : การเปรียบเทียบกระแสในประเทศไทยของศิลปินในกรณีศึกษา 
 5.1 ปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีโดยรวมประสบความส าเร็จในประเทศไทย 
 5.2 เปรียบเทียบศิลปินในกรณีศึกษาวง EXO, NU’EST, GOT7 
 5.3 EXO, NU’EST, GOT7 มีกระแสแบบใดในประเทศไทย 
 5.4 คิดว่าศิลปินในกรณีศึกษาวง EXO, NU’EST, GOT7 วงใดมีกระแสมากที่สุดในประเทศ
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  78 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
3.  เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดผ่านแอดมินที่ท าให้วง EXO, NU’EST, GOT7 ประสบความส าเร็จ

ต่างกันในประเทศไทย 
4. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของวง EXO, NU’EST, GOT7 ที่ท าให้ทั้ง 3 วงประสบ

ความส าเร็จในประเทศไทย  
กลุ่มเป้าหมาย แอดมินของศิลปินแต่ละวง โดยน ากลุ่มตัวอย่างวงละ3คน ทั้งหมด9 คน ผ่านทางทวิต
เตอร์ โดยสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

แบบสอบถามวิจัย “การเปรียบเทียบปัจจัยความส าเร็จของบอยแบนด์เกาหลีในประเทศไทย 
กรณีศึกษา EXO, NU’EST, GOT7” 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแอดมนิของศิลปินวง EXO คนที่ 1 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1. อายุ      23      ป ี
2. เพศ ( ) ชาย   ( ) หญิง  อื่น ๆ ………………… 
3. (เล่าเรือ่งเกี่ยวกับตัวเอง) ปัจจัยใดที่ท าให้แอดมินสนใจและเริม่ท าการติดตามวง เอ็กโซและ

เริ่มติดตามวง เอ็กโซตั้งแต่ปีใด และเหตุใดถึงเปิดบ้านBaseข้ึน 

บ้านBase @ChenEXoThailand มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ทั้งหมดทัง้หมด 18,541 คน 
- เล่าเรื่องเกี่ยวกบัตัวเองตัง้แต่เริ่มแรกท าไมมาเป็นแฟนคลับK-Pop อะไรท าใหส้นใจkpop 

 แอดมินกล่าวว่าแอดมินเริ่มติดตาม K-Pop ตั้งแต่ปี 2008 เริ่มจากการที่เปิดรายการทีวี
รายการหนึ่ง ซึ่งรายการนั้นเป็นรายการแข่งขันเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีจึงเริ่มสนใจจากจุดน้ันว่าเพลง
นัน้เป็นเพลงของใคร เป็นเพลงอะไร ท่าเต้นดูแปลกใหม่และเพลงติดหูกว่าที่เคยได้ยินมาจึงเริ่มเสิร์จ
หาว่าเป็นเพลงอะไร และหลังจากนั้นมาก็สนใจ K-Popมาโดยตลอด 

- ติดตามวงเอ็กโซตั้งแต่ปีใดและท าไมถึงสนใจวงเอ็กโซ  

 แอดมินเริ่มติดตามเอ็กโซตั้งแต่ปลายปี2012 เข้าปี2013 แอดมินกล่าวว่าแอดมินเป็นแฟน
คลับวงรุ่นพี่ ของวงเอ็กโซมาก่อน เมื่อ SM Entertainment ประกาศว่าจะเปิดตัวบอยแบนด์วงใหม่
แอดมินจึงรอติดตาม เมื่อเปิดรูปเดบิวต์ของเอ็กโซออกมา แอดมินเริ่มส ารวจช่ือของสมาขิกในวง ซึ่ง
แอดมินประหลาดใจกับช่ือของสมาชิกในวงมาก เพราะในสมัยนั้นช่ือแปลก ๆ (Stage name) ยังไม่
แพร่หลายเท่าปัจจุบัน หลังจากนั้นเมื่อทางค่ายปล่อย Teaser ของสมาชิกแต่ละคนออกมาแอดมิน
รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากในเรื่องของคอนเซ็ปต์วงที่สมาชิกแต่ละคนจะมีพลังวิเศษเป็นของ
ตัวเอง แอดมินจึงเริ่มติดตามอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 

- ท าไมถึงเปิดบ้านBaseเอ็กโซข้ึน เปิดต้ังแต่ปีใด 

 แอดมินกล่าวว่าบ้าน Base ChenExothailand เปิดข้ึนต้ังแต่ปี 2013 เหตุผลในการเปิดบ้าน
คือบ้านBaseของเฉินมีจ านวนน้อยมาก ท าให้ไม่สามารถตามข่าวได้ตลอดเวลาและครบถ้วนเท่า
สมาชิกคนอื่น ๆ ในวง           แอดมินจึงเริ่มตัดสินใจว่าจะเป็นคนท าเอง และเริ่มชวนเพื่อนมาเป็น
แอดมินด้วยกัน 
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ส่วนท่ี 2 ถามเกี่ยวกับช่องทางการรบัรู้ข้อมูลของศิลปิน และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเพลงเกาหลี
ของแอดมิน 

1. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลของศิลปิน 
- น าข่าวเอ็กโซมาจากไหน (แหล่งข่าว) 

 แอดมินกล่าวว่าส่วนมากจะรับข่าวสารมาจากตารางงานจากเพจOfficial ของเอ็กโซ 
(www.sm.com) , โฮมเพจออฟฟิเชียลในโซเชียลมีเดียของเอ็กโซเพราะเว็บไซต์เหล่าน้ีจะคอยบอก
ตารางงานต่าง ๆ ของศิลปิน หรือน าข่าวมาจากส านักข่าวต่างประเทศ เช่น ส านักข่าวประเทศจีน , 
ส านักข่าวประเทศเกาหลี เนื่องจากเอ็กโซมีการ   โปรโมตที่จีนค่อนข้างมาก หรือถ้าเป็นข้อมูลจาก
คอนเสิร์ตหรือแฟนไซน์ก็จะน าข่าวมาจากบุคคลที่เข้าร่วมงาน ผ่านข้อมูลที่บุคคลเหล่าน้ันอัปเดตลงใน
แอ็กเคานต์ส่วนตัว หลังจากนั้นก็จะน ามาแปลเป็นภาษาไทยพร้อมทั้งให้เครดิตแอ็กเคานต์เหล่านั้ น
ด้วย 

2. ภาพลักษณ์ของเอ็กโซน าเสนออย่างไร และในปัจจุบันเป็นอย่างไร ความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับอย่างไร 
- ภาพลักษณ์เอ็กโซในตอนเดบิวต์ เขาพยายามน าเสนออะไร 

 แอดมินกล่าวว่าในตอนแรกเริ่มเอ็กโซมีคอนเซ็ปต์มนุษย์ที่มาจากต่างดาว ซึ่งในขณะนั้นเป็น
อะไรที่แปลกใหม่มากส าหรับวงการK-Pop เพราะในตอนน้ันไม่มีค่ายใดท าแบบนี้มาก่อน นอกจากนั้น
แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าทางค่ายประกาศออกมาว่าเอ็กโซเป็นวงที่จะน าเสนอดนตรีในรูปแบบใหม่ 
ผสมผสานดนตรีที่หลากหลายแบบเข้าด้วยกัน เช่น R&B, EDM, Pop, Hip-Hop แต่ในส่วนของ
ภาพลักษณ์ของสมาชิกแอดมินรู้สึกว่าภาพลักษณ์ในตอนนั้นดูเข้าถึงได้ยากกว่าตอนนี้  เนื่องด้วยใน
ขณะนั้นโซเชียลมีเดียไม่ได้เข้าถึงง่ายเช่นปัจจุบัน ท าให้แฟนคลับไม่ทราบเลยว่าเอ็กโซมีลักษณะนิสัยที่
แท้จริงเป็นอย่างไร รวมถึงคอนเซ็ปต์วงที่พยายามรักษาความแปลกใหม่การมาจากต่างดาว ท าให้แอด
มินรู้สึกว่าเอ็กโซในขณะนั้นเข้าถึงได้ยากกว่าปัจจุบัน 

- ภาพลักษณ์ในปัจจุบันเอ็กโซพยายามจะน าเสนออะไร 

 แอดมินกล่าวว่าด้วยความที่เอ็กโซมีอายุมากข้ึน การน าเสนอภาพลักษณ์ก็ดูโตเพิ่มข้ึนไปด้วย 
โดยในช่วง  เดบิวต์แรก ๆ จะน าเสนอชัดเจนมากว่าทุกคนเป็นมนุษย์ต่างดาว เช่นในเอ็มวี แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปการแสดงออกอย่างชัดเจนแบบนั้นกลายเป็นเพียงดีเทลเล็ก ๆ  ในเอ็มวี หรือการบอกผ่านนัยยะ
เสียมากกว่า แต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์มนุษย์ต่างดาวอยู่ ในด้านของแนวเพลงเอ็กโซพยายามเสนอแนว
เพลงรูปแบบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา แฟนคลับจะรู้สึกเสมอว่าไม่เคยฟังเพลงแบบนี้มาก่อน แต่ก็ได้ฟัง
จากเพลงของเอ็กโซ แอดมินกล่าวเสริมอีกว่า ตัวสมาชิกในวงเป็นคนพูดเองว่าเอ็กโซจะน าเสนอ
ภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ออกมา กรุณาติดตามด้วย เป็นต้น 

- ช่วงที่สมาชิกชาวจีนถอนตัวออกจากวงส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ฟัง(แฟนคลับ)อย่างไรบ้าง 

 แอดมินกล่าวว่าในขณะนั้นแฟนคลับเคว้งไปเป็นจ านวนมาก จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเกิดอะไร
ข้ึน เนื่องจากในขณะนั้นเอ็กโซเพิ่งเดบิวต์มาเป็นระยะเวลาเพียง  2 ปี นับว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นมาก
ส าหรับการออกจากวงเมื่อเทียบกับวงอื่น ๆ อีกทั้งสมาชิกชาวจีนที่ออกจากวงทั้งหมด 3 คน และออก
จากวงคนละช่วงเวลา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮือฮาส าหรับคนนอกแฟนด้อม แต่ส าหรับแฟนคลับ
เป็นเรื่องที่น่าตกใจ อีกทั้งในขณะนั้นแฟนคลับส่วนมากอายุยังน้อย บางส่วนก็เพิ่งเริ่มติดตามไม่นาน 

http://www.sm.com/
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เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้จึงรู้สึกShock ไปตาม ๆ กัน แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าสมาชิกชาวจีนที่ออก
จากวงไปทั้ง 3 คนนั้นเป็นคนส าคัญที่สามารถดึงกลุ่มแฟนคลับชาวจีนได้มาก เพราะในช่วงนั้นเอ็กโซ
ท าการโปรโมตแยกแบบ EXO-K กับ EXO-M ดังนั้นเมื่อสมาชิกชาวจีนถอนตัวออกไปก าลังของแฟน
คลับชาวจีนก็หายไปด้วยเช่นกัน 

- คิดว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ของเอ็กโซในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหม 

 แอดมินกล่าวว่าต่างแน่นอนอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนน้ันว่าอายุวงเพิ่มข้ึนสมาชิกในวงก็เตบิโต
ไปด้วย มีการแสดงออกถึงภาพลักษณ์ใหม่ ๆ  

- แล้วถ้าต่างส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับไหม (กลุ่มผู้ฟังเปลี่ยนไหม) 

 แอดมินกล่าวว่าไม่เปลี่ยน ส่วนตัวแอดมินคิดว่าแฟนคลับของวงเอ็กโซมีความRoyalty
ค่อนข้างสูง กล่าวคือมีความจงรักภักดีกับวงก็ว่าได้ ดังนั้นการที่ภาพลักษณ์เปลี่ยนไปกลุ่มแฟนคลับไม่
เปลี่ยน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วย 

3. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อเอ็กโซ 
- กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทย (แฟนคลับ)ต่อเอ็กโซเป็นยังไง เช่น แนวเพลง 

แนวเพลงของเอ็กโซส่งผลให้เอ็กโซมีกระแสอย่างไร คิดว่าเพลงไหนท าให้กระแสของเอ็ก
โซเพิ่มข้ึนในประเทศไทยเพลงนั้นเป็นแนวเพลงแบบไหน 

 ในความคิดเห็นของแอดมิน แอดมินคิดว่าเอ็กโซไม่มีแนวเพลงที่ตายตัว เป็นการผสมผสาน
ของหลายแนวเพลงเช่น Pop, dance, R&B, Funky, Hip-Hop , EDM, Electronic เป็นต้น ซึ่งเอ็กโซ
สามารถร้องเพลงแบบใดก็ได้ จากที่แอดมินสังเกตเมื่ออายุวงเอ็กโซเพิ่มข้ึนก็จะได้กลิ่นอายความเซ็กซี่
มากขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีกี่รูปแบบแนวเพลงแต่เมื่อได้ฟังก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่า
นี่คือแนวเพลงของเอ็กโซ  อีกทั้งสมาชิกแต่ละคนมีผลงานSolo เป็นของตัวเอง ซึ่งแนวเพลงของแต่ละ
คนไม่มีการทับไลน์ซึ่งกันและกัน ทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แม้ว่าสมาชิกในวงจะมีจ านวนมาก
ก็ตาม แสดงให้เห็นว่าเอ็กโซสามารถร้องเพลงได้หลายรูปแบบ อีกทั้งสมาชิกก็สามารถแต่งเพลงและ
ออกแบบท่าเต้นเองได้อีกด้วย 
 ในด้านของกระแสเพลงของเอ็กโซแอดมินกล่าวว่าเนื่องด้วยเอ็กโซน าเสนอแนวเพลงต่างกัน
ทุกครั้งที่      คัมแบคสเตจท าให้กระแสตอบรับจากทั้งแฟนคลับและคนทั่วไปค่อนข้างมีจ านวนมาก 
ในเรื่องของทิศทางเพลงว่าในครั้งต่อไปจะท าเพลงออกมาในรูปแบบใดก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถดึง
แฟนคลับได้เพิ่มเช่นกัน 
 ส่วนเพลงที่แอดมินคิดว่าเป็นเพลงที่ท าให้เอ็กโซมีกระแสที่ประเทศไทย คือ เพลง Growl ใน
ปี 2013 หลายคนเริ่มติดตามเอ็กโซจากเพลงนี้  อย่างที่ได้กล่าวมาว่าเอ็กโซมีแนวเพลงที่หลากหลาย
เพลงนี้ก็เช่นกัน เพลงนี้ผสมแนวเพลงแบบ Pop-dance กับ R&B เข้าด้วยกัน ท าให้เพลงติดหู บวกกับ
ท่าเต้นที่มีเอกลักษณ์และการถ่ายเอ็มวีแบบLong take ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากส าหรับK-Popใน
ยุคนั้น เพลงนั้นจึงสร้างกระแสทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้มาก และเป็นประวัติศาสตร์
ของเอ็กโซเลยทีเดียว แต่ถ้าเพลงที่เพิ่มกระแสของ    เอ็กโซในช่วงนี้แอดมินคิดว่าเป็นเพลง Love 
Shot เป็นเพลงแนว Pop-dance บวกกับแนว Heavyweight เป็นแนวBeat หนัก ๆ รวมไปถึงท่า
เต้นที่เซ็กซี่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งไอดอลวงอื่น ๆ ก็น าไปคัฟเวอร์ลงโซเชียลมีเดียหรือรายการต่าง ๆ ท าให้
เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สร้างกระแสของเอ็กโซ แอดมินกล่าวเสริมว่า แอดมินคิดว่าผู้ฟังไม่ได้สนใจ
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มากนักว่าแนวเพลงนั้นเป็นแนวเพลงแนวไหน แต่จะมุ่งเน้นว่าเพลงนั้นติดหูหรือไม่ ซึ่งจากที่แอดมินได้
ยกตัวอย่าง 2 เพลง Growl และเพลง Love Shot เป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์และติดหูทั้งคู่ 

- แอดมินชอบเพลงอะไรของเอ็กโซมากที่สุด 

 แอดมินชอบเพลง KoKobop มากที่สุด ส่วนตัวแอดมินคิดว่าเป็นเพลงที่แปลกมาก เพราะไม่
เคยเห็น     เอ็กโซท าแนวเพลงนี้มาก่อน คือแนวเพลงแบบ Reggae ผสมกับ Pop แอดมินกล่าวเสริม
ว่าแนวเพลงของเอ็กโซจะเน้นเต้นแรงและเป็นเพลงเร็วมาโดยตลอด แต่เพลงนี้จะมีจังหวะช้ากว่าเพลง
อื่นนิดหน่อย และคอสตูมที่ดูสบาย ๆ มากกว่าเพลงอื่น เพราะปกติแล้วเอ็กโซจะแต่งตัวเต็มแต่งหน้า
เข้มตลอด แต่เพลง KoKobop จะใส่เป็นเสื้อฮาวายสีสันสดใสและแต่งหน้าเบามากข้ึนจึงท าให้
ความรู้สึกที่มีจากเพลงนี้ต่างไปจากเพลงอื่น ๆ รวมทั้งเอ็มวีท าออกมาได้ดี CGอลังการเข้ากับคอน
เซ็ปต์ Reggae 

4. กิจกรรมในประเทศไทยของ EXO 

แขกรับเชิญรายการชิงร้อยชิงล้าน EXO-M ป ีค.ศ.2012 และ EXO-K ที่รายการ Asian Hero 
- ท าไมค่ายถึงเลือกงานนี้ในการโปรโมตเอ็กโซในประเทศไทย แอดมินได้เข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าในขณะนั้นเอ็กโซเพิ่งเดบิวต์ได้ไม่นานฐานแฟนคลับยัง
มีไม่มากในประเทศไทย อีกทั้งอินเตอร์เน็ตยังไม่ได้แพร่หลายมากนัก การที่ค่ายเลือกไปโปรโมตที่
รายการชิงร้อยชิงล้านถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะเป็นรายการดังที่คนไทยทั่วไปส่วนใหญ่จะรับชม 
เป็นการสร้างจุดสนใจได้ดี ส่วนEXO-Kที่รายการ Asian Hero ของทางช่อง True vision เลือกไปโปร
โมตที่นี่เพราะ ค่ายSM Entertainmentมีค่ายที่ไทยคือ SM True เป็นพันธมิตรกันอยู่อาจจะเป็นส่วน
หนึ่งที่เลือกรายการของTrue 
EXOPLANET # 1 THE LOST PLANET ปี ค.ศ. 2014 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินกล่าวว่าหลังจากรายการในครั้งแรกที่เอ็กโซได้มาประเทศ
ไทยก็เป็นระยะเวลานามากหลังจากนั้นที่ไม่ได้มาอีก ซึ่งในขณะนั้นกระแสเพลงของเอ็กโซยังมีกระแส
ที่ดีอยู่แม้ว่าจะไม่ได้มาประเทศไทยเป็นเวลานานก็ตาม อีกทั้งแฟน ๆ ก็รอให้เอ็กโซมาจัดคอนเสิร์ตมา
โดยตลอด โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้บัตรขายหมดอย่างรวดเร็ว รวมถึงทางค่ายSM Entertainment ท า
ธุรกิจร่วมกับทางTrueอยู่แล้วท าให้ทราบถึงจ านวนความสนใจ จ านวนฐานแฟนคลับ จากการซื้อ
อัลบั้มผ่านทางTrue ในด้านเหตุการณ์ส าคัญในครั้งนั้นแอดมินกล่าวว่าเป็นเวลานานที่เอ็กโซไม่ได้มา
ประเทศไทย ท าให้แฟนคลับท าโปรเจกต์ใหญ่ให้กับเอ็กโซทั้งสองวัน และมี       โปรเจกต์แยกส าหรับ
สมาชิกแต่ละคนในวงอีกด้วย แอดมินยกตัวอย่างจากสมาชิกที่แอดมินชอบ(ซิ่วหมิน)มีSolo Stageใน
คอนเสิร์ต ทางบ้านแอดมินจัดท าโปรเจกต์ป้ายในโซนที่ซิ่วหมินแสดง Solo Stage 
EXOPLANET #2  THE EXO’LUXION ปี ค.ศ. 2015 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 
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 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินกล่าวว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้ระยะไม่ห่างจากคอนเสิร์ตใน
ครั้งแรก ทางผู้จัดทราบจากคอนเสิร์ตครั้งแรกว่าเอ็กโซมีกระแสตอบรับที่ดีมาก ท าให้มีคอนเสริต์ครัง้ที ่
2 และในช่วงนั้นเอ็กโซปล่อยเพลง call me baby ออกมาด้วยก็ยิ่งเพิ่มกระแสเข้าไปอีก ท าให้ผู้จัด
มั่นใจได้ว่าบัตรคอนเสิร์ตจะขายได้แน่นอน ในด้านของเหตุการณ์ส าคัญแอดมินกล่าวว่าเป็นเรื่องโปร
เจกต์ เอ็กโซกล่าวชมแฟนคลับว่าโปรเจกต์สวยมาก รวมทั้งผู้จัดคอนเสิร์ตก็ชมโปรเจกต์ของแฟนคลับ
และถ่ายรูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วย 
EXOPLANET #3  THE EXO’RDIUM  ปี ค.ศ. 2016  

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสริ์ตได ้และมเีหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสริ์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม ่

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินกล่าวว่าจากความส าเร็จในคอนเสิร์ตครั้งที่  1 และ
ครั้งที่ 2 ท าให้ผู้จัดรู้แล้วว่าแฟนคลับที่ไทยของเอ็กโซมีจ านวนมาก อีกทั้งกระแสเพลงก็มีกระแสมา
เรื่อย ๆ  เหตุการณ์ส าคัญในครั้งนั้นแอดมินกล่าวว่านอกจากจะมีโปรเจกต์ของแฟนคลับที่ท าให้เอ็กโซ
แล้ว ก็ยังมีการถ่ายท ามิวสิกวิดีโอที่สเตช่ันของเอ็กโซร่วมกับยูแจซอก(พิธีกรดาราตลกช่ือดังของ
เกาหลี) ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วย 
EXOPLANET #4  THE ELYXION ปี ค.ศ. 2018 3รอบ 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินกล่าวว่าความส าเร็จจากทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นตัวตอก
ย้ าว่าเอ็กโซมีกระแสมากเพียงพอที่จะจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทย ท าให้ผู้จัดมั่นใจที่จะน าเอ็กโซมาจดั
คอนเสิร์ตถึง 3 รอบได้ รวมถึงกระแสเพลงในช่วงนั้นก็มีกระแสตอบรับที่ดี  
 
 
EXO PLANET #5 ExplOration ปีค.ศ. 2019 (มีสมาชิกที่เข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ตไม่ครบ มีเพียง6 
คน) 
 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินกล่าวว่าแม้สมาชิกในวงจะมาไม่ครบ แต่บัตรก็ยังคงขาย
หมดอย่างรวดเร็ว และไม่มีบัตรหลุดจองเลย ท าให้เห็นว่ากระแสของเอ็กโซยังคงมีกระแสมากใน
ประเทศไทยเสมอ เป็นตัว   การันตีกับผู้จัดว่าถ้าจัดคอนเสิร์ตเอ็กโซก็จะสามารถท าก าไรได้อย่าง
แน่นอน 
JOURNEY TO NATURE REPUBLIC WITH EXO IN BANGKOK 2018 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดมีตต้ิงได ้และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ แอดมิน
เข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมมีตติ้ง) แอดมินกล่าวว่าเอ็กโซเป็นพรีเซ็นเตอร์ของ NATURE REPUBLIC 
และที่ไทยก็มีShopของ NATURE REPUBLIC อีกทั้งยอดซื้อของแฟนคลับกับแบรนด์นี้ก็มียอดที่สูง
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มาก แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าทางแบรนด์ลองการตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนที่จะน าเอ็กโซมาจดัแฟน
มีตติ้ง เช่น ในเรื่องPromotion ถ้าซื้อเท่าใดถึงจะแถมโปสเตอร์เอ็กโซ ทางแบรนด์จึงทราบถึงก าลังซื้อ
ของแฟนคลับ 
เซฮุนได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์สาหร่ายแบรนด์เถ้าแก่น้อย 2019 (ข้ึนเทรนโลกทวิตเตอร์เป็นอันดับ
หนึ่งในขณะที่ประกาศเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์) 

- ท าไมถึงคิดว่าเซฮุนถึงได้รับเลือก  

 แอดมินกล่าว่าแบรนด์เถ้าแก่น้อยต้องการขยายตลาดให้ใหญ่ข้ึนการที่ดึงเซฮุนมาเป็นพรีเซ็น
เตอร์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะเซฮุนไม่ได้มีแฟนคลับแค่ในประเทศเกาหลีหรือประเทศไทยแต่เซฮุนโด่ง
ดังมากในประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนเป็นตลาดส าหรับธุรกิจอยู่แล้ว จึงคิดว่าน่าจะคุ้มค่าถ้าเลือกเซฮุน
มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 
ส่วนท่ี 3 หน้าที่ของแอดมิน 

1. เล่าเกี่ยวกับเพจอีกครั้งว่าเปิดเพจได้อย่างไร 

 แอดมินกล่าวว่าในตอนนั้นเพจของเฉินมีน้อยมาก เมื่อแอดมินต้องการข่าวอัปเดต
เกี่ยวกับเฉินก็แทบหาอ่านไม่ได้เลยและไม่มีรูปให้ตามเก็บเลย จึงตัดสินใจท าเองและชวนเพื่อนมาท า
ด้วย  

- แบ่งหน้าที่กันอย่างไร 

 เนื่องจากมีแอดมินแค่ 2 คน จึงสลับกันแปลและอัปเดตข่าว ส่วนในเรื่องของการลงรูปก็จะดู
ว่าในตอนนั้นแอดมินคนไหนสะดวกมากกว่ากันเพราะการลงรูปจะใช้เวลานานและเนื่องจากเอ็กโซมี
ตารางงานแทบทุกวันจึงต้องจัดตารางกับแอดมินอีกคนว่าใครจะดูแลเพจวันไหนบ้าง 

- ใครเป็นคนแปลข่าว 

 ช่วยกันแปลกับแอดมินอีกคน 
 

- เคยจัดท าโปรเจกต์อะไรบ้าง ข้ันตอนและค่าใช้จ่าย 

 แอดมินกล่าวว่าทางบ้านของแอดมินจะท าโปรเจกต์การกุศลเป็นส่วนใหญ่ เช่น โปรเจกต์แจก
หนังสือ, การบริจาคของให้โรงพยาบาล แอดมินกล่าวถึงรายละเอียดข้ันตอนของโปรเจกต์แจกหนังสือ
ว่า แอดมินเริ่มจากประกาศลงทวิตเตอร์บ้านถึงรายละเอียดและข้ันตอน ส่วนค่าใช้จ่ายมีเพียงค่าส่ง
หนังสือไปที่โรงเรียนที่รับบริจาคเท่านั้น ส่วนโปรเจกต์บริจาคของให้โรงพยาบาล แอดมินมีของที่ระลกึ
ให้กับแฟนคลับที่ร่วมบริจาคด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายมีเพียงค่าส่งและค่าของที่ระลึกเท่านั้น 

2. ในการสร้างเพจในโซเช่ียลมีเดียต่าง ๆ แอดมินมีหน้าที่อะไรบ้างและใช้โซเชียลมีเดียใดในการ
โปรโมตศิลปิน 

- หน้าที่ของแอดมินในการโปรโมตศิลปิน 

 แอดมินโปรโมตเฉินทั้งงานเดี่ยวและงานวง บางข่าวที่เป็นภาษาต่างประเทศแอดมินก็จะเป็น
คนแปลและอัปเดต 

- ความถ่ีในการโปรโมต 
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 แอดมินกล่าวว่าต้องยอมรับว่าทางบ้านของแอดมินห่างหายไปนานมากหลายปี เพราะแอด
มินทั้งคู่ติดเรียน แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวแอดมินคิดว่าบ้านBaseควรจะอัปเดตทุกวันและไม่ควร
หายไป ถึงแม้ศิลปินจะไม่มีงานในวันนั้น ๆ บ้านBase ก็ควรหาอะไรมาอัปเดตเพื่อให้ศิลปินยังคงมี
พื้นที่ในโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ 

3. แอดมินมีหน้าที่อย่างไรในการรกัษากระแสความนิยมของ EXO ให้คงอยู่ต่อไป ในช่วงการ
รักษาความนิยมของวง EXO. 

 แอดมินกล่าวว่าช่วงนี้สมาชิกเอ็กโซหลายคนต้องเข้ากรมเพื่อรับใช้ชาติ ดังนั้นต้องยอมรับว่า
กระแสของเอ็กโซในช่วงนี้จะเงียบข้ึนบ้าง ซึ่งแอดมินกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวงการบันเทิงที่วง
หรือบุคคลจะมีกระแสบ้าง และมีช่วงที่เงียบเป็นธรรมดา ดังนั้นหน้าที่ของแอดมินในช่วงนี้คือควรอัป
เดตศิลปิน ถึงแม้ศิลปินจะไม่มีงานใหม่ก็สามารถเอาเรื่องราวที่เคยเกิดข้ึนแล้วกลับมาอัปเดตอีกครั้ง 
หรือรูปเก่า ๆ ก็น ามาลงได้ แอดมินกล่าวเสริมว่าในช่วงที่แอดมินพักการท าบ้านไปเอ็กโซมีข่าวสาร
มากมายเกิดข้ึนดังนั้นในช่วงนี้แอดมินจึงมีข่าวเก่า ๆ เอามาลงได้จ านวนมาก ในช่วงที่สมาชิกเอ็กโซ
หลายคนเข้ากรมทหารอยู่ ในช่วงนี้บ้านจึงไม่เงียบหายไป 
 
 
 

4. การบริหารจัดการข่าวของศิลปินของแอดมินเมื่อเกิดข่าวที่ท าให้ภาพลักษณ์ของวงแยล่งแอด
มินจะท าหน้าที่อย่างไร 

- และจะลงหรือแปลข่าวเสียที่เกิดข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่าทางบ้านต้องยอมรับก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ต้องตั้งสติและท าใจ
ยอมรับ อีกทั้งต้องดูสัญญาณจากต้นสังกัดก่อนว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องจริงทางบ้านของแอด
มินก็จะท าการแปลให้เป็นกลางมากที่สุด  

5. คิดว่ายอดผู้ติดตามเพจทั้งหมด 18,541 คน มีผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ ในกรณีที่
แอดมินอาจจะท าผิดพลาดในการแปลข่าว หรือส่งสารไม่ครบถ้วน 

 แอดมินตอบว่ามีผลแน่นอน ภาษาสามารถดิ้นได้ดังนั้นถ้ามีความเชียวชาญไม่ เพียงพอก็ไม่
ควรแปลให้เกิดความเข้าใจผิด แอดมินกล่าวยกตัวอย่างว่า ถ้าเกิดข่าวนั้นแย่ 80% แต่ถ้าแปลพลาดไป
อาจจะกลายเป็นแย่ 100%เลยก็ได ้

- ในกรณีที่แอดมินใช้บ้านBaseในทางที่ผิด เช่นโกงเงิน หรือท าเรื่องไม่ดีจะส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่าเป็นส่วนน้อยที่จะส่งผลต่อศิลปิน เพราะแฟนคลับสามารถแยกแยะได้ แต่จะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแฟนด้อมมากว่า 

6. หัวใจหลักของการเป็นแอดมินคืออะไร 

 แอดมินกล่าวว่าหัวใจหลักคือต้องอัปเดตข่าวให้บ่อยที่สุด การอัปเดตข้อความในเพจส าคัญ
ที่สุดและการถูกต้องของการใช้ภาษา เพราะแอดมินเป็นผู้ส่งสาร ดังนั้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องจึงส าคัญ
มาก 
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ส่วนท่ี 4 สิ่งที่แอดมินต้องการเสนอจากมุมผูบ้รโิภคถึงการจัดการตลาดของวง EXO ต่อค่าย SM 
Entertainment 

- วิธีการโปรโมตของค่าย 

 แอดมินกล่าวว่าจากที่แอดมินสังเกตค่าย SM Entertainment มาเป็นระยะเวลานาน แอด
มินคิดว่าค่ายมักจะโปรโมตวงหนัก ๆ ในช่วงที่วงมีอายุน้อย 1-5 ปี เพราะในช่วงนี้วงต่าง ๆ ในค่าย
มักจะได้รับการโปรโมตหลายอย่างเช่น การออกอัลบั้มบ่อยๆ, การจัดคอนเสิร์ต, ออกรายการทีวี, ออก
รายการวิทยุ, จัดแฟนมีตติ้ง เป็นต้น      จากนนั้นจึงจะเริ่มแผ่วลงเพราะค่ายก็เริ่มเดบิวต์วงใหม่ ๆ 
ออกมา ต่อมาก็จะโปรโมตวงน้องใหม่แบบวนลูปแบบที่เคยท ากับวงเก่า ๆ คือโปรโมตหนักในช่วงต้น
และแผ่วในช่วงปลาย แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าในช่วงปลายสัญญาของเอ็กโซก็คือในปีที่7-10 สมาชิก
ต่างก็ทยอยกันเข้ากรมทหาร ช่วงนี้เอ็กโซจึงเน้นท ากิจกรรมแบบSolo หรือเป็น   ยูนิตมากกว่าท างาน
วง แอดมินกล่าวว่าในช่วงหลังแอดมินมองไม่ออกว่า SM Entertainment วางแผนอนาคต   เอ็กโซ
อย่างไร 

- รายการวาไรตี้มีส่วนท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่ามีส่วนอย่างมาก จริงอยู่ที่ว่าศิลปินสามารถอยู่ได้เพราะแฟนคลับ แต่การท า
ให้คนทั่วไปรู้จักก็เป็นส่วนที่ท าให้ศิลปินมีกระแสเพิ่มข้ึนเช่นกัน ยกตัวอย่าง รายการฮยองนิมที่เอ็กโซ
เคยเข้าร่วม ในช่วงเล่นเกมในรายการค าพูดของจงอินที่ตัดเป็นคลิปสั้น ๆ  มียอดรับชมในยูทูปสูงถึง 29 
ล้านครั้ง ท าให้จงอินเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้คนทั่วไปมากขึ้น 

- ถ้าแอดมินเป็นค่ายเองจะด าเนินการโปรโมตเอ็กโซอย่างไร 

 แอดมินกล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เอ็กโซอยู่ในช่วงปลายสัญญา 10 ปี สมาชิกแต่ละคนก็มีอายุ
เพิ่มข้ึนและทยอยเข้ากรมทหาร กระแสของวงจึงค่อนข้างลดลง ถ้าแอดมินเป็นค่ายเองจะให้ศิลปิน
ออกสื่อมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้ศิลปินได้ท าในสิ่งที่เขาอยากท า เช่น การออกเพลงSolo, ท า
เพลงร่วมกับศิลปินท่านอื่น, การท าช่องยูทูป กล่าวคืออยากให้ศิลปินอยู่ในพื้นที่สื่อมากที่สุดก่อนที่จะ
เข้ากรมทหาร ไม่จ าเป็นต้องกลัวว่ากระแสลดลงแล้วจะขายได้หรือไม่แน่นอน เพราะแม้กระทั่งกระแส
ในช่วงนี้เงียบลงแต่แฟนคลับของเอ็กโซยังมีอยู่จ านวนมากแน่นอน สามารถท ารายได้ได้มากไม่มี
ขาดทุน 

- คิดว่าถ้าเอ็กโซได้รับการโปรโมตที่ดีพอตามที่แอดมินคิดว่าเอ็กโซจะมีกระแสมากกว่าน้ีไหม 

 แอดมินกล่าวว่ามีกระแสเพิ่มมากข้ึนแน่นอน ถ้าศิลปินทุกวงได้รับการดปรโมตที่ดีก็ย่อมมี
กระแสที่ดีกว่าน้ีแน่นอน ยกตัวอย่างจากเพลงObsession ของเอ็กโซ คอนเซ็ปต์เพลง, เนื้อร้อง รวมถึง
ท่าเต้นดีหมดทุกอย่างแต่     การโปรโมตของค่ายน้อยมากจริง ๆ ข้ึนคัมเบคสเตจแค่ไม่กี่ครั้ง 
แม้กระทั่งเพลง Love Shot ที่Viralไปทั่ว ดารานักร้องหลายคนน ามาเต้นคัฟเวอร์เนจ านวนมาก แฟน
คลับนอกแฟนด้อมก็รู้จักแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคนเต้นเพลงนี้กันหมดแล้วยกเว้นเจ้าของ
เพลง แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็แสดงให้เห็นกระแสของเอ็กโซแม้ว่าจะถูก    โปรโมตน้อยแต่เพลงออกมา
ติดหูก็ยังสามารถเป็นเพลงที่Viralได้ ถ้าค่ายโปรโมตดีกว่าน้ีเพลงจะดังมากขนาดไหน 
ส่วนท่ี 5  

- ปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีประสบความส าเร็จในประเทศไทย (โดยรวม) 
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 ปัจจัยที่ส าคัญคือคุณภาพของสื่อหรือค่ายว่าค่ายทุ่มทุนกับผลงานมากเท่าใด รวมถึง
Performanceและหน้าตาก็มีส่วนส าคัญ เพราะศิลปินไอดอลเกาหลีเป็นหน้าตาtypeที่หาได้ยากใน
ประเทศไทย กล่าวคือ        คุณภาพงาน, ความสามารถ และหน้าตา เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ 

- เปรียบเทียบบอยแบนด์ 3 วง EXO, NU’EST, GOT7  

 แอดมินกล่าวว่าอาจะเปรียบเทียบไม่ได้มากเนื่องจากติดตามแค่เอ็กโซ แอดมินกล่าวว่าทั้ง 3 
วงแนวเพลงต่างกัน เนื่องด้วยทั้ง 3 วงมาจากต่างค่ายเพลง และเนื้อเสียงของนักร้องเสียงหลักก็มีโทน
ที่ต่างกัน 
 ในด้านภาพลักษณ์แอดมินกล่าวว่าก็อตเซเวนดูเป็นวงที่เข้าถึงง่ายมากที่สุด จุดแข็งของก็อตเซ
เวนคือมีแบมแบมเป็นสมาชิกชาวไทยอยู่ ดังนั้นการท าการตลาดที่ไทยและการสื่อสารกับแฟนคลับ
ชาวไทยก็เข้าถึงได้ง่ายมากกว่า แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าแอดมินทึ่งกับคอนเสิร์ตทัวร์ 4 ภาคในประเทศ
ไทยของก็อตเซเวนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นครั้งแรกของวงการK-Popที่ท าอะไรเช่นน้ี แอดมินกล่าว
ว่าเอ็กโซทัวร์ต่างจังหวัดแค่ประเทศเกาหลี, ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นเท่าน้ัน ส่วนนิวอีสต์แอดมิ
นกล่าวว่ามาประเทศไทยประปรายและจากที่ได้ยินแฟนคลับวงนิวอีสต์บ่นมาว่าค่ายไม่โปรโมตนิวอีสต์
เท่าที่ควรซึ่งแอดมินรู้สึกเสียดายความสามารถของศิลปินเพราะ     นิวอีสต์เป็นอีกวงหนึ่งที่เดบิวต์ในปี
เดียวกันกับเอ็กโซ แอดมินกล่าวว่าต่อให้ศิลปินมีความสามารถมากแค่ไหนแต่ถ้าค่ายไม่ผลักดันก็จะไม่
มีกระแสเท่าวงอื่น ๆ  ในส่วนของก็อตเซเวนช่วงหนึ่งโปรโมตที่ไทยหนักมาก แอดมินเห็น    ก็อตเซ
เวนบ่อยมากในประเทศไทยช่วงหนึ่ง กล่าวคือคนนอกแฟนด้อมมองก็อตเซเวนว่าเข้าถึงง่าย สื่อสาร
ด้วยง่ายที่สุด และสมาชิกที่เหลือของก็อตเซเวนก็ยังมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี 

- แต่ละวงมีกระแสแบบใดในประเทศไทย 

 แอดมินคิดว่ากระแสกอ็ตเซเวนมีมากที่สุดในประเทศไทย รองลงมาเป็นเอ็กโซ ตามด้วยนิว
อีสต์  

- คิดว่ากระแสในไทยในขณะนี้วงไหนมีกระแสในประเทศไทยมากที่สุด 

 แอดมินคิดว่าวงก็อตเซเวน 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแอดมนิของศิลปินวง EXO คนที่ 2 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1. อายุ     36        ปี 
2. เพศ ( ) ชาย   ( ) หญิง  อื่น ๆ ………………… 
3. (เล่าเรือ่งเกี่ยวกับตัวเอง) ปัจจัยใดที่ท าให้แอดมินสนใจและเริม่ท าการติดตามวง เอ็กโซและ

เริ่มติดตามวง เอ็กโซตั้งแต่ปีใด และเหตุใดถึงเปิดบ้านBaseข้ึน 

บ้านBase @XiuminThailand มีผู้ติดตามในทวิตเตอรท์ั้งหมด 63,700 คน 
- เล่าเรื่องเกี่ยวกบัตัวเองตัง้แต่เริ่มแรกท าไมมาเป็นแฟนคลับK-Pop อะไรท าใหส้นใจkpop 

 วงK-Popวงแรกที่แอดมินเริ่มติดตามคือวง TVXQ หลังจากวง TVXQ แยกวงก็ไม่ได้ติดตามวง
อื่น ๆ อย่างจริงจังมากนัก ซึ่งในสมัยน้ันไม่ได้ติดตามอย่างจริงจังเท่าปัจจุบันเนื่องด้วยอินเตอร์เน็ตที่
ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากนัก โดยติดตามจากเพื่อนที่น าคลิปวิดีโอมาลงเว็บไซต์ต่าง ๆ  หรือให้เพื่อนอัด
รายการมาให้ดู 

- ติดตามวงเอ็กโซตั้งแต่ปีใดและท าไมถึงสนใจวงเอ็กโซ  

 เริ่มติดตามเอ็กโซตั้งแต่ปี 2013 หลังจากที่ติดตามวง TVXQ จึงดKู-Pop หลาย ๆ วงเรื่อยมา 
หลังจากนั้น แอดมินกล่าวว่าตนเป็น SM Stan (แฟนคลับที่จะติดตามเฉพาะวงในค่าย  SM 
Entertainment) ท าให้สนใจวง   เอ็กโซที่มาจากค่ายเดียวกัน อีกทั้งเห็นเอ็กโซจากนิตยสารบ่อย ๆ 
และรับชมเอ็กโซในรายการ EXO Showtime ในยูทูป จึงเริ่มสนใจติดตามเอ็กโซนับแต่นั้น 

- ท าไมถึงเปิดบ้านBaseเอ็กโซข้ึน เปิดต้ังแต่ปีใด 
 แอดมินผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้เป็นแอดมินผู้ก่อตั้งบ้าน Base XiuminThailand ข้ึน แต่แอดมิน
ผู้ให้สัมภาษณ์มารับช่วงต่อจากแอดมินอีกคนหนึ่ง เนื่องจากแอดมินคนน้ันเลิกติดตามและไม่ได้มีเวลา
ว่างมาติดตามแล้ว         แอดมินกล่าวเสริมว่าแอดมินชอบซิวหมิ่นเป็นทุนเดิมและอยากให้ซิ่วหมินมี
คนรู้จักเพิ่มมากข้ึนจึงตัดสินใจมาเป็นแอดมิน แอดมินกล่าวว่าบ้าน Base Xiumin Thailand เปิด
ตั้งแต่ปี 2012 โดยเปิดตั้งแต่ช่วงเอ็กโซเดบิวต์ในช่วงแรกเริ่ม 
ส่วนท่ี 2 ถามเกี่ยวกับช่องทางการรบัรู้ข้อมูลของศิลปิน และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเพลงเกาหลี
ของแอดมิน 

1. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลของศิลปิน 
- น าข่าวเอ็กโซมาจากไหน (แหล่งข่าว) 

 ส่วนมากบ้านของแอดมินน าแหล่งข่าวมาจากทวิตเตอร์, จากส านักข่าวเกาหลี, จากส านักข่าว
จีน         แอดมินกล่าวเสริมว่าต้องลงข่าวจากส านักข่าวที่เช่ือถือได้ นอกจากนั้นก็จะน าข่าวมาจาก
บ้านแฟนBaseต่างประเทศ, บ้านแฟนไซน์ต่างประเทศ หลังจากนั้นจึงน ามาแปลเป็นภาษาไทยและอปั
เดตลงหน้าเพจ 

2. ภาพลักษณ์ของเอ็กโซน าเสนออย่างไร และในปัจจุบันเป็นอย่างไร ความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับอย่างไร 
- ภาพลักษณ์เอ็กโซในตอนเดบิวต์ เขาพยายามน าเสนออะไร 
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 แอดมินกล่าวว่าคอนเซ็ปต์เอ็กโซในช่วงแรกจะเน้นการเต้นเป็นหลักและในช่วงแรกเอ็กโซ
แบ่งเป็น 2 ยูนิต EXO-M และ EXO-K ซึ่ ง เป็นอะไรที่ แปลกใหม่ ในวงการK-Popในขณะนั้น
ค่อนข้างมาก แอดมินกล่าวเสริมว่าทางค่ายพยายามจะขายทั้งในประเทศเกาหลีและในประเทศจีน
เป็นหลัก เพราะEXO-Mเน้นการโปรโมตที่ประเทศจีน ในด้านของภาพลักษณ์แอดมินกล่าวว่าแอดมิน
ไม่ได้เริ่มตามตั้งแต่ช่วงเดบิวต์แต่ถ้าให้มองย้อนกลับไปแอดมินรู้สึกว่าเอ็กโซมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้าง
แปลกใหม่ เช่น การมีสมาชิกเป็นชาวต่างชาติ , การแบ่งอัลบั้มเป็น 2 ภาษา (ภาษาเกาหลีและ
ภาษาจีน), คอนเซ็ปต์พลังเฉพาะตัวของสมาชิก 

- ภาพลักษณ์ในปัจจุบันเอ็กโซพยายามจะน าเสนออะไร 

 แอดมินกล่าวว่าในปัจจุบันสมาชิกแต่ละคนมีบุคลิกเป็นของตัวเอง ดังนั้นจึงจะเน้นไปที่งาน
Soloเสียมากกว่า ในเรื่องภาพลักษณ์จากอัลบั้มล่าสุดแอดมินกล่าวว่าเอ็กโซก็ยังคงภาพลักษณ์พลัง
วิเศษที่ต่อมาจากอัลบั้มแรก ๆ แต่ในแต่ละอัลบั้มภาพลักษณ์ก็จะแตกต่างกันออกไป ไม่เคยซ้ ากัน 
เปลี่ยนรูปแบบเพลง รูปแบบภาพลักษณ์ไปตามเพลงนั้น ๆ ท าให้แอดมินรู้สึกว่าเอ็กโซมีความแปลก
ใหม่ในทุกอัลบั้ม แต่ก็ยังคงได้กลิ่นอายเดิม ๆ อยู่ เช่น ยังคงมีเรื่องราวให้โยงไปในอัลบั้มก่อน ๆ อยู่ 

- ช่วงที่สมาชิกชาวจีนถอนตัวออกจากวงส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ฟัง(แฟนคลับ)อย่างไรบ้าง 

 แอดมินกล่าวว่าส่งผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากสมาชิกชาวจีนที่ถอนตัวออกไปมีแฟน
คลับค่อนข้างมาก ท าให้แฟนคลับบางส่วนตัดสินใจไม่ติดตามเอ็กโซต่อ และเลือกที่จะติดตามสมาชิก
คนที่ชอบแบบศิลปินเดี่ยวแทน จึงส่งผลต่อยอดขายในประเทศจีน หรือยอดผู้รับชมในยูทูปลดลง 
 

- คิดว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ของเอ็กโซในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหม 

 แอดมินกล่าวว่าต่างกันค่อนข้างเยอะ โดยกล่าวเริ่มจากอัลบั้มแรกที่เอ็กโซจะมีภาพลักษณ์ที่
ทางค่ายต้องการน าเสนอต่อแฟนคลับ เช่น สมาชิกคนน้ีต้องสไตล์แบบนี้เท่านั้น เป็นต้น แต่เมื่อเอ็กโซ
อยู่ในวงการมาเป็นระยะเวลานานข้ึนก็เริ่มแสดงความเป็นตัวเองออกมาว่าแต่ละคนมีลักษณะนิสัย
อย่างไร 

- แล้วถ้าต่างส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับไหม (กลุ่มผู้ฟังเปลี่ยนไหม) 

 แอดมินกล่าวว่ากลุ่มผู้ฟังไม่เปลี่ยน โดยในช่วงหลังเพลงของเอ็กโซฟังง่ายข้ึนกว่าในตอนแรก
ด้วยซ้ า แฟนเพลงมีมากขึ้นกว่าเดิม ในแต่ละอัลบั้มมีเพลงที่หลากหลายแนว ท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้
หลากหลายกลุ่ม 
 

3. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อเอ็กโซ 
- กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทย (แฟนคลับ)ต่อเอ็กโซเป็นยังไง เช่น แนวเพลง 

แนวเพลงของเอ็กโซส่งผลให้เอ็กโซมีกระแสอย่างไร คิดว่าเพลงไหนท าให้กระแสของเอ็ก
โซเพิ่มข้ึนในประเทศไทยเพลงนั้นเป็นแนวเพลงแบบไหน 

 แอดมินคิดว่าเพลง Growl เป็นเพลงที่สร้างกระแสให้เอ็กโซมากที่สุดในประเทศไทย แต่แอด
มินผู้ให้   สัมภาษณ์ไม่ได้เริ่มติดตามเอ็กโซในช่วงนั้นจึงขอยกตัวอย่างกระแสเพลง Love Shot กระแส
ในประเทศไทยกับเพลง Love Shot จะเป็นในรูปแบบที่แม้ว่าคนที่ไม่ได้ติดตามเอ็กโซก็เคยฟังเพลงนี้ 
นอกจากแฟนคลับวงอื่น ๆ แล้ว นักแสดง , นักร้องในประเทศไทย หรือเน็ตไอดอลก็รู้จักเพลงนี้
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เช่นเดียวกัน เพลงนี้ถูกคนดังหลายคนน าไปคัฟเวอร์ หรือถูกน าไปเล่นกับเปียโน  อีกทั้งเพลงนี้เป็น
กระแสดังในแอปพลิเคช่ัน Tik Tok อีกด้วย จึงเพิ่มกระแสให้เพลงนี้ได้มาก 

- แอดมินชอบเพลงอะไรของเอ็กโซมากที่สุด 

 แอดมินชอบเพลง Monsterมากที่สุด เนื่องจากมีท่าเต้นที่แข็งแรง และเข้ากับภาพลักษณ์
ของเอ็กโซได้อย่างลงตัว อีกทั้งเพลงยังติดหูผู้ฟังทั่ว ๆ ไปอีกด้วย  

4. กิจกรรมในประเทศไทยของ EXO 

แขกรับเชิญรายการชิงร้อยชิงล้าน EXO-M ป ีค.ศ.2012 และ EXO-K ในรายการ Asian Hero 
- ท าไมค่ายถึงเลือกงานนี้ในการโปรโมตเอ็กโซในประเทศไทย แอดมินได้เข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าขณะนั้นเอ็กโซแบ่งเป็น 2 กลุ่ม อีกทั้งในประเทศไทยมี 
SM Trueอยู่ เมื่อ SM Entertainment มีวงใหม่ ๆ ทางSM True ก็จะประสานงานให้มาท ากิจกรรม
ในประเทศไทย         แอดมินกล่าวเสริมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโปรโมตวงจึงด าเนินการโปรโมตในหลายใน
ประเทศไม่เฉพาะเพียงประเทศจีนและเกาหลีเท่านั้น ประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่เอ็กโซ
เดินทางมาโปรโมตด้วย 
EXOPLANET # 1 THE LOST PLANET ปี ค.ศ. 2014 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าทางค่าย SM Entertainment น่าจะรับรู้ถึงยอดขายอัลบั้ม
ในประเทศไทย อย่างที่แอดมินได้กล่าวไปข้างต้นว่าประเทศไทยมี SM True อยู่ ค่ายจึงสามารถวัด
ยอดขายได้ง่าย แอดมิน  กล่าวเสริมว่าในคอนเสิร์ตครั้งนั้นแฟนคลับเต็มทุกที่นั่ง อีกทั้งบัตรคอนเสิร์ต
จองยากมาก เหตุการณ์ส าคัญในครั้งนั้นแอดมินกล่าวว่าก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตในประเทศไทยครั้งนั้น 
สมาชิกชาวจีนออกจากวง (ลู่หาน) ซึ่งเป็นเวลาอีกประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มใน
ประเทศไทย ในขณะนั้นแฟนคลับลู่หานในประเทศไทยก็มีจ านวนมาก ท าให้หลายคนเสียใจ แต่แอดมิ
นกล่าวว่าหลายคนที่ช่ืนชอบลู่หานก็ยังคงเข้าร่วมคอนเสิร์ตอยู่ ในด้านของความประทับใจแอดมินกล่า
ถึงเรื่อง แอดมินได้สัมผัสเอ็กโซจริง ๆ ได้ทราบว่าศิลปินตัวจริงเป็นอย่างไร รวมถึงได้เห็นถึงทักษะการ
เต้น, การท าการแสดงสด, การEntertainแฟนคลับของเอ็กโซ ท าให้แอดมินรู้สึกประทับใจมาก 
EXOPLANET #2  THE EXO’LUXION ปี ค.ศ. 2015 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินกล่าวว่าจากผลตอบรับที่ดีจากคอนเสิร์ตในครั้งแรกที่
คอนเสิร์ตในครั้งแรกมีแฟนคลับจ านวนมากที่จองบัตรไม่ทัน อีกทั้งคอนเสิร์ตครั้งแรกบัตรหมดไวมาก
และไม่มีบัตรหลุดจองท าให้ทางผู้จัดมั่นใจในคอนเสิร์ตครั้งที่ 2 ในด้านความประทับใจ แอดมินชอบ
คอนเสิร์ตครั้งนี้มากที่สุด เนื่องจากล าดับการแสดงของเอ็กโซ รวมถึงProductionของคอนเสิร์ต แอด
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มินกล่าวเสริมว่า Productionในครั้งนั้นเป็นProductionใหญ่ ในคอนเสิร์ตครั้งนั้นสมาชิกท าการ
แสดงบนน้ าอีกด้วย และแสงสีในคอนเสิร์ตตระการตา 
EXOPLANET #3  THE EXO’RDIUM  ปี ค.ศ. 2016  

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าเหตุผลเดิมกับคอนเสิร์ตครั้งที่แล้ว เนื่องด้วยคอนเสิร์ตใน
ครั้งที่ 2 มีผลตอบรับดีมาก ๆ จึงท าให้กลับมาจัดอีกครั้ง ส่วนหนึ่งมีเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับส่งไป
ถึง SM True ด้วย           จึงน าเอ็กโซกลับมาจัดคอนเสิร์ตอีกครั้ง 
EXOPLANET #4  THE ELYXION ปี ค.ศ. 2018 3รอบ 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วม 2 รอบ) แอดมินคิดว่าคอนเสิร์ตครั้งที่ 4 ได้รับผลตอบรับดีมาก ๆ ท าให้
คอนเสิร์ตครั้งที่ 4 จัดถึง 3 รอบการแสดง ในเรื่องความประทับใจแอดมินกล่าวถึงความเต็มที่ของเอ็ก
โซ โดยทั้ง 3 รอบการแสดง    เอ็กโซแสดงอย่างเต็มที่ ไม่มีการเก็บแรง 

 
EXO PLANET #5 ExplOration ปีค.ศ. 2019 (มีสมาชิกที่เข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ตไม่ครบ มีเพียง6 
คน) 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินกล่าวว่าแม้จะมีสมาชิกเพียง 6 คนแต่บัตรก็ขายหมด แอด
มินกล่าวเสริมอีกว่า แอดมินเล็งเห็นว่าแฟนคลับของเอ็กโซยังมีจ านวนมาก อีกทั้งนอกจากแฟนคลับ
ของเอ็กโซแล้วยังมีแฟนคลับของวงอื่นที่ต้องการเข้าชมคอนเสิร์ตของเอ็กโซด้วยเช่นกัน เพราะ
คอนเสิร์ตของเอ็กโซข้ึนช่ือเรื่อง Productionและความสนุก แม้จะจัดการแสดงถึง 3 รอบ และมี
สมาชิกในวงท าการแสดงเพียง 6 คน บัตรก็เต็มทั้ง 3 รอบ และไม่มีบัตรหลุดจอง 
JOURNEY TO NATURE REPUBLIC WITH EXO IN BANGKOK 2018 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดมีตต้ิงได ้และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ แอดมิน
เข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่า NATURE REPUBLIC มี Shop อยู่ที่ประเทศไทย อีก
ทั้งตามหลักแล้วต้องไปทุกประเทศที่มี Shopเพื่อเป็นการโปรโมตแบรนด์ ซึ่งแอดมินกล่าวถึงมีตติ้งใน
ประเทศไทยว่าทาง       แบรนด์รับรู้ถึงฐานแฟนคลับของเอ็กโซว่ามีความเหนียวแน่น ซึ่งมีตติ้งในครั้ง
เป็นลานเปิดแม้ผู้ที่ไม่ได้มีสิทธ์ิเข้าร่วมมีตต้ิงก็สามารถเข้าชมได้ 
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เซฮุนได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์สาหร่ายแบรนด์เถ้าแก่น้อย 2019 (ข้ึนเทรนโลกทวิตเตอร์เป็นอันดับ
หนึ่งในขณะที่ประกาศเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์) 

- ท าไมถึงคิดว่าเซฮุนถึงได้รับเลือก  

 แอดมินกล่าวถึงค าพูดของคุณต็อบ (เจ้าของแบรนด์สาหร่ายเถ้าแก่น้อย)ว่าเซฮุนมีฐานแฟน
คลับที่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และที่ส าคัญคือเซฮุนมีฐานแฟนคลับจ านวนมากในประเทศจีน
เช่นกัน ซึ่งทางคุณต็อบต้องการขยายProductไม่เพียงในประเทศไทย แต่เป็นในประเทศจีน, อินโดนิ
เซีย, มาเลเซียด้วย เซฮุนจึงได้รับเลือกเป็น   พรีเซ็นเตอร์ 
ส่วนท่ี 3 หน้าที่ของแอดมิน 

1. เล่าเกี่ยวกับเพจอีกครั้งว่าเปิดเพจได้อย่างไร 

 เริ่มจากรู้จักกับรุ่นน้องที่ท าบ้านBase นี้อยู่แล้ว ซึ่งรุ่นน้องคนนั้นมาขอให้แอดมินผู้ให้
สัมภาษณ์แปลข่าว หลังจากนั้นบ้าน XiuminThailandต้องการรับแอดมินเพิ่มพอดี แอดมินจึงเข้ามา
ช่วยแปลข่าว 

- แบ่งหน้าที่กันอย่างไร 

 แอดมินกล่าวว่าขณะนี้มีแอดมินทั้งหมด 4 คน โดยทางบ้านมีช่องทางโปรโมตหลายช่องทาง
เช่น twitter, Facebook, instagram โดยจะแบ่งหน้าที่กันดูแลตามแอปพลิเคช่ัน อีกทั้งมีแอดมินที่
เป็นฝ่ายArt รวมถึงมีแอดมินที่แปลข่าวภาษาอังกฤษกับแอดมินอีกคนที่แปลข่าวภาษาเกาหลี 

- ใครเป็นคนแปลข่าว 
แอดมินผู้ให้สัมภาษณ์ และแอดมินอีก 2 คน  

- เคยจัดท าโปรเจกต์อะไรบ้าง ข้ันตอนและค่าใช้จ่าย 

 แอดมินกล่าวว่าทางบ้าน Base Xiumin Thailand ท าโปรเจกต์วันเกิดทุกปีเป็นประจ า โดย
ในปีแรกท าโปรเจกต์กับมูลนิธิเด็กก าพร้า, มูลนิธิสัตว์ แต่ 2 ปีที่ผ่านมาท าโปรจเกต์โดเนทเงินซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล แอดมินกล่าวเสริมถึงโปรเจกต์ที่ยากที่สุดคือโปร
เจกต์ท าป้ายวันเกิดซิวหมิ่นที่สถานีMRTเพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงแรกของการโปรโมตศิลปินตามป้าย
MRT แอดมินกล่าวว่าบ้านของแอดมินเป็นบ้านแรก ๆ ที่จัดท าป้ายแบบนี้ข้ึน การผสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ MRTค่อนข้างล าบาก อีกทั้งใช้เงินค่อนข้างมาก รวมถึงการท าภาพก็ค่อนข้างยาก ทางบ้าน
ของแอดมินท าโปรเจกต์ป้ายวันเกิดแค่ปีนั้นปีเดียว เนื่องด้วยแอดมินรู้สึกว่าเงินจ านวนมากขนาดนั้น
สามารถน าไปช่วยเหลือผู้อื่นจะมีประโยชน์มากกว่า แอดมินกล่าวถึงโปรเจกต์ย่อย ๆ เช่น โปรเจกต์ที่
ซิ่วหมินออกจากกรมทหาร, โปรเจกต์สตรีมเพลง, โปรเจกต์แจกของที่ระลึกกับแฟนคลับที่เข้าร่วมโปร
เจกต์ 
 ในเรื่องความโปร่งใสของโปรเจกต์แอดมินกล่าวว่าทางบ้านของแอดมินอัปเดตยอดเงินใน
บัญชีทุกวันเวลา 2 ทุ่ม โดยท าการแคปหน้าจอบัญชีเพื่อแจ้งให้แฟนคลับทราบถึงยอดเงิน 

2. ในการสร้างเพจในโซเช่ียลมีเดียต่าง ๆ แอดมินมีหน้าที่อะไรบ้างและใช้โซเชียลมีเดียใดในการ
โปรโมตศิลปิน 

- ความถ่ีในการโปรโมต 
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 แอดมินกล่าวว่าในทวิตเตอร์ไม่มีปัญหาในการโปรโมตมากนัก เพราะแอดมินจะเข้ามารีทวิต
ภาพจากบ้านแฟนไซน์ แต่ใน Facebookจะยุ่งยากกว่าเพราะต้องอัปเดตทุกวัน แอดมินกล่าวเพิ่มเติม
ว่าถ้าไม่มีข่าวให้อัปเดตแอดมินก็จะโพสต์ภาพเก่า ๆ มาลง หรือลงตารางงานของศิลปิน 

3. แอดมินมีหน้าที่อย่างไรในการรกัษากระแสความนิยมของ EXO ให้คงอยู่ต่อไป ในช่วงการ
รักษาความนิยมของวง EXO. 

 แอดมินกล่าวถึงช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่ซิวหมินเข้ากรมทหาร ทางบ้านของแอดมินจะมีกิจกรรม
เรื่อย ๆ โดยก่อนที่ซิวหมินจะเข้ากรมมีการปล่อยเพลงสเตช่ันออกมาแอดมินมีกิจกรรมเพิ่มยอดวิว
หรือในช่วงที่ซิ่วหมินอยู่ในกรมก็จะแปลเรื่องเล่าต่าง ๆ จากในกรมของซิ่วหมิน อีกทั้งในขณะที่ซิ่วหมิ
นเข้ากรมก็ได้รับงานแสดงละครเวที ทางบ้านก็จะแปลตารางงานเหล่าน้ัน 

4. การบริหารจัดการข่าวของศิลปินของแอดมินเมื่อเกิดข่าวที่ท าให้ภาพลักษณ์ของวงแยล่งแอด
มินจะท าหน้าที่อย่างไร 

- และจะลงหรือแปลข่าวเสียที่เกิดข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่าถ้าเป็นข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากค่าย SM Entertainment ทางบ้าน
ของแอดมินจะไม่แปลข่าวนั้น ๆ แต่ถ้าเป็นข่าวจากส านักข่าวหรือ SM Entertainment ยืนยันแล้ว
แอดมินก็จะแปลข่าว 
 

5. คิดว่ายอดผู้ติดตามเพจทั้งหมด 63,700 คน มีผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ ในกรณีที่
แอดมินอาจจะท าผิดพลาดในการแปลข่าว หรือส่งสารไม่ครบถ้วน 

 แอดมินกล่าวว่ามีผลเสีย แต่เมื่อแอดมินทราบว่าทางบ้านแปลผิดพลาดก็จะรีบลบทันที 
หลังจากนั้นก็จะขอโทษลูกเพจ และแปลใหม่ 

- ในกรณีที่แอดมินใช้บ้านBaseในทางที่ผิด เช่นโกงเงิน หรือท าเรื่องไม่ดีจะส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์บ้านBaseมากกว่า โดยยกตัวอย่างว่าทางบ้านของแอด
มินจะก าชับแอดมินที่เหลือไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือเปิดเผยในแอ็กเคานต์ส่วนตัวว่าตนเป็น
แอดมินบ้านXiumin Thailand เมื่อแอดมินท าการผิดพลาดในเรื่องส่วนตัวจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อ
บ้านBase 

6. หัวใจหลักของการเป็นแอดมินคืออะไร 

 แอดมินคิดว่าความถูกต้องและความโปร่งใส เช่น เรื่องการโดเนทเงิน รวมถึงเรื่องการลงข่าว
ที่ถูกต้อง การใช้ภาษาต่าง ๆ เมื่อแอดมินที่ได้รับหน้าที่แปล แปลข่าวมาแล้ว แอดมินผู้ให้สัมภาษณ์จะ
ตรวจสอบอีกครั้งก่อนโพสต์ เช่น การใช้นะคะ, นะค่ะ เนื่องจากบ้านBaseมีผู้ติดตามจ านวนมาก 
ส่วนท่ี 4 สิ่งที่แอดมินต้องการเสนอจากมุมผูบ้รโิภคถึงการจัดการตลาดของวง EXO ต่อค่าย SM 
Entertainment 

- วิธีการโปรโมตของค่าย 

 แอดมินกล่าวว่า SM Entertainment แทบจะไม่โปรโมตเอ็กโซเลยในช่วงหลัง แอดมิน
เปรียบเทียบจากความนิยม SM Entertainment โปรโมตน้อยกว่าความนิยมของเอ็กโซ แอดมินคิดว่า
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เป็นกลยุทธ์ของค่าย SM Entertainment ซึ่ ง ค่ายท าการโปรโมตแบบนี้กับทุกวงเช่น Girls’ 
Generation, SHINee กล่าวคือวงที่เดบิวต์มานานแล้ว ทางค่ายคิดว่ามีฐานแฟนคลับที่มั่นคงจึงไม่
เห็นถึงความส าคัญในการโปโมตหรือหาแฟนคลับใหม่ ๆ เพิ่ม 

- รายการวาไรตี้มีส่วนท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินคิดว่ามีส่วนอย่างมาก เพราะแอดมินเองเริ่มชอบเอ็กโซจากรายการวาไรตี้ EXO 
Showtime อีกทั้งหลายคนที่เป็นแฟนคลับเอ็กโซก็ถูกดึงดูดมาจากรายการนี้เช่นกัน 

- ถ้าแอดมินเป็นค่ายเองจะด าเนินการโปรโมตเอ็กโซอย่างไร 

 แอดมินกล่าวว่าในปัจจุบันวาไรตี้และไลฟ์ ก าลังเป็นที่นิยม ถ้าแอดมินเป็นค่ายแอดมินจะ
น าเอ็กโซไปออกรายการวาไรตี้มากข้ึน รวมทั้งให้ไลฟ์บ่อยข้ึน เพื่อให้แฟน ๆ กลุ่มที่ไม่ใช่แฟนคลับ
ของเอ็กโซได้เห็นเอ็กโซมากข้ึน และช่องทางการเข้าถึงต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายไม่เสียเงิน เช่น 
ยูทูป, Vlive, ในด้านการคัมแบคสเตจ      แอดมินกล่าวถึงจุดเด่นของเอ็กโซที่จะเน้นพลังวิเศษแอด
มินจะเสริมเรื่องนี้ให้เด่นชัดมากข้ึนเพื่อเพิ่มความสนใจในการคัมแบค  

- คิดว่าถ้าเอ็กโซได้รับการโปรโมตที่ดีพอตามที่แอดมินคิดว่าเอ็กโซจะมีกระแสมากกว่าน้ีไหม 

 แอดมินกล่าวว่ามีกระแสเพิ่มข้ึนอย่างแน่นอน อีกทั้งยกตัวอย่างจากเพลง Love Shot ว่า 
Love Shot ได้ข้ึนแสดงบนรายการเพลงแค่ 3 ครั้ง แต่Love Shotเป็นเพลงที่มียอดวิวสูงสุดของค่าย 
SM Entertainment 

- อนาคตของวงเอ็กโซ 

 แอดมินกล่าวว่าสมาชิกแต่ละคนก็จะมีผลงาน Soloมากข้ึน เน้นไปที่งานเดี่ยวมากกว่างานวง 
และนอกจากงานเพลงแล้วก็ยังมีงานแสดงอีกด้วย 
ส่วนท่ี 5  

- ปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีประสบความส าเร็จในประเทศไทย (โดยรวม) 

 แอดมินกล่าวว่าอันดับแรกคือ หน้าตา เพราะศิลปินเกาหลีมีหน้าตาที่ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ช่ืน
ชอบ ขาวใส,น่ารัก,สูง 

- เปรียบเทียบบอยแบนด์ 3 วง EXO, NU’EST, GOT7  
- จุดอ่อน จุดแข็งของทั้งสามวง  

 จุดแข็งของ EXO คือความสามารถ สมาชิกทุกคนสามารถออกอัลบั้มเดี่ยวได้ ซึ่งน้อยวงที่จะ
สามามารถท าได้เช่นน้ี อีกทั้งนักร้องเสียงหลักของวงสามารถเต้นได้ดีและนักเต้นหลักของวงสามารถ
ร้องได้ดี จุดอ่อนของ EXOคือค่าย SM Entertainment เพราะค่ายท าให้เอ็กโซดูเข้าถึงยากมากเกินไป 
อีกทั้งถ้ามีคนอยากเริ่มตามเอ็กโซในตอนนี้จะค่อนข้างติดตามได้ยาก เนื่องจากรายการวาไรตี้น้อย 
กล่าวคือช่องทางการติดตามมีน้อย 
 จุดแข็งของวง NU’EST คือ ตัวศิลปินที่สามารถดึงดูดแฟนคลับเอาไว้ได้  จุดอ่อนของวง 
NU’EST น่าจะเป็นแนวเพลงเพราะนิวอีสต์ไม่ได้เป็นแนวเพลงที่ตีตลาดมากนัก กลุ่มคนฟังน้อยกว่าวง
อื่น ๆ 
 จุดแข็งของวง GOT7 คือ มีช่ือเสียงมากในประเทศไทย  จุดอ่อนของวง GOT7 คือ ฐานแฟน
คลับในประเทศเกาหลีค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะโปรโมตที่ไทยเยอะกว่าในประเทศเกาหลี 
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- แต่ละวงมีกระแสแบบใดในประเทศไทย 

 แอดมินกล่าวว่าเอ็กโซไม่ได้อยู่ในกระแสมากนักในปัจจุบัน ส่วนมากมักจะเป็นแฟนคลับกลุ่ม
เดิม         ส่วนวงนิวอีสต์อาจเป็นกระแสจากรายการProduce101 ส่วนก็อตเซเวนน่าจะเป็นกระแส
จากการมีสมาชิกชาวไทย 

- คิดว่ากระแสในไทยในขณะนี้วงไหนมีกระแสในประเทศไทยมากที่สุด 

 แอดมินคิดว่าวงก็อตเซเวนมีกระแสมากทีสุ่ด 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแอดมนิของศิลปินวง EXO คนที่ 3 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1. อายุ     17      ป ี
2. เพศ ( ) ชาย   ( ) หญิง  อื่น ๆ ………………… 
3. (เล่าเรือ่งเกี่ยวกับตัวเอง) ปัจจัยใดที่ท าให้แอดมินสนใจและเริม่ท าการติดตามวง เอ็กโซและ

เริ่มติดตามวง เอ็กโซตั้งแต่ปีใด และเหตุใดถึงเปิดบ้านBaseข้ึน 

บ้านBase @thexolvoting มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ทัง้หมด 6,410 คน 
- เล่าเรื่องเกี่ยวกบัตัวเองตัง้แต่เริ่มแรกท าไมมาเป็นแฟนคลับK-Pop อะไรท าใหส้นใจkpop 

 แอดมินกล่าวว่าเอ็กโซเป็นวงแรกที่แอดมินเริ่มติดตาม ซึ่ งในขณะนั้นแอดมินอยู่ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น แอดมินเริ่มชอบเอ็กโซเนื่องจากเห็นเพื่อน ๆ เป็นแฟนคลับเอ็กโซเลยสนใจที่จะ
ติดตามบ้าง แอดมินเริ่มจากการหามิวสิกวิดีโอดู แอดมินรู้สึกว่าเพลงของเอ็กโซติดหูและเป็นเพลงแนว
สนุก ๆ อีกทั้งเอ็กโซมีรูปลักษณ์ที่ดูดี  

- ติดตามวงเอ็กโซตั้งแต่ปีใดและท าไมถึงสนใจวงเอ็กโซ และท าไมถึงเปิดบ้านBaseเอ็กโซ
ข้ึน เปิดต้ังแต่ปีใด 

 แอดมินกล่าวว่าตนเริ่มติดตามเอ็กโซตั้งแต่ปี 2015 ช่วงเพลง Call me baby ส่วนเหตุผลใน
การเปิดบ้านแอดมินกล่าวว่าบ้าน @thexolvoting เพิ่งเปิดได้ไม่นาน โดยเปิดในปี2020 เนื่องจากใน
ปีที่แล้วมีงานโหวตรางวัลใหญ่ที่เอ็กโซมีช่ือเข้าชิง แต่ในขณะนั้นบ้านโหวตของเอ็กโซที่เคยActive ก็ได้
หายไปเกือบหมดแล้ว จึงมีแฟนคลับเสนอกันในแฮชแท็กโหวตว่าควรจัดต้ังไลน์กรุ๊ปเพื่อเอาไว้คุยเรื่อง
การโหวตต่าง ๆ ซึ่งนอกจากงานโหวตน้ันแล้วก็ยังมีงานโหวตอื่น ๆ อีกมาก แต่การมีเพียงไลน์กรุ๊ปจะ
กระจายข่าวได้ยาก ถ้าเปิดบ้านBase จะกระจายข่าวสารการโหวตได้มากกว่าแอดมินจึงตัดสินใจเปิด
บ้าน @thexolvoting 
ส่วนท่ี 2 ถามเกี่ยวกับช่องทางการรบัรู้ข้อมูลของศิลปิน และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเพลงเกาหลี
ของแอดมิน 

1. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลของศิลปิน 
- น าข่าวเอ็กโซมาจากไหน (แหล่งข่าว) 

 แอดมินกล่าวว่ามีแฮชแท็กเพื่อการโหวตโดยเฉพาะซึ่งในแท็กนั้นแฟนคลับก็จะกระจายข่าวว่า
มีงานโหวตใดของเอ็กโซในช่วงนี้บ้าง อีกทั้งน ามาจากข่าวแฟนคลับเอ็กโซอินเตอร์ ซึ่งแฟนอินเตอร์จะรู้
ข่าวค่อนข้างเร็ว ทางแฟนคลับอินเตอร์ก็จะน าข้อมูลมาให้ทางบ้านแอดมินแปล 

2. ภาพลักษณ์ของเอ็กโซน าเสนออย่างไร และในปัจจุบันเป็นอย่างไร ความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับอย่างไร 
- ภาพลักษณ์เอ็กโซในตอนเดบิวต์ เขาพยายามน าเสนออะไร 

 แอดมินกล่าวว่าภาพลักษณ์ในตอนแรกดูมาจากภาพยนตร์ คอนเซ็ปต์มาจากต่างดาว ซึ่ง
ค่อนข้างแปลกใหม่ อีกทั้งมีสมาชิกถึง 12 คน แลดูเป็นชายหนุ่มที่แตะต้องไม่ได้ 

- ภาพลักษณ์ในปัจจุบันเอ็กโซพยายามจะน าเสนออะไร 
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 แอดมินกล่าวว่าเอ็กโซมีภาพลักษณ์โตข้ึน มีความเป็นผู้ใหญ่ข้ึน  
- ช่วงที่สมาชิกชาวจีนถอนตัวออกจากวงส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ฟัง(แฟนคลับ)อย่างไรบ้าง 

 แอดมินกล่าวว่ามีผลกระทบอยู่พอสมควร เนื่องจากแฟนคลับของสมาชิกชาวจีนมีจ านวนมาก 
ซึ่ง คริส     ลู่หาน เทา เป็นสมาชิกที่ค่อนข้างมีช่ือเสียงในประเทศจีนและต่างประเทศมากกว่าสมาชิก
หลาย ๆ คน แต่ก็คิดว่าแฟนคลับของเอ็กโซก็ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมเพราะหลังจากนั้นเอ็กโซก็
ยังคงมีกระแสที่ดีเรื่อยมา 

- คิดว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ของเอ็กโซในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหม 

 แอดมินกล่าวว่าต่างแน่นอนในเรื่องของคอนเซ็ปต์ คอนเซ็ปต์ต่างดาว พลังพิเศษของแต่ละคน
ก็ไม่ได้เป็นจุดขายที่เป็นจุดเด่นเหมือนในช่วงแรก แต่จะขายภาพลักษณ์ที่ดูโตข้ึน ดูสง่ามากขึ้น อีกทั้ง
ยังมีความเซ็กซี่อีกด้วย 

- แล้วถ้าต่างส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับไหม (กลุ่มผู้ฟังเปลี่ยนไหม) 

 แอดมินกล่าวว่า กลุ่มผู้ฟังไม่เปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนบ้างตามแต่ความชอบของแต่ละคน แต่
โดยภาพรวมแล้วเรื่องภาพลักษณ์ไม่ส่งผลให้กลุ่มแฟนคลับเปลี่ยนขนาดน้ัน แอดมินกล่าวเสริมว่าบาง
คนอาจจะไม่ชอบภาพลักษณ์ที่ดูเป็นผู้ใหญ่ข้ึนก็อาจจะเปลี่ยนไปติดตามวงใหม่ ๆ  แทน ซึ่งข้ึนอยู่กับแต่
ละบุคคล 

3. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อเอ็กโซ 
- กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทย (แฟนคลับ)ต่อเอ็กโซเป็นยังไง เช่น แนวเพลง 

แนวเพลงของเอ็กโซส่งผลให้เอ็กโซมีกระแสอย่างไร คิดว่าเพลงไหนท าให้กระแสของเอ็ก
โซเพิ่มข้ึนในประเทศไทยเพลงนั้นเป็นแนวเพลงแบบไหน 

 กระแสเพลงล่าสุดของเอ็กโซแอดมินกล่าวถึงเพลงล่าสุดของเอ็กโซที่เป็นที่พูดถึงมากใน
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ คือเพลง The First Snow แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าเพลงของเอ็กโซที่เป็นกระแส
ในประเทศไทยส่วนมากจะเป็นอัลบั้ม Winter (อัลบั้มที่ออกในช่วงฤดูหนาว) เป็นแนวเพลงแบบสดใส
น่ารัก ฟังสบาย 
 ส่วนเพลงที่ท าให้เอ็กโซดังในประเทศไทยแอดมินกล่าวว่าเพลง Growl ท าให้เอ็กโซมีช่ือเสียง
มาก ไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่เพลงนี้ท าให้เอ็กโซดังถึงระดับ Global 

- แอดมินชอบเพลงอะไรของเอ็กโซมากที่สุด 

 The First Snow มากที่สุด เนื่องจากเป็นเพลงที่ฟังสบาย สมาชิกในวงทุกคนสามารถร้อง
เพลงได้ดี ท าให้ในท่อนประสานเสียงมีเอกลักษณ์มาก ๆ แอดมินกล่าวว่าเพลงในอัลบั้มของเอ็กโซเป็น
เพลงที่สมาชิกได้แสดงพลังเสียงมากกว่าเพลงTitle 
(แอดมินไม่เคยเข้าร่วมงานในประเทศไทยของเอ็กโซเลยเนื่องจากอยู่ช้ันมัธยมศึกษาและอยู่
ต่างจังหวัด) 

4. กิจกรรมในประเทศไทยของ EXO 

แขกรับเชิญรายการชิงร้อยชิงล้าน EXO-M ป ีค.ศ.2012 และ EXO-K ที่รายการ Asian Hero 
- ท าไมค่ายถึงเลือกงานนี้ในการโปรโมตเอ็กโซในประเทศไทย แอดมินได้เข้าร่วมหรือไม่ 
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 แอดมินกล่าวถึงเหตุผลที่เลือกรายการชิงร้อยชิงล้านในการโปรโมตว่า ในขณะนั้นรายการชิง
ร้อยชิงล้านเป็นรายการที่มีเรตติ้งสูงมากในประเทศไทย อีกทั้งคนทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่แฟนคลับเกาหลีก็
รับชมเป็นปกติอยู่แล้ว การที่น าเอ็กโซมาโปรโมตก็อาจจะท าให้เอ็กโซผ่านตาคนอื่น ๆ นอกจากแฟน
คลับด้วย 
 ส่วนรายการ Asian Hero แอดมนิกล่าวว่าในขณะนั้นรายการ Asian Hero ก็เป็นรายการวา
ไรตี้ที่มีกระแสเช่นเดียวกัน  
EXOPLANET # 1 THE LOST PLANET ปี ค.ศ. 2014 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวถึงเหตุผลในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนั้นว่า ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เอ็กโซก าลังมี
กระแสมาก ๆ  หลังจากเพลง Growl ซึ่งในขณะนั้นแฟนคลับวงอื่นก็รู้จักวงเอ็กโซ ช่วงนั้นจึงเกิดกระแส 
EXO Feverข้ึน เสื้อสกรีนช่ือวงเอ็กโซขายเต็มท้องตลาด  
EXOPLANET #2  THE EXO’LUXION ปี ค.ศ. 2015 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่ากระแสของเอ็กโซยังดีมากอยู่ ฐานแฟนคลับค่อนข้างมั่นคง 
EXOPLANET #3  THE EXO’RDIUM  ปี ค.ศ. 2016  

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่า ช่วงนั้นเอ็กโซยังคงมีกระแสในไทยอย่างมั่นคงตลอดไม่ว่าจะจัดกี่วันบัตรก็จะ
เต็มในเวลารวดเร็ว อีกทั้งไม่เคยมีบัตรหลุดจอง แม้จะมีเรื่องที่แฟนคลับบางคนกดบัตรเพื่อมาอัพราคา
หลายหมื่นบาทก็ยังมีคนซื้อเพื่อเข้าไปชมการแสดงของเอ็กโซ  
EXOPLANET #4  THE ELYXION ปี ค.ศ. 2018 3รอบ 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่า ช่วงนั้นเอ็กโซยังมีฐานแฟนคลับที่มั่นคงเสมอมา อีกทั้งยังมีแฟนคลับต่างชาติ
บินมาเพื่อชมคอนเสิร์ตของเอ็กโซในประเทศไทยด้วย ท าให้การกดบัตรเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องที่คนใน
แฟนด้อมรู้ดีว่าจองบัตรยากมาก ๆ  
EXO PLANET #5 ExplOration ปีค.ศ. 2019 (มีสมาชิกที่เข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ตไม่ครบ มีเพียง6 
คน) 
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- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 
แอดมินเข้าร่วมหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่าด้วยความที่เอ็กโซจัด World Tour ทุกปีอยู่แล้ว ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน
ประเทศที่เอ็กโซเลือกมาด้วย แม้ว่าจะมีสมาชิกเพียง 6 คนแต่ผู้ชมก็ยังคงมีจ านวนมากเช่นเดิม สมาชิก
ที่ไม่ได้เข้าร่วมเพราะต้องเข้ากรมทหารเพื่อรับใช้ชาติ หลังจากนี้เอ็กโซต้องทยอยกันเข้ากรมทหาร
ดังนั้นถ้ามีคอนเสิร์ตแฟนคลับจึงไม่พลาดที่จะเข้าชม อีกทั้งในช่วงนั้นเอ็กโซไม่ได้มีeventในประเทศ
ไทยมาเป็นปี แฟนคลับจึงเข้าชมคอนเสิร์ต ExplOration จ านวนมาก  
 
 

- แม้ว่าเอ็กโซจะไม่ได้มีงานในประเทศไทยละไม่ได้คัมแบคสเตจเป็นเวลานานท าไมถึงคิดว่ายงัมี
ผู้ชมจ านวนมากในคอนเสิร์ต ExplOration 

 แอดมินกล่าวว่า แฟนคลับของเอ็กโซมีจ านวนมากและค่อนข้างมั่นคง เรียกได้ว่า Royalty ซึ่ง
ปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นเดิม เพราะว่าวงเอ็กโซผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ  มาพร้อมแฟนคลับเสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องออกจากวง, ข่าวลือต่าง ๆ  
JOURNEY TO NATURE REPUBLIC WITH EXO IN BANGKOK 2018 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดมีตต้ิงได ้และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ แอดมิน
เข้าร่วมหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่า ฐานแฟนคลับยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิม 
เซฮุนได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์สาหร่ายแบรนด์เถ้าแก่น้อย 2019 (ข้ึนเทรนโลกทวิตเตอร์เป็นอันดับ
หนึ่งในขณะที่ประกาศเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์) 

- ท าไมถึงคิดว่าเซฮุนถึงได้รับเลือก  

 แอดมินกล่าวว่า เซฮุนเป็นสมาชิกที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ในวง อีกทั้งมีนิสัยน่ารัก 
ข้ีเล่นเป็นกันเองกับแฟนคลับ แบรนด์จึงเลือกเซฮุนเพราะน่าจะท าก าไรจากแฟนคลับเซฮุนได้มาก 
ส่วนท่ี 3 หน้าที่ของแอดมิน 

1. เล่าเกี่ยวกับเพจอีกครั้งว่าเปิดเพจได้อย่างไร 

 แอดมินกล่าวว่า เริ่มจากมีแฟนคลับเรียกร้องว่าควรมีบ้านส าหรับการโหวตรางวัลต่าง ๆ 
เพราะบ้านโหวตอื่น ๆ ไม่มีการอัปเดตแล้ว แอดมินจึงสร้างบ้านข้ึนมาเอง โดยบ้าน @thexolvoting 
มีแอดมินทั้งหมด 3 คน 

- แบ่งหน้าที่กันอย่างไร 

 แอดมินคนแรกจะเป็นผู้ตอบไลน์กรุ๊ป ส่วนอีกสองคนจะActive ในทวิตเตอร์ แต่หลัก ๆ จะ
เป็นแอดมินผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนอัปเดตงานโหวตต่าง ๆ  

- ใครเป็นคนแปลข่าว 
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 แอดมินเป็นผู้แปลเอง ส่วนมากแปลข่าวเรื่องการโหวต โดยแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย 

- เคยจัดท าโปรเจกต์อะไรบ้าง ข้ันตอนและค่าใช้จ่าย 

 บ้าน @thexolvoting ไม่เคยท าโปรเจกต์ ท าเพียงสนับสนุนเรื่องการโหวตเท่าน้ัน แอดมินก
ล่าวเสริมว่าเนื่องจากเป็นบ้านโหวต จึงเป็นหัวหน้าหลักในการกระตุ้นโหวตต่าง ๆ เป็นคนคอยบอก
แฟนคลับว่ารางวัลนี้เหลือเวลาโหวตอีกเท่าไหร่ เป็นต้น 

2. ในการสร้างเพจในโซเช่ียลมีเดียต่าง ๆ  แอดมินมีหน้าที่อะไรบ้างและใช้โซเชียลมีเดียใดใน
การโปรโมตศิลปิน 

- หน้าที่ของแอดมินในการโปรโมตศิลปิน 

 แอดมินกล่าวว่าเนื่องจากเป็นเพียงบ้านโหวตจึงไม่ได้โปรโมตศิลปินมากเท่าบ้านอัปเดต
ข่าวสารทั่ว ๆ ไป กล่าวคือจะเน้นเรื่องการโปรโมตงานโหวต 

- ความถ่ีในการโปรโมต 

 แอดมินกล่าวว่าในช่วงไหนที่งานโหวตมาก ๆ ก็จะทวิตประมาณ 4-5 ทวิต แต่ถ้าในช่วงนั้นไม่
มีงานโหวตก็จะไม่ได้เข้ามาในบ้านโหวตเลย 

3. แอดมินมีหน้าที่อย่างไรในการรกัษากระแสความนิยมของ EXO ให้คงอยู่ต่อไป ในช่วง
การรกัษาความนิยมของวง EXO. 

 แอดมินกล่าวว่าด้วยความที่เอ็กโซเป็นวงที่เดบิวต์มาเป็นระยะเวลานานแล้ว บ้านBaseต่าง ๆ 
เช่น ExoThailland, VoteForExoTH ไม่มีการอัปเดตต่อแล้ว จึงมีบางครั้งที่แอดมินใช้บ้านโหวต
ตัวเองโปรโมตการคัมแบคบ้าง เช่น แจ้งว่าก าลังจะมีคัมแบคสเตจของเอ็กโซ , คัมแบคสเตจโซโลของ
สมาชิกในวง, อัปเดตตารางงานของสมาชิกบ้างเป็นบ้างครั้ง เป็นต้น แอดมินคิดว่าการอัปเดตเช่นน้ีมี
ส่วนช่วยได้บ้าง เพราะในทุกครั้งที่โปรโมตก็ยังดึงความสนใจจากแฟนคลับได้  

4. การบริหารจัดการข่าวของศิลปินของแอดมินเมื่อเกิดข่าวที่ท าให้ภาพลักษณ์ของวงแยล่ง
แอดมินจะท าหน้าที่อย่างไร 

- และจะลงหรือแปลข่าวเสียที่เกิดข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่าไม่แปลข่าวเสีย เนื่องจากจะยิ่งเพิ่มให้ข่าวนั้นกระจายเข้าไปอีก จะยิ่งส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของศิลปิน 

5. คิดว่ายอดผู้ติดตามเพจทั้งหมด 6,410 คน มีผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ ในกรณี
ที่แอดมินอาจจะท าผิดพลาดในการแปลข่าว หรือส่งสารไม่ครบถ้วน 

 แอดมินกล่าวว่าไม่มีผลต่อภาพลักษณ์ศิลปินมากนัก เนื่องจากเรื่องแบบนี้แยกชัดจอยู่แล้วว่า
เป็นเรื่องของแฟนคลับ แต่ถ้าส่งผลเสียต่อศิลปินจริง ๆ แอดมินกล่าวว่าอาจจะประชุมทีมและปิดบ้าน
ไปเลย 

- ในกรณีที่แอดมินใช้บ้านBaseในทางที่ผิด เช่นโกงเงิน หรือท าเรื่องไม่ดีจะส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่าไม่ส่งผลเสียต่อศิลปิน เนื่องจากแฟนคลับแยกแยะได้ 
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- ท าไมถึงเป็นเพียงไม่กี่บ้านBase ของเอ็กโซที่ยังคงActive อยู่ 

 แอดมินกล่าวว่าบ้านBaseของเอ็กโซไม่ค่อยมีบ้านที่อัปเดตแล้วเนื่องจาก ในช่วงหลังเอ็กโซ
ไม่ได้            คัมแบคสเตจ อีกทั้งแอดมินบ้านอื่นอาจมีภาระส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งบางบ้าน
Baseอาจมีแอดมินหลายคน อาจะมีเรื่องผิดใจเกิดข้ึนบ้าง แต่ในส่วนของแอดมินแอดมินกล่าวว่าเมื่อ
แอดมินมาท าบ้านเองจึงได้รู้ว่างานในบ้านBaseเป็นงานที่หนัก แต่บ้านของแอดมินมีแอดมินจ านวน
น้อยท าให้คุยกันรู้เรื่อง ปรึกษากันได้ ท าให้ยังสามารถไปต่อได้  
 เหตุผลที่บ้านยังคงActive อยู่แอดมินกล่าวว่าเอ็กโซเป็นแรงขับเคลื่อนที่ท าให้แอดมินอยาก
ท าบ้านต่อไปเรื่อย ๆ  
 

6. หัวใจหลักของการเป็นแอดมินคืออะไร 

 แอดมินกล่าวว่า การกระตือรือร้นในการอัปเดตการโปรโมต ท าให้แฟนคลับคนอื่น ๆ ยังรู้สึก
ว่าวงยังคงActiveอยู ่
ส่วนท่ี 4 สิ่งที่แอดมินต้องการเสนอจากมุมผูบ้รโิภคถึงการจัดการตลาดของวง EXO ต่อค่าย SM 
Entertainment 

- วิธีการโปรโมตของค่าย 

 แอดมินกล่าวว่าค่าย SM Entertainment เริ่มโปรโมตเอ็กโซน้อยลง ช่วงก่อนหน้านี้ใน
ขณะที่เอ็กโซมีกระแสทางค่ายโปรโมตเอ็กโซอยู่ในระดับที่ดี หนึ่งปีให้คัมแบค2-3 รอบ อีกทั้งส่ง
สมาชิกไปออกรายการวาไรตี้ค่อนข้างมาก แต่ในขณะนี้สมาชิกในวงก็แยกย้ายกันไปท ากิจกรรมของ
ตัวเอง การที่ค่ายโปรโมตเอ็กโซน้อยลง      แอดมินคิดว่าเอ็กโซโตข้ึน มีอายุวงที่ค่อนข้างนาน ทางค่าย
ต้องการดันวงน้องใหม่ในค่าย จึงหันไปทุ่มเทให้กับวงใหม่ ๆ แทน เพราะค่ายมั่นใจว่าสามารถท าเงิน
จากวงอื่น ๆ ไดเ้ช่นกัน  

- รายการวาไรตี้มีส่วนท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 มีส่วนอย่างมาก เพราะรายการทีวีเข้าถึงง่ายและคนทั่วไปก็รับชม แอดมินกล่าวถึงรายการ  
EXO SHOWTIME ที่สร้างช่ือเสียงให้กับเอ็กโซว่า รายการนี้สามารถดึงแฟนคลับใหม่ ๆ เพิ่มได้เสมอ 
แต่ทางค่ายก็ไม่น ามาลงยูทูปเพื่อเพิ่มกระแสให้วง มีแต่คลิปวิดีโอที่แฟนคลับน ามาปล่อยกันเอง แอดมิ
นกล่าวเสริมอีกว่าการที่ศิลปินมีแอ็กเคานต์โซเชียลมีเดียส่วนตัวก็สามารถเพิ่มกระแสได้เช่นกัน ท าให้
ผู้คนได้เห็นศิลปินในแง่มุมใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่หน้าจอทีวี เสมือนได้ใกล้ชิดกับศิลปิน 

- ถ้าแอดมินเป็นค่ายเองจะด าเนินการโปรโมตเอ็กโซอย่างไร 

 แอดมินกล่าวว่าถ้าอายุวงมากขึ้นก็จะยังคงให้คัมแบคสเตจเรื่อย ๆ และจะให้ออกอัลบั้มอย่าง
น้อย 1 อัลบั้ม เพื่อต่อยอดกระแส อีกทั้งจะสนับสนุนงานเดี่ยวของสมาชิกแต่ละคน เมื่ออายุวงมากขึ้น
การขายสมาชิกแยกอาจจะเป็นเรื่องส าคัญส าหรับอนาคตในวงการของสมาชิกเอง ดังนั้นค่ายควรดัน
งานเดี่ยวเพิ่ม ให้อิสระกับศิลปินได้ลองท าอะไรใหม่ ๆ  

- คิดว่าถ้าเอ็กโซได้รับการโปรโมตที่ดีพอตามที่แอดมินคิดว่าเอ็กโซจะมีกระแสมากกว่าน้ีไหม 

 แอดมินกล่าวว่ามีแน่นอน แม้ว่าปัจจุบันไม่ได้รับการโปรโมตแต่ก็ยังมีแฟนคลับเพิ่มเสมอ  
- อนาคตของวงเอ็กโซ 
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 แอดมินกล่าวว่าหลังจากนี้5ปี เอ็กโซก็คงเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน สมาชิกแต่ละคนก็คงไปFocusที่
งานเดี่ยว เพราะปัจจุบันสมาชิกทุกคนก็เริ่มเดินในเส้นทางของตัวเองแล้ว แต่การกลับมารวมวงก็คง
ไม่คัมแบคสเตจบ่อยเท่าเดิม ซึ่งแอดมินกล่าวว่าการที่สมาชิกสามารถท างานเดี่ยวได้ก็เป็นจุดแข็ง
ของเอ็กโซ เพราะผู้คนไม่ได้รู้จักเพียงช่ือวง แต่สมาชิกก็เป็นที่รู้จักด้วย 
ส่วนท่ี 5  

- ปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีประสบความส าเร็จในประเทศไทย (โดยรวม) 

 แอดมินกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่รับความแตกต่างของชาติอื่นได้ง่าย กระแส K-
Popมีการขายผลงานเพลง ภาพลักษณ์ ความเป็นตัวตนของศิลปิน แอดมินคิดว่าตอบโจทย์กับ
ความชอบของคนไทย  

- เปรียบเทียบบอยแบนด์ 3 วง EXO, NU’EST, GOT7  
- จุดอ่อน จุดแข็งของทั้งสามวง  

 จุดอ่อนของทั้งสามวงแอดมินคิดว่าคือค่ายของแต่ละวง ส่วนจุดแข็งแอดมินคิดว่าทั้งสามวง
สามารถขายสมาชิกเดี่ยว ๆ ได้ สมาชิกมีความถนัดที่สามารถน ามาท าเป็นSoloได้ ซึ่งบางวงไม่
สามารถท าได้ แอดมินยกตัวอย่าง เร็นNU’ESTที่มีการแสดงละครเวที 

- แต่ละวงมีกระแสแบบใดในประเทศไทย 

 แอดมินคิดว่าทั้งสามวงมีฐานแฟนคลบัของแตล่ะวงที่ชัดเจน ไม่ได้เป็นวงที่ต้องพึง่กระแส
เพลงอย่างเดียว แต่แฟนคลับเป็นแนวRoyalty 

- คิดว่ากระแสในไทยในขณะนี้วงไหนมีกระแสในประเทศไทยมากที่สุด วง EXO, NU’EST, 
GOT7 

 แอดมินคิดว่าวงGOT7 เนื่องจากคอนเสิร์ต 4 ภาคเป็นตัวยืนยันได้อย่างดี อีกทั้งก็อตเซเวนมี
แฟนคลับที่หลากหลายช่วงอายุ และสมาชิกในวงก็มีสมาชิกคนไทย มีผลงานในประเทศไทย
ค่อนข้างมาก ท าให้ก็อตเซเวนมีกระแสมากในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  102 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแอดมินของศิลปินวง NU’EST คนที่ 1 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1. อายุ 24 ป ี
2. เพศ ( ) ชาย   ( ) หญิง  อื่น ๆ ………………… 
3. (เล่าเรื่องเกี่ยวกับแอดมิน)ปัจจัยใดที่ท าให้แอดมินสนใจและเริ่มท าการติดตามวง นิวอีสต์ 

และเริ่มติดตามวง นิวอีสตต์ั้งแต่ปีใด และเหตุใดถึงเปิดบ้านBaseข้ึน 

แอดมินวงNU’ESTคนที่1 มาจากบ้านBase Minhyun_Thailand มีผู้ติดตามบ้านBaseใน Twitter
ทั้งหมด 38,000คน  

- เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองตั้งแต่เริม่แรกท าไมมาเป็นแฟนคลบัK-Pop อะไรท าให้สนใจkpop 

 เมื่อก่อนแอดมินรับชมK-Popจากรายการเพลงในโทรทัศน์ ช่องTruevision (ที่น ารายการ
เพลงเกาหลีมาฉายในประเทศไทย) เนื่องจากในตอนนั้นโซเชียลมีเดียยังไม่ได้เป็นที่นิยมใช้ ส่วนจุด
ประกายที่ท าให้มาเป็นแฟนคลับเกาหลีคือตอนรับชมรายการเพลงวงดงบังชินกิ (TVXQ) ตั้งแต่น้ันมา
จึงชอบK-Popมาโดยตลอด ส่วนวงต่อมาที่แอดมินชอบคือวง Super Junior แอดมินเลือกชอบจาก
ค่ายเพลง เนื่องจากTVXQ และ Super Junior อยู่ค่ายเดียวกันคือค่าย SM ENTERTAINMENTจึงเป็น
อิทธิพลที่ท าให้สนใจ Super junior สมัยก่อนที่Super Juniorมีกระแสในช่วงแรก แอดมินเลือกที่
เรียนพิเศษให้ใกล้กับสยามพารากอนพื่อที่จะตามSuper Juniorได้สะดวก เพราะในตอนนั้น Super 
Juniorมาประเทศไทยทุกเดือน อีกหนึ่งวงจากค่าย SM ENTERTAINMENTที่แอดมินชอบคือวงเกิร์
ลกรุ๊ป F(X) และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ชอบวงอะไรอีก จนกระทั่งได้รับชมรายการProduce 101 ซึ่งเลือก
รับชมรายการนี้เพราะเร็น (สมาชิกในวงนิวอีสต์) แต่แอดมินติดตามNU’ESTอย่างจริงจังหลังจาก
รายการนี้ เพราะในรายการนี้แอดมินชอบเด็กฝึกหัดสองคนที่ช่ือว่า คิมยงกุกและยูซอนโฮที่อยู่วงอื่น 
แต่หลังจากรายการจบ แอดมินรับชมรายการเพลงผ่านทางยูทูป และได้รับชมเพลง Overcome ของ
วง NU’EST ซึ่งเป็นเพลงที่ออกมาตั้งแต่ปี2016 จึงท าให้สนใจในวงNU’ESTอีกครั้ง เพราะเสียงของ
มินฮยอนคล้ายกับเสียงของแจจุงวงTVXQที่แอดมินเคย ชอบ ซึ่งเสียงของมินฮยอนเป็นเสียงสูงแต่เป็น
เสียงสูงที่หวาน แอดมินกล่าวอีกว่า NU’EST เป็นวงแรกจากค่ายอื่นที่ไม่ใช่ SM ENTERTAINMENT ที่
แอดมินชอบ 

-  ท าไมถึงเปิดบ้านBaseนิวอีสต์ข้ึนและเปิดต้ังแต่ปีใด 

 แอดมินกล่าวว่า บ้านBaseนี้ เปิดตั้งแต่ปี2017 โดยมีแอดมินผู้ก่อตั้งอยู่แล้ว 4 คน แอดมิน
เห็นว่าบ้านBaseเปิดรับสมัครแอดมินเพิ่มจึงลงรับสมัครและกลายมาเป็นหนึ่งในแอดมิน ซึ่งในปัจจุบนั
บ้านBaseนี้เหลือผู้ดูแลเพียงแอดมินผู้ให้สัมภาษณ์เพียงคนเดียว ท าให้ปัจจุบันบ้านBaseจะอัพเดท
ข่าวสารช้าลงเนื่องจากมีแอดมินเพียงคนเดียว และตัวแอดมินยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่จึงไม่ว่างมากนกั 
ส่วนแอดมินทั้งหมด 4 คนในตอนแรกได้ลาออกไปเนื่องจากติดเรื่องเรียน โดยแอดมินทั้งหมด 4 คนใน
ตอนแรกนั้นมีนักศึกษามหาวิทยาลัย 3 คน และคนที่มีงานประจ า 1 คน แอดมินกล่าวอีกว่าก่อนที่จะ
มาเป็นบ้านBase Minhyun_Thailand เคยเป็นบ้านBase Minhyun Thailand มาก่อน แต่แอดมิ
นคนเก่าลืมรหัสแอ็กเคานต์จึงย้ายแอ็กเคานต์เป็นบ้าน Base Minhyun_Thailand เช่นปัจจุบัน 
ส่วนท่ี 2 ถามเกี่ยวกับชองทางการรับรู้ข้อมูลของศิลปิน และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเพลงเกาหลี
ของแอดมิน 
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5. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลของศิลปิน 
- น าข่าวนิวอีสต์มาจากไหน (แหล่งข่าว) 

 น าข่าวมาจากแอ็กเคานต์ในอินเตอร์ของนิวอีสต์ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วน ามาแปลเป็น
ภาษาไทย หรือบางครั้งแอดมินจะค้นหาช่ือมินฮยอนเป็นภาษาอังกฤษในTwitter เพื่อหาข่าวต่าง ๆ 
มาอัพเดทในบ้านBase ซึ่งจะได้ข่าวที่รวดเร็วมาก 

6. ภาพลักษณ์ของนิวอีสต์น าเสนออย่างไร และในปัจจุบันเป็นอย่างไร ความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับอย่างไร 
- ภาพลักษณ์นิวอีสต์ในตอนเดบิวต์ เขาพยายามน าเสนออะไร 

 ภาพลักษณ์ในตอนแรกของNU’ESTค่อนข้างจะน าเสนอสมาชิกเพียงคนเดียวคือ เร็น 
เหมือนกับวงเร็นand Friendมากกว่าจะขายทั้งวง เนื่องจากภาพลักษณ์เร็นในตอนน้ันจะเป็นผู้ชาย
หน้าหวาน อีกทั้งในปี2012โซเชียลมีเดียไม่ได้มีกระแสมากเท่าปัจจุบัน ท าให้แอดมินเห็นวง NU’EST 
ครั้งแรกแล้วคิดว่ามินกิเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวงผู้ชายด้วยซ้ า นึกว่าNU’EST เป็นวงผสมชายหญิง แอดมิ
นยังกล่าวอีกว่าในเพลงแรกที่เดบิวต์ (เพลงFACE) ในตัวเอ็มวีพยายามสะท้อนเรื่องการบูลลี่กันใน
โรงเรียนของเด็กเกาหลี ซึ่งว่าเอ็มวีท าออกมาคล้ายละครญี่ปุ่นที่ช่ือเรื่องว่า “ลูกสาวเจ้าพ่อขอเป็นครู” 
ทรงผมหรือพล็อตเอ็มวีคล้ายกับละครญี่ปุนเรื่องนี้ เพลงNU’ESTในตอนแรกนั้นเป็นแนวเด็กมัธยม
ปลายที่เน้นฉกต่อยกัน 

- ภาพลักษณ์ในปัจจุบันนิวอีสต์พยายามจะน าเสนออะไร 

 ในปัจจุบันNU’EST ปรับภาพลักษณ์ให้เป็นแนวองครักษ์ที่ออกมาจากนิยายตั้งแต่ปี2014จาก
เพลงGood bye bye จนถึงปัจจุบันเพลง I’m in Trouble และเพลง Overcomeในปี2106 เนื้อ
เรื่องในเอ็มวีจะเช่ือมกับเอ็มวีเพลง Universe (เพลงSoloของมินฮยอน) แอดมินมีความเห็นว่า
ภาพลักษณ์ในปัจจุบันจากเพลงล่าสุดเพลง I’m in Troubleยังคล้ายกับช่วงเพลง Overcomeในช่วง
ปี 2016อยู่ ซึ่งขายภาพลักษณ์ชวนฝัน แต่ในปี2021 NU’ESTได้ถูกย้ายไปอยู่ค่ายBIGHITค่ายเดียวกับ 
BTSแล้ว แนวเพลงของNU’ESTอาจจะเปลี่ยนไป เป็นสิ่งที่แอดมินกังวล เพราะว่าค่ายBIG HIT ศิลปิน
ในค่ายจะแนวเพลงคล้ายกันคือแนวเพลงเรโทร แอดมินกลัวว่าในอัลบั้มหน้าNU’ESTมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแนวเพลงเป็นรูปแบบเรโทร 

- คิดว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ของนิวอีสต์ในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหม 

 แอดมินกล่าวว่าวงNU’ESTเดบิวต์ต้ังแต่สามชิกในวงอายุยังน้อย ท าให้พัฒนาการของวงตั้งแต่
อดีตต่างกับปัจจุบันเป็นอย่างมาก อย่างแรกที่เปลี่ยนเลยคือเสียงร้องของสมาชิกในวง เนื่องจากใน
ตอนแรกเสียงของสมาชิกในวงยังไม่แตกเสียงหนุ่ม ส่วนภาพลักษณ์ก็ดูโตข้ึน แต่ยังคงกลิ่นอายความ
เป็นนิวอีสต์อยู่ ภาพลักษณ์ในปัจจุบันของนิวอีสต์จะดูโตข้ึน ต่างจากในอดีตที่พยายามขายภาพลักษณ์
เด็กหนุ่มที่ดูสดใส สีผมจะจัดจ้าน ไม่ว่าจะเป็นสีชมพู สีส้ม สีทอง แต่ปัจจุบันจะน าเสนอภาพลักษณ์ที่
ดูโตข้ึนและดูเซ็กซี่ข้ึน จากคอนเซ็ปท์เด็กหนุ่มก็กลายเป็นคอนเซ็ปท์องครักษ์ที่ดูมาดน่ิงขรึม และสีผม
ก็จะปรับให้ดูปกติมากข้ึน เช่น สีด า สีน้ าตาล หรือสีโทนเข้ม 

- แล้วถ้าต่างส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับไหม (กลุ่มผู้ฟังเปลี่ยนไหม) 
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 แอดมินกล่าวว่าภาพลักษณ์ที่แตกต่างส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับ เพราะว่าNU’EST ดูหล่อข้ึน ซึ่ง
เมื่อก่อนNU’ESTจะเน้นตีตลาดญี่ปุ่นด้วยแฟช่ันและสีผมที่ปรับให้เข้ากับกระแสญี่ปุ่น แต่ว่าในปี2020 
จะดูเจาะตลาดจีนมากขึ้นเนื่องค่ายของNU’ESTสร้างแอ็กเคานต์ใน Weibo ซึ่งข่าวสารบางอย่างค่าย
จะอัพเดทเพียงในWeibo แต่ไม่ได้อัพเดทในแอ็กเคานต์ Official ใน Tweitter แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์โควิด ท าให้อาจจะไปไม่ได้ไกลนักจากมุมมองของแอดมิน ส่วนเพลงญี่ปุ่นที่ออกมาก็ไม่ได้
รับการตอบรับเท่าเมื่อก่อนเนื่องจากNU’ESTห่างหายจากตลาดเพลงญี่ปุ่นไปค่อนข้างนาน แอดมิน
เสริมอีกว่าแนวผู้ฟังเปลี่ยนแน่นอนเพราะเมื่อก่อนตอนเดบิวต์แรกๆNU’ESTเป็นวงที่ตั้งใจจะขายที่
ประเทศญี่ปุ่นท าให้ส่วนมากมีแต่ผู้ฟังชาวญี่ปุ่นแต่จุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้ผู้ฟังชาวญี่ปุ่นหายไปเป็น
ช่วงที่NU’ESTหายไปจากญี่ปุ่น โดยค่ายจัดคอนเสิร์ตหลายประเทศแต่ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นเพราะ
แฟนคลับเกาหลีแปะโพสต์อิทที่หน้าค่ายของNU’ESTให้ยกเลิกกิจกรรมที่ญี่ปุ่นแล้วหันมาสนใจตลาด
เกาหลีบ้างจนท าให้กระแสที่ญี่ปุ่นน้อยลงเรื่อยๆ และฐานแฟนคลับในเกาหลีก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดน้ัน
ท าให้ช่วงปี2015-2017 NU’ESTกระแสตกลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในประเทศไหน จุดเปลี่ยนเรื่อง
ฐานแฟนคลับของNU’ESTจริง ๆ จึงจะเป็นช่วงหลังจากจบรายการProduce101ในปี2017 NU’EST 
มีกลุ่มแฟนคลับในเกาหลีและต่างประเทศเยอะข้ึนมาก  
 ส่วนกระแสในประเทศไทยที่เปลี่ยนแอดมินคิดNU’ESTมีกระแสจากเพลงFACEในช่วงเดบวิต์
แรกๆ แต่แอดมินเสริมว่าปี2012เป็นช่วงยุคทองของK-Popอยู่แล้ว ช่วงนั้นแทบทุกวงที่เดบิวต์จะมี
กระแสที่ไทยเกือบทั้งหมดNU’ESTจึงไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษอะไร แอดมินยังกล่าวอีกว่าในช่วงป2ี012
ที่แอดมินเรียนอยู่ช้ันมัธยมปีที่4 ไม่ว่าวงอะไรจะมาประเทศไทยแอดมินก็จะไปตามเกือบหมดไม่ว่าจะ
เป็นวงBEAST, Mblacq, EXO, B1A4 กล่าวคือในช่วงนั้นส่วนมากงานที่ศิลปินเกาหลีมาประเทศไทย
จะเป็นงานฟรี แฟนคลับจากวงต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แฟนคลับของ NU’ESTโดยตรงก็จะไปเข้าร่วมกัน ซึ่งต่าง
จากหลังออกรายการProduce101ในปี2017 ที่จะเป็นแฟนคลับของNU’ESTโดยตรงที่จะเข้าร่วมงาน
หรือคอนเสิร์ตในประเทศไทย 

7. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อนิวอีสต์ 
- กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทย (แฟนคลับ)ต่อนิวอีสต์เป็นยังไง เช่น แนวเพลง 

แนวเพลงของนิวอีสต์ส่งผลให้นิวอีสต์มีกระแสอย่างไร คิดว่าเพลงไหนท าให้กระแสของ
นิวอีสต์เพิ่มข้ึนในประเทศไทย เป็นแนวเพลงแบบไหน 

 แอดมินคิดว่าแนวเพลงของNU’ESTไม่ได้เจาะกระแสในประเทศไทย ส่วนตัวแอดมินคิดว่า
แนวเพลงเกาหลีที่จะเจาะกระแสในประเทศไทยได้น่าจะเป็นแนวเพลงของวงGOT7มากกว่า ส่วนใหญ่
แฟนคลับหรือผู้ฟังของNU’ESTจะค่อนข้างโต จะเป็นกลุ่มวัยท างาน ซึ่งแฟนคลับเกาหลีในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงมัธยมจนถึงมหาลัย ส่วนเพลงที่ท าให้NU’ESTกลับมามีกระแสที่ไทยคือเพลง 
HELLOซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2013แล้วแต่กลับมามีกระแสอีกครั้งหลังรายการProduce101จบ แอดมินย
กตัวอย่างว่าในคอนเสิร์ต NU’EST W มาจัดหลังจากจบรายการProduce101เพลง HELLOเป็นเพลง
เดียวที่ร้องพร้อมกันได้ทั้งฮอลล์เพราะเป็นแนวเพลงแบบสบายๆ ติดหูและร้องตามได้ง่าย ส่วนเพลง
อื่น ๆ หลังจากปี2017จนถึงปัจจุบันไม่ได้เป็นกระแสดังมากที่ไทยเนื่องจากกลุ่มผู้ฟังในประเทศไทย
ของNU’ESTจะเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่แล้ว ไม่ได้ดังขนาดคนทุก ๆ กลุ่ม หรือแฟนคลับวงอื่น ๆ จะรู้จักใน
วงกว้าง 

- แอดมินชอบเพลงไหนมากที่สุด เพราะอะไร 
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 แอดมินชอบเพลง Overcomeมากที่สุดเพราะเป็นเพลงที่จุดประกายให้แอดมินเริ่มติดตามวง
NU’EST 

8. กิจกรรมในประเทศไทยของNU’EST 

NUEST The First face to face Thailand ในปี 2012 (Fanmeeting) (มีร้องเพลงไทย) 
- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า

เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่าช่วงนั้นเป็นยุคที่K-Popมีกระแสดี ไม่ว่าวงไหนมาก็จะได้รับผลตอบรับที่ดี แต่
แอดมินไม่ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ 
NUEST W CONCERT <DOUBLE YOU> IN BANGKOK  ในปี ค.ศ. 2018  

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้  

 แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ แอดมินคิดว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหลังจบรายการProduce101
พอดี ค่ายจึงเห็นกระเพลงของNU’ESTที่กลับมาในชาร์ตจึงจัดคอนสิร์ตในประเทศไทยได้ ประเมนิจาก
สายตาของแอดมินแล้วที่นั่งในคอนเสิร์ตไม่มีที่ว่าง และกลุ่มแฟนคลับที่มาส่วนมากจะเป็นวัยท างาน
  
NUEST W CONCERT Encore in Bangkok 2018 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในปีเดียวกันอีกรอบหนึ่ง 

 แอดมิกล่าวว่าเกิดจากกระแสในทวิตเตอร์ที่ติดแฮชแท็กเรียกร้องให้มีการอังกอร์ (คอรัส
ส าหรับแฟนคลับ) ให้เป็นภาษาไทยค่ายจึงคิดว่าNU’ESTจึงมีกระแสเพียงพอจะกลับมาจัดได้ แต่ตัว
แอดมินไม่ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ 
 
NU’EST CONCERT <SEGNO> IN BANGKOK ในปี ค.ศ. 2019 (จัด2รอบ)  

 แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้มีสองวัน แต่แอดมินเข้าร่วมแค่วันเดียว 
แต่อีกวันหนึ่งแอดมินไปที่หน้าคอนเสิร์ตเพื่อท าโปรเจกต์จากบ้านMinhyun_Thailand เรื่องการน า
Food Supportส่งไปให้ศิลปิน และโปรเจกต์ชูป้ายในคอนเสิร์ตในนามของบ้าน Minhyun_Thailand 
แอดมินเสริมเรื่องวิธีการส่งFood Supportให้ศิลปินว่าจะต้องติดต่อผู้จัดคอนเสิร์ตผ่านทางอีเมล และ
ต้องท าสไลด์เกี่ยวกับอาหารที่เราจะส่งให้ศิลปิน ทั้งหมด 3 ภาษา อังกฤษ, ไทย, เกาหลี จากนั้นทางผู้
จัดจะส่งไปให้ค่ายของศิลปินพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แอดมิน กล่าวว่ามีอุปสรรคจากค่ายเกาหลีของ
NU’ESTเพราะว่าทางค่ายตอบอีเมลช้าท าให้การจัดการจึงล่าช้าเข้าไปอีก แต่ก็ท าส าเร็จด้วยดี 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้  

 แอดมินคิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการรวมตัวทั้งหมด5คนหลังจาก มินฮยอนกลับมารวมตัวกับ
NU’ESTหลังจากหมดสัญญาจากวงWannaone(จากรายการProduce101) ท าให้มีฐานแฟนคลบัของ
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มินฮยอนจากวงWannaoneมาเข้าร่วมคอนเสิร์ตน้ีมากขึ้นอีก แต่แอดมินคิดว่ากระแสในประเทศไทย
ไม่แบ่งแยกว่าจะตามเฉพาะมินฮยอนเท่านั้น ส่วนมากจะsupportทั้งวงโดยรวม  
2019 NU’EST Ren Spevial Live Show in Bangkok 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดมีตติ้งเดี่ยวของเร็นได ้ 

 แอดมินคิดว่าแฟนคลับNU’ESTชาวไทยไม่ได้เลือกตามเฉพาะสมาชิกคนใดคนหนึ่งอยู่แล้ว จึง
คิดว่ามีฐานมากพอในการจัดมีตต้ิงสเกลไม่ใหญ่มากได้ แต่เมื่อเทียบกับกระแสคอนเสิร์ตเดี่ยวของแบค
โฮในปี2020 กระแสของเร็นค่อนข้างจะน้อยกว่าพอสมควร แอดมินเสริมอีกว่าค่ายจะน าสมาชิกทุกคน
มาทีละคนอยู่แล้วเพราะในปี2020ก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของแบคโฮต่อ และต่อจากนั้นก็จะเป็นจงฮ
ยอน แต่ด้วยสถานการณ์โควิดท าให้คอนเสิร์ตของแบคโฮถูกเลื่อนออกไป (แอดมินไม่ได้เข้าร่วม)  
2020 Baekho mini concert “Beakho-liday” ปี2020 (คอนเสิร์ตนี้ ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด) 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวของแบคโฮได ้ 

 แอดมินคิดว่าแบคโฮเป็นสมาชิกที่มีกระแสในไทยมากที่สุดในบรรดาสมาชิกทั้งหมด เนื่องจาก
ภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนแฟนหนุ่ม และอย่างที่ได้กล่าวไปว่าแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับNU’ESTส่วนมาก
จะตามทุกคนในวงอยู่แล้ว ถ้ามีสมาชิกคนใดมา ก็พร้อมไปไม่ได้ติดตามเฉพาะสมาชิกคนใดคนหนึ่ง   
แต่แอดมินคิดว่าแบคโฮมีกระแสมากกว่าเร็น (แอดมินไม่ได้ซื้อบัตร) 
ส่วนท่ี 3 หน้าที่ของแอดมิน 

1. เล่าเกี่ยวกับเพจอีกครั้งว่าเปิดเพจได้อย่างไร 
- มีแอดมินทั้งหมดกี่คน มารวมตัวกันได้อย่างไร 

 อย่างที่แอดมินได้เล่าไปในตอนต้นว่ามีการเปิดรับสมัครแอดมินจึงลงสมัครและได้รับเลือกเข้า
มาเป็นแอด มินของบ้านBase Minhyun_Thailand ตัวแอดมินเป็นฝ่ายอัพเดทข่าวสาร 

- แบ่งหน้าที่กันอย่างไร 

 ปัจจุบันเหลือแอดมินเพียงคนเดียวจึงเป็นผู้ท าทุกอย่าง แต่ก่อนหน้านั้นก็จะแบ่งกันแปลข่าว 
แบ่งฝ่ายอัพเดทข้อมูล และฝ่ายตอบข้อความจากแฟนคลับ 

- ใครเป็นคนแปลข่าว 
ปัจจุบันแอดมินผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนแปล แปลจากข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

2. ในการสร้างเพจในโซเช่ียลมีเดียต่าง ๆ แอดมินมีหน้าที่อะไรบ้างและใช้โซเชียลมีเดียใดในการ
โปรโมตศิลปิน 

 -หน้าที่ของแอดมินในการโปรโมตศิลปิน 
 แอดมินจะคอยอัพข่าวสารผ่านทางTwitter และอัพเดทรูปใหม่ๆ และการท าโปรเจกต์ต่างๆ 
โดยการรวบรวมเงินโดเนทจากแฟนคลับมีการแจกแจงบัญชีอย่างโปร่งใสให้ผู้โอนรับทราบ อย่าเช่น
โปรเจกต์ Food Support โปรเจกซ์ป้ายในคอนเสิร์ต แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าในปีแรกที่เข้ามาเป็น
แอดมิน แอดมินท าโปรเจกต์  Minhyun Mini Exhibition เป็นการน ารูปหรือแสตนดี้ของมินฮยอนมา
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จัดตามสถานที่ที่เช่าไว้และเปิดให้แฟนคลับเข้าชมโดยรวมมาจากเงินโดเนทของแฟนคลับคนอื่น ๆ 
และยังมีการจัดคาเฟ่ โดยการเช่าคาเฟ่เพื่อให้แฟนคลับมาพบปะท ากิจกรรมร่วมกัน ในปีที่สองของ
การเป็นแอดมิน แอดมินท าโปสเตอร์วันเกิดของมินฮยอนเพื่อโปรโมตที่สถานีBTS ส่วนในปีที่3 ท าโปร
เจกต์บริจาคเลือด โดยให้แฟนคลับมาบริจาคเลือดแต่ท าในนามของมินฮยอน และมีการรวบรวม
บริจาคหนังสือในนามของมินฮยอนด้วยเช่นกัน 

- ความถ่ีในการโปรโมต 
 ในช่วงสองปีหลังของการเป็นแอดมิน แอดมินไม่ได้อัพเดทข่าวสารบ่อยนักเนื่องจากติดการท า
วิจัยจบการศึกษา แต่ถ้าโดยปกติก็จะอัพเดทถ่ีๆ ช่วงที่ศิลปินมีงาน 

3. แอดมินมีหน้าที่อย่างไรในการรักษากระแสความนิยมของ NU’EST ให้คงอยู่ต่อไป ในช่วงการ
รักษาความนิยมของวง NU’EST 

- ในช่วงที่กระแสนิ่ง ศิลปินไม่ได้โปรโมตเพลงอยู่ในขณะนั้น ห่างหายจากหน้าจอไป แอดมินมี
หน้าที่อย่างไร 

 แอดมินจะคิดคอนเทนต์ต่าง ๆ ข้ึนมาเอง เช่น การคิดแฮชแท็กเพลงที่มินฮยอนชอบฟัง , 
หนังสือที่      มินฮยอนอ่าน, ลงคลิปเก่าที่มินฮยอนร้องเพลงโคฟเวอร์ , และลงเธรดข้อมูลเกี่ยวกับ
มินฮยอนในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องที่มินฮยอนเคยเป็นแฟนคลับ TVXQ ก็จะได้จ านวนการรีทวิตจาก
แฟนคลับวง TVXQเพิ่มด้วย อีกทั้งน าคลิปรายการต่าง ๆ ที่NU’ESTเคยเข้าร่วมมาตัดเป็นคลิปสั้น ๆ 
เพื่อดึงความสนใจ  

4. การบริหารจัดการข่าวของศิลปินของแอดมินเมื่อเกิดข่าวที่ท าให้ภาพลักษณ์ของวงแย่ลงแอด
มินจะท าหน้าที่อย่างไร 

- และจะลงหรือแปลข่าวเสียที่เกิดข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินเลือกที่จะไม่แปลข่าวเสีย โดยให้เหตุผลว่าการแปลข่าวควรแปลจากเกาหลีเป็นไทย
เลยมากว่าเพื่อลดความผิดพลาด และต้องใช้คนที่ช านาญในภาษาเกาหลี เนื่องจากถ้าแปลผิดพลาด
อาจเกิดผลเสียต่อศิลปินได้ 

5. คิดว่ายอดผู้ติดตามบ้านBaseทั้งหมด 38,100 คนมีผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ ใน
กรณีที่แอดมินอาจจะท าผิดพลาดในการแปลข่าว หรือส่งสารไม่ครบถ้วน 

 แอดมินกล่าวว่า มีผลกระทบอย่างแน่นอน แอดมินกล่าวว่ามีช่วงหนึ่งมีคนตามจับผิดบ้าน
Baseเยอะ แต่พักหลังไม่ค่อยมีแล้ว แอดมินเคยถูกน าข้อมูลส่วนตัวมาเปิดเผย และถูกตามว่าไม่หยุด
อยู่พักหนึ่ง ซึ่งตัวแอดมินกับบุคคลนั้นไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน แต่เรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ศิลปินตัว
แอดมินเองยังไม่เคยท าพลาดถึงข้ันส่งผลกระทบต่อวง แต่แอดมินยกตัวอย่างของคนที่มีผู้ติดตามหลัก
หมื่นในTwitterที่ไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงแต่กล่าวอ้างว่า มินฮยอนเคยเมาแล้วขับ ท าให้คนที่ไม่รู้จักมินฮ
ยอนเข้าใจผิดเป็นจ านวนมาก  

6. หัวใจหลักของการเป็นแอดมินคืออะไร 

 แอดมินกล่าวว่าควรค านึงถึงภาพลักษณ์ของศิลปินเป็นหลักเพราะว่าแอดมินก็เป็นเหมือน
ตัวแทนของแฟนคลับ และต้องมีใจรักเพราะเป็นงานที่ไม่ได้ค่าตอบแทนอยู่แล้ว เวลาในการติดตาม
ศิลปินก็เป็นสิ่งส าคัญ  
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ส่วนท่ี 4 สิ่งที่แอดมินต้องการน าเสนอจากมุมผู้บริโภคถึงการจัดการการตลาดของวง NU’EST ต่อ
ค่าย Pledis Entertianment 

- วิธีการโปรโมตของค่าย 

 แอดมินมีความเห็นที่ ไม่ดีต่อค่าย  Pledis Entertianment เป็นอย่างมาก แอดมินรู้สึก
เหมือนว่าค่ายไม่จ้างทีมการตลาด ปี2020 NU’ESTควรได้คัมแบคสเตจสองรอบ แต่กลับได้คัม
แบคสเตจแค่รอบเดียว ในปีนี้NU’ESTปล่อยอัลบั้มภาษาญี่ปุ่น 1 อัลบั้มแต่แอกเคานต์Officialที่ค่าย
เป็นคนดูแลไม่อัพเดทข่าวสารเลย อีกทั้งแอดมินคิดว่าค่ายแทบจะไม่โปรโมตNU’EST ดูปล่อยปะ
ละเลย ศิลปินต้องดโปรโมตตัวเองผ่านโซเชียลมิเดียส่วนตัว แอดมิน ยกตัวอย่างอีกว่ารายการหนึ่งเคย
พูดออกอากาศว่าอยากน าNU’ESTมาออกรายการแต่ส่งอีเมลไปแล้วทางค่ายไม่ตอบรับ แอดมินรู้สึก
ว่าทีมการตลาดไม่เลี้ยงกระแสวง แอดมินเสริมว่าปัจจุบันNU’ESTต้องโปรโมตกันเองโดยการไลฟ์ผ่าน
แอพ Vappเพื่อพูดคุยจิปาถะกับแฟน ๆ อยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้แฟนคลับหายคิดถึง  

- ถ้าแอดมินเป็นค่ายเองจะด าเนินการโปรโมต NU’EST อย่างไร 

 แอดมินกล่าวว่าแม้ทั้งปีNU’ESTไม่ได้ออกอัลบั้มเลยแต่จะไม่หายไปจากระแส ต่อใหม้งีานเลก็ 
ๆ ก็รับไว้ และโปรโมตทุกโซเชียลมีเดีย และจะให้คัมแบค 2 ครั้งต่อ 1 ปี อีกทั้งจะพยายามดันให้ได้
ออกรายการวาไรตี้ต่าง ๆ เนื่องจากรายการวาไรตี้เป็นสิ่งที่จะดึงแฟนคลับได้มากข้ึน 

- คิดว่าถ้า NU’EST ได้รับการโปรโมตที่ดีพอตามที่แอดมินคิดว่า NU’EST จะมีกระแสมากกว่า
นี้ไหม 

 แอดมินคิดว่าถ้าNU’ESTได้รับการโปรโมตที่เพียงพอจะมีกระแสมากกว่าในต่างประเทศ
แน่นอน เพราะปัจจุบันNU’ESTมีกระแสตอบรับในเกาหลีค่อนข้างดี 
ส่วนท่ี5 

- ปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีประสบความส าเร็จในประเทศไทย (โดยรวม) 

 แอดมินแบ่งเป็น 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือ มีสมาขิกเป็นคนไทยอยู่ วงไหนที่มีสมาชิกเป็นคน
ไทยจะดังมาก ๆ ในไทย แอดมินคิดว่าคนไทยแอบมีความชาตินิยมอยู่เล็ก ๆ ต้องเชียร์คนไทยด้วยกัน 
ปัจจัยที่สองคือมาจากวงที่มาจากค่ายดัง เพราะค่ายเพลงมีส่วนส าคัญอย่างมาก ต่อให้เพิ่งเดบิวต์แต่ถ้า
มาจากค่ายดังก็จะได้รับความสนใจจากแฟนคลับของวงรุ่นพี่ในค่าย 

- เปรียบเทียบบอยแบนด์ 3 วง EXO, NU’EST, GOT7  

 จุดแข็งของEXO ในความคิดเห็นของแอดมินคือ EXOมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นไม่เลิก
ติดตามง่าย และEXOมาจากค่าย SM ENTERTAINMENTที่มีช่ือเสียงเรื่องVocal ดังนั้นทุกเพลงใน
อัลบั้มของEXOจะคงคุณภาพเรื่องเสียงเป็นหลัก ส่วนจุดอ่อนของEXO คือ ในช่วงหลังการตลาดของ
ค่ายไม่ดี ไม่โปรโมตEXOเหมือนแต่ก่อนเพราะจะเน้นโปรโมตวงน้องใหม่ 
 จุดแข็งของ NU’EST คือ รูปแบบเพลงที่ไม่เหมือนใคร ไม่ใช่แนวเพลงตลาดที่เน้นติดหู  
จุดอ่อนของ NU’EST คือ การตลาดของค่าย Pledis Entertianment 
 จุดแข็งของGOT7 คือ มีแฟนคลับในไทยเยอะ แต่กระแสในเกาหลีไม่ดี เมื่อเทียบกับNU’EST 
NU’ESTมีกระแสมากกว่าในเกาหลี จุดอ่อนของGOT7 คือ ฐานแฟนคลับในเกาหลีน้อย ซึ่งเป็นฐาน
ส าคัญในการธ ารงอยู่ของวง  
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- แต่ละวงมีกระแสแบบไหนในประเทศไทย 

 EXOกระแสในประเทศไทยมาจากแฟนคลับที่เหนียวแน่น และแนวเพลงที่ชัดเจนฟังง่าย และ
ท าเพลงดี  
 NU’EST กระแสในประเทศไทยมาจากกลุ่มแฟนคลับที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มไม่ดังในวงกว้าง 
 GOT7กระแสในประเทศไทย  เป็นกระแสจากสมาชิกคนไทย เมื่อมองไปที่ไหนก็จะเห็นแต่
แฟนคลับGOT7 แอดมินคิดว่าGOT7ดึงแฟนคลับวัยรุ่นได้มาก 

- และคิดว่ากระแสในไทยในขณะนี้วงไหนมีกระแสมากที่สุด 

 กระแสในประเทศไทยที่ปัจจุบันมีกระแสในไทยมากที่สุดแอดมินคิดว่าEXOยังมีกระแสมาก
ที่สุด แม้ว่าEXOจะไม่ได้คัมแบคแต่EXOก็ไม่เคยหายไปจากไทม์ไลน์Twitter ในปี2020 GOT7กระแส
ซาลง 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแอดมินของศิลปินวง NU’EST คนที่ 2 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1. อายุ    31    ปี 
2. เพศ ( ) ชาย   ( ) หญิง  อื่น ๆ ………………… 
3. (เล่าเรื่องเกี่ยวกับแอดมิน)ปัจจัยใดที่ท าให้แอดมินสนใจและเริ่มท าการติดตามวง นิวอีสต์ 

และเริ่มติดตามวง นิวอีสตต์ั้งแต่ปีใด และเหตุใดถึงเปิดบ้านBaseข้ึน 

 แอดมินวงNU’EST คนที่2 มาจากบ้านBase Fluffycheeks_ARON มีผู้ติดตามในTwitter 
ทั้งหมด 2,893คน 

- เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองตั้งแต่เริม่แรกท าไมมาเป็นแฟนคลบัK-Pop อะไรท าให้สนใจkpop 

 แอดมินชอบK-pop ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 เป็นการชอบตามเพื่อน เนื่องจากเห็นเพื่อนใน
กลุ่มติดตามกันหมด จึงเริ่มสนใจด้วย วงแรกที่แอดมินสนใจคือวงTVXQ เพราะว่าในขณะนั้นมีบอย
แบนด์อยู่แค่วงเดียว วงถัดมาที่ชอบคือ Super junior และ SS501 พอโซเชียลมีเดียเริ่มเข้ามาก็จะเริ่ม
รู้จักวงบอยแบนด์มากขึ้น วงที่ชอบถัดมาหลังจากนั้นก็จะหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น2PM, 2AM, 
SHINee , After School แอดมินยังเสริมอีกว่าแอดมินอยู่ในวงการแฟนคลับมานานขนาดที่ว่าการไป
รับศิลปินเกาหลีที่สนามบินในสมัยนั้นยังคงเป็นเพียงสนามบินดอนเมือง ไม่ใช่สนามบินสุวรรณภูมิเช่น
ปัจจุบัน แอดมินกล่าวการเป็นแฟนคลับK-Popในสมัยของแอดมินการติดตามศิลปินเป็นเรื่องที่ยาก
มากเพราะต้องตามจากเว็บไซต์ไม่กี่เว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์popcorn, เว็บไซต์Mthai, เว็บไซต์สยามโซน 
ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้ก็เป็นที่ที่แฟนคลับคอยอัพเดทกันเอง อีกทั้งในสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตยังแทบไม่มี จึง
ต้องคอยซื้อนิตยสารที่ศิลปินได้ข้ึนหน้าปก หรือมีบทความอยู่ในน้ัน นิตยสารจึงเป็นแหล่งข่าวอีกหนึ่ง
แหล่งที่ส าคัญ แม้แต่การดูวิดีโอการคัมแบคสเตจของศิลปินก็ต้องรอบ้านของแฟนคลับK-Popสักคนที่
บ้านมีอินเตอร์เน็ตที่แรงพอดูดวีดิโอมาอัปโหลดลงเว็บต่างๆ เพราะเมื่อสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตยังมี
ความแรงเพียง64Kเท่านั้น การจะใช้อินเทอร์จะต้องถอดสายโทรศัพท์บ้านมาต่อเข้ากับสายCPUจึงจะ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต หรืออีกทางหนึ่งคือซื้อใบอินเตอร์เน็ตรายช่ัวโมงมาใช้ อีกทั้งความชัดของวิดีโอสมัย
นั้น ชัดสุดเพียง 360p แต่อินเตอร์เน็ตจะโหลดได้แค่144pเท่านั้น ส่วนรายการทีวีที่ศิลปินเข้าร่วมก็จะ
ดูจากเคเบิ้ลUBC ช่องเอ็กซ์ไซต์ ช่องนี้จะน ารายการ วาไรตี้ของเกาหลีเข้ามาเยอะพอสมควร แอดมินก
ล่าวว่าแทบไม่เคยได้ยินเสียงพูดจริง ๆ ของศิลปินเลยเพราะรายการที่น าเข้ามาก็เป็นแบบพากย์ไทย
ทั้งหมด จะได้ยินเสียงศิลปินจากการร้องเพลงเท่านั้น 

- ติดตามวงนิวอีสต์ต้ังแต่ปีใดและท าไมถึงสนใจนิวอีสต์  

 แอดมินเริ่มติดตามวงนิวอีสต์ตั้งแต่วงเดบิวต์ในปี2012 เพราะว่าแอดมินชอบเกิร์ลกรุ๊ปวง 
After Schoolมาก่อนซึ่งเป็นรุ่นพี่ในค่ายของนิวอีสต์ แอดมินชอบการฟอร์มวงของค่าย  Pledis 
Entertainment เพราะว่าปัจจุบันแอดมินก็ชอบวงSeventeen วงรุ่นน้องของนิวอีสต์ด้วยเช่นกัน แต่
สิ่งที่เป็นจุดสนใจของนิวอีสต์แอดมิน กล่าวว่า ทุกวงในวงการK-Popล้วนมีความพยายามที่จะท าให้วง
ของตัวเองประสบความส าเร็จทั้งหมด แต่ว่า       นิวอีสต์ต้องพยายามมากกว่าวงอื่นๆในยุคนั้นนิด
หน่อย เพราะว่าค่ายของนิวอีสต์ไม่ได้มีการตลาดที่ดีพอในการ  โปรโมตศิลปิน อีกทั้งสมาชิกในวงนิว
อีสต์มีอายุที่ไล่เลี่ยกันท าให้สมาชิกในวงไม่มีช่องว่างระหว่างอายุ ศิลปินจึงดูสนิทสนมกันแบบเพื่อน 
แอดมินยกตัวอย่างวง Super juniorว่าในวงสมาชิกอายุห่างกันมาก อีทึกเกิดปี1983 แต่น้องเล็กสุดใน
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วงเกิดปี1990 จึงเกิดช่องว่างระหว่างวัยค่อนข้างมาก อีกเหตุผลหลักที่ท าให้ชอบนิวอีสต์คือ อารอน
เป็นสมาชิกที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากอารอน เกิดและเติบโตที่สหรัฐอเมริกา แอดมินก
ล่าวว่าในช่วงนั้นมีไอดอลเพียงไม่กี่คนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ที่จะมีก็มีแค่แทคฮยอน2PM, นิช
คุณ2PM, JAYPARK 

- ท าไมถึงเปิดบ้านBaseนิวอีสต์ข้ึน เปิดต้ังแต่ปีใด 

 แอดมินเริ่มเปิดบ้านBaseข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ.2018 เป็นช่วงหลังจากที่นิวอีสต์กลับจากรายการ
Produce101 แอดมินตั้งใจเปิดในวันวาเลนไทน์เพราะจะได้จ าง่าย เหตุผลในการเปิดบ้านBaseเป็น
เพราะว่าอารอนเป็นสมาชิกคนเดียวที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการProduce101 ท าให้แฟนคลับจะค่อนข้าง
น้อยกว่าสมาชิกคนอื่น ๆ แอดมินจึงเริ่มท าบ้านBaseข้ึนมาเอง อีกทั้งบ้านBaseในไทยของอารอนมี
เพียงไม่กี่บ้านเท่านั้น และบ้านเหล่านั้นไม่ค่อยอัปเดตข่าวสารแล้ว แอดมินจึงตัดสินใจท าเอง แต่แอด
มินในขณะนี้เรียนปริญญาเอกท าให้มีเวลาไม่มากนัก แอดมินจะใช้เวลาในช่วงรับประทานอาหาร หรือ
เข้าห้องน้ าในการอัปเดตข่าวสารต่าง ๆ แต่ในช่วงนี้นิวอีสต์ไม่ได้คัมแบคสเตจจึงท าให้ไม่ได้มีข่าวให้
ต้องแปลมากนัก  
ส่วนท่ี 2 ถามเกี่ยวกับชองทางการรับรู้ข้อมูลของศิลปิน และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเพลงเกาหลี
ของแอดมิน 

1. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลของศิลปิน 
- น าข่าวนิวอีสต์มาจากไหน (แหล่งข่าว) 

 ส่วนมากแอดมินจะน าข่าวมาจาก แอ็กเคานต์ NU’EST Officialในทวิตเตอร์ , แปลตาราง
งานของนิวอีสต์ที่อัปเดตในเว็บไซต์ค่ายPledis Entertainment และในทุก ๆ วันแอดมินจะเข้า
เว็บไซต์เกาหลีที่ช่ือว่าNaverเพื่อเสิร์จช่ือศิลปินว่ามีข่าวอะไรบ้าง หรือเสิร์จช่ือศิลปินในทวิตเตอร์ ส่วน
ในเรื่องของการแปลข่าวแอดมินเชียวชาญภาษาเกาหลีจึงสามารถแปลข่าวจากภาษาเกาหลีเป็น
ภาษาไทยได้เลย แต่แอดมินเสริมว่าในการแปลข่าวที่ต้องใช้ความละเอียดมาก ๆ แอดมินจะแปลข่าว
ไว้คร่าว ๆ ก่อน และจะพิมพ์ก ากับไว้ว่าการแปลแบบละเอียดจะตามมาทีหลังเพื่อบอกแฟนคลับที่
ติดตาม 

2. ภาพลักษณ์ของนิวอีสต์น าเสนออย่างไร และในปัจจุบันเป็นอย่างไร ความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับอย่างไร 
- ภาพลักษณ์นิวอีสต์ในตอนเดบิวต์ เขาพยายามน าเสนออะไร 

 แอดมินมีความเห็นว่านิวอีกสต์เดบิวต์มาแหวกแนวกว่าวงอื่น ๆ แม้จะอายุน้อยขาย
ภาพลักษณ์เด็กหนุ่มในชุดนักเรียนแต่จะแฝงไว้ด้วยความดุดัน แต่ก็ยังดูใส ๆ อยู่ แอดมินเสริมว่าคา
แร็คเตอร์ของศิลปินในค่ายPledisจะต้องให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งที่หน้าหวานต้องไว้ผมยาวในช่วงแรก
ที่เดบิวต์ ซึ่งตอนนั้นนิวอีสต์ได้กลายเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าเป็นวงแรกที่มีคนไว้ผมยาว(เร็น)และเร็น
ก็ค่อนข้างตัวเล็กจึงท าให้หลายคนคิดว่านิวอีสต์เป็นวงรวมชายหญิง K-Popในยุคนั้นส่วนมากจะแนว
เพลงแบบอินเล็กทรอนิกส์ แนวเพลงของนิวอีสต์ก็ประมาณนั้นเช่นกัน ส่วนภาพลักษณ์วงที่เดบิวต์
ตอนอายุยังน้อยส่วนมากก็จะเดบิวต์ด้วยคอนเซ็ปต์ชุดนักเรียน 

- ภาพลักษณ์ในปัจจุบันนิวอีสต์พยายามจะน าเสนออะไร 
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 แอดมินกล่าวถึงเรื่องแนวเพลงก่อนว่าแนวเพลงของนิวอีสต์ในปัจจุบันก็จะดูโตข้ึนตามอายุวง 
แม้ปัจจุบันสมาชิกในวงนิวอีสต์จะอายุเพียง24-25ปี แต่ด้วยความที่เดบิวต์ต้ังแต่อายุยังน้อยท าให้วงจะ
ดูโตกว่าวงอื่น ๆ ที่อายุเท่ากัน ท าให้แนวเพลงของนิวอีสต์เปลี่ยนไปอย่างหลากหลายแต่ก็ยังคงกลิ่น
อายของนิวอีสต์อยู่ และช่วงหลัง     นิวอีสต์ท าเพลงในอัลบั้มเองทั้งหมด เหมือนเพิ่งเริ่มหาสไตล์ของ
ตัวเองในช่วงหลังกลับจากรายการProduce101ในปี2018 ส่วนภาพลักษณ์ก็ดูโตข้ึนตามอายุ 

- คิดว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ของนิวอีสต์ในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหม 

 ภาพลักษณ์ของนิวอีสต์แอดมินคิดว่าเปลี่ยนไปตามวัย ปัจจุบันภาพลักษณ์ของนิวอีสต์ก็จะดู
โตข้ึน  

- แล้วถ้าต่างส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับไหม (กลุ่มผู้ฟังเปลี่ยนไหม) 

 แอดมินคิดว่ากลุ่มแฟนคลับไม่เปลี่ยน แต่ เรียกว่าเพิ่มข้ึนมากกว่า คนที่ตามตั้งแต่แรก ๆ 
ส่วนมากก็ยังตามอยู่เช่นแอดมิน เหมือนกลุ่มแฟนคลับโตตามศิลปินมากกว่า การไปออกรายการ
Produce101ไม่ได้ท าให้กลุ่มผู้ฟังเปลี่ยนเนื่องจากหลังรายการนั้นแฟนคลับที่เพิ่งเข้ามาตามก็จะเจอ
นิวอีสต์ในรูปแบบที่ค่อนข้างภาพลักษณ์ดูน่ิงและหล่อมากแล้ว ส่วนแนวเพลงก็เป็นแนวเพลงที่นิวอีสต์
แต่งกันเองอีกด้วย 

3. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อนิวอีสต์ 
- กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทย (แฟนคลับ)ต่อนิวอีสต์เป็นยังไง เช่น แนวเพลง 

แนวเพลงของนิวอีสต์ส่งผลให้นิวอีสต์มีกระแสอย่างไร คิดว่าเพลงไหนท าให้กระแสของ
นิวอีสต์เพิ่มข้ึนในประเทศไทย เป็นแนวเพลงแบบไหน 

แอดมินกล่าวถึงกลุ่มแฟนคลับโดยรวมก่อนว่าแนวเพลงของนิวอีสต์ไม่ได้เป็นเพลงกระแส
ฉะนั้นหลายคนที่ไม่ใช่แฟนคลับก็จะไม่ได้รู้จักมากนัก ส่วนเพลงไหนท าแนวเจาะตลาดมาก
หน่อยก็อาจจะได้รับความสนใจเพิ่มข้ึนบ้าง แอดมินกล่าวว่าปัจจุบันมีหลายวงให้ตามเยอะ 
คนที่ชอบK-Popก็สามารถเลือกได้ว่าอยากฟังวงไหนหรือไม่อยากฟังวงไหน เมื่อนิวอีสต์ปลอ่ย
เพลงที่ไม่ใช่เพลงตลาดออกมาก็จะขายในวงกว้างไม่ได้ ส่วนมากก็จะขายแฟนคลับกลุ่มเดิม ๆ  
ส่วนกลุ่มผู้ฟังของนิวอีสต์ที่เปลี่ยนจริง ๆ เป็นช่วงที่กลับมาจากญี่ปุ่นแรก ๆ มากกว่าที่จะเป็น
เรื่องภาพลักษณ์หรือแนวดนตรีที่ท าให้กลุ่มผู้ฟังเปลี่ยน  
 ส่วนกลุ่มผู้ฟังในประเทศไทย ความคิดเห็นของแอดมินคิดว่าคนจะเริ่มติดตามนิว
อีสต์จากหน้าตาก่อน มากกว่าการฟังเพลงแล้วค่อยมาติดตาม ถ้าเป็นกลุ่มผู้ฟังในไทยที่เริ่ม
จากการฟังเพลงก่อนอาจจะไม่ได้ติดตามในระยะยาวเพราะว่าแนวเพลงของนิวอีสต์เปลี่ยน
อยู่ตลอด ถ้าติดตามจากเพลงใดเพลงหนึ่งเมื่อเพลงถัดไปออกมาไม่ได้เป็นแนวเดิมกลุ่มผู้ฟัง
กลุ่มนี้ก็อาจจะหายไป อีกทั้งมีบางกลุ่มที่ตามมาจากรายการวาไรตี้ที่สมาชิกได้เข้าร่วม เมื่อ
ได้มาฟังเพลงที่คัมแบคแต่ละครั้งแล้วไม่ถูกใจกลุ่มผู้ฟังกลุ่มนี้ก็อาจจะหายไปได้เช่นกัน แอดมิ
นกล่าวเสริมว่าในปัจจุบันคนส่วนมากฟังเพลงจากแอปพลิเคช่ันยูทูป ซึ่ง    ยูทูปจะไล่ล าดับ
เพลงที่เป็นแนวเดียวกันไว้ต่อ ๆ กัน แต่เพลงนิวอีสต์ค่อนข้างที่จะแปลกกว่าวงอื่น ๆ คนที่จะ
ฟังเพลงนิวอีสต์ที่เป็นขาจรในไทยจึงแทบไม่ค่อยมี แม้ว่านิวอีสต์จะไม่ได้ท าเพลงเจาะตลาด
แต่ในความเห็นของแอดมิน แอดมินคิดว่านิวอีสต์ได้ท าในสิ่งที่อยากท าเช่นปัจจุบันที่ได้แต่ง
เพลงเองก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะสุดท้ายแล้วกลุ่มแฟนคลับที่จะตามไปเรื่อย ๆ ก็คงเป็นกลุ่มเดิม 
ๆ ที่ยังอยากเห็นนิวอีสต์ได้ท าในสิ่งที่พวกเขาอยากท ามากกว่า 
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 ส่วนแนวเพลงที่ท าให้นิวอีสต์จะเป็นกระแสได้ แอดมินคิดว่าคืออัลบั้มปัจจุบันที่นิว
อีสต์ท าอัลบั้มกันเอง เพราะในอัลบั้ม I,m in Trouble ชนะรายการเพลงหลายครั้ง ก็ถือว่า
เป็นกระแสมากกว่าเพลงอื่น ๆ ถ้ายังคงท าแนวเพลงแบบนี้ต่อไปแต่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก็จะ
คงกระแสได้ 
- แอดมินชอบเพลงไหนมากที่สุด เพราะอะไร 

 ส่วนตัวแอดมินชอบเพลง Dejavuมากที่สุดแม้เพลงจะไม่เป็นกระแสมากนักก็ตาม แต่เพราะ
เป็นเพลงช้าจังหวะฟังสบาย แอดมินจึงชอบเพลงนี้เป็นพิเศษ และเพลงSegno เพราะเป็นเพลงจังหวะ
ช้า ๆ ฟังสบายอีกเช่นกัน  

4. กิจกรรมในประเทศไทยของนิวอีสต์ 
- คอนเสิร์ต 

NUEST The First face to face Thailand ในปี 2012 (Fanmeeting)  
- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า

เพียงพอที่จะมาจัดมีตติ้งได ้และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในมีตต้ิงครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมมีตติ้งในครั้งนี้) แอดมินตัดสินใจไปเพราะเพื่อนของแอดมินพูดว่า นิวอีสต์
อาจจะไม่มาอีกแล้วก็ได้ ในด้านของค่ายว่าท าไมถึงมาจัดที่ประเทศไทยในตอนน้ัน แอดมมินคิดว่า ใน
สมัยนั้นหลายค่ายลองตลาดในประเทศไทย เพราะว่ากฎในประเทศไทยน้อยกว่าประเทศในเอ เชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอื่น อีกทั้งเหมือนถ้าคิดถึงติ่งเกาหลีก็ต้องติ่งเกาหลีในประเทศไทย อีกทั้งวง
รุ่นพี่หลายวงมาในประเทศไทยก็จะมีแฟนคลับคอยต้อนรับอยู่แล้ว 
NUEST W CONCERT <DOUBLE YOU> IN BANGKOK  ในปี ค.ศ. 2018 หลังจากโปรดิวซ์กระแส
นิวอีสต ์

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้) แอดมินคิดว่าค่ายเล็งเห็นว่าหลังจบรายการProduce101
น่าจะมีคนที่สนับสนุน จงฮยอน, แบคโฮ, เร็นอยู่พอสมควรบวกกับฐานแฟนคลับเก่า ๆ น่าจะมีอยู่ท า
ให้เกิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ข้ึน 
NUEST W CONCERT Encore in Bangkok 2018 (มีร้องเพลงไทย) 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้) แอดมินกล่าวอีกว่าค่ายเลือกจัดคอนเสิร์ตนี้ที่ประเทศไทย
เป็นที่แรกอีกด้วย เนื่องจากการตอบรับของคอนเสิร์ตครั้งแรกเป็นไปในทางที่ดี ส่วนเหตุผลที่กล้าจัด
สองรอบในปีเดียวกันเพราะว่าครั้งแรกบัตรขายหมด และมีกระแสตอบรับในทวิตเตอร์ดี 
NU’EST CONCERT <SEGNO> IN BANGKOK ในปี ค.ศ. 2019 (จัด2รอบ) ( ถามเรื่องกระแสมินฮ
ยอนกลับวง)  
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- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ ) ในครั้งนี้มินฮยอนหมดสัญญากับวงWannaone ซึ่ง
Wannaoneมีช่ือเสียงมากในประเทศไทยการที่มินฮยอนกลับวงเดิม แน่นอนว่ากระแสในไทยก็ต้องมี
เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วค่ายจึงจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ถึงสองวัน แอดมินกล่าวเสริมว่าในคอนเสิร์ตรวมตัวพร้อม
กัน5คนอีกครั้ง ผู้ชมเยอะกว่าคนเสิร์ตที่ผ่านมา ส่วนในคอนเสิร์ตครั้งนี้ตรงกับวันเกิดของแบคโฮ ท าให้
คนที่ช่ืนชอบแบคโฮยังไงก็ต้องมา 
2019 NU’EST Ren Spevial Live Show in Bangkok 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดมีตติ้งเดี่ยวของเร็นได ้ 

 (แอดมินเข้าร่วมมีตติ้งครั้งนี้ ) แอดมินกล่าวว่าก่อนหน้านี้เร็นได้รับบทในซิตคอม เรื่อง 
“ครอบครัวตัวสลับ”ท าให้ค่ายคิดว่ากระแสของเร็นยังคงอยู่เลยจัดมีตติ้งของเร็นก่อนเป็นคนแรก 
เพราะว่าโปรเจกต์ของค่ายครั้งนี้จะน าสมาชิกทุกคนมาจัดมีตติ้งหรือคอนเสิร์ตเดี่ยวให้ครบทั้งวงอยู่
แล้ว แต่เลือกเร็นก่อนเพราะว่าเห็นกระแสจากซิตคอม 
 
2020 Baekho mini concert “Beakho-liday” ป2ี020 (ถูกเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด) 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวของแบคโฮได ้และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ต
ครั้งนั้นหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่า อย่างที่ได้กล่าวไปว่าค่ายมีโปรเจกต์จะน าสมาชิกทุกคนท างานเดี่ยวในทุกปียู่
แล้ว ปีถัดจากเร็นในปี2019ก็จะเป็นแบคโฮ แต่ที่เลือกแบคโฮเพราะว่าในประเทศไทยแบคโฮมีแฟน
คลับเยอะเป็นอันดับต้น ๆ ของวง 
ส่วนท่ี 3 หน้าที่ของแอดมิน 

1. เล่าเกี่ยวกับเพจอีกครั้งว่าเปิดเพจได้อย่างไร 

 แอดมินได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า เพราะว่าบ้านBaseของอารอนมีน้อยกว่าบ้านBaseของ
สมาชิกคน   อื่น ๆ และส่วนตัวแอดมินรักสมาชิกทั้ง 5 คน แต่ในการที่แอดมินจะเลือกเมน(คนที่ชอบ
ที่สุดในวง) แอดมินจะเลือกจากสมาชิกคนที่มีคนชอบน้อยที่สุด เพราะแอดมินคิดว่าทุกคนพยายาม
เท่ากัน ทุกคนสมควรที่จะได้รับความรัก แอดมินต้ังใจไว้ว่าจะเปิดบ้านBaseตั้งแต่ต้นปี2018แล้วแต่ติด
เรื่องการย้ายงาน เลยเลื่อนมาเปิดในเดือนกุมภาพันธ์และเลือกวันวาเลนไทน์เพราะจ าง่าย แอดมินก
ล่าวเสริมว่าสิ่งหลัก ๆที่แอดมินต้องการท าคือแอดมินต้องการแปลข่าว อัปเดตข่าวเพื่อไม่ให้อารอน
หายไปจากไทม์ไลน์ แอดมินอยากจะน าเสนออารอนให้คนอื่น ๆ เห็นบ้างเพราะว่าอารอนเป็นสมาชิก
คนเดียวที่ไม่ได้ไปProduce101 

- แอดมินคิดว่าถ้าอารอนเข้าร่วมรายการProduce101จะเกิดอะไรข้ึน 

 แอดมินคิดว่าอารอนเป็นคนที่หล่อและมีเสน่ห์มาก แต่เมื่อรวมเป็นวงแล้วอารอนไม่ส่องแสง
เท่าคนอื่น เมื่อมายืนรวมกันแล้วสายตาไม่ได้พุ่งไปที่อารอน ถ้าอารอนไปออกรายการProduce101
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อาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าสมาชิกคนอื่น ๆ แต่คงจะมีแฟนคลับที่เยอะมากกว่าตอนนี้แน่นอน แต่
ถ้ามองในแง่ความสามารถอารอนเป็นคนเก่งทุกด้านแต่ไม่มีด้านไหนที่ไปสุด ต่างกับสมาชิกคนอื่น ๆ 
เช่น แบคโฮกับมินฮยอนก็จะเป็นเรื่องของเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์ทั้งคู่ ส่วนเร็นจะเป็นเรื่องของทักษะ
ด้านวาไรตี้ ส่วนทักษะของจงฮยอนก็จะมีความเป็นผู้น าดูพึ่งพาได้และเป็นเมนแร็ปเปอร์ของวง  

- แบ่งหน้าที่กันอย่างไร 

 แอดมินเป็นเจ้าของบ้านBaseคนเดียว ใช้เวลาตอนรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ าใน
การอัปเดตข่าวและแปลข่าว เนื่องจากเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ประเทศเกาหลี ท าให้เวลาในการท าบ้าน
Baseน้อย 

- ใครเป็นคนแปลข่าว 

 แอดมินเป็นคนแปลเองทั้งหมด โดยแปลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย 
 

- เคยจัดท าโปรเจกต์อะไรบ้าง ข้ันตอนและค่าใช้จ่าย 

 โปรเจกต์แรกหลังเปิดบ้านในปี2018แอดมินท าโปรเจกต์รวบรวมส่งของขวัญวันเกดิใหอ้ารอน
โดยค่าใช้จ่ายในการส่งแอดมินจ่ายเองทั้งหมด 
 โปรเจกต์ในปี2019 ข้ึนป้ายวันเกิดอารอนที่MRTสถานีสามย่าน ครั้งนี้เปิดโปรเจกต์แบบ
โดเนท โดยรวมเงินโดเนทได้ทั้งหมด13,000บาท โดยเช่าที่ติดป้ายเป็นรายเดือนทั้งหมดหนึ่งเดือน 
 โปรเจกต์ในปี2019 เป็นโปรเจกต์ใหญ่วันครบรอบวงนิวอีสต์ โดยร่วมงานกับบ้านนิวอีสต์
หลายบ้าน ข้ึนป้ายวันครบรอบที่สถานีMRT 
 โปรเจกต์ในปี2019 ท าด้วยกันกับบ้านนิวอีสต์บ้านอื่น โดยส่งขนมของว่างต่าง ๆ ให้ศิลปินใน
วันคอนเสิร์ต(คอนเสิร์ตSegno) และเตรียมป้ายท าโปรเจกต์ให้ศิลปินในคอนเสิร์ต ข้ันตอนในการ
ติดต่อกับค่ายจะต้องส่งอีเมลไปให้ค่ายเลือกว่าค่ายจะเลือกอาหารอันไหนจากโปรเจกต์ของแอดมิ
นบ้าง ส่วนค่าใช้จ่ายรวมเงินโดเนทจากทุกบ้านมารวมกัน 
 โปรเจกต์ต้นปี2020 เป็นโปรเจกต์ป้ายครบรอบนิวอีสต์ ติดป้ายวิดีโอที่มาบุญครอง ค่าใช้จ่าย
ในการติดป้าย50,000 โดยร่วมงานกับบ้านนิวอีสต์บ้านอื่น ๆ  
 โปรเจกต์วันเกิดอารอนในปี2020 แอดมินรวมเงินโดเนทซื้อโฆษณาในอินสตาแกรมแทนการ
ติดป้ายตามสถานีรถไฟ และบริจาคเงินให้องค์กรเด็กและบ้านสัตว์พิการในนามของอารอน 
 โปรเจกต์ปลีกย่อยอื่น ๆ ส่วนมากแอดมินจะท าโปรเจกต์รวบรวมส่งจดหมายให้อารอนเป็น
ส่วนมาก เนื่องจากว่าช่วงหลังมาค่ายไม่รับของขวัญแล้ว 
 แอดมินกล่าวว่าข้ันตอนการเงิน ที่รวบรวมเงินโดเนทจะต้องเก็บใบเสร็จทุกอย่างไว้ เมื่อจบ
โปรเจกต์จะต้องช้ีแจงว่ามีค่าอะไรบ้าง แอดมินกล่าวว่าในการท าโปรเจกต์เรื่องการเงินไม่เคยเป็น
ปัญหาส่วนมากปัญหาจะอยู่ในข้ันตอนการท ามากกว่า เช่นการตกลงกับร้านอาหาร ส่งอาหารมาไม่
ตรงตามที่ตกลงกันไว้ เป็นต้น 

2. ในการสร้างเพจในโซเช่ียลมีเดียต่าง ๆ แอดมินมีหน้าที่อะไรบ้างและใช้โซเชียลมีเดียใดในการ
โปรโมตศิลปิน 

 แอดมินใช้บ้านBase ทวิตเตอร์และกลุ่มไลน์ 
 -หน้าที่ของแอดมินในการโปรโมตศิลปิน 
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 แปลข่าวอัปเดตข่าวและท าโปรเจกต์ 
- ความถ่ีในการโปรโมต 

 ถ้านิวอีสต์มีงานให้อัปเดต แอดมินก็จะเข้ามาอัปเดตตามงานของนิวอีสต์ แต่ในช่วงที่นิวอีสต์
ไม่มีงาน อย่างน้อย1สัปดาห์แอดมินจะหากิจกรรมมาเล่นกับผู้ติดตามบ้านฺBase  

3. แอดมินมีหน้าที่อย่างไรในการรักษากระแสความนิยมของ NU’EST ให้คงอยู่ต่อไป ในช่วงการ
รักษาความนิยมของวง NU’EST 

 แอดมินกล่าวว่าแอดมินจะพยายามหาเกมมาเล่นกับผู้ติดตามและมีแจกของแก่ผู้ที่ตอบถูก 
เช่นค าถามเกี่ยวกับอารอน, ค าถามเกี่ยวกับนิวอีสต์ , ให้ผู้ติดตามพิมพ์ข้อความพร้อมกับแนบรูปอา
รอน , แปลFactเล็กๆน้อยเกี่ยวกับอารอน, แอดมินจะคอยรีทวิตรูปของอารอนที่แฟนคลับคนอื่น ๆ 
ลงไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้มีอารอนอยู่บนไทม์ไลน์ทวิตเตอร์ อีกทั้งคอยหาโปรเจกต์ต่าง ๆ ท าอย่างที่ได้
กล่าวไป 

4. การบริหารจัดการข่าวของศิลปินของแอดมินเมื่อเกิดข่าวที่ท าให้ภาพลักษณ์ของวงแย่ลงแอด
มินจะท าหน้าที่อย่างไร 

- และจะลงหรือแปลข่าวเสียที่เกิดข้ึนหรือไม่ 

 เนื่องจากนิวอีสต์ยังไม่เคยมีข่าวเสีย แต่แอดมินยกตัวอย่างบ้านBaseวงอื่น ๆ  ที่แอดมินเคยท า 
แอดมินก็จะแปลข่าวเสีย แปลตามข่าวที่ออกมาไม่ได้ไบแอสตัวศิลปิน แต่เมื่อแปลเสร็จจะก ากับไว้
ตอนท้ายเสมอว่าต้องใช้วิจารณญาณ 

5. คิดว่ายอดผู้ติดตามเพจทั้งหมด 2,893 คน มีผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ ในกรณีที่
แอดมินอาจจะท าผิดพลาดในการแปลข่าว หรือส่งสารไม่ครบถ้วน 

 แอดมินคิดว่าเมื่อแปลข่าวผิดแล้วลงอาจจะมีผลให้คนเข้าใจผิดแค่ในตอนแรก แต่บ้านอื่น ๆ 
ก็แปลเหมือนกันคนก็จะรับรู้กันเองว่าบ้านน้ีแปลผิด กล่าวคือมีผลแต่ก็ไม่ได้มีผลมากขนาดนั้น ถ้าเป็น
ผลเสียอาจจะเกิดกับบ้านBaseเองมากกว่า แอดมินจะก ากับทุกครั้งที่แปลเสร็จเสมอว่า ถ้าแปล
ผิดพลาดตรงไหนหรือแปลตกหล่นสามารถบอกแอดมินได้ทันที 

- ในกรณีที่แอดมินใช้บ้านBaseในทางที่ผิด เช่นโกงเงิน หรือท าเรื่องไม่ดีจะส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ 

 แอดมินให้ความเห็นว่าไม่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ศิลปินแต่จะส่งผลต่อตัวแอดมินเอง อาจจะถูก
ตามหา     แอ็กเคานต์จริงหรือถูกเปิดเผยช่ือจริงได้ 

6. หัวใจหลักของการเป็นแอดมินคืออะไร 

 แอดมินกล่าวว่าการจะเป็นแอดมินต้องรักโดยไม่มีเงื่อนไข เพราะว่าท าแล้วไม่ได้อะไรเลย 
นอกจากจะไม่ได้เงินแล้วบางครั้งก็เสียเงินเองด้วยซ้ า ตัวแอดมินผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยชอบการโดเนท
เงินจากแฟนคลับคนอื่น ๆ สักเท่าไหร่เพราะจะเกิดความยุ่งยาก แอดมินกล่าวว่าการท าบ้านBaseดีก็
เท่ากับเท่าตัว ถ้าท าแล้วไม่ถูกใจคนก็เข้าตัวเช่นกัน  
ส่วนท่ี 4 สิ่งที่แอดมินต้องการน าเสนอจากมุมผู้บริโภคถึงการจัดการการตลาดของวง NU’EST ต่อ
ค่าย Pledis Entertianment 

- วิธีการโปรโมตของค่าย 
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 แอดมินกล่าวว่าค่าย Pledis Entertianment ไม่ค่อยท าอะไร นอกจากโปรโมตลงแอ็กเคานต์
NU’EST Official บางครั้งก็โปรโมตนิวอีสต์ข้ึนบิลบอร์ดตอนช่วงคัมแบค ถือว่าน้อยส าหรับการเป็น
ค่ายเพลง แอดมินลงความเห็นว่าค่ายไม่หาคอนเทนต์ให้นิวอีสต์ เมื่อเทียบกับวงอื่นในค่ายเช่นวงเซเว่น
ทีน วงเซเว่นทีนจะมีวาไรตี้ประจ าสัปดาห์ ลงวิดีโอคลิปทุกวันจันทร์ แอดมินรู้สึกว่าคอนเทนต์ของนิว
อีสต์ที่ค่ายท าออกมา ท าออกมาได้น่าเบื่อเป็นเพียงรายการนั่งคุย ท าให้มีแต่แฟนคลับกลุ่มเดิม ๆ 
รับชม แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าอาจจะเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของนิวอีสต์เองด้วยที่จะค่อนข้างนิ่ง ๆ 
ไม่ได้มีคนที่พูดเก่งหรือมีเอเนอร์จี้ชวนคุยมากขนาดนั้น ท าให้     คอนเทนต์วาไรตี้ของนิวอีสต์จะ
ค่อนข้างน่าเบื่อ ต่างจากวงเซเว่นทีนที่มีสมาชิกในวงเยอะ มีคนที่สามารถชวนคุยท าให้บรรยากาศไม่
น่าเบื่อ  
 แอดมินกล่าวอีกว่าการที่ค่ายน านิวอีสต์ไปโปรโมตที่ญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ค่ายคิดผิดที่สุด เพราะว่า
แฟนคลับต่างประเทศตามงานนิวอีสต์ยากมาก ๆ เพราะว่าการจะตามศิลปินที่ญี่ปุ่นจะต้องสมัครเป็น
ภาษญี่ปุ่นซึ่งไม่เอื้อต่อแฟนต่างชาติ แอดมินกล่าวว่าถ้าแฟนคลับต่างประเทศหาย เม็ดเงินญี่ปุ่นก็ไม่
สามารถรักษาตัววงให้อยู่ต่อได้เช่นกัน ดังนั้นหลังจากที่นิวอีสต์กลับมาประเทศเกาหลีจึงต้องไปออก
รายการProduce101 เพราะฐานแฟนคลับที่เกาหลีแทบไม่เหลื่ออยู่แล้ว 
 อีกทั้งแอดมินยังพูดถึงเรื่องการย้ายค่ายของนิวอีสต์ที่ย้ายไปค่ายBIGHIT Entertainmentถึง
ไม่ได้ย้ายเต็มตัว แต่BIGHIT Entertainmentถือหุ้น80% ท าให้มีอ านาจมากว่าค่ายเดิม ซึ่งแฟนคลับ
ทุกคนก็เห็นแล้วว่าค่ายBITHITโปรโมตนิวอีสต์น้อยกว่าค่ายเดิมเสียอีก 

- รายการวาไรตี้มีส่วนท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่ามีส่วนเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่าง รายการวาไรตี้จงฮยอนเคยเข้าร่วม , มินฮ
ยอนมีงานอื่น ๆ นอกจกางานวง, ช่วงที่อารอนออกรายการ Hidden singer แล้วรายการตัดคลิปสั้น
ตอนช่วงที่ซูมหน้าอารอน ท าให้มีกระทู้ถามว่าผู้ชายคนที่ถูกซูมหน้าคือใคร เป็นต้น เป็นการดึงดูความ
สนใจคนอื่น ๆ นอกจากแฟนคลับเดิมได้  
 แอดมินกล่าวเสริมว่าทักษะวาไรตี้ในตัวศิบปินมีผลอย่างมากที่จะท าให้วงมีช่ือเสียงเพิ่ม 
เพราะเมื่อเวลาศิลปินได้ไปออกรายการต่าง ๆ ก็จะต้องแนะน าตัวว่า ช่ือ…..มาจากวงนิวอีสต์ ท าให้ได้
โปรโมตวงไปในตัว 

- ถ้าแอดมินเป็นค่ายเองจะด าเนินการโปรโมตนิวอีสต์อย่างไร 

 แอดมินคิดว่าสามารถให้งานศิลปินได้มากกว่านี้ และแอดมินจะให้สมาชิกได้รับงานที่
หลากหลายมากข้ึนเพื่อจะได้รู้ว่าตัวศิลปินเหมาะกับอะไร ส่วนเรื่องการคัมแบคแอดมินคิดว่าสื่อ
โซเชียลเป็นที่ที่ทุกคนเข้าถึงตลอด ดังนั้นแอคเคานต์ของค่ายควรจะอัปเดตข่าวให้บ่อยที่สุด  

- คิดว่าถ้านิวอีสต์ได้รับการโปรโมตที่ดีพอตามที่แอดมินคิด นิวอีสต์จะมีกระแสมากกว่าน้ีไหม 

 แอดมินกล่าว่าตามสัจธรรมแล้วถูกโปรโมตมากก็ต้องมีกระแสมากเป็นธรรมดาเช่นกันกับนิว
อีสต์ จึงจ าเป็นต้องให้คนทั่ว ๆ ไปได้เห็นศิลปินบ่อย ๆ  
ส่วนท่ี5 

- ปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีประสบความส าเร็จในประเทศไทย (โดยรวม) 

 แอดมินคิดว่าการที่ศิลปินเกาหลีจะประสบความส าเร็จในประไทยได้ อันดับแรกคือการโปร
โมต เพราะถ้าไม่มีการโปรโมตคนไทยจะรับรู้ข่าวสารการติดตามได้น้อย ต่อให้วงนั้นดังที่เกหาลีดังมาก
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แต่ในประเทศไทยมีแฟนคลับติดตามน้อย การเป็นแฟนคลับวงนั้น ๆ ก็จะไม่สนุก อันดับที่สอง คือ
เรื่องหน้าตา หน้าตาแทบจะเป็นอันดับแรกๆในการติดตาม ถ้าเพลงถูกใจบวกกับศิลปินมี
ความสามารถก็จะยิ่งมีแฟนคลับมากขึ้นไปอีก 
 แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าในความคิดเห็นของแอดมินคิดว่าการมีสมาชิกคนไทยในวงไม่
เกี่ยวกับการมีกระแสที่ประเทศไทย เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ถ้าเป็นK-Popในสมัยก่อนการมี
สมาชิกคนไทยในวงเกี่ยวกับกระแสที่ไทยแน่นอน แต่ในสมัยนี้ไม่ส าคัญเป็นเพียงแค่หนึ่งในปัจจัย 
เพราะว่าสมัยก่อนภาษาคืออุปสรรคหลักในการติดตาม ถ้าวงไหนมีคนพูดภาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ก็
จะง่ายต่อการติดตาม อีกทั้งถ้ามีคนไทยอยู่ในวง สื่อข่าวในไทยก็จะกล่าวถึงท าให้ได้เห็นศิลปินบ่อย 
แตกต่างจากสมัยนี้ที่การติดตามศิลปินไม่ใช่เรื่องยาก และภาษาก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปเพราะมีคน
แปลมากขึ้น 

- เปรียบเทียบบอยแบนด์ 3 วง EXO, NU’EST, GOT7  
- จุดอ่อน จุดแข็งของทั้งสามวง 

จุดแข็งของEXOคือการมาจากค่ายSM Entertainment การมาจากค่ายใหญ่มีชัยไปกว่าครึ่ง 
เนื่องจากได้รับการโปรโมตจากรุ่นพี่ในค่ายที่ดังอยู่แล้ว แอดมินกล่าวเสริมอีกว่า ค่ายมักจะ
ฟอร์มวงให้บุคลิกหน้าตาไปในโทนเดียวกัน ก็จะถูกใจแฟนคลับที่ชอบศิลปนิในค่ายนั้นอยู่แล้ว 
จุดอ่อนของEXO คือช่วงนี้สมาชิกเอ็กโซเข้ากรมทหารอยู่หลายคนอาจจะท าให้แฟนคลับหัน
ไปตามวงอื่น  
  
จุดแข็งของNU’EST คือ แนวเพลงที่หลากหลาย 
จุดอ่อนของNU’EST คือ เมื่อวันใดที่NU’ESTยุบวง จะยากเกินไปส าหรับการขายสมาชิกแต่
ละคนแบบเดี่ยว ๆ เพราะค่ายไม่เคยให้สมาชิกได้ปูทางอื่นเลยนอกจากงานวง 
 
จุดแข็งของGOT7 สมาชิกแต่ละคนจับความสามารถเก่ง ทุกคนจะมีทางไปเมื่อวันหมดสัญญา 
เพราะค่ายให้งานเดี่ยวGOT7เยอะ ให้งานเดี่ยวมากกว่างานวงเสียด้วยซ้ า สมาชิกทุกคนไปสุด
ในความสามารถของตัวเอง 
จุดอ่อนของGOT7 คือ ทุกคนในวงเด่น พออยู่รวมกันเป็นท าให้เหมือนแย่งซีนกันเอง 

 - แต่ละวงมีกระแสแบบใดในประเทศไทย 
 แอดมินคิดว่า EXOมีกระแสเรื่อย ๆ  เนื่องจากฐานแฟนคลับค่อนข้างมั่นคง ส่วนGOT7มีงานพ
รีเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมากท าให้สามารถดึงแฟนคลับในประเทศไทยได้มาก เพราะคนทั่วไปเห็น
หน้าศิลปินวงGOT7บ่อย ๆ ในส่วนของนิวอีสต์คิดว่ากระแสในไทยค่อนข้างนิ่ง เป็นกลุ่มแฟนคลับกลุ่ม
เดิมที่ตามมานานแล้ว ช่วงอายุแฟนคลับของนิวอีสต์ส่วนมากจะอยู่ในช่วงมหาลัยตอนปลายจนถึงวัย
ท างาน ก็คือเป็นคนเดิม ๆ ที่ตามมานานแล้ว 
 
 
 -คิดว่ากระแสในไทยในขณะนี้วงไหนมีกระแสในประเทศไทยมากที่สุด 
 แอดมินคิดว่าในขณะนี้ GOT7เป็นวงที่มีกระแสมากที่สุด เนื่องจากได้รับการโปรโมตเยอะ 
เด็กวัยประถม และมัธยมเข้าถึงง่าย เนื่องจากเห็นตามป้ายโฆษณาต่าง ๆ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแอดมนิของศิลปินวง NU’EST คนที่ 3  
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1. อายุ      26      ป ี
2. เพศ ( ) ชาย   ( ) หญิง  อื่น ๆ   
3. (เล่าเรื่องเกี่ยวกับแอดมิน)ปัจจัยใดที่ท าให้แอดมินสนใจและเริ่มท าการติดตามวง นิวอีสต์ 

และเริ่มติดตามวง นิวอีสตต์ั้งแต่ปีใด และเหตุใดถึงเปิดบ้านBaseข้ึน 

บ้านBase @HWANGMINHYUN_TH มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ทั้งหมด 80,000 คน 
- เล่าเรื่องตัวเอง ตั้งแต่เริ่มแรกท าไมมาเป็นต่ิง อะไรท าให้สนใจkpop 

 แอดมินกล่าวว่าเคยเข้ารับชมคอนเสิร์ตของวง Super Junior กับพี่ แล้วรู้สึกว่าคอนเสิร์ต
สนุกดี จึงเริ่มติดตามK-Popตั้งแต่นั้นมา 

- ท าไมถึงสนใจนิวอีสต์ และเริ่มติดตามวงนิวอีสต์ต้ังแต่ปีใด 

 แอดมินกล่าวว่า สมัยที่แอดมินเป็นนักศึกษาปีที่  1 นิวอีสต์เพิ่งเดบิวต์ ซึ่งในขณะนั้นเพื่อน
ผู้ชายในเอกของแอดมินเต้นcoverเพลงFaceของนิวอีสต์ แอดมินรู้สึกถูกใจจากนั้นจึงเริ่มฟังเพลงและ
ติดตามนิวอีสต์ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา โดยแอดมินเริ่มติดตามตั้งแต่ปี2012 ซึ่งติดตามนิวอีสต์จนถึงเพลง
Actoin และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ชอบวงอะไรเป็นพิเศษจนกระทั่งรู้ว่านิวอีสต์ออกรายการProsuce101 
จึงเริ่มกลับมาติดตามนิวอีสต์อย่างจริงจังจนถึงปัจจุบัน 

- ท าไมถึงเปิดบ้านBaseนิวอีสต์ข้ึน เปิดต้ังแต่ปีใด 

 แอดมินไม่ได้เป็นผู้เปิดบ้าน แต่แอดมินมารับช่วงต่อ แอดมินรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถด้าน
ภาษา      แอดมินอยากให้คนอื่น ๆ เห็นมุมน่ารัก ๆ ของมินฮยอนแบบที่แอดมินเห็น ซึ่งแอดมินเห็น
ว่าบ้านอื่น ๆ บางทีก็แปลผิดดังนั้นจึงมาเป็นแอดมินเองเสียเลย เพื่อน าความสามารถของตนให้เป็น
ประโยชน์ด้วย อีกทั้ งอยากให้มินฮยอน          นิวอีสต์ เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากข้ึน โดย
บ้าน@HWANGMINHYUN_TH เปิดต้ังแต่ปี2017 
ส่วนท่ี 2 ถามเกี่ยวกับชองทางการรบัรู้ข้อมูลของศิลปิน และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเพลงเกาหลี
ของแอดมิน 

1. ช่องทางการรบัรู้ข้อมูลของศิลปิน 
- น าข่าวนิวอีสต์มาจากไหน (แหล่งข่าว) 

 แอดมินกล่าวว่าปัจจุบันแอดมินน าแหล่งข่าวมากจากทวิตเตอร์โดยเสิร์จหาข่าวกันเอง , น า
มากจากNaver (เว็บไซต์ของประเทศเกาหลี) อีกทั้งมีการตั้งเตือนว่าข่าวไหนต้องลงตอนไหน เป็นต้น 

2. ภาพลักษณ์ของนิวอีสต์น าเสนออย่างไร และในปจัจบุันเป็นอย่างไร ความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลบัอย่างไร 
- ภาพลักษณ์นิวอีสต์ในตอนเดบิวต์ เขาพยายามน าเสนออะไร 

 แอดมินกล่าวนิวอีสต์ในช่วงเดบิวต์พยายามน าเสนอภาพลักษณ์แบบแก่น ๆ เปรี้ยวซ่า มีความ
เป็นวัยรุ่นมาก ดูเป็นเด็กผู้ชาย 

- ภาพลักษณ์ในปัจจุบันนิวอสีต์พยายามจะน าเสนออะไร 
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 แอดมินกล่าวว่าภาพลักษณ์ปัจจุบันของนิวอีสต์ก็จะดูโตข้ึนตามอายุ ไม่ได้เน้นความแก่น แต่ก็
ยังไม่ได้ดูโตมากขนาดนั้น เนื่องด้วยคอนเซ็ปต์ที่ค่ายตั้งให้และคอนเซ็ปต์ที่ตัววงมีมาตั้งแต่แรก 
กล่าวคือดูโตข้ึนตามอายุวงเท่านั้น 

- คิดว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ของนิวอสีต์ในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหม 

 แอดมินกล่าวว่าก็ยังคงคอนเซป็ต์เดิมแตเ่พียงดูโตข้ึนเท่านั้น ตอนคอนเซป็ต์เป็นที่ดูวัยรุ่นมาก
อาจจะตีตลาดแบบหนึง่ได้ แต่เมื่อภาพลักษณ์ดูโตข้ึนก็ตีตลาดอีกแบบได้เช่นกัน 

- แล้วถ้าต่างส่งผลตอ่กลุม่แฟนคลบัไหม (กลุ่มผู้ฟงัเปลี่ยนไหม) 

 แอดมินกล่าวว่ากลุม่แฟนคลบัโตไปด้วยกันมากว่าเปลี่ยนกลุม่ผู้ฟงัชัดเจนขนาดน้ัน แฟนคลับ
ยังคงอยู่ในวัยเดียวกันกับนิวอสีต์ ไม่ค่อยมีแฟนคลับเรียกว่าโอปป้าสักเท่าไหร่ ส่วนมากก็วัยมหาลัยไป
จนถึงวัยท างาน 

3. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อนิวอีสต ์
- กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทย (แฟนคลบั)ต่อนิวอสีต์เป็นยังไงคะ เช่น แนวเพลง 

แนวเพลงของนิวอีสตส์่งผลให้นิวอีสต์มกีระแสอย่างไร คิดว่าเพลงไหนท าให้กระแสของ
นิวอีสต์เพิ่มข้ึนในประเทศไทย เป็นแนวเพลงแบบไหน 

 แอดมินกล่าวว่าผลตอบรับในประเทศไทยกับแนวเพลงของนิวอีสต์ยังไม่แรงเท่าไหร่นัก แอดมิ
นมองว่าวงนิวอีสต์ในประเทศเกาหลีตอนนี้มีฐานแฟนคลับค่อนข้างมากและเหนียวแน่นดี แต่ใน
ประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นนั้น ส่วนมากยังเห็นแฟนคลับช่วยกันดันโหวตเพลงกันเองอยู่ยังไม่ถึงขั้นที่ผู้คน
ทั่วไปจะฟังเพลงของนิวอีสต์ กล่าวคือยังเจาะเพียงผู้ฟังบางกลุ่มอยู่ แอดมินกล่าวว่าเพลงFace(เพลง
เดบิวต์)เป็นเพลงที่ท าให้นิวอีสต์เป็นที่รู้จักในประเทศไทย 

- แอดมินชอบเพลงไหนมากที่สุด เพราะอะไร 

 แอดมินชอบเพลง I am bad มากทีสุ่ดเนื่องจากจังหวะเพลงเร็วและรัว อีกทั้งท่อนRapของอา
รอนเข้ากบัเพลงมาก ๆ  
 

4. กิจกรรมในประเทศไทยของนิวอีสต ์
- คอนเสริ์ต 

NUEST The First face to face Thailand ในปี 2012 (Fanmeeting) (มีร้องเพลงไทย) 
- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า

เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสริ์ตได ้และมเีหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสริ์ตครั้งนั้นหรือไม ่
 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากศึกษาต่อยู่ที่ประเทศเกาหลี) แอดมินกล่าวว่ากลุ่มวงK-Popทุก
กลุ่มพยายามที่จะเจาะตลาดประเทศไทย เพราะตลาดในประเทศไทยค่อนข้างน่าสนใจในอดีต อีกทั้ง
แฟนคลับK-Popมีจ านวนมากและมีก าลังซื้อ 
NUEST W CONCERT <DOUBLE YOU> IN BANGKOK  ในปี ค.ศ. 2018 หลังจากโปรดิวซ์กระแส
นิวอีสต ์

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสริ์ตได ้และมเีหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสริ์ตครั้งนั้นหรือไม่ 



  121 
 

 (แอดมินเข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าเนื่องจากกระแสของ NUEST W ในตอนน้ันมีกระแสมาก ๆ 
และแฟนคลบัชาวไทยก็รอคอนเสริ์ตของนิวอีสตม์าเป็นเวลานานแล้ว รวมถึงกระแสจากรายการ
Produce101อีกด้วยที่ท าให้มีแฟนคลับใหม่ๆ หรือแฟนคลบัจากรายการที่ต้องการมาชมคอนเสริ์ต
แม้ว่าจะไม่ได้ช่ืนชอบนิวอีสต์เป็นพิเศษก็ตาม 
 แอดมินกล่าวถึงความประทับใจว่าประทับใจทุกช่วงเวลาในคอนเสิร์ตโดยเฉพาะสเตจโซโล่
ของจงฮยอน ซึ่งแอดมินประเมินด้วยสายตาว่าในคอนเสิร์ตคนเต็มแม้จะไม่ทุกที่นั่งแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่า
แหว่งจนน่าเกลียด ซึ่งโดยรวมถือว่าผู้ชมค่อนข้างเยอะ แอดมินกล่าวถึงอายุผู้ชม โดยประมาณว่าไม่
แตกต่างกันมาก ดูเป็นวัยมัธยมปลายจนถึงท างาน 

- กระแสนิวอสีต์หลังรายการ Produce101 

 แอดมินกล่าวว่ากระแสของตัวมินฮยอน (ที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงWannaone) ค่อนข้างตก
ลงจากตอนที่อยู่กับวงWannaone แต่ก็ไม่ได้ตกลงมากขนาดนั้น ยกตัวอย่าง กลุ่มแฟนคลับของมินฮ
ยอนเปลี่ยนไป และผู้ติดตามบ้านBaseของแอดมินก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ในช่วงแรกที่มินฮยอนกลับวงนิว
อีสต์คนที่เป็นแฟนคลับวงWannaoneบางคนก็เลิกติดตามบ้านไป หรือในช่วงหลังจากนั้นไม่นานก็มี
กลุ่มใหม่ ๆ เข้ามาติดตามบ้านมากขึ้น 
 
NUEST W CONCERT Encore in Bangkok 2018 (มีร้องเพลงไทย) 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสริ์ตได ้และมเีหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสริ์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินกล่าวว่าแม้ว่าแอดมินเป็นบ้านBaseของมินฮยอนแต่ก็เข้า
ร่วมคอนเสิร์ตของNU’EST W (NU’EST W ไม่มีมินฮยอน) ทุกคอนเสิร์ต ความประทับใจในคอนเสิร์ต
ครั้งนี้แอดมิน   ประทับใจสเตจโซโล่ของอารอนและแบคโฮมากที่สุดเพราะเป็นสเตจที่รู้สึกละสายตา
ไม่ได้ อีกทั้งAffectก็เข้ากับ    สเตจมาก ๆ  
NU’EST CONCERT <SEGNO> IN BANGKOK ในปี ค.ศ. 2019 (จัด2รอบ) ( ถามเรื่องกระแสมินฮ
ยอนกลบัวง) มีวันนาเบิล้มาด้วยไหม เกี่ยวไหม 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสริ์ตได ้และมเีหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสริ์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินกล่าวว่าก็เป็นหนึ่งในการตลาด ถ้าเป็นWolrd tourก็ย่อม
ต้องมีประเทศไทยอยู่แล้ว กระแสการตอบรับจากคอนเสิร์ต NU’EST W มีกระแสที่ดีมาก ๆ ดังนั้น
เมื่อมินฮยอนกลับวงกลายเป็นคอนเสิร์ตของ NU’EST จริงๆ แล้วย่อมมีแฟน ๆ เข้าชมแน่นอน มีแฟน
คลับเข้าชมมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ า เนื่องจากแฟนคลับของมินฮยอนก็มีจ านวนมาก เพราะมินฮยอน
เป็นสมาชิกที่มีความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ในวง 
 แอดมินกล่าวว่าถึงความประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่าแน่นอนว่าต้องเป็นสเตจโซโล่ของมนิฮ
ยอน เนื่องจากแอดมินท าบ้านมินฮยอนและมินฮยอนเป็นสมาชิกที่แอดมินชอบมากที่สุด 
2020 Baekho mini concert “Baekho-liday” ป2ี020 
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- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสริ์ตเดี่ยวของแบคโฮได ้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ต
ครั้งนั้นหรือไม ่

 แอดมินกล่าวว่าแอดมินยังไม่ได้รับการคืนเงินจากคอนเสิร์ตครั้งนี้และถือบัตรรอมาเป็น
ระยะเวลาเกือบหนึ่งปีแล้ว แอดมินรู้สึกว่าการที่ผู้จัดหรือค่าย Pledis Entertainmentเลือกแบคโฮมา
จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวก่อนสมาชิกคนอื่นเพราะว่าเอเนอร์จี้การเปิดอะไรสักอย่างจะต้องมีเอเนอร์จี้ที่มีพลงั
มาก ๆ ก่อน และแบคโฮเป็นคนที่มีพลังเยอะมาก ๆ ทั้งเต้นและร้อง แบคโฮสามารถท าได้หมด อีกทั้ง
แบคโฮสามารถนั่งเฉย ๆ ร้องเพลงก็สามารถดึงดูดสายตาผู้ชมได้ เป็นคนที่มีพลังในการดึงดูดสายตา
มาก ๆ แอดมินกล่าวว่าแบคโฮก็เป็นสมาชิกอีกคนที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ และค่อนข้างมี
ช่ือเสียงในประเทศไทย แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าการเลือกคนที่มีพลังมาก  มาเปิดก่อนจะค่อนข้าง
Impactผู้ชมได้ดี เหมือนการเลือกผู้น าจะต้องเลือกคนที่มี Impact ดังนั้นจึงดีกับการตลาด แต่ไม่ได้
หมายความว่าถ้าน าสมาชิกคนอื่นมาเปิดจะไม่ดีเท่า แต่หมายความว่าสมาชิกมีแต่ละคนมีImpactใน
ด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันเท่านั้น 
ส่วนท่ี 3 หน้าที่ของแอดมิน 

7. เล่าเกี่ยวกับเพจอีกครัง้ว่าเปิดเพจได้อย่างไร 

 แอดมินกล่าวว่า ในตอนแรกเพียงหยอกล้อกับเพื่อนเพราะเพื่อนบอกว่ามีรับสมัครแอดมิน
บ้าน @HWANGMINHYUN_TH อยู่ ช่วงนั้นแอดมินมีเวลาว่างจึงลองสมัครดู แอดมินกล่าวว่าวิธีนี้ก็
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสนับสนุนศิลปินได้ และอาจจะท าให้ใครหลาย ๆ คนได้ข้ามก าแพงภาษาเพื่อที่จะ
ได้รู้จักมินฮยอนได้มากข้ึนก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่แอดมินตัดสินใจสมัครเป็นแอดมิน  

- มีแอดมินทั้งหมดกี่คน มารวมตัวกันได้อย่างไร 

 แอดมินในบ้าน @HWANGMINHYUN_TH ที่ยังคงท างานอยู่จริง ๆ  มีทั้งหมด 2 คน แอดมินก
ล่าวว่าช่ือบ้านที่เขียนว่า Slow มาจากการที่แอดมินท างานกันแค่ 2 คน จึงไม่ได้มีเวลาอัปเดตข่าวไว
มากนัก 

- แบ่งหน้าที่กันอย่างไร 

 แอดมินกล่าวว่า หน้าที่ค่อนข้างจะเหลื่อมล้ าเนื่องจากแอดมินเป็นผู้ท าเองเกือบทั้งหมด แต่
จะมีพี่อีกคนหนึ่งที่เป็นคนดูในเรื่องของข่าวภาษาอังกฤษหรือการเกลาภาษาต่าง ๆ  ก่อนที่จะอัปเดตลง
หน้าทวิตเตอร์ แต่ในส่วนของแอดมินผู้ให้สัมภาษณ์จะดูแลในเรื่องของข่าวภาษาเกาหลีซึ่งมีค่อนข้าง
เยอะ โดยดูจากในNaver, จากแฮชแท็กในทวิตเตอร์ ทั้งแฮชแท็กนิวอีสต์ และแฮชแท็กมินฮยอนนิว
อีสต์ เมื่อได้รับข่าวก็จะส่งไปในกรุ๊ปไลน์ของกลุ่มแอดมิน ถ้าข่าวนั้น ๆ สามารถลงได้ภายในทวิตเดียว
แอดมินก็จะเป็นผู้จัดการ และแอดมินยังเป็นผู้ดูแลเพจนี้ใน    อินสตาแกรมอีกด้วย รวมถึงแปลไลฟ์ใน
แอปพลิเคช่ันVlive เมื่อมินฮยอนมาไลฟ์แอดมินก็จะคอยแปล ซึ่งพี่อีกคนคอยช่วยเรื่องการเตือนใน
โน้ต แต่โดยรวม 99% เป็นแอดมินผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนท างานทั้งหมด 

- ใครเป็นคนแปลข่าว 

 แอดมินผู้ใหส้ัมภาษณ์เป็นคนแปลข่าว โดยแปลจากภาษาเกาหลเีป็นภาษาไทย 
- เคยจัดท าโปรเจกต์อะไรบ้าง ข้ันตอนและค่าใช้จ่าย 
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 แอดมินกล่าวว่าเคยท าเมื่อนานมาแล้ว ในช่วงที่มินฮยอนอยู่กับวงWannaone เพราะว่าช่วง
นั้นมี         แอดมินคอยช่วยเยอะ แต่เมื่อมินฮยอนกลับวงนิวอีสต์แอดมินเหล่าน้ันก็ทยอยกันออกไป 
ปัจจุบันเลยไม่ค่อยได้ท า       โปรเจกต์แล้ว เพราะแอดมินไม่ว่างแค่ล าพังจะอัปเดตข่าวก็ยังไม่ค่อยมี
เวลา แอดมินยกตัวอย่างโปรเจกต์ก่อน ๆ ว่า เคยท าโปรเจกต์วันเกิดมินฮยอนที่สถานีรถไฟใต้ดินMRT
ในปี 2018 แต่เนื่องด้วยแอดมินเป็นฝ่ายแปลข่าวจึงจ ารายละเอียดโปรเจกต์ไม่ได้มากนัก แอดมินก
ล่าวว่าเคยมีปัญหากับการท าโปรเจกต์กับบ้านอื่นที่ท าโปเจกต์แบบคู่ชิป (คู่จิ้น) ซึ่งมีปัญหาเยอะมาก ๆ  
เป็นส่วนที่ท าให้ไม่อยากท าโปรเจกต์อีกต่อไป 
 

8. ในการสร้างเพจในโซเช่ียลมีเดียต่าง ๆ แอดมินมีหน้าที่อะไรบ้างและใช้โซเชียลมีเดียใดในการ
โปรโมตศิลปิน 

 -หน้าที่ของแอดมินในการโปรโมตศิลปิน 
 ส าหรับแอดมินแอดมินคิดว่าคือการข้ามก าแพงภาษา ให้หลาย ๆ คนที่ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับ
ศิลปินได้รับรู้ถึงตัวตนของเค้า แอดมินเช่ือว่าตัวตนของศิลปินเป็นคนน่ารักมีความสามารถอยู่แล้ว 
แอดมินจึงมีหน้าที่กระจ่ายความดีงามเหล่าน้ันให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้ด้วย 

- ความถ่ีในการโปรโมต 
 แอดมินกล่าวว่าข้ึนอยู่กับข่าวต่าง ๆ ของศิลปิน แอดมินกล่าวว่าเมื่อก่อนแอดมินพยายามท า
Content     ต่าง ๆ แต่ผลตอบรับท าให้แอดมินท้อบ้างในบางครั้ง ดังนั้นปัจจุบันContentที่ไม่
เกี่ยวกับตารางงานจะมีแค่ Contentบอกราคาเสื้อผ้าที่ศิลปินใส่หรือแปลแคปช่ันของอินสตาแกรม
ส่วนตัวของมินฮยอน กล่าวคือจะอัปเดตข่าวตามตารางงานเป็นหลักหรือข่าวที่หาเจอจากในNaver
  

9. แอดมินมีหน้าที่อย่างไรในการรกัษากระแสความนิยมของ NU’EST ให้คงอยู่ต่อไป ในช่วงการ
รักษาความนิยมของวง NU’EST 

- ในช่วงที่กระแสนิง่ ศิลปินไม่ได้โปรโมตเพลงอยู่ในขณะนั้น ห่างหายจากหน้าจอไป แอดมินมี
หน้าที่อย่างไร 

 แอดมินกล่าวว่าแอดมินจะพยายามอัปเดตข่าวทุกวัน แอดมินจะพยายามเสิร์จหาข่าวใน
Naverแอดมิน  กล่าวว่าค่อนข้างจะโชคดีเพราะว่าในNaverจะมีข่าวทุก ๆ วันไม่ว่าจะเป็นข่าวเล็กข่าว
น้อยก็สามารถน ามาอัปเดตได้ แอดมินกล่าวเสริมว่าอยากให้บ้าน @HWANGMINHYUN_TH เป็น
สารบัญของมินฮยอน กล่าวคือต้องมีทุกอย่างและต้องมีครบทุกหัวข้อให้แฟนคลับกลับมาค้นหาได้ 
แอดมินกล่าวอีกว่าจะมีแฮชแท็กฮวังสไตล์มินฮยอนเป็นแฮชแท็กเกี่ยวกับแบรนด์เสื้อผ้าหรือราคา
เสื้อผ้าที่มินฮยอนใส่  
 ผู้สัมภาษณ์ถามถึงกระแสตอบรับว่าการท าContentมีกระแสตอบรับดีหรือไม่ แอดมินกล่าว
ว่าแอดมินยังไม่เคยเห็นผลตอบรับเป็นภาพที่ชัดเจน แต่เคยถูกต าหนิจากช่วงที่มีม็อบชุมนุมและแฮช
แท็กของม็อบ แต่แอดมินต้ังช่วงเวลาการลงข่าวไว้แล้วและกดอัปเดตข่าวในทวิตเตอร์ตามปกติ แต่โดน
Feedbackต าหนิว่าลงข่าวไม่ดูสถานการณ์บ้านเมือง 

10. การบริหารจัดการข่าวของศิลปินของแอดมินเมื่อเกิดข่าวที่ท าให้ภาพลักษณ์ของวงแยล่งแอด
มินจะท าหน้าที่อย่างไร 

- และจะลงหรือแปลข่าวเสียทีเ่กิดข้ึนหรือไม่ 
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 แอดมินกล่าวว่าแอดมินจะแปลข่าวเสีย เนื่องจากแอดมินเช่ือว่าความจริงก็คือความจริง ไม่ว่า
อย่างไรก็ยืนยันที่จะอยู่เป็นก าลังใจให้ศิลปิน แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการแปลอย่างมาก ไม่เอนเอียง 
และคงใช้เวลาในการแปลนาน อาจจะต้องประชุมกันระหว่างแอดมินว่าควรใช้ค าใดในการแปลข่าวให้
เป็นกลางมากที่สุด เพราะว่าค าพูดของบ้านที่มีผู้ติดตามจ านวนมากย่อมส่งผลต่อผู้อ่าน 

11. คิดว่ายอดผู้ติดตามเพจทั้งหมด 80,000 มีผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ ในกรณีที่แอด
มินอาจจะท าผิดพลาดในการแปลข่าว หรือส่งสารไม่ครบถ้วน 

 แอดมินกล่าวว่ามีผลแต่มีผลน้อย ซึ่งแอดมินกล่าวว่าบ้านแอดมินเคยท าพลาดบ้างในช่วงที่มี
แอดมินคน   ใหม่ ๆ เข้ามาท างาน ส่วนมากคนก็จะต าหนิที่ตัวแอดมินมากกว่าที่จะไปลงกับศิลปิน แต่
ทางบ้านของแอดมินยังไม่เคยท าผิดพลาดรุนแรงขนาดที่จะท าให้คนไม่ชอบศิลปิน แอดมินกล่าวถึง
วิธีการแก้ไขสถานการณ์ในช่วงที่มีแอดมินท าผิดพลาดคือทางบ้านของแอดมินท าการRestบ้านไป
ช่วงหนึ่ง  (พักการอัปเดตแต่ยังไม่ปิดท าการ) 
 แอดมินกล่าวถึงเรื่องถ้าท าผิดพลาดเรื่องการเงินเรื่องคงไม่ไปถึงตัวศิลปินเนื่องจากทุกคนคงรู้
ช่ือคนโกงอยู่แล้ว แค่เพียงมีคนไม่ดีน าช่ือศิลปินมาหากินเท่านั้น แอดมินมองว่าไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ศิลปินแต่ก็อาจจะส่งผลเล็กน้อยๆ แต่ไม่ถึงขั้นท าให้ศิลปินเสื่อมเสียช่ือเสียง 

12. หัวใจหลักของการเป็นแอดมินคืออะไร 

 แอดมินกล่าวว่าหัวใจหลักของการเป็นแอดมินคือความอดทน แอดมินกล่าวว่าคนนอกอาจจะ
คิดว่าบ้านที่มีผู้ติดตามเยอะคงมีแอดมินหลายคน แต่บ้านของแอดมินมีเพียง 2 คน แต่ความจริงแล้ว
ในบางครั้งแอดมินนั่งประชุมงานอยู่ก็ต้องขอมาเข้าห้องน้ าเพื่ออัปเดตข่าวส าคัญ ๆ หรือบางครั้งแอด
มินเข้านอนแล้วแต่มินฮยอนมาไลฟ์แอดมินก็ต้องตื่นข้ึนมาแปลค าพูดของมินฮยอนให้เสร็จ มิฮยอน
ชอบมาไลฟ์เวลาเที่ยงคืน แต่แอดมินเป็นคนเข้านอนเร็วบางครั้งแอดมินอีกคนก็จะโทรมาปลุกให้แปล 
จากนั้นแอดมินก็จะแปลให้เสร็จในคืนน้ัน หรือวันไหนมีตารางออกมาก่อนแล้วว่าศิลปินจะปล่อยคลิป
หรือไลฟ์เวลาใด แอดมินก็จะคอยตามเวลาและรีบแปลให้เสร็จ เป็นต้น แอดมินกล่าวว่าแอดมินพยา
ยามจะอัปข่าวให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งต้องใช้ความอดทนเนื่องจากต้องเสียเวลาส่วนตัวของตัวเองไปบ้าง 
ส่วนท่ี 4 สิ่งที่แอดมินต้องการน าเสนอจากมุมผู้บริโภคถึงการจัดการการตลาดของวง NU’EST ต่อค่าย 
Pledis Entertianment 

- วิธีการโปรโมตของค่าย 

 แอดมินกล่าวว่าค่ายก็ยังโปรโมตได้ไม่ดีพอ รู้สึกว่านิวอีสต์ยังมีContentอีกหลายอย่างที่ค่าย
สามารถเลือกท าได้แต่ค่ายก็ไม่ท า ในช่วงที่นิวอีสต์ไม่มีการคัมแบคในช่วงปีที่แล้ว และค่าย  Pledis 
Entertianment สร้างContentข้ึนมา แต่แอดมินกล่าวว่าเป็นContentที่ดูไม่มีอะไรและเป็น
Contentที่เข้าถึงยาก อีกทั้งไม่สามรถดึงดูดแฟนคลับได้มาก แอดมินแปลContentของนิวอีสต์ตลอด
รู้สึกได้ว่าไม่ดีพอ 
 แอดมินกล่าวถึงการคัมแบคสเตจของศิลปินว่าค่ายท าเพียงพอส าหรับโปรโมตในกลุ่มแฟน
คลับ แต่ถ้าการท าให้ศิลปินเป็นที่รู้จักมากข้ึนในวงกว้างถือว่าท าได้ไม่ดีพอ 
 
 

- เล่าช่วงที่นิวอีสต์เน้นโปรโมตในญี่ปุ่นจนท าให้กระแสตอบรับในประเทศอื่น ๆ หายไป 
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 แอดมินกล่าวว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่นิวอีสต์เริ่มเดบิวต์ได้ไม่นานก็เริ่มไปโปรโมตที่ญี่ปุ่นอย่าง
จริงจังแต่ฐานหลักส าคัญอย่างประเทศเกาหลียังไม่เหนียวแน่นมากพอท าให้ดึงได้เฉพาะแฟนคลับ
ญี่ปุ่น ซี่งก็ไม่มากพอท าให้     นิวอีสต์มีช่ือเสียง แต่เมื่อกลับมาเกาหลีก็แทบไม่เหลือแฟนคลับอยู่แล้ว 
เป็นจุดที่พลาดส าหรับการตลาดของค่าย 

- ถ้าแอดมินเป็นค่ายเองจะด าเนินการโปรโมตนิวอสีต์อย่างไร 

 แอดมินกล่าวว่าแอดมินคงจ้างคนคิดContentที่เก่งกว่านี้มาท างาน แอดมินรู้สึกว่าContent
หลาย ๆ อย่างของนิวอีสต์มาเป็นset รวมถึงคอนเซ็ปต์ก็วางมาแบบระยะยาวท าให้ไม่ยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ขณะนั้น เช่นContent Universe ที่ให้นิวอีสต์ใส่ชุดนักเรียนมัธยมซึ่ง
แอดมินรู้สึกว่านิวอีสต์เลยวัยมัธยมมาแล้วท าไมถึงยังคงคอนเซ็ปต์เดิมๆนี้อยู่ การท าอะไรให้เหมาะกับ
วัยศิลปินน่าจะมีContentที่เข้าถึงง่ายได้มากกว่า  

- วาไรตี้มีส่วนท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงหรือผลตอบรบัในแง่มมุใด 

 แอดมินกล่าวมีผลแน่นอนอยู่แล้ว เพราะผู้คนส่วนมากก็ชอบดูรายการวาไรตี้และส่วนมากก็
จะถูกดึงดูดมาจากรายการวาไรตี้ด้วยเช่นกัน อาจจะท าให้ศิลปินรู้จักในวงกว้างมากข้ึน  

- โซเชียลมีเดียส่วนตัวของศิลปินมีส่วนท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงหรือผลตอบรบัในแง่มุมใด 

 แอดมินกล่าวว่าเราสามารถเห็นศิลปินที่เป็นตัวเขาได้มากข้ึนเนื่องจากไม่ต้องผ่านการกรอง
การตัดต่ออะไร ได้เห็นมมุส่วนตัวมากขึ้น แต่ก็มีข้อเสียเช่นกันเพราะแฟนคลบับางคนกก็้าวก่ายศิลปิน
มากไป หรอืคาดหวังให้ศิลปินท าให้ถูกใจตัวเอง 

- คิดว่าถ้านิวอีสต์ได้รับการโปรโมตที่ดีพอตามที่แอดมินคิด นวิอีสต์จะมกีระแสมากกว่าน้ีไหม 

 แอดมินกล่าวว่ามีมากข้ึนแน่นอน 
- อนาคตของนิวอีสต ์

 แอดมินกล่าวว่านิวอีสต์สามารถอยู่ต่อไปได้เรื่อย ๆ ถ้าค่ายไม่โปรโมตแย่จนเกินไป เพราะนิว
อีสต์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ติดลมบนไปแล้ว กล่าวคือ เมื่อออกอัลบั้มมาก็ยังขายได้ ไม่ได้ถึงขนาดขาย
ไม่ได้เลยเหมือนในช่วงก่อนออกรายการProduce101 กระแสก็จะอยู่กลาง ๆ ไปเรื่อย ๆ 
ส่วนท่ี5 

- ปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลปีระสบความส าเร็จในประเทศไทย (โดยรวม) 

 แอดมินกล่าวว่าส่งผลมาจากกระแสตอบรบัจากประเทศเกาหลีมากอีกที แต่ถ้าเป็นวงที่มีคน
ไทยก็จะมกีระแสเพราะมีคนไทยแน่นอน 

- เปรียบเทียบบอยแบนด์ 3 วง EXO, NU’EST, GOT7  
- จุดอ่อน จุดแข็งของทั้งสามวง  

 EXO แอดมินกล่าวว่าจุดแข็งคือหน้าตาและความสามารถ เนื่องจากมาจากค่าย SM 
Entertainment ซึ่ งทุกคนก็รู้ ดี ว่าศิลปินค่ายนี้มี คุณภาพมาก ข้อเสียของ  EXO คือค่าย  SM 
Entertainment เนื่องจากค่ายวาง           คอนเซ็ปต์ของเอ็กโซไว้ยากเกินและค่อนข้างเข้าถึงยาก 
เพราะส่วนตัวแอดมินรู้สึกว่าการเข้าถึงศิลปินระดับหนึ่งจึงจะท าให้แฟนคลับรู้สึกอยากจะตดิตามตอ่ไป 
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แต่ศิลปินจากค่าย SM Entertainment จะอยู่ห่างจากแฟนคลับมาต้ังแต่แรก ชัดเจนว่าคือศิลปินกับ
แฟนคลับ 
 GOT7 แอดมินกล่าวว่าจุดแข็งคือ มีสมาชิกหลายเช้ือชาติท าให้มีความหลากหลายอยู่ในวง มี
หลายรสชาติให้เลือกชมและก็อตเซเวนขายคอนเซ็ปต์พี่ชายที่ดูเข้าถึงง่ายมากกว่าอีกสองวง ส่วน
ข้อเสียแอดมินกล่าวว่าก็คือความหลายเช้ือชาติเช่นกัน แอดมินกล่าวว่าประเทศเกาหลีค่อนข้างเป็น
ประเทศชาตินิยมการมีสมาชิกหลากหลายเช้ือชาติอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ก็อตเซเวนมีฐานแฟน
คลับที่ประเทศเกาหลีน้อย 
 NU’EST แอดมินกล่าวว่าจุดแข็งคือ มีความสามารถ เพราะสามารถร้อง, เต้น, แต่งเพลง, คิด
ท่าเต้นเองได้ ถ้าค่ายให้เงินลงทุนนิวอีสต์ก็สามารถท าอัลบั้มให้ได้เลย ซึ่งนิวอีสต์ก็ท าแบบนี้มาโดย
ตลอด ซึ่งการที่ศิลปินท าอะไรเองได้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของค่ายและยังเพิ่มทักษะให้กับศิลปินไปในตวั 
จุดอ่อนของนิวอีสต์คือคอนเซ็ปต์และContentที่ไม่ดีพอ 

- แต่ละวงมีกระแสแบบไหน 

 แอดมินกล่าวว่าก็อตเซเวนมีฐานแฟนคลับกว้างที่สุดในประเทศไทย ในส่วนของเอ็กโซมีความ
Perfectในทุกๆด้านเพราะค่ายใหญ่คงเทรนศิลปินอย่างดี ซึ่งเก่งพอที่จะเข้าตาคนไทยรวมถึงรูปร่าง
หน้าตาก็ถูกใจคนไทย   ส่วนนิวอีสต์มีกระแสประมาณหนึ่งในประเทศไทยแต่อาจจะไม่เท่าอีกสองวง 
แต่ก็มีกระแสประมาณหนึ่งที่สามารถท าก าไรได้ 

- คิดว่ากระแสในไทยในขณะนี้วงไหนมีกระแสมากที่สุด 
 แอดมินคิดว่าวงก็อตเซเวนมีกระแสในประเทศไทยมากที่สุด 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแอดมนิของศิลปินวง GOT7 คนที่ 1 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1. อายุ     28    ปี 
2. เพศ ( ) ชาย   ( ) หญิง  อื่น ๆ ………………… 
3. (เล่าเรือ่งเกี่ยวกับตัวเอง) ปจัจัยใดทีท่ าให้แอดมินสนใจและเริ่มท าการติดตามวงกอ็ตเซเวน

และเริ่มติดตามวงกอ็ตเซเวนตั้งแต่ปีใด และเหตุใดถึงเปิดบ้านBaseข้ึน 

หมายเหตุ อากาเซ หมายถึงช่ือแฟนคลับของวงก็อตเซเวน 
แอดมินGOT7 คนที่ 1 มาจากบ้านBase @GOT7_Quote มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ทั้งหมด 138,000 
คน 

- เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองตั้งแต่เริม่แรกท าไมมาเป็นแฟนคลบัK-Pop อะไรท าให้สนใจkpop 

 แอดมินเริ่มติดตามก็อตเซเวนเป็นวงแรก แต่ก่อนหน้านี้แอดมินชอบดูวาไรตี้ของประเทศ
เกาหลีอยู่แล้วเพราะชอบอะไรที่ตลกๆ จนได้ดูรายการวีคลี่ไอดอลที่ก็อตเซเวนเป็นแขกรับเชิญ โดย
รับชมรายการเกาหลีผ่านทางเพจเฟซบุ๊กที่มีคนน ามาแปลซับไทย แต่ในตอนแรกยังไม่ได้ชอบก็อตเซ
เวนในทันที ที่กดเข้าไปชมเพียงเพราะมีคนบอกว่าวงนี้มีคนไทยเป็นสมาชิก หลังจากนั้นจึงเริ่มฟังเพลง 
ดูวิดีโอคลิปต่าง ๆ แอดมินกล่าวเสริมว่าแอดมินเสพความเป็นตัวตนของก็อตเซเวน และรู้สึกว่าท าไม
เด็กเหล่านี้ถึงมีอารมณ์ขันขนาดน้ี 

- ติดตามวงก็อตเซเวนต้ังแต่ปีใดและท าไมถึงสนใจวงก็อตเซเวน  

 แอดมินติดตามก็อตเซเวนต้ังแต่ปี2014  
- ท าไมถึงเปิดบ้านBaseก็อตเซเวนข้ึน เปิดต้ังแต่ปีใด 

 แอดมินเปิดบ้านBaseตั้งแต่ปี 2015 เหตุผลในการเปิดบ้านคือ แอดมินเห็นความพยายามของ
ก็อตเซเวน เมื่อแอดมินชอบอะไรก็อยากเผยแพร่ให้คนอื่น ๆ ได้รู้จัก ได้เห็นด้านดี ๆ ของก็อตเซเวน
ด้วย จึงเริ่มปรึกษากับพี่ที่รู้จักว่าอยากจะเปิดเพจที่รวบรวมค าพูดดี ๆ  ที่สร้างแรงบันดาลใจของก็อตเซ
เวน เพื่อที่จะเผยแพร่ด้านที่น่ารักของก็อตเซเวนให้คนอื่นเห็นด้วย ในความเห็นของแอดมิน แอด
มินคิดว่าก็อตเซเวนเป็นเด็กดีที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น ๆ ได้ 
ส่วนท่ี 2 ถามเกี่ยวกับช่องทางการรับรู้ข้อมูลของศิลปิน และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเพลงเกาหลี
ของแอดมิน 

1. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลของศิลปิน 
- น าข่าวก็อตเซเวนมาจากไหน (แหล่งข่าว) 

 ในสมัยแรกเริ่มแอดมินจะน าค าพูดของก็อตเวเวนมาจากนิตยสาร K-Star, A-Star หรือ
รายการสัมภาษณ์ต่าง ๆ แต่ส่วนมากจะได้จากนิตยสาร ส่วนในปัจจุบันจะน าค าพูดมากจากไลฟ์ต่าง ๆ  
หรือสิ่งที่ก็อตเซเวนพูดในงานแฟนไซน์, คอนเสิร์ต, แฟนมีตต้ิง  

2. ภาพลักษณ์ของก็อตเซเวนน าเสนออย่างไร และในปัจจุบันเป็นอย่างไร ความแตกต่าง
ของภาพลักษณ์ส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับอย่างไร 

- ภาพลักษณ์ก็อตเซเวนในตอนเดบิวต์ เขาพยายามน าเสนออะไร 
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 ในมุมมองของแอดมินในเรื่องความเป็นตัวตนของก็อตเซเวน แอดมินคิดว่าก็อตเซเวน
พยายามที่จะแสดงด้านเท่ ๆ ให้แฟนคลับเห็น แต่กลับกลายเป็นความโก๊ะความน่ารักจึงท าให้เป็น
เสน่ห์ของก็อตเซเวน ส่วนด้าน   คอนเซ็ปท์ดูเป็นผู้ชายแมน ๆ เดบิวต์ด้วยคอนเซ็ปท์วงHip-Hop 

- ภาพลักษณ์ในปัจจุบันก็อตเซเวนพยายามจะน าเสนออะไร 

 ปัจจุบันภาพลักษณ์และเพลงจะดูเป็นตัวเองแบบสบาย ๆ มากข้ึน เน้นแต่งเพลงที่สื่อ
ความหมายต่อแฟนคลับมากกว่าการตีตลาดเพลง เพราะอัลบั้มในช่วงหลังสมาชิกในวงเป็นคนแต่งเอง
ทั้งหมด เมื่อแปลเนื้อหาเพลงออกมาแล้วเหมือนเปน็การที่ก็อตเซเวนสื่อสารกับแฟนคลับผ่านบทเพลง  

- คิดว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ของก็อตเซเวนในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหม 

 แอดมินคิดว่าต่างพอสมควร ก่อนหน้านี้ในช่วงเดบิวต์แรก ๆ ก็อตเซเวนเป็นสิ่งที่ค่ายพยายาม
จะให้      ก็อตเซเวนเป็นมากกว่าที่เขาจะเป็นตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้า, ผม, คอนเซ็ปท์ต่าง 
ๆ แต่ในปัจจุบันแอดมินรู้สึกว่าก็อตเซเวนเติบโตข้ึน เป็นผู้ใหญ่มากข้ึน ในแง่มุมองการเป็นไอดอลที่
ต้องมีความสมบูรณ์แบบ ต้องเป็นอย่างที่สาธารณชนขาดหวังก็เริ่มหายไปและเริ่มมีอิสระมากข้ึน 

- แนวเพลงของก็อตเซเวนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแตกต่างอย่างไร 

 แอดมินคิดว่าแนวเพลงของก็อตเซเวนค่อนข้างต่างจากตอนแรกพอสมควร ในช่วงเพลงแรก 
ๆ อย่าง Girls Girls Girls, Stop Stop it จะเป็นแนวเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นHip-Hop แต่
ในช่วงหลัง ๆ มาจะเป็นเพลงที่ฟังสบายมากข้ึน ปรับเปลี่ยนแนวเพลงให้เข้ากับสมัยมากข้ึนจน
กลายเป็นแนวเพลงของก็อตเซเวนไปแล้ว เพราะในช่วงแรกแอดมินคิดว่าแนวพลงแบบHip-Hopนั้น
เป็นแนวเพลงของค่ายเสียมากกว่า 

- แล้วถ้าต่างส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับไหม (กลุ่มผู้ฟังเปลี่ยนไหม) 

 กลุ่มผู้ฟัง(กลุ่มแฟนคลับ)ไม่เปลี่ยน แอดมินคิดว่าคนที่ติดตามตั้งแรกก็จะติดตามต่อในระยะ
ยาวอยู่แล้ว แต่ในระหว่างทางก็จะมีแฟนคลับคนอื่น ๆ เพิ่มข้ึนเสียมากกว่า ยกตัวอย่าง เมื่อคอนเซ็ปท์
ก็อตเซเวนเปลี่ยนไปตัวแฟนคลับก็ไม่ได้ซีเรียสตรงจุดนั้นอยู่แล้ว ส่วนเรื่องเพลงถ้ารูปแบบเพลง
เปลี่ยนไปก็ไม่ได้ท าให้กลุ่มแฟนคลับเปลี่ยนหรือหายไป ในมุมมองของแอดมิน แอดมินคิดว่าอากาเซ่
(ช่ือแฟนคลับของวงก็อตเซเวน)ค่อนข้างเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่น แฟนคลับฟังผลงานก็อตเซเวนเพราะ
ก็อตเซเวน ดังนั้นถ้าคอนเซ็ปท์หรือแนวเพลงจะเปลี่ยนแอดมินคิดว่าไม่ส่งผลต่อกลุ่มผู้ฟัง  

3. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อก็อตเซเวน 
- กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทย (แฟนคลับ)ต่อก็อตเซเวนเป็นยังไง เช่น แนวเพลง 

แนวเพลงของก็อตเซเวนส่งผลให้ก็อตเซเวนมีกระแสอย่างไร  
 แอดมินคิดไม่แน่ใจว่ากลุ่มผู้ฟังกลุ่มอื่น ๆ  นอกจากแฟนคลับของก็อตเซเวนเป็นเช่นไร แต่จาก
ที่ดูวิดีโอแนว GoT7 MV Reaction ของคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับของก็อตเซเวน แอดมินคิดว่าคนอื่น ๆ 
ดูแฮปปี้กับแนวเพลงของก็อตเซเวน แอดมินคิดว่าเพลงของก็อตเซเวนเป็นเพลงตลาดประมาณนึง 
แอดมินเสริมอีกว่าแนวเพลงของ        ก็อตเซเวนยังไปได้ไกลมากกว่าน้ี ยังสมารถพัฒนาได้มากกว่านี้ 
เนื่องจากอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าด้วยปัญหาของค่ายเพลงท าให้ก็อตเซเวนยังไม่สามารถแสดง
ศักยภาพออกมาได้มากพอ แอดมินคิดว่าสิ่งที่ท าให้ก็อตเซเวนยังมีช่ือเสียงได้ถึงปัจจุบันคือตัวสมาชิก
ในวง 
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- คิดว่าเพลงไหนท าให้กระแสของก็อตเซเวนเพิ่มข้ึนในประเทศไทย เป็นแนวเพลงแบบ
ไหน 

 แอดมินกล่าวถึงเพลงที่ท าให้ก็อตเซเวนเป็นที่รู้จักในวงกว้างก่อนคือ เพลง Just like ซึ่งJust 
like เป็นเพลงแรกของก็อตเซเวนที่มีสถิติยอดรับชมในยูทูปมากที่สุด โดยภายในหนึ่งวันมียอดรับเข้า
ชมสูงถึงเจ็ดล้านครั้ง แม้ว่าเพลงนี้จะไม่ได้รับรางวัลเพลงในรายการต่าง ๆ ของเกาหลีก็ตาม แต่ถือว่า
เป็นเพลงที่ท าให้ก็อตเซเวนเป็นที่รู้จักมากข้ึนในประเทศเกาหลีและสากล ท าให้ผู้คนต่างติดภาพความ
สดใสน่ารักของก็อตเซเวน เนื่องจากเพลงนั้นเป็นเพลงที่ให้ก าลังใจ MVก็แสดงภาพลักษณ์ที่สดใส ส่วน
เพลงที่ท าให้ก็อตเวเวนมีกระแสเพิ่มข้ึนในประเทศไทยแอดมินคิดว่า ก็อตเซเวนเป็นที่รู้จักตั้งแต่ Stop 
Stop it แต่ยังไม่ได้มีกระแสมากขนาดนั้นจนสะสมกระแสมา   เรื่อย ๆ ถึงช่วงอัลบั้ม Fly ที่มีการโปร
โมตที่ดีมากข้ึน เช่น มีคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย, เริ่มมีโฆษณาในประเทศไทย, มีกิจกรรมเดินพรมแดง 
อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้อัลบั้มช่วง Fly เป็นที่รู้จักคือ ค่าย4nologueเริ่มดันกระแสของก็อตเซเวน 
(4nologueเป็นค่ายผู้จัดที่น าศิลปินเกาหลีเข้ามาท ากิจกรรมต่าง ๆ  ในประเทศไทย) ซึ่งทั้งหมดที่กล่าว
มาสร้างกระแสในประเทศไทยได้ค่อนข้างดี 
 

- เพลงที่แอดมินชอบที่สุดของก็อตเซเวน 

 แอดมินชอบเพลง Hard Carryมากที่สุดในบรรดาเพลงTitleของก็อตเซเวน เนื่องจากเป็น
เพลงที่มีจังหวะสนุกและแอดมินเป็นสายสตรีมเพลง(การปั่นยอดเพลงในชาร์ตเพลง) ในขณะปั่นชาร์ต
ในเวลากลางคืนท าให้ไม่ง่วงและท่าเต้นของเพลงนี้มีไลน์ท่าที่สวยงาม อีกทั้งมิวสิกวิดีโอก็ท าออกมาได้
ดี แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าเพลงนี้เปรียบเสมือนเป็นเพลงชาติของก็อตเซเวน เมื่อคนเกาหลีนึกถึงก็อต
เซเวนก็จะนึกถึงเพลงนี้เป็นอันดับแรก ๆ   

- แอดมินชอบสมาชิกคนไหนมากที่สุด 

 แอดมินชอบจินยองมากที่สุด เนื่องจากจินยองเป็นคนที่หน้าตาขัดกับบุคลิก เป็นคนที่หน้าตา
เรียบร้อย แต่เมื่อถึงเวลาท างานหรือนอกจอ จินยองก็จะมีนิสัยที่ต่างออกไป ท าให้เป็นเส่นห์ของจินย
อง 

- คิดว่าการมีสมาชิกเป็นคนไทย(แบมแบม)สามารถเพิ่มกระแสให้วงในประเทศไทยได้
หรือไม่อย่างไร 

 แอดมินคิดว่ามีส่วนอย่างมาก หลายคนเข้ามาเป็นแฟนคลับก็อตเซเวนเพราะแบมแบม
เช่นเดียวกับแอดมินที่สนใจวงก็อตเซเวนเพราะเห็นว่ามีคนไทยเป็นสมาชิก แอดมนิกล่าวเสริมอีกว่า
จากการที่แอดมินได้พูดคุยกับทีมงานโฆษณาที่ท างานกับแบมแบมมาทุกคนจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน
ว่าแบมแบมเป็นคนNiceและท างานเก่ง อาจจะมีส่วนที่ท าให้ใคร ๆ ก็อยากได้แบมแบมเป็นพรีเซ็น
เตอร์ และการที่แบมแบมได้เป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าหลากหลายก็สามารถดึงคนไม่รู้จักวงก็อตเซเวนให้
มาเป็นแฟนคลับได้อีกปัจจัยหนึ่ง การได้เป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าในประเทศไทยมากขนาดได้รับฉายาว่า
เป็นเจ้าพ่อโฆษณานี้ ในความเห็นของแอดมินคิดว่าเป็นผลประโยชน์แบบWin-Win ทั้งตัวแบรนด์
ได้รับกระแสเพิ่มมากขึ้น แบมแบมก็ได้รับกระแสเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

4. กิจกรรมในประเทศไทยของ GOT7 
FLY TOUR ปี ค.ศ. 2016 
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- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินกล่าวว่าที่ค่ายเล็งเห็นว่าก็อตเวเวนสามารถจัดคอนเสิร์ต
ในประเทศไทยได้เพราะมีประสบการณ์จากงานeventก่อนหน้านั้นมามาก เช่น เคยจัดมีตต้ิงที่ธันเดอร์
โดมแล้วที่ไม่พอส าหรับแฟนคลับ, จัดมีตติ้ง The Fanclubที่สยามพารากอนแล้วที่ไม่พอส าหรับแฟน
คลับ ท าให้รู้ว่ามีฐานแฟนคลับ      ก็อตเซเวนอยู่มากและสามารถขยายมาจัดคอนเสิร์ตที่อิมแพ็คอารี
น่าได้  
GOT7 THAILAND TOUR 2017 ‘NESTIVAL’ (นครราชศรีมา, เชียงใหม่, กรุงเทพ, ภูเก็ต) 

- ท าไมค่ายถึงเลือกจัดทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศไทยข้ึน เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่วงอื่นไม่เคยท า 
ค่ายมั่นใจได้อย่างไรว่าวงมีกระแสเพียงพอในการจัดทัวร์ในประเทศไทยได้ 

 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ตที่กรุงเทพ) แอดมินคิดว่า เนื่องจากก็อตเซเวนมาประเทศไทยบ่อย
และมีสมาชิกคนไทยที่สามารถช่วยสื่อสารได้ อีกทั้งฐานแฟนคลับก็อตเซเวนในประเทศไทยค่อนข้าง
เยอะและส่วนมากช่วงอายุแฟนคลับของก็อตเซเวนมีหลายช่วงอายุ ส่วนหนึ่งเป็นเด็กวัยเรียนที่ไม่
สามารถเดินทางมากรุงเทพจึงเกิดทัวร์ต่างจังหวัดข้ึน แอดมินกล่าวเสริมอีกว่า อาจจะเป็นความ
ต้องการของตัวศิลปินเองที่อยากเข้าใกล้แฟนคลับให้มากข้ึน แอดมินคิดว่ากระแสทัวร์ต่างจังหวัดใน
ประเทศไทยครั้งนั้นมีกระแสดีถึงข้ันเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียว คอนเสิร์ตในครั้งนี้เพิ่มกระแสได้
ทั้งตัวก็อตเซเวนและแฟนคลับด้วย 
Eyes On You ปี ค.ศ. 2018 (จัด3วัน) 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่นิยมK-Popซึ่งเวลามี
ทัวร์คอนเสิร์ตของศิลปินก็จะมีประเทศไทยอยู่นั้นเสมอ ไม่ใช่แค่เฉพาะก็อตเซเวน แต่ในกรณีของก็อต
เซเวน ฐานแฟนคลับของก็อตเซเวนในประเทศไทยค่อนข้างเยอะท าให้การจัดแค่สองวันไม่เพียงพอ
ส าหรับแฟนคลับก็อตเซเวน จึงจัดทั้งหมด3วัน 
Keep Spinning ปี ค.ศ. 2019 (ถูกเลื่อนเนื่องจากเหตุการณ์โควิด-19) 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินซื้อบัตรเข้าชม) แอดมินกล่าวว่าเหตุผลในการจัดเหมือนกับเหตุผลที่เคยกล่าวมาคือ
ก็อตเซเว่นมีทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกประเทศก็เป็นหนึ่งในน้ัน แอดมินกล่าวเสริมว่า คอนเสิร์ต Keep 
Spinningครั้งนี้ เพิ่มประเทศในการจัดมากข้ึน มีประเทศฝั่งยุโรปเพิ่มข้ึน แต่ที่พิเศษคือก็อตเซเวนมา
จัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายเนื่องจากมี Big surprise ส าหรับแฟน ๆ ชาวไทย
โดยเฉพาะ ซึ่งแบมแบมเคยกล่าวเอาไว้ในคอนเสิร์ต Eyes On You ว่าความฝันของแบมแบมคือการ
จัดคอนเสิร์ตที่ราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งน่าเสียดายที่คอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องถูกเลื่อนออกไปเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 แอดมินกล่สวเสริมอีกว่าแฟนคลับถือบัตรรอมาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้ว 
จนกระทั่งผู้จัดประกาศคืนบัตร คอนเสิร์ตครั้งนี้จึงถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการ 
BAMBAM THE FIRST FAN MEETING TOUR ‘BLACK FEATHER’ in BANGKOK 
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- ท าไมค่ายถึงจัดแฟนมีตต้ิงเดี่ยวแบมบมขึ้นคนเดียวในขณะนั้น 

 (แอดมินเข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าเนื่องจากโปรเจกต์ของค่าย JYP Entertainmentต้องการที่
จะจัดมีตติ้งของสมาชิกที่เป็นชาวต่างชาตืในวงตามประเทศบ้านเกิดของตัวสมาชิกอยู่แล้ว เช่น มาร์ค
จัดที่ประเทศไต้หวัน, แจ็คสันจัดที่ประเทศฮ่องกง ดังนั้นจึงเกิดมีตต้ิงของแบมแบมข้ึนที่ประเทศไทย 
แอดมินกล่าวเสริมว่าแฟนคลับในประเทศไทยของแบมแบมมีจ านวนมาก ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะ
สนับสนุนผู้จัดจึงน่าจะประเมินแล้วว่าถ้าจัดมีตต้ิงของแบมแบมอย่างไรแล้วคงผู้ชมมีล้นหลามสามารถ
ท าก าไรได้ แอดมินกล่าวเสริมว่าด้วยลักษณะนิสัยของแบมแบมจากที่แอดมินเคยคุยกับทีมงานท าให้รู้
ได้ว่าแบมแบมเป็นคนเต็มที่กับงาน มักจะเสนอตัวท าในสิ่งที่มากกว่าที่ทีมงานขอเสมอ ส่วนเรื่องความ
ประทับใจในงานแฟนมีตติ้งแอดมินกล่าวว่าแอดมินเห็นพลังของแฟนคลับ ซึ่งส่วนตัว    แอดมินรัก
สมาชิกทุกคนแต่ไม่ได้สนับสนุนแบมแบมเป็นพิเศษเท่ากับแฟนคลับของแบมแบม ซึ่งแฟนคลับของ
แบมแบมทุ่มเงินในการสนับสนุนแบมแบมอย่างเต็มที่ แอดมินเคยร่วมรับประทานอาหารกับแฟนคลับ
แบมแบมหลายคน แฟนคลับของแบมแบมกล่าวว่าไม่ว่าแบมแบมจะท าอะไรก็พร้อมจะสนับสนุนเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ก็ตาม 
Jus2 (FOCUS) PREMIERE SHOWCASE TOUR in BANGKOK 2019 (แจบอมและยูคยอม)  

- ท าไมค่ายถึงเลือกน าสมาชิกสองคนมาจัดโชว์เคสในครั้งนี้ เกิดกระแสอะไรข้ึน 

 (แอดมินเข้าร่วม) ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ก็อตเซเวนก าลังเตรียมเพลงส าหรับอัลบั้มถัดไปซึ่งใช้
เวลาประมาณ  หนึ่งจึงเกิดมีตติ้งครั้งนี้ข้ึนเพื่อให้แฟน ๆ หายคิดถึง เป็นโปรเจกต์ข้ันกลาง ปัจจัยหลัก
ในการจัดมีตติ้งครั้งนี้      แอดมินคิดว่าเป็นเรื่องเงิน เพราะว่าถ้าน ามาจัดอย่างไรก็ได้ก าไรแน่นอน 
ส่วนเรื่องที่แอดมินประทับใจในแฟนมีตติ้งครั้งนี้คือการจับสมาชิกสองคนที่ดูไม่เข้ากันมาอยู่ด้วยกัน 
แต่เป็นความรู้สึกที่ลงตัว เพราะสมาชิกทั้งสองคนมีช่องว่างระหว่างวัย แจบอมเป็นพี่โตสุดของวงส่วนยู
คยอมเป็นน้องเล็กสุดของวงและอีกหนึ่งความประทับใจ คือผู้คนในงานแม้จะไม่ได้ช่ืนชอบแจ
บอมหรือยูคยอมเป็นพิเศษแต่ก็มาร่วมงาน แฟนคลับส่วนมากไม่ได้ติดตามเฉพาะสมาชิกคนใดคนหนึ่ง 
GOT7 fan fest 2019 ‘SEVEN SECRETS’ in Bangkok (7รอบ) 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วม1วัน) แอดมินกล่าวว่าปัจจัยหลักเป็นเรื่องของเงินเนื่องจากในประเทศไทยมี
แฟนคลับของก็อตเซเวนจ านวนมากและคอนเสิร์ตในครั้งนี้จัดเฉพาะประเทศไทย สิ่งที่แอดมินประทับ
ใจมากที่สุดคือ แอดมินรู้สึกว่าก็อตเซเวนเต็มที่กับงานเสมอไม่ว่าแอดมินจะซื้อบัตรถูกที่สุดหรือแพง
ที่สุดก็ได้รับความประทับใจเท่ากัน เมื่อกลับจากคอนเสิร์ตก็ได้รับแรงผลักดันในการใช้ชีวิตต่อไป ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการท าเพจหรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม 
Est Cola (ทั้งวง) 

- ท าไมก็อตเซเวนถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าในมุมมองของแอดมินแอดมินคิดว่า Est Colaเพิ่งเริ่มเข้า
มาตีตลาดในประเทศไทยในช่วงนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องจ้างพรีเซ็นเตอร์ที่มีฐานแฟนคลับและมีช่ือเสียง
ในการดันแบรนด์        แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าแบรนด์ส่วนมากที่ให้ก็อตเซเวนเป็นพรีเซ็นเตอร์จะ
เป็นแบรด์ที่เพิ่งเริ่มตีตลาดในประเทศไทย ดังนั้นถ้าแบรนด์ยอมลงทุนจ้างก็อตเซเวนมาก็จะคุ้มค่าต่อ
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ตัวแบรนด์ แอดมินกล่าวเสริมว่างานeventครั้งนี้เป็นงานเข้าชมฟรีจึงมีผู้ชมมากกว่าปกติ สิ่งที่แอด
มินประทับใจจากeventในครั้งนี้คือแอดมินเห็นถึงความทุ่มเท่ของศิลปิน เนื่องจากก่อนที่ก็อตเซเวน
จะมางานครั้งนี้ก็อตเซเวนเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศอเมริกาและมาถึงประเทศไทยในเวลาดึกมาก
แล้วแต่ในอีกวันหนึ่งก็ยังคงท างานอย่างเต็มที่ อีกทั้งแอดมินเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับ ทริปท่องเที่ยว
และงานมีตติ้งในประเทศเกาหลีฟรีจากการชิงโชค Est Cola ซึ่งเป็นทริปที่แอดมินประทับใจมากที่สุด
เนื่องจากทางโรงแรมจะเปิดคลิปอัตโนมัติในโทรทัศน์ GOT7 Morning callในทุก ๆวัน อีกทั้งมีของที่
ละลึกแจกทุกวันตลอดทริปอีกด้วย และในวันสุดท้ายก็ได้เข้าร่วมงานมีตติ้งจับมือกับก็อตเซเวน แอดมิ
นกล่าวว่าการท าเช่นน้ีเป็นการตลาดที่ฉลาดมาก ๆ  
สาหร่ายเถ้าแก่น้อย (ทั้งวง) 

- ท าไมก็อตเซเวนถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม่ จัดมี
ตต้ิงภูเก็ต 

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วม) เนื่องจากแบรนด์เถ้าแก่น้อยเป็นผู้สนับสนุนหลักของ 4nologue ซึ่ง 
4nologueเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตของก็อตเซเวนทุกครั้งอยู่แล้ว ดังนั้นในทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตของก็อตเซ
เวนก็จะมีแบรนด์เถ้าแก่น้อยเป็นผู้สนับสนุนหลัก อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เลือกจ้างก็อตเซเวน 
Bausch+lombe แบรนด์คอนแทคเลนส์ (ทั้งวง) 

- ท าไมก็อตเซเวนถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น 

 (แอดมินเข้าร่วมevent) ในมุมมองของแอดมินแอดมินคิดว่าหนึ่งในปัจจัยที่แบรนด์  
Bausch+lombeเลือกจ้างก็อตเซเวนเพราะหนึ่งในผู้บริหารแบรนด์ชอบก็อตเซเวนจึงอาจจะเสนอ
ก็อตเซเวนให้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ อีกทั้งแบรนด์ Bausch+lombeมีความสัมพันธ์อันดีกับค่าย 
4nologueอีกด้วย 
FWD แบรนด์ประกันชีวิต (ทั้งวง) 

- ท าไมก็อตเซเวนถึงได้รบัเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น 

 กรณีเดียวกับแบรนด์สาหร่ายเถ้าแก่น้อย เนื่องจากFWDเป็นผู้สนับสนุนหลักของ4nologue 
อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เลือกก็อตเซเวนมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 
AIS 5G (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รบัเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม ่

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วมevent) แอดมินคิดว่าเพราะฐานแฟนคลับของแบมแบมเพิ่มมากข้ึน
อย่างต่อเนื่องท าให้แบรนด์ใหญ่อย่าง AISสนใจที่จะจ้างแบมแบม ซึ่งในกรณีนี้เป็นผลมาจากแฟนคลับ
ที่พยายามปั่นเทรนแท็กในทวิตเตอร์ให้ข้ึนเทรนทุก ๆ วัน เพื่อที่จะสะสมยอดแท็ก เมื่อสะสมยอดแท็ก
ทุกวันแล้วในปลายปีทวิตเตอร์จะมีการเปิดเผยแท็กที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในปีนั้น ๆ ซึ่งแบมแบมก็ติด
เทรนมาตลอดหลายปี อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้แบรนด์สนใจในตัวแบมแบม 
ไส้กรอกซีพี (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รบัเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม ่

 แอดมินกล่าวว่าแบรนด์เล็งเห็นว่าแฟนคลับมีก าลังซื้อที่มากพอที่จะสามารถท าก าไรให้กับแบ
รนด์ได้ โดยในกรณีไส้กรอกซีพี จะมีเรื่องการใช้ใบเสร็จช าระเงินในการท ากิจกรรมกับทางแรนด์และ
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แบมแบม เช่น สามารถน าใบเสร็จช าระเงินแลกกับของที่ละลึก, น าใบเสร็จช าระเงินครบ200บาท ได้
หนึ่งใบ สามารถน าไปลุ้นชิงโชคได้ร่วมวิดีโอคอลกับแบมแบม เป็นต้น โดยหลัก ๆ เป็นเรื่องของก าไรที่
แบรนด์เล็งเห็นว่าแบมแบมจะท าก าไรให้กับแบรนด์แน่นอน 
เรสเทียร์ (Restier) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รบัเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น เปดิตัวสินค้าที่ช้ัน 4 เซ็นทรัลเอ็ม
บาสซี่ไดเ้ข้าร่วมหรือไม ่

 (แอดมินเข้าร่วมevent) แอดมินมองว่าแบมแบมเป็นคนชอบศิลปะไม่ว่าจะเป็น เครื่องแต่ง
กาย, เครื่องประดับ, แฟช่ันต่าง ๆ เลยมองว่าอาจจะเหมาะกับแบรนด์เครื่องประดับอย่างเรสเทียร์ 
และเรสเทียร์อาจจะมองเห็นศักยภาพของแบมแบมในด้านแฟช่ัน สิ่งที่แอดมินประทับใจในeventครั้ง
นี้คือสถานที่จัดงาน เพราะเป็นสถานจัดแบบเปิดท าให้ผู้คนไม่อัดแน่น สามารถร่วมสนุกได้อย่างสบาย 
ๆ  และเป็นงานฟรีอีกด้วย 
Yamaha QBIX (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รบัเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม ่

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วมevent) ในตอนแรก Yamahaจ้างพรีเซ็นเตอร์จากค่ายนาดาวบางกอก
ซึ่งอยู่ในเครือ 4nologue ซึ่ง4nologueเป็นค่ายจัดงานของก็อตเซเวนในประเทศไทยจึงมีส่วนอย่าง
มากที่ท าให้แบมแบมได้เป็น พรีเซ็นเตอร์ แต่การที่ได้รับเป็นพรีเซ็นเตอร์เดี่ยวแอดมินคิดว่าเกี่ยวเนื่อง
จากเจเจ กฤษณภูมิเป็นเพื่อนสมัยเด็กของแบมแบม อาจจะเป็นคอนเนคช่ันระหว่างเพื่อนที่ดึงกันมา
ด้วย 
ViVO (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รบัเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมงานแฟนมีตต้ิงหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมevent) ปัจจัยหลักคือเรื่องการท าก าไรเป็นหลักในมุมมองของแอดมิน  
SHOPEE เป็นแพลตฟอร์อีคอมเมริ์ช เพื่อซือ้ขายสินค้า (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รบัเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น จัดแฟนมีตต้ิง ส าหรับผู้ทีม่ียอดซื้อ
สูงสุดและผู้โชคดีได้เข้าร่วมหรือไม ่

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าแบมแบมเป็นคนกล้าพูดกล้าน าเสนอสินค้า และกล้า
หยอกล้อกับแฟนคลับ ในมุมมองของแอดมินคิดว่าเหมาะกับแบรนด์ SHOPEE 
LEE แบรนด์แฟช่ันเสื้อผ้าและแบมแบมได้ออกคอลเล็คช่ันเสือ้ผ้าที่มีช่ือว่าLeeXBambam 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รบัเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น แฟนมีตส าหรับผู้มียอดซื้อสูงสุดและ
ผู้โชคดีได้เข้าร่วมหรือไม ่

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าแบรดน์LEEเป็นแบรนด์ที่ดังอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางในประเทศไทยการเลือกแบมแบมเป็นพรีเซ็นเตอร์อาจจะช่วยท าให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก
ในประเทศไทยมากข้ึน เป็นการเพิ่มยอดขายในประเทศไทยดังนั้นเมื่อคิดถึงพรีเซ็นเตอร์คนหนึ่งที่จะ
ท าเงินได้แน่นอนก็คงหนีไม่พ้นแบมแบม  
องค์กร UNICEF Thailand มีแบมแบมเป็นกระบอกเสียงใหแ้ก่องค์กรในแคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยน
ชีวิต เพื่อกระตุ้นใหผู้้คนในสังคมมสี่วนร่วมในการยุติการกระท ารุนแรงต่อเดก็ทุกรูปแบบ  
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- ท าไมแบมแบมถึงได้รบัเลือกในขณะนั้น 

 แอดมินกล่าวว่าเรื่องนี้เกิดการเข้าใจผิดในวงกว้างมากว่าแบมแบมเป็นพรีเซ็นเตอร์ของยูนิ
เซฟ ซึ่งความจริงแล้วแบมแบมเป็นเพียงหนึ่งในผู้บริจาคเงิน ดังนั้นยูนิเซฟไทยแลนด์จึงดึงแบมแบมมา
เป็นกระบอกเสียงเท่านั้น 
 ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์เรื่องของแบรนด์กับการเป็นพรีเซ็นเตอร์ของก็อตเซเวน แอดมิ
นกล่าวเสริมว่าบางแบรนด์ (ไม่ประสงค์บอกช่ือแบรนด์) ท าการตลาดโดยการแข่งยอดซื้อของแฟน
คลับด้วยกันเอง เช่น เมื่อแฟนคลับ ก.มียอดซื้อ70,000บาท ทางแบรนด์ก็จะน าไปบอกแฟนคลับ ข.ที่
มียอดซื้อ60,000บาทว่าแฟนคลับ ก. มียอดซื้อมากกว่า เพื่อให้แฟนคลับแข่งกันเป็นผู้โชคดีที่จะได้เข้า
ร่วมงานมีตติ้งกับก็อตเซเวน 
ส่วนท่ี 3 หน้าที่ของแอดมิน 

7. เล่าเกี่ยวกับเพจอีกครัง้ว่าเปิดเพจได้อย่างไร 

 แอดมินอยากให้คนทั่วไปที่ไม่รู้จักก็อตเซเวนได้เห็นมุมดี ๆ ของก็อตเซเวน จึงเปิดบ้านBaseที่
รวมค าพูดของก็อตเซเวนมาเผยแพร่ เป็นจุดประกายในการเปิดบ้านBase 

- แบ่งหน้าที่กันอย่างไร 

 ปัจจุบันแอดมินมีทั้งหมด 4 คน แอดมินผู้ให้สัมภาษณ์เป็นหัวหน้า ส่วนอีกสองคนเคยเป็นลูก
ทีมในการโหวตกับสตรีมเพลงมาก่อน แอดมินเห็นว่าขยันท างานเลยดึงมาเป็นแอดมินด้วย ส่วนคนที่3
แอดมินประกาศรับสมัครเนื่องจากต้องการขยายข้อความถึงคนทั่วโลกจึงประกาศหาทีมแปล จึงได้
แอดมินคนที่3ซึ่งมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษญี่ปุ่นมาเข้าร่วมทีม ส่วนแอดมินคนที่4เป็น
คนรู้จักของแอดมิน 
 โดยในอดีตบ้านBase GOT7_QUOTEมีลูกทีมทั้งหมด 500คน โดยลูกทีมจะท าหน้าที่เพียง
ปั่นยอดรับชมมิวสิกวิดีโอกับสตรีมเพลง แต่ด้วยแอดมินไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงตัดเหลือเพียง
แอดมิน4คนหลักแทน โดยการโหวตและการสตรีมเพลงแอดมินจะพยายามผลักดันด้วยข้อความให้
แฟนคลับคนอื่น ๆ มาช่วยกันสตรีมเพลงแทน 

- ใครเป็นคนแปลข่าว 

 แอดมินคนที่ 3 เช่ียวชาญภาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 
- เคยจัดท าโปรเจกต์อะไรบ้าง ข้ันตอนและค่าใช้จ่าย 

 ปี2020แอดมินกล่าวว่ามีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะ โดยเริ่มจากโปรเจกต์ “Thanks for GOT7” 
โดยเป็น  โปรเจกต์ออมเงินส าหรับแฟนคลับโดยการให้แฟนคลับโอนเงินเข้ามาที่บ้านBaseวันละ
เล็กน้อยเพื่อเตรียมส าหรับการคัมแบคของก็อตเซเวนเพื่อที่จะได้น าเงินเหล่าน้ันมาสตรีมเพลงให้ข้ึน
ยอดชาร์ตในประเทศเกาหลี เมื่อถึงเวลาที่ก็อตเซเวนคัมแบคบ้านของแอดมินก็จะกระจายเงินไปให้
บ้านอื่น ๆ เช่น บ้านอื่น ๆ ต้องการเงินกี่แสนบาทก็จะกระจายเงินออกไป (การสตรีมเพลงให้ข้ึนชาร์ต
ในเกาหลีจะต้องซื้อแพคเกจในการสตรีม) 
 โปรเจกต์ถัดมาคือโปรเจกต์ “พระป่าอากาเซ่” โดยแอดมินกล่าวว่าเป็นการน าเงินเข้าสู่สังคม
บ้าง เป็นการรวมเงินเพื่อบริจาคให้แก่วัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ไม่ประสงค์บอกช่ือวัด) เป็นเงิน
100,000 บาท 
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 โปรเจกต์บริจาคเงินให้เด็กก าพร้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 
 โปรเจกต์บริจาคอาหารและข้าวของต่าง ๆ ให้แก่องค์กรสภากาชาติไทยที่จังหวัดพิษณุโลก 
โดยโปรเจกต์การกุศลนี้เป็นโปรเจกต์เดียวกันแต่น าเงินมากระจายเป็น3โปรเจกต์ย่อย 
 โปรเจกต์สิ้นปี2020 ช่วงวันคริสมาสต์ เป็นโปรเจกต์ครบรอบ 7 ปีก็อตเซเวน โดยจัดท าป้าย
โฆษณาที่สถานีรถไฟฟ้าฮงแดที่ประเทศเกาหลี เป็นเวลา 7 วัน   
 โปรเจกต์ล่าสุดคือโปรเจกต์โหวตรางวัลในรายการเพลง แต่เนื่องด้วยแอดมินไม่อยากเปิดรับ
เงินโดเนทไปมากกว่านี้จึงให้ทุกคนที่ต้องการร่วมโปรเจกต์ซื้อแพคเกจสตรีมมาเองแล้วทางบ้านแอด
มินจะสตรีมให้ โดยโปรเจกต์นี้รวมแพคเกจสตรีมเพลงทั้งหมดเป็นเงินเกือบหนึ่งล้านบาท 
 แอดมินกล่าวว่าข้ันตอนที่ยากที่สุดคือข้ันตอนการรับบริจาคเนื่องจากจะต้องท าให้ข้ันตอนนี้
โปร่งใสมากที่สุด และในปี2020แอดมินมีโปรเจกต์รับบริจาคค่อนข้างมาก แอดมินกล่าวว่าในช่วงต้นปี
จ านวนเงินโดเนทเกินครึ่งล้าน ถ้าไม่ช้ีแจงเรื่องเงินให้ดีจะท าให้เป็นบ้านที่ขอเงินตลอดแต่ไม่ช้ีแจง โดย
แอดมินการอัปเดตยอดเงินทุก ๆ สี่ทุ่มของทุกวัน และมีบัญชีเพียงบัญชีเดียวและมีแอดมินคนที่ 4 เป็น
ผู้ดูแลบัญชี 
  

8. ในการสร้างเพจในโซเช่ียลมีเดียต่าง ๆ แอดมินมีหน้าที่อะไรบ้างและใช้โซเชียลมีเดียใดในการ
โปรโมตศิลปิน 

- หน้าที่ของแอดมินในการโปรโมตศิลปิน 

 แอดมินกล่าวว่าเมื่อรู้ข่าวจะต้องรีบกระจายให้เร็วที่สุด โดยส่วนมากข่าวจะมาจากแฟนคลบัที่
สง่เข้ามาทางข้อความส่วนตัวของทางบ้านBaseและบ้านของแอดมินก็จะท าการกรองข่าว จากนั้นจึง
ท าการเผยแพร่ 

- ความถ่ีในการโปรโมต 

 แอดมินกล่าวว่าบ้านของแอดมินโปรโมตทั้งวัน ในกรณีทีม่ีข่าว หรือก็อตเซเวนมงีาน 
9. แอดมินมีหน้าที่อย่างไรในการรกัษากระแสความนิยมของGOT7 ให้คงอยู่ต่อไป ในช่วงการ

รักษาความนิยมของวง GOT7 

 แอดมินกล่าวว่าปัญหาหลักของก็อตเซเวนคือค่ายไม่ค่อยหล่อเลี้ยงกระแสของก็อตเซเวน ไม่
ค่อยมีงานให้กับศิลปิน โดย 10เดือนที่ผ่านมาก็อตเซเวนไม่มีงานเลย ท าให้กระแสของก็อตเซเวนเงียบ
หายไป แอดมินจึงร่วมงานกับบ้านBaseก็อตเซเวนบ้านอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย
การร่วมกันสร้างกระแสเทรนแฮชแท็กในทวิตเตอร์, ตัดเพลงมาลงในทวิตเตอร์, น าค าพูดเก่า ๆ ของ
ก็อตเซเวนมาลง , น ารูปเก่า ๆ มาลง, ลงFactน่ารัก ๆ ของก็อตเซเวน 

10. การบริหารจัดการข่าวของศิลปินของแอดมินเมื่อเกิดข่าวที่ท าให้ภาพลักษณ์ของวงแยล่งแอด
มินจะท าหน้าที่อย่างไร 

- และจะลงหรือแปลข่าวเสียทีเ่กิดข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินเลือกไม่แปลข่าวเสียเนื่องจากแอดมินคิดว่าคนส่วนมากเลือกเสพข่าวไม่ดีมากกว่าข่าว
ดีดังนั้น  แอดมินไม่จ าเป็นที่จะกระจ่ายข่าวไม่ดี และยังมีเพจอื่น ๆ อีกมากที่แปล ดังนั้นแอดมินไม่
เห็นความจ าเป็นที่จะต้องแปลเพิ่ม 
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11. คิดว่ายอดผู้ติดตามเพจทั้งหมด 138,000 คน มีผลต่อภาพลกัษณ์ของศิลปินหรือไม่ ในกรณีที่
แอดมินอาจจะท าผิดพลาดในการแปลข่าว หรือส่งสารไม่ครบถ้วน 

 แอดมินคิดว่ามีผลมาก ๆ ดังนั้นทุกครั้งกอ่นที่จะโพสต์อะไรกต็ามจะปรึกษาแอดมินด้วยกัน
ก่อนทุกครัง้ 

- ในกรณีที่แอดมินใช้บ้านBaseในทางทีผ่ิด เช่นโกงเงิน หรือท าเรื่องไม่ดีจะส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม ่

 แอดมินคิดว่าไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปิน แต่จะส่งผลต่อความเช่ือใจของแฟนคลับ
ด้วยกันมากกว่า เป็นการส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของแฟนด้อมมากกว่าในกรณีที่บ้านBaseที่ใหญ่
ขนาดน้ีโกงเงินเพื่อนร่วมแฟนด้อมด้วยกัน 

12. หัวใจหลักของการเป็นแอดมินคืออะไร 

 แอดมินกล่าวว่าต้องมีความอดทนและเสียสละเป็นหลัก เรื่องเวลาไม่มสี่วน เวลาเข้าห้องน้ าก็
สามารถ   อัปเดตข่าวได้ เวลานอนก็สามารถตั้งเวลาลงโพสต์ได้  
ส่วนท่ี 4 สิ่งที่แอดมินต้องการเสนอจากมุมผูบ้ริโภคถึงการจดัการตลาดของวง GOT7 ต่อค่าย JYP 
Entertainment 

- วิธีการโปรโมตของค่าย 

 แอดมินกล่าวว่าเนื่องจากแอดมินไม่เคยชอบวงอื่นมาก่อนจึงไม่รู้ว่าวงอื่น ๆ ได้รับการปฏิบัติดี
หรือน้อยมากเท่าใด แต่ส าหรับก็อตเซเวนแอดมินคิดว่าค่ายโปโมตก็อตเซเวนได้แย่มาก เนื่องจาก
แทนที่แฟนคลับจะได้เห็น    ก็อตเซเวนก้าวไปข้างหน้าแต่ก็อตเซเวนเหมือนย่ าอยู่กับที่ทั้ง ๆ ที่ในตอน
แรกโปรโมตมาอย่างดีแล้ว ไม่ใช่ว่า      ก็อตเซเวนท าก าไรไม่ได้ แต่บริษัทลงทุนกับก็อตเซเวนน้อยลง 
เช่นมีซีดีเพลงออกมาแต่ซีดีเหมือนเอาไว้ไรท์งานส่งอาจารย์ ซีดีมาพร้อมกับซองพลาสติก ค่ายบริหาร
จัดการก็อตเซเวนแบบส่ง ๆ ค่ายรู้ว่าอย่างไรก็ตามแฟนคลับก็คงสนับสนุนศิลปินอยู่แล้วแม้ว่าจะท า
ของออกมาขายไม่ดี  

- รายการวาไรตี้มสี่วนท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่ามีส่วนแน่นอน และก็อตเซเวนควรมีวาไรตี้มากกว่าน้ีเนื่องจากสมาชิกก็อตเซ
เวนมีความตลกอยู่ในตัวอยู่แล้ว แค่ตั้งกล้องไมม่ีสคริปต์กส็ามารถเป็นหนึง่ในการโปรโมตได้แล้ว 

- ถ้าแอดมินเป็นค่ายเองจะด าเนินการโปรโมตก็อตเซเวนอย่างไร 

 แอดมินเล่าถึงตอนที่แอดมินคุยกับแอดมินบ้านอื่น ๆ ว่าท าไมก็อตเซเวนถึงไม่เป็นที่รู้ จักใน
ประเทศเกาหลีเลย ทั้ง ๆ ที่ในต่างประเทศก็อตเซเวนมีช่ือเสียงมาก ค่ายจัดการอย่างไรจึงเป็นแบบนี้
ได้ แอดมินกล่าวว่าถ้าแอดมินเป็นค่ายแอดมินจะน าก็อตเซวนไปออกรายการเพลงให้ได้มากที่สุด น า
ก็อตเซเวนไปแสดงมากข้ึนในประเทศเกาหลีเนื่องจากมีบอยแบนด์หน้าใหม่เกิดข้ึนทุกวันการโปรโมตอ
ย่างสม่ าเสมอจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ อีกทั้งการท าของออกมาขายก็ควรจะท าให้สมราคามากว่าน้ี ในเรื่อง
การคัมแบคถ้าแอดมินเป็นค่ายก็จะบอกแฟนคลับก่อนเนิ่น ๆ เสมอว่าในขณะนี้ก็อตเซเวนก าลังจะคัม
แบคเพื่อให้แฟนคลับเตรียมตัวและเตรียมเงิน แอดมินยกตัวอย่างจาก      โปรเจกต์ Thanks For 
GOT7 ถ้าแอดมินไม่เตรียมเงินไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็คงไม่มีเงินในการสตรีมเพลงอย่างแน่นอน เพราะค่าย
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บอกว่าก็อตเซเวนจะคัมแบคก่อนเพียง 2 อาทิตย์ เงินครึ่งล้านภายใน 2 อาทิตย์ไม่มีทางเตรียมทัน
อย่างแน่นอน 

- คิดว่าถ้าก็อตเซเวนได้รับการโปรโมตที่ดีพอตามที่แอดมินคิดว่าก็อตเซเวนจะมีกระแสมากกว่า
นี้ไหม 

 แอดมินกล่าวว่าถ้าก็อตเซเวนได้รับการโปรโมตมากพอจะมีกระแสมากกว่านี้แน่นอน 
เนื่องจากก็อตเซเวนมีฐานแฟนคลับเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่ค่ายไม่ได้ดัน ถ้ามีการโปรโมตที่เพียงพอ
ก็อตเซเวนจะไปได้ไกลมากกว่าน้ี 
 

- อนาคตของวงก็อตเซเวนหลังจากเกิดการยุบวง 

 แอดมินมองว่าความสุขจะเพิ่มขึ้น แอดมินไม่สามารถรู้ได้ว่าก็อตเซเวนที่แยกกันอยู่โดยไม่ได้
ใช้ช่ือ       ก็อตเซเวนแล้วจะยังดังเท่าเดิมอยู่หรือไม่ แต่ความสุขของสมาชิกจะเพิ่มข้ึนเพราะสมาชิก
สามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้เต็มที่ไม่ต้องอยู่ใต้กรอบของค่ายอีกต่อไป ได้แสดงศักยภาพของตัวเอง
มากข้ึน แอดมินไม่กังวลว่าก็อตเซเวนจะดังข้ึนหรือไม่ แต่แอดมินมุ่งเน้นไปที่ความสุขของศิลปิน
มากกว่า 
 
 
 
ส่วนท่ี 5  

- ปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลปีระสบความส าเร็จในประเทศไทย (โดยรวม) 

 แอดมินกล่าวว่าภาพลักษณ์ของศิลปินเป็นปัจจัยอันดับแรก ๆ ที่จะดึงดูดแฟนคลับทั่ว ๆ ไป
ให้สนใจ และการมีสมาชิกคนไทยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้คนไทยสนใจวงนั้น ๆ มากข้ึนประมาณ
หนึ่ง 

- เปรียบเทียบบอยแบนด์ 3 วง EXO, NU’EST, GOT7  

 จุดแข็งของวง EXO คือการมาจากค่าย SM Entertainment เพราะค่ายนี้มีแนวเพลงชัดเจน 
เป็นเพลงแนวติดหู และเพลงของเอ็กโซก็ดีทุกเพลงจริง ๆ  อีกทั้งเอ็กโซมีสมาชิกในวงจ านวนมากก็จะมี
แฟนคลับจ านวนมากตามไปด้วย จุดอ่อนของวง EXO คือการจัดการของค่าย แอดมินกล่าเสริมอีกว่า
ค่าย SM Entertainment จัดการสมาชิกคนต่างชาติได้ไม่ค่อยดีนัก 
 จุดแข็งของวง NU’EST แอดมินมองเห็นถึงความพยายามของสมาชิกในวง ส่วนจุดอ่อนขอ
งวง NU’ESTคือค่ายไม่ดันวง จนท าให้สมาชิกในวงต้องดิ้นรนไปออกรายการProduce101ด้วยตัวเอง 
 จุดแข็งของวงGOT7 คือฐานแฟนคลับที่มั่นคง ส่วนจุดอ่อนของวงGOT7คือแนวเพลงในช่วง
เดบิวต์ที่ไม่ตีตลาดในประเทศเกาหลีเมื่อเทียบกับค่าย SM Entertainment หรือค่าย BIGHIT 
Entertainment ซึ่งสองค่ายนี้   ศิลปินจะมีแนวเพลงที่ชัดเจน แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าบอยแบนด์ที่เด
บิวต์ออกมาไล่เลี่ยกับก็อตเซเวนไม่ว่าจะป็นวง Winner, Ikon, Monstar-X ล้วนแต่มีแนวเพลงที่
ชัดเจนและตีตลาดประเทศเกาหลีได้ต้ังแต่ช่วงเดบิวต์แรก ๆ จึงเป็นรากฐานที่มั่นคงส าหรับกระแสใน
ประเทศเกาหลีของวงเหล่านั้นซึ่งต่างกับก็อตเซเวน สรุปได้ว่าจุดอ่อนของ   ก็อตเซเวนคือการมี
ช่ือเสียงที่ไม่มากพอในประเทศเกาหลี 
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- แต่ละวงมีกระแสแบบใดในประเทศไทย 

 แอดมินคิดว่าNU’ESTไม่ได้มีกระแสในประเทศไทยมากนักเมื่อเทียบกับ EXOและGOT7 
ส่วนกระแสของEXOในประเทศไทยมีรากฐานมาก่อนก็อตเซเวนซึ่งเป็นกระแสที่ค่อนข้างมั่นคง 
เช่นเอ็กโซในช่วงหลังไม่เคยคัมแบคสมาชิกพร้อมกัน แต่แฟนคลับก็ยังรอสนับสนุน ซึ่งแอดมินมองว่า 
EXOกับGOT7กระแสในประเทศไทยค่อนข้างคล้ายกันคือมีแฟนคลับที่เหนียวแน่น 

- คิดว่ากระแสในไทยในขณะนี้วงไหนมีกระแสในประเทศไทยมากที่สุด 

 แอดมินคิดว่าวงที่มีกระแสมากที่สุดในประเทศไทยคือวงก็อตเซเวน 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแอดมนิของศิลปินวง GOT7 คนที่ 2 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนด 

1. อายุ       38      ป ี
2. เพศ ( ) ชาย   ( ) หญิง  อื่น ๆ ………………… 
3. (เล่าเรือ่งเกี่ยวกับตัวเอง) ปัจจัยใดที่ท าให้แอดมินสนใจและเริ่มท าการติดตามวงก็อตเซเวน

และเริ่มติดตามวงกอ็ตเซเวนตั้งแต่ปีใด และเหตุใดถึงเปิดบ้านBaseข้ึน 

บ้านBase  @TeamGOT&Vote_TH มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ทั้งหมด 13,686 คน 
- เล่าเรื่องเกี่ยวกบัตัวเองตัง้แต่เริ่มแรกท าไมมาเป็นแฟนคลับK-Pop อะไรท าใหส้นใจkpop 

 แอดมินเริ่มติดตามจากการดูซีรี่ส์เกาหลีสมัยช้ันมัธยมศึกษา ท าให้เริ่มฟังเพลงประกอบซีรีส์
ต่าง ๆ จึงท าให้เริ่มฟังเพลงK-Popมากขึ้น 

- ติดตามวงก็อตเซเวนต้ังแต่ปีใดและท าไมถึงสนใจวงก็อตเซเวน  

 เริ่มฟังเพลงและเริ่มติดตามผลงานของก็อตเซเวนตั้งแต่ปี 2014 ผ่านช่องยูทูป แต่ยังไม่ได้
ติดตามอย่างจริงจัง มาเริ่มติดตามผลงานอย่างจริงจังมากข้ึนในช่วงโฆษณา EST Cola ในปี 2016
เพราะก็อตเซเวนเริ่มมีสื่อโฆษณาออกมามากข้ึน และลูกศิษย์ของแอดมินสนับสนุนให้ติดตามก็อตเซ
เวนเพราะมีสมาชิกในวงเป็นคนไทย จากนั้นแอดมินจึงเริ่มค้นข้อมูลของก็อตเซเวนเพื่อน ามาคุยกับลูก
ศิษย์ หลังจากได้ฟังหลาย ๆ  เพลงของก็อตเซเวน จึงท าให้เห็นความแตกต่างของเพลงก็อตเซเวนที่ต่าง
จากวง K-Pop ทั่ว ๆ ไปเพลงมีเอกลักษณ์ สมาชิกทุกคนมี    คาแรกเตอร์ที่แตกต่างกันชัดเจน มีความ
เป็นตวของตัวเอง สมาชิกทุกคนมีความเป็นธรรมชาติสูง ข้ีเล่น ตลก เปิดเผย กล้าแสดงตัวตนที่แท้จริง
ต่อสื่อมวลชน เช่น ขณะที่ไปออกรายการทีวี หรือรายการวิทยุ อีกทั้งก็อตเซเวนรักแฟนคลับ และไม่
ถือตัวให้ความเป็นกันเองต่อแฟนคลับ ในขณะที่ก็อตเซเวนไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับก็จะไลฟ์ด้วยหน้า
สดท าให้รู้สึกถึงความเป็นกันเองและมีความหล่ออย่างธรรมชาติ มีเสน่ห์ อีกทั้งเวลาข้ึนสเตจคัมแบคก็
จะร้องสดเสมอ อีกหนึ่งสิ่งที่ส าคัญคือสมาชิกในวงรักและผูกพันกันมากเหมือนคนในครอบครัว อีกทั้ง
ตลอดมาต้ังแต ่     เดบิวต์ก็อตเซเวนไม่เคยมีข่าวเสีย 

- ท าไมถึงเปิดบ้านBaseก็อตเซเวนข้ึน เปิดต้ังแต่ปีใด 
 แอดมินกล่าวว่าเพราะต้องการสนับสนุนก็อตเซเวนในทุกทางและต้องการขยายเพิ่มฐานการ
สนับสนุนในหมู่แฟนคลับให้มากขึ้น จึงรวมกลุ่มกับคนที่มีใจรักและอยากสนับสนุนก็อตเซเวน และเริ่ม
เปิดบ้านในปี2017 แต่บ้านBaseนี้เป็นบ้านBaseที่2 เปิดในปี2019 โดยเหตุที่เปิดบ้านเพราะอยาก
พูดคุยกับสมาชิกและคนที่รักก็อตเซเวนให้ด าเนินการสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่วนท่ี 2 ถามเกี่ยวกับช่องทางการรบัรู้ข้อมูลของศิลปิน และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเพลงเกาหลี
ของแอดมิน 

1. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลของศิลปิน 
- น าข่าวก็อตเซเวนมาจากไหน (แหล่งข่าว) 

 แอดมินน าข่าวมากจากทวิตเตอร์ แอ็กเคานต์บ้านอื่น ๆ ทั้งต่างประเทศและไทย 
2. ภาพลักษณ์ของก็อตเซเวนน าเสนออย่างไร และในปัจจุบันเป็นอย่างไร ความแตกต่างของ

ภาพลักษณ์ส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับอย่างไร 
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- ภาพลักษณ์ก็อตเซเวนในตอนเดบิวต์ เขาพยายามน าเสนออะไร 

 การน าเสนอภาพลักษณ์ในช่วงเดบิวต์สื่ออกมาเน้นรูปแบบHip-Hop และความกวนของ
สมาชิกทั้ง 7 คน อีกทั้งในช่วงนั้นท่าเต้นจะมีความแข็งแรง บวกกับท่าเต้นแนวศิลปะการป้องกันตัว 
เช่น การตีลังกา มาประกอบในท่าเต้นด้วย รูปแบบและภาพลักษณ์ของสมาชิกทั้ง 7 คน ก็จะแตกต่าง
กันออกไป เมื่อรวมตัวกันกลับลงตัวมาก เพราะเหตุนี้ในความคิดเห็นของแอดมินเป็นจุดที่ท าให้ผู้คน
สนใจวงก็อตเซเวน 

- ภาพลักษณ์ในปัจจุบันก็อตเซเวนพยายามจะน าเสนออะไร 

 ปัจจุบันก็อตเซเวนก็ยังคงเป็นก็อตเซเวนเช่นเคย แต่ด้วยภาพลักษณ์ที่โตข้ึน บวกกับ
ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสมาชิกในวงมีส่วนเรื่องการท าเพลงเอง รวมทั้งออกแบบท่าเต้นเอง 
ท าให้เห็นภาพลักษณ์ที่สมาชิกได้แสดงความสามารถตามความถนัดของตน ความลงตัวของก็อตเซเวน
ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น 

- คิดว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ของก็อตเซเวนในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหม แล้วถ้า
ต่างส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับไหม (กลุ่มผู้ฟังเปลี่ยนไหม) 

 ต่างกันแน่นอน ต่างในเรื่องของอายุ วุฒิภาวะ และความสามารถที่เพิ่มข้ึนตามอายุวง การ
น าเสนอภาพลักษณ์ในแบบที่โตข้ึน สมาชิกได้แสดงความสามารถของสมาขิกมากข้ึน ก็อตเซเวนมีแนว
เพลงที่หลากหลายมากข้ึน ท าให้มีกลุ่มแฟนคลับที่หลากหลายตามแนวเพลง และมีแฟนคลับเพิ่มมาก
ข้ึน  

3. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อก็อตเซเวน 
- กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทย (แฟนคลับ)ต่อก็อตเซเวนเป็นยังไง เช่น แนวเพลง 

แนวเพลงของก็อตเซเวนส่งผลให้ก็อตเซเวนมีกระแสอย่างไร คิดว่าเพลงไหนท าให้กระแส
ของ       ก็อตเซเวนเพิ่มข้ึนในประเทศไทย เป็นแนวเพลงแบบไหน 

 แอดมินกล่าวว่าแนวเพลงและตัวศิลปินส่งผลให้มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว 
แต่ไม่ว่าจะออกอัลบั้มมาในแนวเพลงใหม่ ๆ อย่างไร ก็ยังมีกลุ่มเดิมคอยสนับสนุนอยู่แล้ว เพราะแฟน
คลับก็ยังคงชอบและติดตาม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนที่ดีตลอด 7 ปี ที่ผ่านมา และแอดมินเช่ือว่าไม่
ว่าแนวเพลงก็อตเซเวนจะเป็นแบบใด กระแสก็ยังคงเพิ่มไปอีกเรื่อย ๆ แน่นอน 

4. กิจกรรมในประเทศไทยของ GOT7 
FLY TOUR ปี ค.ศ. 2016 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานแฟนคลับK-Popเหนียว
แน่น ไม่ว่าวง   K-Pop วงใดอยากมาจัดการแสดงที่ประเทศไทยก็จะมีกลุ่มแฟนคลับรองรับประมาณ
หนึ่งอยู่แล้ว แอดมินกล่าวเสริมว่า FlY TOUR ในปี 2016 เป็นคอนเสิร์ตแบบทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก
ครั้งแรกของก็อตเซเวน โดยที่ประเทศไทยจัดที่อิมแพ็คอารีน่า ที่นั่งรวม 22,000ที่นั่ง ซึ่งมากกว่า
ประเทศอื่น ๆ และได้มีการจัดการแถลงข่าว GOT7 1st concert “FLY IN BANGKOK” ที่เอ็มควอ
เทียร์ ส่วนเหตุการณ์ส าคัญแอดมินกล่าวว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็อตเซเวนแต่งตัวเป็นผู้หญิงเต้นคัฟเวอร์
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วงเกิร์ลกรุ๊ปได้อย่างน่ารักมาก พร้อมทั้งร้องเพลงไทยเพลง “รักเธอ” ซึ่งประทับใจแฟนคลับทั่วไป
รวมถงึตัวแอดมินอีกด้วย 
GOT7 THAILAND TOUR 2017 ‘NESTIVAL’ (นครราชศรีมา, เชียงใหม่, กรุงเทพ, ภูเก็ต) 

- ท าไมค่ายถึงเลือกจัดทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศไทยข้ึน เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่วงอื่นไม่เคยท า 
ค่ายมั่นใจได้อย่างไรว่าวงมีกระแสเพียงพอในการจัดทัวร์ในประเทศไทยได้ 

 (แอดมินเข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าแฟนคลับของก็อตเซเวนมีจ านวนมาก อีกทั้งแฟนคลับของ
ก็อตเซเวนยังให้กระแสตอบรับอย่างดีในทุกโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าศิลปินจะท าอะไรก็จะมีกระแสตอบรับ
ที่ดี เช่น งานเพลงและ  พรีเซ็นเตอร์ล้วนแล้วแต่ตีตลาดในประเทศไทยได้ดี รวมทั้งบ้านแฟนไซต์ใน
ประเทศไทยของก็อตเซเวนก็มีจ านวนมาก ซึ่งแฟนไซต์ชาวไทยเหล่าน้ีก็ติดตามก็อตเซเวนไปคอนเสิร์ต
ในทุกประเทศ ตามไปร่วมงานแฟนไซน์และรายการโปรโมตที่สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุต่าง ๆ ใน
เกาหลี ซึ่งทั้งหมดนั้นต้องทุ่มทุนซื้อจ านวนมากเพื่อให้ได้เข้าร่วมงานเหล่าน้ี แสดงให้เห็นถึงก าลังซื้อ
และการสนับสนุนจากแฟนคลับในไทยเป็นอย่างดี 
Eyes On You ปี ค.ศ. 2018 3วัน 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าเป็น World Tour ครั้งที่ 2 ของก็อตเซเวน ซึ่งเกิดจา
กระแสตอบรับที่ดีในทุกครั้งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงก าลังซื้อของแฟนคลับชาวไทย ซึ่งคอนเสิร์ต Eyes 
On You จัดถึง 3 รอบในประเทศไทย โดยจัดที่อิมแพ็คอารีน่า ถือว่าเป็นฮอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดใน 
World Tour ครั้งนี้ ฮอลล์แห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้มากถึง 40,000 คน ซึ่งบัตรได้ถูกจ าหน่ายหมดในทุก
ที่นั่ง ที่พิเศษไปกว่าน้ันคือทีมผู้จัดได้จัดท าผังการแสดงแบบแคทวอล์ครอบฮอลล์ ซึ่งรูปแบบเวทีนี้ท า
ข้ึนเฉพาะที่ประเทศไทย เหตุการณ์ที่แอดมินประทับใจ คือ สมาชิกทั้ง 7 คนร้องเพลง “ออเจ้าเอย” 
มอบเป็นของขวัญให้อากาเซไทยโดยเฉพาะ และอากาเซก็ได้ท าเซอร์ไพร์ส      ก็อตเซเวนกลับด้วย
โปรเจกต์ “Lucky For The 7 Day” ด้วยการปิดแท่งไฟและเปิดแหวนไฟ ซึ่งแต่ละโซนจะมีสีแตกต่าง
กันออกไป 7 โซน 7 ส ี
Keep Spinning ปี ค.ศ. 2019  

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าด้วยกระแสตอบรับจากทุกคอนเสิร์ตที่ผ่านมาได้สะท้อนถึง
ก าลังซื้อของแฟนคลับในประเทศไทยได้ เป็นอย่างดี อีกทั้งบัตรคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็ขายหมด แต่
คอนเสิร์ตได้ถูกเลื่อนถึง 2 ครั้ง และถูกยกเลิกเนื่องด้วยเหตุการณ์ Covid-19 
BAMBAM THE FIRST FAN MEETING TOUR ‘BLACK FEATHER’ in BANGKOK 

- ท าไมค่ายถึงจัดแฟนมีตต้ิงเดี่ยวแบมบมขึ้นคนเดียวในขณะนั้น 

 (แอดมินเข้าร่วม) เหตุน่าจะมาจากตารางงานของสมาชิกแต่ละคนที่มีงานในต่างประเทศและ
ในประเทศเกาหลีเช่นกัน ซึ่งในขณะนั้นแบมแบมมีงานเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าในประเทศไทยเป็น
จ านวนมาก ซึ่งงานเหล่านั้นก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดี อีกทั้งแบมแบมเป็นสมาชิกคนไทยจึงได้จัดงาน
แฟนมีตต้ิงเดีย่วที่ไทยเป็นคนแรก 
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Jus2 (FOCUS) PREMIERE SHOWCASE TOUR in BANGKOK 2019 (แจบอมและยูคยอม) 
- ท าไมค่ายถึงเลือกน าสมาชิกสองคนมาจัดโชว์เคสในครั้งนี้ เกิดกระแสอะไรข้ึน 

 (แอดมินเข้าร่วม) เป็นการท าโปรเจกต์ระหว่างลีดเดอร์ของวงและน้องเล็กสุดของวง ซึ่งมีตติ้ง
นี้จัดข้ึนในหลายประเทศไม่ใช่แค่ในประเทศไทย และได้ใช้ MC ด าเนินมีตต้ิงเป็นสมาชิกในวงแตกต่าง
ออกไปในแต่ละประเทศ ท าให้มีตต้ิงในครั้งนี้มีสีสันและได้รับการตอบรับจากแฟน ๆ ได้เป็นอย่างดี 
GOT7 fan fest 2019 ‘SEVEN SECRETS’ in Bangkok 7รอบ 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วม) จากกระแสตอบรับที่ผ่านมาทั้งงานเดี่ยวและงานวง แสดงให้เห็นศักยภาพ
และก าลังซื้อของแฟนคลับชาวไทย โดยการแสดงจัดทั้งหมด 7 รอบ โดยแต่ละรอบมีการแสดงเดี่ยว
ของสมาชิกในวง 
Est Cola (ทั้งวง) 

- ท าไมก็อตเซเวนถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม่ 

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วม) แอดมินคิดว่าในตอนน้ันก็อตเซเวนมีกระแสมากที่ประเทศไทย อีกทั้ง
ยังมีสมาชิกเป็นคนไทย จึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์  
สาหร่ายเถ้าแก่น้อย (ทั้งวง) 

- ท าไมก็อตเซเวนถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม่ จัดมี
ตต้ิงภูเก็ต 

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วม) อย่างที่ได้กล่าวไปว่าก็อตเซเวนมีกระแสมากในขณะนั้นและสินค้าที่
ก็อตเซเวนเป็นพรีเซ็นเตอร์ก็ท ายอดขายได้สูงจึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ของสินค้าชนิดคล้าย ๆ  กนั
อย่างต่อเนื่อง 
Bausch+lombe แบรนด์คอนแทคเลนส์ (ทั้งวง) 

- ท าไมก็อตเซเวนถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น 

 ก็อตเซเวนตีตลาดได้ดีทั้งไทยและต่างประเทศ จึงได้รับเลือกในขณะนั้น 
FWD แบรนด์ประกันชีวิต (ทั้งวง) 

- ท าไมก็อตเซเวนถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น 

 ก็อตเซเวนแสดงถึงภาพลักษณ์ที่สดใสมีพลังบวกและมีทัศนคติที่ดี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีและ
สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับแฟนคลับหลาย ๆ คนน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ได้รับการรับ
เลือก 
AIS 5G (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมevent) เนื่องจากแบมแบมมีฐานแฟนคลับจ านวนมากในประเทศไทย และ
สินค้าที่ผ่านมาที่แบมแบมเป็นพรีเซ็นเตอร์ก็ตีตลาดได้เป็นอย่างดี จากการที่แบมแบมเป็นพรีเซ็นเตอร์
ให้ AIS ส่งผลให้แฟนคลับจ านวนมากย้ายค่ายมือถือมาเป็น AIS หรือแฟนคลับที่ใช้ AIS อยู่แล้วก็จะ
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ซื้อแพคเกจใหม่ ๆ ท าให้ AIS ได้ฐานลูกค้าใหม่เพิ่มข้ึน อีกทั้งแฟนคลับช่วยกันโปรโมทในทุกช่องทาง
และสร้างกระแสในทวิตเตอร์จนติดทรน 
ไส้กรอกซีพี (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม่ 

 (แอดมินเข้าร่วมevent) เนื่องจากพรีเซ็นเตอร์ที่แบมแบมได้รับเลือกสามารถสร้างยอดขายได้
อย่างถล่มถลายเสมอมาแบรนด์จึงเล็งเห็นการท าก าไรจากจุดนี้แบมแบมจึงได้รับเลือกเป็นเพรีเซ็น
เตอร์ สิ่งที่ส าคัญในแต่ละครั้งคือแฟนคลับช่วยกันโปรโมตสินค้าที่แบมแบมได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์
จนติดเทรนทวิตเตอร์เสมอ ถือว่าใช้สื่อโซเชียลได้เป็นอย่างดี อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่แบรนด์เล็งเห็น 
เรสเทียร์ (Restier) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น เปิดตัวสินค้าที่ช้ัน 4 เซ็นทรัลเอ็ม
บาสซี่ได้เข้าร่วมหรือไม่ 

 (ไม่ได้เข้าร่วม) แอดมินกล่าวว่าเรื่องยอดขายเป็นหลักที่ท าให้แบรนด์เลือกแบมแบมเป็นพรี
เซ็นเตอร์ เพราะทุกครั้งที่แบมแบมเป็นพรีเซ็นเตอร์ยอดขายจะสูงเสมอ และมีกระแสในโซเชียลดี 
Yamaha QBIX (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม่ 

 (ไม่ได้เข้าร่วมevent) เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคือแบมแบมสามารถท าก าไรให้แบรนด์และเพิ่ม
ช่ือเสียง    แบรนด์ได้อย่างแน่นอน 
ViVO (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลอืกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมงานแฟนมีตติ้งหรือไม่ 

 (ไม่ได้เข้าร่วมแฟนมีตต้ิง) เช่นเดียวกันกับที่ผ่านมา 
SHOPEE เป็นแพลตฟอร์อีคอมเมิร์ช เพื่อซื้อขายสินค้า (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น จัดแฟนมีตติ้ง ส าหรับผู้ที่มียอดซื้อ
สูงสุดและผู้โชคดีได้เข้าร่วมหรือไม่ 

 (ไม่ได้เข้าร่วมแฟนมีตติ้ง) เช่นเดียวกันกับที่ผ่านมาเรื่องรายได้และกระแสตอบรับเป็นหลัก
รวมทั้งวิธีการใช้โซเชียลมีเดียของแฟนคลับ 
LEE แบรนด์แฟช่ันเสื้อผ้าและแบมแบมได้ออกคอลเล็คช่ันเสื้อผ้าที่มีช่ือว่าLeeXBambam 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น แฟนมีตส าหรับผู้มียอดซื้อสูงสุดและ
ผู้โชคดีได้เข้าร่วมหรือไม่ 

 (ไม่ได้เข้าร่วม) ค าตอบน่าจะเป็นเรื่องยอดขายเช่นเดิมซึ่งแบมแบมท าได้ดีเสมอมารวมถึงแฟน
คลับด้วยเช่นกัน 
องค์กร UNICEF Thailand มีแบมแบมเป็นกระบอกเสียงให้แก่องค์กรในแคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยน
ชีวิต เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการยุติการกระท ารุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ  

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกในขณะนั้น 
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 แอดมินกล่าวว่าแบมแบมได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งแบมแบมยังมีช่ือเสียง
ในต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นการเลือกแบมแบมมาเป็นกระบอกเสียงไม่ได้มีผลแค่ในประเทศไทย
เท่าน้ัน เรื่องต่าง ๆ หรือแคมเปญต่าง ๆ ก็จะได้รับความสนใจในวงกว้างมากขึ้น เพราะทุกสิ่งที่แบม
แบมพูดก็จะถูกแฟนคลับแปลไปเป็นอีกหลายภาษา 
 
ส่วนท่ี 3 หน้าที่ของแอดมิน 

5. เล่าเกี่ยวกับเพจอีกครั้งว่าเปิดเพจได้อย่างไร 
- แบ่งหน้าที่กันอย่างไร 

 ในบ้านBase ก็จะมีแอดมินที่คอยตอบแชทบ้าน, แอดมินที่อัปเดตงานของศิลปินและงานของ
ตัวบ้านเองอยู่ 3-5 คน โดยจะสลับหน้าที่ตามความสะดวกของแต่ละคน และจะมีฝ่าย Graphic 
design ที่จะคอยท าป้ายประกาศต่าง ๆ ของทีมบ้าน 

- ใครเป็นคนแปลข่าว 

 ในการแปลข่าวก็จะมีสมาชิกในทีมที่มีความสามารถในด้านภาษาที่คอยแปลงานต่าง ๆ 1-2 
คน 

- เคยจัดท าโปรเจกต์อะไรบ้าง ข้ันตอนและค่าใช้จ่าย 

 แอดมินกล่าวว่าในบ้านจะมีเพียงโปรเจกต์การเปิดรับโดเนทในงานโหวตต่าง ๆ ของก็อตเซ
เวน ซึ่งงานเหล่าน้ันต้องผ่านความเห็นพ้องจากแฟนคลับและสมาชิกในบ้านแล้วว่าสมควรที่จะเกิดข้ึน 
เพื่อคว้ารางวัลมาให้ก็อตเซเวน เช่น งานถ้วยรางวัล หรือนอกจากนั้นก็จะมีโปรเจกต์ป้ายวันเกิด โดย
การเปิดรับโดเนทแต่ละครั้ง จะต้องพิจารณาในส่วนของรางวัล และคู่แข่งของก็อตเซเวน รวมทั้ง
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในแฟนด้อมในขณะนั้นว่าสมควรที่จะเปิดการรับโดเนทหรือไม่ เช่น 
รางวัลที่ได้รับคุ้มค่าต่อการที่จะลงทุนในจ านวนมากหรือไม่ แอดมินกล่าวอีกว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการ
แสดงความบริสุทธ์ิและโปร่งใสในการรับเงินโดเนทนั้นมา โดยทางบ้านBaseของแอดมินจะท าสรุป
รายรับรายจ่ายที่ทางบ้านได้ใช้จ่ายไปกับงานโหวตต่าง ๆ  โดยเงินที่เหลือจากการโดเนทก็จะต้อง
จัดแจงและแจ้งว่าจะน าไปใช้ในงานใดต่อ แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าโดยการเปิดรับโดเนทถ้าไม่มีความ
จ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินจริง ๆ ทางบ้านจะไม่เปิดรับโดเนทให้โปรเจกต์ชนกัน เพื่อป้องกันความสับสน
ของแฟนคลับ เป็นการแสดงความบริสุทธ์ิใจของทางบ้าน 
 
 

6. ในการสร้างเพจในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แอดมินมีหน้าที่อะไรบ้างและใช้โซเชียลมีเดียใดในการ
โปรโมตศิลปิน 

 แอดมินใช้ทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักในการกระจายข่าวต่าง ๆ ของศิลปิน แต่ก็มีช่องทางอื่น
ด้วยเช่นกัน เช่น เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม แต่จะมุ่งเน้นไปที่ทวิตเตอร์ เนื่องจากแฟนคลับส่วนมาก
จะติดตามข่าวสารจาก    ทวิตเตอร์ 

- หน้าที่ของแอดมินในการโปรโมตศิลปิน 
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 แอดมินกล่าวว่าหน้าที่ของแอดมินในการโปรโมตศิลปินคือ ต้องรับรู้ข่าวสารให้รวดเร็ว ข้อมูล
ทุกอย่างที่  ทวิตไปจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นข่าวสารที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่ข่าวลือหรือข่าวที่
ถูกส่งต่อ ๆ กันมา 

- ความถ่ีในการโปรโมต 

 บ้านของแอดมินจะโปรโมต 8-10ทวิตต่อวัน ซึ่งมากหรือน้อยกว่านั้นก็จะข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์งานโหวตในแต่ละวัน ถ้ามีงานโหวต(ก็อตเซเวนมีงานในขณะนั้น) ก็จะทวิตมากข้ึนตามงาน
โหวต 

7. แอดมินมีหน้าที่อย่างไรในการรกัษากระแสความนิยมของGOT7 ให้คงอยู่ต่อไป ในช่วงการ
รักษาความนิยมของวง GOT7 

 ในด้านของบ้านของแอดมินที่เป็นบ้านส าหรับการปั่นโหวตก็จะเป็นเรื่องของการหางานโหวต
มาให้แฟนคลับคนอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมในงานนั้น ๆ ด้วย เพื่อไม่ให้แฟนคลับรู้สึกว่าศิลปินไม่ได้มีงาน
อะไรเลย และเป็นการรักษาความนิยมของศิลปินในอีกทางหนึ่งด้วย เมื่อโหวตมากศิลปินก็จะมีรางวัล
จากการโหวตตามไปด้วย ซึ่งรางวัลที่ได้มาก็เป็นตัวกระตุ้นแฟนคลับให้ตื่นตัวอยู่เสมอ 

8. การบริหารจัดการข่าวของศิลปินของแอดมินเมื่อเกิดข่าวที่ท าให้ภาพลักษณ์ของวงแยล่งแอด
มินจะท าหน้าที่อย่างไร 

- และจะลงหรือแปลข่าวเสียที่เกิดข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่าทางบ้านจะไม่ทวิตข้อความใด ๆ ที่เป็นการตอกย้ าหรือเป็นการเพิ่มการ
กระจายข่าวนั้นให้แพร่ออกไป แต่ใน 7 ปีที่ผ่านมา ก็อตเซเวนไม่เคยมีข่าวที่ท าให้ภาพลักษณ์ของวง
เสียหายเลยแม้แต่น้อย จึงท าให้การแก้ปัญหาในส่วนนี้ยังไม่เกิดข้ึนจริง แต่ถ้าหากเกิดข้ึนก็จะไม่แปล
ข่าวนั้น ให้ทางต้นสังกัดออกมายืนยันข่าวที่ถูกต้องจะดีที่สุด 

9. คิดว่ายอดผู้ติดตามเพจทั้งหมด 13,600 คน มีผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ ในกรณีที่
แอดมินอาจจะท าผิดพลาดในการแปลข่าว หรือส่งสารไม่ครบถ้วน 

 แอดมินกล่าวว่ามีผลต่อการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องของทั้งวง ดังนั้นจึงท าให้ทุกครั้งที่ทางบ้าน
ทวิตข่าวสารต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลในทุก ๆ ด้านก่อนเสมอ เช่น ข่าวสารนั้นจริงเท็จ
หรือไม่, งานโหวตนั้นคุ้มค่าต่อการโหวตหรือไม่ , รางวัลสมเหตุสมผลหรือมีรางวัลในการโหวตจริง
หรือไม่, กล่าวคือต้องตรวจสอบทุกอย่างให้ถ่ีถ้วนก่อนท าการทวิตข้อความ 

- ในกรณีที่แอดมินใช้บ้านBaseในทางที่ผิด เช่นโกงเงิน หรือท าเรื่องไม่ดีจะส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ 

 แน่นอนว่าส่งผลเสียแน่นอนในด้านความเช่ือใจของแฟนคลับที่มีต่อทางบ้าน แต่ในเรื่อง
ภาพลักษณ์ของศิลปินอาจจะมีไม่มากนัก เนื่องจากแฟนคลับไม่โยงเรื่องเสียหายของบ้านBaseไปสู่
ศิลปิน เรื่องราวเหล่าน้ีจะเป็นเพียงเรื่องราวที่เกิดข้ึนภายในกลุ่มแฟนคลับเท่านั้น 

10. หัวใจหลักของการเป็นแอดมินคืออะไร 

 แอดมินกล่าวว่าการโปรโมต การสนับสนุนสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เอียงไปที่คนที่
แอดมินแต่ละคนชอบ และข่าวสารที่น ามาทวิตแต่ละครั้งนั้นจะต้องตรวจสอบได้ ไม่มีข้อความที่เป็น
เท็จ ท าทุกอย่างด้วยความรักที่เรามีต่อศิลปิน 
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ส่วนท่ี 4 สิ่งที่แอดมินต้องการเสนอจากมุมผู้บริโภคถึงการจัดการตลาดของวง GOT7 ต่อค่าย JYP 
Entertainment 

- วิธีการโปรโมตของค่าย 

 แอดมินกล่าวว่าค่ายขาดการจัดการและระเบียบในการโปรโมต รวมไปถึงการตลาดในการคิด
contentอย่างเห็นได้ชัด สามารถเปรียบเทียบจากศิลปินในค่ายเดียวกันหรือศิลปินจากค่ายอื่นที่มี
ช่วงเวลาคัมแบคเดียวกันได้ ว่าแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด แอดมินกล่าวเสริมว่า JYP Entertainment 
ขาดการเตรียมพร้อมในเรื่อง Promotional material และการวางแผนการโปรโมต รวมทั้งจังหวะ
การโปรโมตต่าง ๆ อยู่ในระดับที่แย่มาก 

- รายการวาไรตี้มีส่วนท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินกล่าวว่าวาไรตี้โชว์มีผลต่อช่ือเสียงศิลปินอย่างมากมาโดยตลอด โดยเฉพาะรายการที่
เป็นที่นิยมในเกาหลี ในความคิดเห็นของแอดมิน แอดมินเห็นว่าก็อตเซเวนมีนิสัยที่น่ารัก เคมีของ
สมาชิกในวง การเข้ากับคนรอบข้าง(ทีมงาน) และมีทักษะการ Entertainผู้คนที่ดีมาก เพราะฉะนั้น
หากได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้เยอะข้ึน แน่นอนเลยว่าจะมีคนช่ืนชมในตัวตนพวกเขาเพิ่มขึ้นมากอย่าง
แนน่อน 

- ถ้าแอดมินเป็นค่ายเองจะด าเนินการโปรโมตก็อตเซเวนอย่างไร 

 ก็อตเซเวนเป็นวงที่มีสปิริตในการท างานสูงและพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เช่นเดียวกัน
กับคนที่ท างานในฝ่ายอื่น ๆ ก็จะต้องมีทัศนคติไปในทางเดียวกัน ดังนั้นทีมเวิร์คคือสิ่งส าคัญ สิ่งแรกที่
ควรท าคือการสื่อสารคุยกันเพื่อตั้งเป้าหมายของศิลปินและทีมงานให้ตรงกัน เนื้อหาแต่ละงานควร
ไตร่ตรองให้ดี การโปโมตแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนอย่างดี ประสิทธิภาพงานแต่ละงานควรมี
คุณภาพให้สมกับศิลปิน และมีกิจกรรมรอระหว่างคัมแบคเสมอเพื่อหล่อเลี้ยงกระแสไม่ให้เงียบหายไป
ระหว่างการเตรียมงาน 

- คิดว่าถ้าก็อตเซเวนได้รับการโปรโมตที่ดีพอตามที่แอดมินคิดว่าก็อตเซเวนจะมีกระแสมากกว่า
นี้ไหม 

 แน่นอนว่าต้องมีกระแสที่ดีกว่าน้ีแน่นอน 
- อนาคตของวงก็อตเซเวนหลังจากเกิดการยุบวง 

 แอดมินกล่าวว่าคงจะได้เห็นการกลับมารวมตัวกันข้ึนในสักวันแน่นอน 
ส่วนท่ี 5  

- ปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีประสบความส าเร็จในประเทศไทย (โดยรวม) 

 แอดมินคิดว่า เนื้อหาของContent เพลง คอนเซ็ปต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องส าคัญ 
- เปรียบเทียบบอยแบนด์ 3 วง EXO, NU’EST, GOT7  
- จุดอ่อน จุดแข็งของทั้งสามวง 

 (แอดมินไม่สามารถเปรียบเทียบอีกสองวงได้เนื่องจากไม่ได้ติดตามเลย) 
 จุดแข็งของGOT7 คือความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ อีกทั้งก็อตเซเวนมีความถ่อม
ตัวและมีความรักให้กับแฟนคลับอย่างจริงใจเสมอมา จุดอ่อนของGOT7คือ ค่าย JYP Entertainment 
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- คิดว่ากระแสในไทยในขณะนี้วงไหนมีกระแสในประเทศไทยมากที่สุด 

 แอดมินคิดว่าวงก็อตเซเวน เพราะก็อตเซเวนมาประเทศไทยมาประมาณ 40 รอบ และได้การ
ตอบรับที่ดีมาก ๆ เสมอมา ประเทศไทยเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของก็อตเซเวน แอดมินจึงคิดว่าสิ่ง
นี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีพอส าหรับค าถามข้อนี้ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจากแอดมนิของศิลปินวง GOT7 คนที่ 3 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนด 
หมายเหตุ มีแอดมิน 2 คน เรียกแทนว่าแอดมิน 1 (อายุ21ปี) และแอดมิน 2 (อายุ 19 ปี) สัมภาษณ์
โทรกลุ่มผ่านทางแอปพลิเคช่ันไลน์ เนื่องจากแอดมินต้องการใหส้ัมภาษณ์ทั้ง 2 คน 

1. อายุ   19และ21   ป ี
2. เพศ ( ) ชาย   ( ) หญิง  อื่น ๆ ………………… 
3. (เล่าเรือ่งเกี่ยวกับตัวเอง) ปัจจัยใดที่ท าให้แอดมินสนใจและเริ่มท าการติดตามวงก็อตเซเวน

และเริ่มติดตามวงกอ็ตเซเวนต้ังแต่ปีใด และเหตุใดถึงเปิดบ้านBaseข้ึน 

 บ้านBase @withyouMT_TH มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์ทัง้หมด 12,000 คน  
- เล่าเรื่องเกี่ยวกบัตัวเองตัง้แต่เริ่มแรกท าไมมาเป็นแฟนคลับK-Pop อะไรท าใหส้นใจkpop 

 แอดมินคนที่1 กล่าวว่าชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก ๆ  จึงหาเพลงฟังมาโดยตลอด ท าให้จะชอบ
วงนู้นวงนี้เสมอไปเคยเว้นว่างจากการเป็นแฟนคลับของศิลปินต่าง ๆ โดยวงแรกที่ช่ืนชอบคือวงF4ของ
ประไต้หวันก่อนจากนั้นจึงเริ่มติดตามK-Popตามกระแส วงแรกที่ช่ืนชอบคือวง Girls’ Generation 
แต่ทั้งหมดนั้นยังไม่ได้ติดตามเป็นแฟนคลับอย่างจริงจัง เพียงฟังเพลงและดูมิวสิกวิดีโอเท่านั้น ก็อตเซ
เวนจึงเป็นวงแรกที่ติดตามอย่างจริงจัง 
 แอดมินตนที่2 กล่าวว่า ในช่วงประถมศึกษาชอบนักร้องไทยมากกว่า โดยช่ืนชอบนักร้องจาก
ค่ายKamikaze หลังจากนั้นเมื่อข้ึนช้ันมัธยมศึกษาจึงเริ่มรู้ถึงกระแสK-Pop หลังจากนั้นแอดมินได้
รับชมรายการ I can see your voice ทางช่อง Workpoint ซึ่งในขณะนั้นแบมแบมได้เข้าร่วม
รายการพอดี จึงท าให้รู้จักแบมแบมและวงก็อตเซเวน หลังจากนั้นจึงเริ่มฟังเพลงและรับชมมิวสิกวิดโีอ
ของก็อตเซเวนในยูทูป 

- ติดตามวงก็อตเซเวนต้ังแต่ปีใดและท าไมถึงสนใจวงก็อตเซเวน  

 แอดมินคนที่1 กล่าวว่าติดตามก็อตเซเวนในช่วงเพลง You Are ในปี2017 แอดมินคนที่ 2 
กล่าวว่าตนก็เริ่มติดตามก็อตเซเวนในช่วงนี้เช่นกัน  

- ท าไมถึงเปิดบ้านBaseก็อตเซเวนข้ึน เปิดต้ังแต่ปีใด 

 แอดมินคนที่1 กล่าวว่าจริง ๆ แล้วบ้านBase @withyouMT_TH เกิดข้ึนจากบ้านของฝั่ง
อินเตอร์ที่ มีผู้ ดูแลเป็นชาวต่างประเทศอาทิสิงคโปร์ , อินโดนิเซีย , จีน โดยบ้านหลักของ 
@withyouMT_TH ช่ือว่า @withyoumarktuan ซึ่งในตอนแรกแอดมินคนที่ 1 ท างานแปลให้กับ
บ้านBaseอินเตอร์โดยแปลข่าวภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย แต่บ้านหลักต้องการขยายบ้านให้ไปถึง
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศไทยจึงจัดท าบ้านแยกที่ช่ือว่า@withyouMT_TH ข้ึน โดยแอดมิ
นคนที่ 1 เป็นผู้ดูแลจากนั้นจึงเปิดรับสมัครแอดมินเพิ่มอีก 2 คน บ้าน @withyouMT_TH จึงมีแอด
มินทั้งหมด 3 คน 
ส่วนท่ี 2 ถามเกี่ยวกับช่องทางการรบัรู้ข้อมูลของศิลปิน และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเพลงเกาหลี
ของแอดมิน 

1. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลของศิลปิน 
- น าข่าวก็อตเซเวนมาจากไหน (แหล่งข่าว) 
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 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า น าข่าวมาจากทวิตเตอร์ทั่วไป แต่เน้นไปที่แอ็กเคานต์ส านักข่าวที่
เช่ือถือได้ ไม่ได้เน้นข่าวที่รวดเร็วแต่เน้นข่าวที่เช่ือถือได้ อีกทั้งบ้านอินเตอร์หลักจะลงข่าวภาษาอังกฤษ
หลังจากนั้นบ้านไทยก็จะน ามาแปลและเผยแพร่ต่อ แอดมินคนที่ 1 กล่าวเสริมอีกว่าบ้านBaseอินเตอร์
ข่าวค่อนข้างไว รู้ข่าวของไทยก่อนบ้านไทยเสียอีก แอดมินคนที่ 2 จึงกล่าวเสริมว่า บ้านBase อินเตอร์
ท างานเป็นระบบอย่างมาก ซึ่งในบ้านBaseอินเตอร์จะมีกลุ่มท าโปรเจกต์ , กลุ่มท าเว็บไซต์, กลุ่ม
ประกาศ ฯลฯ 

2. ภาพลักษณ์ของก็อตเซเวนน าเสนออย่างไร และในปัจจุบันเป็นอย่างไร ความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับอย่างไร 
- ภาพลักษณ์ก็อตเซเวนในตอนเดบิวต์ เขาพยายามน าเสนออะไร 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า ตอนเดบิวต์ค่ายจะเน้นไปทางคอนเซ็ปต์Hip-Hip ดูเป็นSwagger แต่
เท่าที่แอดมินจ าได้ในช่วงนั้นแฟนคลับในประเทศเกาหลีน้อยมากเมื่อเทียบจากการเป็นศิลปินจากค่าย
ใหญ่ แต่เนื่องจาก        ก็อตเซเวนมีนิสัยเป็นกันเอง อีกทั้งมีแบมแบมซึ่งเป็นสมาชิกคนไทยท าให้ค่อน
ดึงดูดกับคนไทยได้มาก 
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า เนื่องจากก็อตเซเวนมีสมาชิกเป็นคนต่างชาติถึง 3 คน ซึ่งมากจาก
ประเทศจีน (แจ็คสัน), อเมริกา (มาร์ค), แบมแบม (ไทย) รวมกับสมาชิกคนเกาหลีอีก 4  คน เป็น
ความแตกต่างที่ลงตัว 

- ภาพลักษณ์ในปัจจุบันก็อตเซเวนพยายามจะน าเสนออะไร 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า ก็อตเซเวนไม่ได้น าเสนอภาพลักษณ์มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร 
ก็อตเซเวนไม่ได้ดึงดูดแฟนคลับใหม่ ๆ มากขนาดน้ันแล้ว ปัจจุบันเน้นไปที่ฐานแฟนคลับที่ติดตามมา
นานและเหนียวแน่นมาก อีกทั้งก็อตเซเวนกับอากาเซสนิทกันเหมือนเพื่อน ทั้งศิลปินและแฟนคลับรู้ดี
ว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหน 
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า ในการคอลมีตติ้งครั้งล่าสุดกับก็อตเซเวนแอดมินสัมผัสได้ถึงความ
สนิทสนมระหว่างแฟนคลับกับศิลปิน ส่วนในเรื่องภาพลักษณ์ในปัจจุบันก็อตเซเวนดูโตข้ึน เช่น แจ็ค
สนั ถ้าคนทั่วไปมองก็จะมองว่าแจ็คสันเป็นคนตลก แต่จริง ๆ แล้วในขณะนี้แจ็คสันเป็นผู้บริหารค่าย
เพลง ก็อตเซเวนเป็นเหมือนเดิมซึ่งภาพลักษณ์ดูโตข้ึนเท่านั้น ในเพลง Lullabyเป็นต้นมาสมาชิกแต่ง
เพลงเองมาโดยตลอด ซึ่งครึ่งหลังจากการ       เดบิวต์จะเห็นความต่างในเรื่องแนวเพลงได้ชัดเจน  
แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า สมาชิกมีช่ือไว้ใช้ส าหรับแต่งเพลงอีกด้วย เช่น แจบอม (Defsoul), ยองแจ 
(Ars.) 
 แอดมินคนที่  1 กล่าวถึงเรื่องแนวเพลงก็อตเซเวนว่าแนวเพลงไม่เคยเหมือนเดิม เปลี่ยนไปใน
ทุกอัลบั้ม ไม่ใช่เพลงแนวที่ฟังแล้วจะรู้ได้ว่าน่ีคือแนวเพลงของก็อตเซเวน ซึ่งในช่วงแรกเป็นช่วงที่ค่าย
พยายามProduceเพลงให้ แต่ในระยะหลังสมาชิกแต่งเพลงในอัลบั้มกันเอง จึงท าให้เพลงหลากหลาย
มากข้ึน อีกทั้งโตมากข้ึน ในเรื่องของเนื้อเพลงจะเป็นเนื้อเพลงที่สื่อถึงแฟนคลับ, ขอบคุณแฟนคลับ 
ด้วยประสบการณ์ของสมาชิกที่ฟังเพลงคนละแนวท าให้เพลงออกมาดูแตกต่างกันในทุก ๆ เพลง เพลง
ที่ค่ายเป็นผู้ Compose เช่น Hard carry ก็จะเป็นแนวที่คนเกาหลีฟัง เป็นเพลงโปรโมตเน้นติดหู 
กลับกันกับสมาชิกที่จะแต่งเพลงสบาย ๆ R&B เน้นเพลงสื่อความรู้สึกมากกว่าเพลงbeatเยอะ ๆ เน้น
ไปที่Wording 

- คิดว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ของก็อตเซเวนในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหม 
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 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าภาพลักษณ์คอนเซ็ปต์เปลี่ยนมาก ยกตัวอย่าง ในช่วงเดบิวต์จะแต่งตัว
แนวเด็กวัยรุ่น แต่ในช่วงหลังก็จะใส่สูท ในแต่ละอัลบั้มดูมวิีวัฒนาการ  
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า หลังจากที่ JYP Entertainment ให้ก็อตเซเวนแต่งเพลงเอง 
ภาพลักษณ์ก็เปลี่ยนไปมากขึ้น ดูโตและเป็นตัวเองมากขึ้น 

- แล้วถ้าต่างส่งผลต่อกลุ่มแฟนคลับไหม (กลุ่มผู้ฟังเปลี่ยนไหม) 

 แอดมินทั้ง 2 คนตอบว่ากลุ่มแฟนคลับไม่เปลี่ยน แอดมินคนที่ 1 กล่าวเสริมว่า แฟนคลับที่
ติดตามศิลปินเกาหลีค่อนข้างจะรักษาวงมากกว่าเพลง ไม่ว่าเพลงจะเป็นอย่างไรก็ฟัง กล่าวคือติดตาม
ที่ตัวศิลปินมากกว่าเพลง ซึ่งก็อตเซเวนมีแนวเพลงใหม่ ๆ ตลอดจึงไม่ท าให้รู้สึกเบื่อหรือควรเปลี่ยนวง
ติดตาม  
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่าในช่วงปีหลังทีมที่ดูแลก็อตเซเวนเปลี่ยนจากทีมแรกเป็นทีมที่สอง 
การจัดการดูแลเปลี่ยนไปในทางที่แย่ ทีมนี้ท าให้แฟนคลับของก็อตเซเวนหายไปเนื่องจาก 6-7เดือนที่
ผ่านมาก็อตเซเวนไม่มีงานให้ติดตามเลย แต่สุดท้ายกลับมาคัมแบคแฟนคลับก็ยังคงติดตามเหมือนเดิม 
แอดมินกล่าวเสริมว่าเนื่องด้วยคนเกาหลีค่อนข้างมีความชาตินิยมและก็อตเซเวนมีสมาชิกต่างชาติถึง 
3 คน ท าให้ไม่ได้รับความนิยมที่เกาหลีมากนัก 
 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าในช่วงแรกที่ก็อตเซเวนเดบิวต์คนเกาหลีไม่ชอบแบมแบมไม่ชอบแจ็ค
สันเป็นจ านวนมากท าให้ค่ายส่งแจ็คสันกับแบมแบมไปออกรายการวาไรตี้มากขึ้น จนผู้คนเริ่มเปิดใจ 
แต่ผู้คนจะติดภาพลักษณ์ว่าแจ็คสันเป็นคนตลกไปเสียส่วนใหญ่ แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าถ้าเป็นคน
เกาหลีก็จะเลือกชอบเฉพาะคนเกาหลีเป็นส่วนมาก เช่น จินยอง, ยองแจ จะมีแฟนคลับเป็นคนเกาหลี
เยอะกว่าสมาชิกคนอื่น ๆ 

3. กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทยต่อก็อตเซเวน 
- กระแสนิยมของผู้ฟังชาวไทย (แฟนคลับ)ต่อก็อตเซเวนเป็นยังไง เช่น แนวเพลง 

แนวเพลงของก็อตเซเวนส่งผลให้ก็อตเซเวนมีกระแสอย่างไร คิดว่าเพลงไหนท าให้กระแส
ของ       ก็อตเซเวนเพิ่มข้ึนในประเทศไทย เป็นแนวเพลงแบบไหน 

 แอดมินคนที่ 1 คิดว่าเพลง Just Like กับเพลง hard Carry มีกระแสมากที่ประเทศไทย แอด
มินยกตัว   อย่างเพื่อนของแอดมินที่ช่ืนชอบก็อตเซเวนมาต้ังแต่แรกเริ่มเขารู้สึกว่าในช่วง Just Like 
แฟนคลับก็อตเซเวนในไทยเกิดข้ึนมากจนเรียกว่าเป็นกระแสเลยก็ว่าได้  
 แอดมินคนที่ 2 คิดว่าเพลง Never ever, Fly, Hard carry เป็นเพลงที่ดึงดูดแฟนคลับชาว
ไทยได้มาก แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่าในช่วงเพลง Flyแอดมินยังไม่ได้เริ่มติดตามก็อตเซเวนแต่ก็ได้ยิน
คนพูดถึงเพลงนี้เยอะมาก มีคนน าเนื้อเพลงมาล้อแบบตลก ๆ เยอะมาก ในท่อนที่ร้องว่า นอน นาเอ วี
โร แต่คนไทยเอามาล้อว่า ดั๋มได๋วีโด จนเกิดเป็นไวรัล 
 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าแนวเพลงเกาหลีที่จะติดหูคนไทยมักจะมีท่อนแปลก ๆ ให้ติดหู เช่น 
ดั๋มได๋วีโด(จากเพลงFly), มัน มัน มัน มัน มัน (จากเพลง Just Like), ฮาร์ดแครี่ เฮ้ (จากเพลง Hard 
Carry) เป็นเต้น แอดมิน   กล่าวเสริมว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจภาษาเกาหลีได้จึงมักจะจับ
ท่อนแปลก ๆ มาร้องกัน 

4. กิจกรรมในประเทศไทยของ GOT7 
FLY TOUR ปี ค.ศ. 2016 
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- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินทั้งสองคนไม่ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินคนที่1 กล่าวว่า คอนเสิร์ตFly tour เป็น
ช่วงที่         ก็อตเซเวนมีช่ือเสียงมากในประเทศไทยแล้ว แต่แอดมินกล่าวว่าผู้จัดคอนเสิร์ตมักเช่ือใจ
ว่าถ้ามาจัดคอนเสิร์ต       K-Popที่ประเทศไทยยังไงก็มีผู้ชมอยู่แล้วด้วยบวกกับกระแสก็อตเซเวนท า
ให้เกิดคอนเสิร์ตในครั้งนั้น 
GOT7 THAILAND TOUR 2017 ‘NESTIVAL’ (นครราชศรีมา, เชียงใหม่, กรุงเทพ, ภูเก็ต) 

- ท าไมค่ายถึงเลือกจัดทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศไทยข้ึน เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่วงอื่นไม่เคยท า 
ค่ายมั่นใจได้อย่างไรว่าวงมีกระแสเพียงพอในการจัดทัวร์ในประเทศไทยได้ 

 (แอดมินทั้ง 2 ไม่ได้เข้าร่วม) แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า หลังจากคอนเสิร์ตแรกก็อตเซเวนมีฐาน
แฟนคลับในประเทศไทยเพิ่มข้ึน อีกทั้งในช่วงเวลานั้นก็อตเซเวนเป็นบอยแบนด์ที่มีกระแสที่สุดใน
ประเทศไทย รวมทั้งแบมแบมเคยกล่าวว่าอยากจะไปหาแฟนคลับด้วยเองจึงเกิดคอนเสิร์ต 4 ภาคข้ึน  
 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า 4nalogue ดูแลก็อตเซเวนอยู่ จึงง่ายต่อการสื่อสารกับแบมแบม 
แบมแบมคุยกับคุณวุฒิ (ผู้จัด) ว่าอยากไปจัดตามที่ต่าง ๆ เพื่อใกล้ชิดกับแฟนคลับ แอดมินกล่าวเสริม
อีกว่าคอนเสิร์ต 4 ภาคในครั้งนี้เพิ่มกระแสให้ก็อตเซเวนได้อย่างมาก เพราะท าให้แฟนคลับรู้สึกว่าก็อต
เซเวนเข้าถึงง่าย 
Eyes On You ปี ค.ศ. 2018 3วัน 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 (แอดมินทั้ง 2 คนเข้าร่วมคอนเสิร์ต) แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า จากคอนเสิร์ตที่ผ่านมาฐาน
แฟนคลับของก็อตเซเวนเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ และยังสามารถท าก าไรได้ แอดมินกล่าวว่าทางค่ายต้องท า
สถิติในเรื่องนี้อยู่แล้ว ว่ามีคนจองบัตรไม่ทันกี่คน จึงจัดคอนเสิร์ตทั้งหมด 3 วัน แม้กระทั่งจัด 3 วันก็
ยังมีแฟนคลับอีกมากที่จองบัตรคอนเสิร์ตไม่ทัน แอดมินคนที่ 1 กล่าวเสริมว่าเพลงออเจ้าท าให้แฟน
คลับประทับใจอย่างมาก ก็อตเซเวนต้ังใจร้องเพลงนี้ให้กับแฟนคลับ อีกทั้งแอดมินได้สิทธ์ิไฮทัชกับ
ก็อตเซเวนอีกด้วย 
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวถึงความประทับใจว่า คอนเสิร์ตน้ีเป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิตของแอดมิน
และ        แอดมินประทับใจในทุกช่วงเวลาของคอนเสิร์ต 
Keep Spinning ปี ค.ศ. 2019 ราชมัง (ยกเลิกจากเหตุการณ์ covid-19) 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ถูกยกเลิก แต่คอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดจากก็อตเซเวน
ต้องการจัดที่ราชมังคลากีฬาสถาน แฟน ๆ ทุกคนจึงรน่วมแรงร่วมใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตจนคอนเสิร์ต
สามารถจัดที่ราชมังได้  
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่าก่อนที่จะเกิดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ข้ึน ได้มีการจัดการแสดงที่ยูเนี่ย
นมอลล์ เป็นการแสดงเดี่ยวของแต่ละสมาชิก ซึ่งทั้ง 7การแสดงบัตรขายหมด จึงท าให้เกิดคอนเสิร์ตที่
ราชมังข้ึน 
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BAMBAM THE FIRST FAN MEETING TOUR ‘BLACK FEATHER’ in BANGKOK 
- ท าไมค่ายถึงจัดแฟนมีตต้ิงเดี่ยวแบมบมขึ้นคนเดียวในขณะนั้น 

 (แอดมินคนที่ 1 เข้าร่วมรอบกรุงเทพ) (แอดมินคนที่ 2 เข้าร่วมรอบขอนแก่น) 
 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าเนื่องจากแบมแบมเป็นคนไทย และแบมแบมมีกระแสอย่างมากใน
ขณะนั้น 
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า งานพรีเซ็นเตอร์ เช่น แบรนด์CPมียอดซื้อจ านวนมาก  
Jus2 (FOCUS) PREMIERE SHOWCASE TOUR in BANGKOK 2019 (แจบอมและยูคยอม) 

- ท าไมค่ายถึงเลือกน าสมาชิกสองคนมาจัดโชว์เคสในครั้งนี้ เกิดกระแสอะไรข้ึน 

 แอดมินคนที่ 1 (แอดมินคนที่ 1 เข้าร่วม) กล่าวว่าเนื่องจากเป็นยูนิตที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยจึง
ด าเนินการโปรโมตตามปกติ แอดมินล่าวถึงความประทับใจว่า ศิลปินเป็นกันเอง อีกทั้งเพลงของยูนิตน้ี
ตรงกับความชอบของแอดมินอีกด้วย 
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า คอนเสิร์ตในครั้งนี้สมาชิกก็มาเป็นพิธีกรให้กันเองด้วย 
GOT7 fan fest 2019 ‘SEVEN SECRETS’ in Bangkok 7รอบ 

- ท าไมค่ายเพลงถึงเลือกจัดในประเทศไทยในขณะนั้น ท าไมถึงมองว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้า
เพียงพอที่จะมาจัดคอนเสิร์ตได้ และมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในคอนเสิร์ตครั้งนั้นหรือไม่ 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า เนื่องจากต้องการให้ศิลปินแสดงความสามารถผ่านการแสดงของ
ตัวเอง ซึ่ง     แอดมินก็เพิ่งเคยเห็นการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยว ๆ ทีละสมาชิกแบบนี้เช่นกัน แม้คนที่ไม่ได้
ช่ืนชอบสมาชิกคนนี้เป็น   พิเศษก็ยังคงเข้าร่วม 
Est Cola (ทั้งวง) 

- ท าไมก็อตเซเวนถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม่ 

 (แอดมินทั้งสองคนไม่ได้เข้าร่วมevent) แอดมินทั้งสองคนกล่าวว่าในช่วงนั้นก็อตเซเวนมี
กระแสที่ไทยมาก จึงได้รับเลือกเพื่อเอากระแสเอายอด เช่นเดียวกันกับแบรนด์สาหร่ายเถ้าแก่น้อย  
สาหร่ายเถ้าแก่น้อย (ทั้งวง) 

- ท าไมก็อตเซเวนถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม่ จัดมี
ตต้ิงภูเก็ต 

 (แอดมินไม่ได้เข้าร่วมevent) เหตุผลเดียวกันกับแบรนด์ EST Cola  
Bausch+lombe แบรนด์คอนแทคเลนส์ (ทั้งวง) 

- ท าไมก็อตเซเวนถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น 

 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่าน่าจะเกี่ยวกับ 4nalouge และ ย้ง ทรงยศเป็นผู้ก ากับจึงดึงนักแสดง
จากค่าย     นาดาวบางกอกมาร่วมงานกับก็อตเซเวนด้วย 
FWD แบรนด์ประกันชีวิต (ทั้งวง) 

- ท าไมก็อตเซเวนถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าในช่วงนั้นแบรนด์ไทยเกือบทุกแบรนด์คลั่งไคล้ก็อตเซเวน เนื่องจาก
แฟนคลับทุ่มเทกับยอดขายของก็อตเซเวนมาก ๆ  
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 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า FWD เป็นแบรนด์ประกันชีวิตอาจจะต้องการทราบเส้นทางการมา
เป็นศิลปินของก็อตเซเวนแต่ละคนด้วย จึงเข้ากับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ 
AIS 5G (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม่ 

 (แอดมินทั้ง 2 คนไม่ได้เข้าร่วมevent) 
 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าแบมแบมมีกระแสในไทยมาก่อนและมีกระแสดีจึงดึงลิซ่ามาเป็นพรี
เซ็นเตอร์อีกคน 
ไส้กรอกซีพี (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม่ 

 (แอดมินทั้งสองไม่ได้เข้าร่วมevent) เหตุผลเดียวกันกับแบรนด์อื่นๆ 
เรสเทียร์ (Restier) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น เปิดตัวสินค้าที่ช้ัน 4 เซ็นทรัลเอ็ม
บาสซี่ได้เข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินทั้ง 2 คนไม่ได้เข้าร่วมevent) แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าแบรนด์เรสเทียร์ไม่ใช่แบรนด์
ของชนช้ันกลางการเลือกแบมแบมเป็นพรีเซ็นเตอร์น่าจะช่วยขยายแบรนด์ให้ดูเข้าถึงง่ายมากข้ึน 
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวร่วมถึงแบรนด์LEEว่า เป็นเพราะแฟนคลับยอมทุ่มเงินจ านวนมากแบ
รนด์จึงสนใจในตัวแบมแบม 
Yamaha QBIX (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมeventหรือไม่ 

 (แอดมินทั้ง 2 ไม่ได้เข้าร่วมevent) แอดมินทั้งสองกล่าวว่าน่าจะเกี่ยวกับค่าย 4nalougeเป็น
หลัก 
 
 
ViVO (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลอืกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น และได้เข้าร่วมงานแฟนมีตต้ิงหรือไม่ 

 (แอดมินทั้งสองคนไม่ได้เข้าร่วมevent)เหตุผลเช่นเดียวกับกับแบรนด์อื่น ๆ เรื่องเพิ่มกระแส 
SHOPEE เป็นแพลตฟอร์อีคอมเมิร์ช เพื่อซื้อขายสินค้า (แบมแบม) 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น จัดแฟนมีตติ้ง ส าหรับผู้ที่มียอดซื้อ
สูงสุดและผู้โชคดีได้เข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินคนที่ 1 เข้าร่วม, แอดมินคนที่ 2 ไม่ได้เข้าร่วม)  
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่าเป็นเรื่องการเพิ่มกระแสเป็นหลัก อีกทั้งหลังจากนั้นก็ดึงสมาชิกที่
เหลืออีก 6 คนมาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ และในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการจ้างสมาชิกครบทั้ง 7 คน ค่าย
JYP Entertainment ได้เปิดShop official ใน SHOPEE จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เพิ่มสมาชิกให้
ครบวง 
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 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า เกี่ยวกับที่ค่าย JYP Entertainment มี storeในSHOPEE ทางแบ
รนด์จึงดึง    ก็อตเซเวนมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ แอดมินกล่าวว่างานevent เป็นงานเปิดในเซ็นทรัลปิ่น
เกล้าแม้ไม่ได้เป็นผู้โชคดีก็สามารถเข้าชมได้ ในขณะการเข้าร่วมeventก็สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเอง
ของศิลปิน ความสนิทสนมระหว่างแฟนคลับกับศิลปิน 
LEE แบรนด์แฟช่ันเสื้อผ้าและแบมแบมได้ออกคอลเล็คช่ันเสื้อผ้าที่มีช่ือว่าLeeXBambam 

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์ในขณะนั้น แฟนมีตส าหรับผู้มียอดซื้อสูงสุดและ
ผู้โชคดีได้เข้าร่วมหรือไม่ 

 (แอดมินทั้ง 2 คนไม่ได้เข้าร่วมevent) เหตุผลเช่นเดียวกับแบรนด์เรสเทียร์ 
องค์กร UNICEF Thailand มีแบมแบมเป็นกระบอกเสียงให้แก่องค์กรในแคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยน
ชีวิต เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการยุติการกระท ารุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ  

- ท าไมแบมแบมถึงได้รับเลือกในขณะนั้น 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่ามีผู้คนเข้าใจผิดจ านวนมาว่าแบมแบมเป็นตัวแทนของยูนิเซฟแต่แบม
แบมเป็นเพียงหนึ่งในผู้บริจาคให้องค์กรเท่านั้น แต่ทางแบรนด์ก็ท าของช าร่วยพร้อมลายเซ็นต์ออกมา
แจกส าหรับผู้ที่ร่วมบริจาค แต่แบมแบมเป็นเพียงกระบอกเสียงเท่านั้น 
ส่วนท่ี 3 หน้าที่ของแอดมิน 

1. เล่าเกี่ยวกับเพจอีกครั้งว่าเปิดเพจได้อย่างไร 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า แอดมินท าหน้าที่แปลภาษาไทยในแอ็กเคานต์หลักของบ้านอินเตอร์ 
จากนั้นบ้านอินเตอร์ต้องการขยายบ้านในประเทศไทย และท าเว็บไซต์เป็นภาษาไทยให้มาร์ค หลังจาก
นั้นจึงรับสมัครแอดมินบ้านไทยเพิ่มอีก 2 คน หลังจากนั้นก็คุยกันและเปิดบ้านไทย 
 แอดมินคนที่ 2  กล่าวว่าบ้านBase @withyouMT_TH อาจจะต่างจากบ้านBaseอื่น ๆ ใน
ไทยอยู่บ้าง บ้านBaseอื่น ๆ  อาจจะมีการเปิดรับบริจาค เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ยุ่งยาก แต่บ้านของแอด
มินเป็นบ้านที่ต้องการเพียงกระจ่ายข่าวของมาร์คก็อตเซเวนเท่านั้น และอัพเดทตามตารางงาน ไม่
แปลอะไรที่เป็นหลังม่าน เช่นเรื่องส่วนตัวของศิลปินที่แฟนคลับไปแอบตามแล้วเอามาทวิตทางบ้านก็
จะไม่แปล รวมถึงจะไม่รีทวิตรูปภาพที่มาจาก  ซาแซงแฟน(แฟนคลับที่ตามศิลปินนอกตารางงาน)อีก
ด้วย ท าหน้าที่เพียงอัปเดตข่าวสารหลักเท่านั้น 

- แบ่งหน้าที่กันอย่างไร 

 แอดมินทั้งสองกล่าวว่าใครว่างก็ท า 
 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าในช่วงที่ก็อตเซเวนงานเยอะก็จะแบ่งกันท า แต่ในช่วงนี้ที่ก็อตเซเวน
ไม่มีงานก็จะตามแต่ความสะดวก 
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่าในช่วงที่ก็อตเซเวนมีงานที่ไทยเช่นจัดคอลกับแฟนคลับทางบ้านของ
แอดมินก็ต้องแปล fantalkต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษส่งไปให้บ้านอินเตอร์ด้วย 

- ใครเป็นคนแปลข่าว 

 ช่วยกันแปลทั้ง 3 คน 
- เคยจัดท าโปรเจกต์อะไรบ้าง ข้ันตอนและค่าใช้จ่าย 

 บ้านไทยไม่เคยท าโปรเจกต์ แต่บ้านอินเตอร์ท าโปรเจกต์หลายอย่าง ซึ่งไม่เกี่ยวกับบ้านไทย 



  155 
 

2. ในการสร้างเพจในโซเช่ียลมีเดียต่าง ๆ แอดมินมีหน้าที่อะไรบ้างและใช้โซเชียลมีเดียใดในการ
โปรโมตศิลปิน 

- หน้าที่ของแอดมินในการโปรโมตศิลปิน 

 แอดมินทั้ง 2 คนกล่าวว่าหน้าที่หลัก ๆ คือการอัปเดตข่าวสาร  
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่าต้องอัปเดตจากแหล่งข่าวที่เช่ือถือได้เท่านั้น เช่นจากส านักข่าว 
Allkpopเป็นส านักข่าวที่แหล่งข้อมูลค่อนข้างมีน้ าหนักน้อย ดังนั้นจะไม่แปลจากส านักข่าวนี้ 
 แอดมินคนที่ 1 กล่าวถึงกฎในการท าบ้านBaseว่าจะต้องไม่น ารูปจากซาแซงแฟนมาอัปเดต, 
ไม่รีทวิตรูปศิลปินที่สนามบิน ไม่เอาเรื่องราวส่วนตัวของศิลปินมาอัปเดต กล่าวคือแปลเฉพาะตาราง
งาน 

- ความถ่ีในการโปรโมต 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าข้ึนอยู่กับตารางงานเป็นหลัก ไม่มีกฎตายตัวว่าวันนึงต้องทวิตกี่ทวิต 
3. แอดมินมีหน้าที่อย่างไรในการรกัษากระแสความนิยมของGOT7 ให้คงอยู่ต่อไป ในช่วงการ

รักษาความนิยมของวง GOT7 

 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า เทรนแท็กเป็นหลัก #MarkTuan, แท็กเรื่องเกี่ยวกับมาร์คไปที่ทวิต
มาร์ค         แอดมินกล่าวเสริมว่าคล้ายกับแฟนคลับของแบมแบม ที่ปลายปีทวิตเตอร์จะมีการอัปเดต
แท็กที่มียอดทวิตถึงสูงสุดเพื่อรักษากระแสของศิลปิน แฟนคลับของมาร์คก็ร่วมกันท าเช่นเดียวกัน 
ทางบ้านก็จะคอยสนับสนุนแท็กเพื่อเรียกแฟนคลับมาช่วยกัน แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าแฟนคลับของ
แบมแบมจะคิดแท็กเพื่อเรียกกระแสสะสมปลายปีให้แบมแบมเนื่องจากต้องใช้กระแสในการดึงความ
สนใจให้แบรนด์สนใจเลือกแบมแบมเป็นพรีเซ็นเตอร์ 
 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า ทางบ้านไม่ได้เป็นผู้คิดแท็กข้ึนมา แต่แฟนคลับของมาร์คท าแทก็เพือ่
เรียกกระแสของมาร์คเป็นประจ าอยู่แล้วทางบ้านเป็นเพยีงสือ่กลางที่ช่วยสนับสนุนอีกแรงหนึ่ง บ้าน
ของแอดมินเน้นอปัเดตตารางงานเพียงอย่างเดียว 

4. การบริหารจัดการข่าวของศิลปินของแอดมินเมื่อเกิดข่าวที่ท าให้ภาพลักษณ์ของวงแยล่งแอด
มินจะท าหน้าที่อย่างไร 

- และจะลงหรือแปลข่าวเสียที่เกิดข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า มาร์คไม่เคยมีข่าวเสีย แต่เคยมีเหตุการณ์ที่เพื่อนของมาร์คพูดบางสิ่ง
ที่กระทบถึงมาร์คนิดหน่อย ทางบ้านไม่ได้แปลข่าวเพื่อกระจ่ายข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาร์คโดยตรงอยู่
แล้ว จึงท าแท็กให้ก าลังใจมาร์คในทวิตเตอร์แทน ถ้าย่ิงบ้านใหญ่ออกมาพูดจะยิ่งท าให้ข่าวกระจายไป
อีกด้วย แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่าถ้าข่าวเสียน้ัน ๆ ค่าย JYP Entertainment ยืนยัน ทางบ้านจะรีทวิต
แต่ไม่แปลเนื่องจากค่ายทวิตเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษอยู่แล้ว อีกทั้งบ้านBaseของก็อตเซเวน
มีจ านวนมาก แอดมินจึงไม่เห็นความจ าเป็นในการแปลข่าว 

5. คิดว่ายอดผู้ติดตามเพจทั้งหมด 12,000 คน มีผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ ในกรณีที่
แอดมินอาจจะท าผิดพลาดในการแปลข่าว หรือส่งสารไม่ครบถ้วน 
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 แอดมินคนที่ 1กล่าวว่ามีผลแต่ไม่มากขนาดนั้น เนื่องจากข่าวที่แปลไม่ได้เป็นข่าวที่จะ
สามารถท าให้ภาพพจน์ของศิลปินเสียหายได้ เพราะทางบ้านท าเพียงอัปเดตตารางงานเท่านั้น 
ส่วนมากจะเป็นการพิมพ์ตกหล่นเสียมากกว่า 
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่าบ้านBaseของก็อตเซเวนมีจ านวนมากดังนั้นแฟน ๆ ก็สามารถกรอง
ข่าวได้ง่าย 

- ในกรณีที่แอดมินใช้บ้านBaseในทางที่ผิด เช่นโกงเงิน หรือท าเรื่องไม่ดีจะส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า ทางบ้านของแอดมินคงไม่มีเหตุการณ์เช่นน้ันเกิดข้ึน เพราะทางบ้าน
ไม่รับการโดเนทเงิน บ้านBase @withyouMT_TH ท าหน้าที่เพียงอัปเดตข่าวสารเท่านั้น แต่ใน
อนาคตก็ยังไม่มั่นใจเรื่อง     โปรเจกต์ แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์โกงเงินข้ึนจริง ๆ แอดมินคิดว่ากระทบต่อ
ศิลปิน เพราะยังไงบ้านBaseก็มีช่ือมาร์ค  ห้อยอยู่ด้วย  
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า ทางบ้านไม่พร้อมดูแลเรื่องการเงินเนื่องจากมีชีวิตส่วนตัวที่ต้อง
รับผิดชอบ 

6. หัวใจหลักของการเป็นแอดมินคืออะไร 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า ต้องท าเพื่อศิลปินเป็นหลัก แอดมินเหมือนเป็นหน่วยกระจายเสียงให้
มาร์ค 
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า การที่บ้านBaseแปลข่าว เหมือนเป็นตัวกลางระหว่างแฟนคลับ ท า
ให้มาร์คได้รับความรู้จักมากข้ึน 
ส่วนท่ี 4 สิ่งที่แอดมินต้องการเสนอจากมุมผู้บริโภคถึงการจัดการตลาดของวง GOT7 ต่อค่าย JYP 
Entertainment 

- วิธีการโปรโมตของค่าย 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าการตลาดของค่าย JYP Entertainment ก่อนที่ทีม2จะมาดูแลก็อต
เซเวน ท าการตลาดของก็อตเซเวนไว้ค่อนข้างดี ค่ายจะบอกเสมอว่าตารางงานของก็อตเซเวนจะเป็น
อย่างไร อีกทั้งอัลบั้มมีคุณภาพ (ในด้านอาร์ตเวิร์ค , แพคเกจ) แต่ปัจจุบันท าคุณภาพอัลบั้มออกมา
ค่อนข้างแย่ ถ้าไม่อยากช่วยดันยอดอัลบั้มก็คงไม่ซื้อเพราะได้ของคุณภาพแย่ไม่สมราคา เหมือนค่าย
คิดว่าแฟนคลับก็คงซื้ออยู่แล้ว เป็นการดูถูกผู้บริโภค แอดมินกล่าวเสริมอีกว่า JYP Entertainment 
ลงทุนน้อยแต่ก าไรมาก เปรียบเทียบกับค่าย                SM Entertainment ซึ่งขาดทุนในปีที่แล้ว 
แต่คุณภาพอาร์ตเวิร์คมีคุณภาพกว่า JYP Entertainment แอดมิน  กล่าวเสริมอีกว่าศิลปินในค่าย 
JYP Entertainment ที่ได้รับการดูแลจากทีมสองอย่างวง ITZYก็ประสบปัญหาคล้ายกัน ต่างจากวง 
Twice และ DAY6 ที่ได้รับการดูแลที่ควรค่ากับศิลปินมากกว่า แอดมินกล่าวเสริมอีกว่าค่ายละทิ้งวง
เก่า ยิ่งวงอายุมากขึ้นยิ่งไม่สนใจ  
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า ก่อนที่ทีมสองจะมาดูแล อัลบั้มของก็อตเซเวนมีคุณภาพมาก แต่ใน
ปัจจุบันในเรื่องการคัมแบคทีมสองดูแลให้ก็อตเซเวนคัมแบคเพียง 1 สัปดาห์ ทั้ง ๆ ที่เป็นการคัม
แบคครั้งสุดท้ายของ        ก็อตเซเวน อีกทั้งคุณภาพอัลบั้มแย่ เป็นเพียงเหมือนซีดีเปล่าสลักช่ือ
สมาชิก แอดมินกล่าวเสริมอีกว่า CEOค่าย อย่างพัคจินยองท าเพลงรูปแบบเดิม ๆ ที่ไม่มีใครฟังแล้วใน
ปัจจุบัน แต่เอาเกณฑ์นั้นเป็นตัวตัดสินเพลงที่ศิลปินแต่ง อีกทั้งช่วงนึ่งที่GOT7มีกระแสที่อเมริกาแต่
ค่ายก็ไม่สานต่อกระแสในครั้ งนั้น แอดมินคนที่  1 จึงกล่าวเสริมว่า วงNCT จากค่าย SM 
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Entertainment เล็งเห็นว่าวงมีกระแสที่อเมริกาจึงเซ็นสัญญากับค่ายในอเมริกา ซึ่งก็อตเซเวนก็ควร
ท าเช่นนั้น เพราะจะได้มีอัลบั้มขายในAmazon, Walmart แต่ก็อตเซเวนเพิ่งจะมีในปีสุดท้ายก่อนสุด
สัญญาวง ซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อกระแสของก็อตเซเวนแล้ว แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าเป็นเหมือนการถีบ
หัวส่งจากค่ายต่อ  ก็อตเซเวน  

- รายการวาไรตี้มีส่วนท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงเพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่ามีส่วนอย่างมากเพราะคนเกาหลีชอบดูรายการทีวี ในช่วงที่แจ็คสันได้
ออกรายการวาไรตี้บ่อย ๆ คนเกาหลีส่วนมากก็จะรู้จักแค่แจ็คสัน ซึ่งแจ็คสันก็พยายามอย่างมากในกา
รพรีเซ็นวง และไม่อยากให้คนมองว่าเขามาเล่นตลก แต่เขาเป็นสมาชิกของวงก็อตเซเวน 

- ถ้าแอดมินเป็นค่ายเองจะด าเนินการโปรโมตก็อตเซเวนอย่างไร 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า จะน าก็อตเซเวนไปออกรายการวาไรตี้มากข้ึน และน าก็อตเซเวนไป
เซ็นสัญญากับค่ายต่างประเทศ แอดมินกล่าวว่าค่ายไม่เคยดันวงไหนไปสุด เน้นกระแสกลาง ๆ มาโดย
ตลอด ซึ่งน่าเสียดายเพราะศิลปินแต่ละวงก็มีคุณภาพ แอดมินกล่าวว่าถ้าแอดมินเป็นค่ายเองจะให้
ก็อตเซเวนลองคิดทุกอย่างเองทั้งหมดดู และท าออกมาให้เต็มที่ ให้สมาชิกมีอิสระทางความคิด และ
ค่อยมาดูผลกันว่าเป็นอย่างไร 
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า แอดมินจะทุ่มเทกับก็อตเซเวนมาก ๆ เพราะวงสามารถไปไกลได้
มากกว่านี้  ค่ายไม่ควรจะหยุดก็อตเซเวนไว้กับที่  ยกตัวอย่าง  พัคจินยอ ง (CEOค่ายJYP 
Entertainment) เคยบอกกับเพลงที่      แจบอมแต่งว่าไม่ใช่สีของก็อตเซเวน แต่สีของก็อตเซเวนก็
คือศิลปินไม่ใช่เจ้าของค่าย  

- อนาคตของวงก็อตเซเวน 

 แอดมินคนที่ 1 คิดว่า สมาชิกแต่ละคนก็คงแยกไปตามทางที่ตนถนัด แต่โอกาสที่จะกลับมา
รวมตัวกันก็มีมากเช่นกัน เนื่องจากค่ายใหม่ที่แต่ละคนอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างให้อิสระกับศิลปิน 
ส่วนท่ี 5  

- ปัจจัยที่ท าให้ศิลปินเกาหลีประสบความส าเร็จในประเทศไทย (โดยรวม) 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า ความเป็นกันเอง และเพลง เนื่องจากคนไทยฟังเพลงที่หลากหลาย 
ซึ่งเป็นผลดีกับวงการK-PopเพราะK-Popท าเพลงออกมาหลากหลายและไม่ซ้ ากัน  อีกทั้งด้วยสภาพ
สังคมที่เคร่งเครียดท าให้ต้องการที่พึ่งทางใจ ศิลปินเกาหลีก็ให้ความบันเทิง ณ จุดน้ี 
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า เพลงที่ติดหู 

- เปรียบเทียบบอยแบนด์ 3 วง EXO, NU’EST, GOT7  
- จุดอ่อน จุดแข็งของทั้งสามวง 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าจุดอ่อนของทั้ง 3 วงคือค่ายเพลง ส่วนจุดแข็งของวงเอ็กโซ คือมี
กระแสระดับโลก ส่วนนิวอีสต์ยังคงท ากิจกรรมอยู่เทียบกับเอ็กโซ แอดมินคนที่ 2 กล่าวสรุปว่า จุดแข็ง
ของแต่ละวงคือตัวศิลปิน ส่วนจุดอ่อนคือค่ายเพลง แอดมินคนที่  2 เน้นย้ าว่าก็อตเซเวนมี
ความสามารถในการEntertain ผู้ชม และเต็มที่ต่อการท าการแสดง แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่าเพื่อนของ
ตนไปคอนเสิร์ตวงนิวอีสต์มาและกล่าวว่าทุกคนมีเสียงร้องที่ไพเราะมีเอกลักษณ์และทุกคนหล่อมาก 
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แอดมินคนที่ 1 เสียดายวงเอ็กโซอย่างมากที่ค่ายไม่ดันวงต่อเพราะเอ็กโซไปไกลถึงระดับโลก ได้รางวัล
MAMA ถึง 9 ปีซ้อน 

- คิดว่ากระแสในไทยในขณะนี้วงไหนมีกระแสในประเทศไทยมากที่สุด 

 แอดมินคนที่ 1 กล่าวว่า ก็อตเซเวนมีกระแสมากทีสุ่ดในประเทศไทย 
 แอดมินคนที่ 2 กล่าวว่า ก็อตเซเวนมีกระแสมากทีสุ่ดโดยใหเ้หตผุลสนับสนุนว่าก็อตเซเวนมี
กระแสสะสมในประเทศไทยมานานประจวบกบัมสีมาชิกคนไทย 
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สถานท่ีเกิด    กรุงเทพมหานคร 
 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน   99/104 สายไหม74 ต าบลสายไหม เขตสายไหม จังหวัด  
     กรุงเทพมหานคร 10220 
 
ประวัติการศึกษา    
 
2560-ปัจจุบัน    ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
     พระราชวังสนามจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชีย
     ศึกษา ภาษาเกาหลี 
 
2557-2559    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย 
     จังหวัดกรุงเทพมหานคร แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์ -
     คณิตศาสตร์ 
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แบบโอนลิขสิทธิ์สารนิพนธ์ 
 

สาขาเอเชยีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ข้าพเจ้า          นางสาวบุษกร สุนทรไทศรี 
 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4         วิชาเอเชียศึกษา ภาษาเลือกภาษาเกาหลี 
 
สารนิพนธ์         การเปรียบเทียบปัจจัยความส าเร็จของบอยแบนด์เกาหลี
      ในประเทศไทยกรณีศึกษาวง  EXO, NU’EST, GOT7
  
ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์       อาจารย์ ดร. ฟรานซีส นันตะสุคนธ์ 
 
ท่ีอยู่ติดต่อได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา   99/104 สายไหม74 ต าบลสายไหม เขตสายไหม จังหวัด  
     กรุงเทพมหานคร 10220    
 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 0972751326 
 
 
 ลิขสิทธ์ของสารนิพนธ์อันเป็นผลมาจากการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
ระดับปริญญาบัณฑิต ข้าพเจ้ายินดีโอนลิขสิทธ์ิตามมาตรา 17 วรรค 2 แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 เป็นของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีก าหนดตลอดอายุคุ้มครองสิทธ์ิ 
 
       
      ลงนามผู้โอน………………………………………………… 
       
           (นางสาวบุษกร สุนทรไทศรี)  
 
      วันที่……..เดือน……………………………..พ.ศ………… 
 
      ลงนามผู้รับโอน…………………………………………….. 
      
        (………………………………………..)   
     
      วันที่……..เดือน……………………………..พ.ศ………… 


